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உள்ளடக்கம் 

பக்கங்கள் 

ஆளுநரும் அமைச்சரவையும் Vii-xii 

Governor and Council of Ministers xili-XViii 

பேரவைத் தலைவர், துணைத் தலைவர், 

மாற்றுத் தலைவர்கள் மற்றும் முக்கிய 
அலுவலர்கள் XIX-XXii 

பேரவை உறுப்பினர்கள் (அகர வரிசைப்படி) XXxiii-Xxxiv 

1.  இரங்கற்குறிப்புகள்-- 1-4 

முன்னாள் உறுப்பினர்கள் 

இரு. மு. பாண்டுரங்கன் 

திரு. ௮. முஹம்மத்ஜான் 

இரு. ௮. பாப்பாசுந்தரம் 

முனைவர் செ. அரங்கநாயகம் 

இரு. தி.செ. விஜயன் 

இரு. வி.எஸ். இராஜி 

இரு. கி.இரா. இராஜேந்திரன் 

இரு. ௪. சகாதேவன் 

செல்வி எல். சுலோசனா 

இரு. கே.பி. ராஜு 

இரு. சி. இராமச்சந்திரன்
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பக்கங்கள் 

1.  இரங்கற்குறிப்புகள்--தொடர்ச்சி 1-4 

இரு. எம். அன்பழகன் 

இரு. ஜெ. பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் 

மறைவு 

2. இரங்கல் தீர்மானங்கள்-- 4-7 

(அ) திர. விவேக், பிரபல திரைப்பட நடிகர் 

மற்றும் சமூக ஆர்வலர் அவர்கள் 

மறைவு 4 

(W BG. ௫. ராஜநாராயணன், பிரபல 

எழுத்தாளர் அவர்கள் மறைவு 5 

(இ) திரு. கி. துளசி அய்யா வாண்டையார், 

சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் அவர்கள் 

மறைவு 5-6 

(ஈ) இரு. டி.எம். காளியண்ணன், இந்திய 

அரசியல் நிர்ணய சபை உறுப்பினர் 

மற்றும் முதல் மூன்று சட்டமன்றப் 

பேரவைகளின் உறுப்பினர் அவர்கள் 

மறைவு 6 

(௨) திரு. எம். அனந்தகிருஷ்ணன், அண்ணா 

பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணை 

வேந்தர் அவர்கள் மறைவு 7 

3. அறிவிப்புகள்-- 8,11-12 

(அ) மாற்றுத் தலைவர்கள் பட்டியல் 8 

(அ பேரவைக் குழுக்களுக்கு உறுப்பினர்கள் 

தேர்தல்--கால அட்டவணை 11-12
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பக்கங்கள் 

4. அரசினர் சட்டமுன்வடிவு (அறிமுகம் செய்தல்-- 

தமிழ்நாடு நிதிநிலை நிருவாகத்தில் 
பொறுப்புடைமை (இருத்தச்) 

சட்டமுன்வடிவு, 2021 8-9 

*மாண்புமிகு முனைவர் பழனிவேல் 

தியாக ராஜன் 8-9 

5. அரசினர் தீர்மானங்கள்-- 9-11 

(௮) மதிப்பீட்டுக் குழு உறுப்பினர்கள் 

தேர்தல் 9 

(அ)பொதுக் கணக்குக் குழு ஊுப்பினர்கள் 

தேர்தல் 10 

(இ) பொது நிறுவனங்கள் குழு 

உறுப்பினர்கள் தேர்தல் 10-11 

(ஈ) அவை உரிமைக் குழு உறுப்பினர்கள் 

தேர்தல் 11 

6. ஆளுநர் பேருரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் 

தீர்மானத்தின்மீது விவாதம்-- 12-150 

இரு. தா. உதயசூறியன் 12-27 

முனைவர் TRB. ராஜா 13 
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ஆளுநரும் அமைச்சரவையும் 

ஆளுநர் - திரு. பன்வாரிலால் புரோகித் 

அமைச்சரவையின் உறுப்பினர்கள் 

1. முதலமைச்சர் மாண்புமிகு திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: 

பொது, பொது நிருவாகம், இந்திய 

ஆட்சிப் பணி, இந்தியக் காவல் 

பணி, மற்ற அகில இந்திய பணி, 

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள், 

காவல், உள் துறை, சிறப்பு முயற்சி, 

சிறப்புத் திட்ட செயலாக்கம் 

மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் 

நலன் 

2. நீர்வளத் துறை மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: 

அமைச்சர் any: : 
சிறு பாசனம் உள்ளிட்ட பாசனத் 

திட்டங்கள், சட்டமன்றப் பேரவை, 

ஆளுநர் மற்றும் அமைச்சரவை, 

தேர்தல்கள் மற்றும் கடவுச் 

சீட்டுகள், கனிமங்கள் மற்றும் 

சுரங்கங்கள் 

3. நகர்ப்புற வளர்ச்சித் .. மாண்புமிகு திரு. கே.என். நேரு: 

நறை: Qonzen நகராட்சி நிருவாகம், நகர்ப் பகுதி 

மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் 

4. கூட்டுறவுத் துறை .. மாண்புமிகு திரு. இ. பெரியசாமி: 

அமைச்சர் : : ‘ கு 
கூட்டுறவு, புள்ளியியல் மற்றும் 

முன்னாள் படைவீரர் நலன் 

5. உயர் கல்வித் துறை .. மாண்புமிகு முனைவர் ௧. பொன்முடி: 

அல்ப தொழில்நுட்பக்கல்விஉள்ளிட்ட உயர் 

கல்வி, மின்னணுவியல், அறிவியல் 

மற்றும் தொழில்நுட்பவியல்
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6. பொதுப் பணித் மாண்புமிகு திரு. எ.வ. வேலு: 

கறை அமைக பொதுப் பணிகள் (கட்டடங்கள், 
நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் Fay 
துறைமுகங்கள்) 

7. வேளாண்மை மாண்புமிகு திரு. எம்.ஆர்.கே. 
மற்றும் உழவர் பன்னீர்செல்வம்: 

அவள் அழு வேளாண்மை, வேளாண்மைப் 

பொறியியல், வேளாண் பணிக் 
கூட்டுறவுச் சங்கங்கள், தோட்டக் 
கலை, கரும்புத் தீர்வை, கரும்பு 
மேம்பாடு மற்றும் தறிசு நில 
மேம்பாடு 

8. வருவாய் மற்றும் மாண்புமிகு திரு. K.K.S.S.R. 
பேரிடர் இராமச்சந்திரன்: 

மேலாண்மைத் . . 
eet வருவாய், மாவட்ட வருவாய் 

இறை அமைகறை நிருவாகம், துணை ஆட்சியர்கள் 
மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை 

9. தொழில் துறை மாண்புமிகு திரு. தங்கம் தென்னரசு: 

அமைச்சர் ட ர! 
தொழில்கள், தமிழ் ஆட்சி மொழி 
மற்றும் தமிழ்ப் பண்பாடு மற்றும் 
தொல்பொருளியல் 

10. சட்டத் துறை மாண்புமிகு திரு. எஸ். ரகுபதி: 

அமைச்சர் க ஜீ liad 
௫ ், நீதிமன்றங்கள், 

சிறைச்சாலைகள் மற்றும் ஊழல் 

ஒழிப்பு 
11. வீட்டு வசதி மற்றும் .. மாண்புமிகு திரு. ௬. முத்துசாமி: 

ர்ப் ப . . 
ந கித் அறை வீட்டு வசதி, ஊரக வீட்டு வசதி, 

அமைச்சர் நகரமைப்புத் இதட்டங்கள் மற்றும் 
வீட்டு வசதி மேம்பாடு, இட 
வசதிக் கட்டுப்பாடு, நகரமைப்புத் 
திட்டமிடல், நகர்ப் பகுதி வளர்ச்சி 
மற்றும் சென்னைப் பெருநகர் 
வளர்ச்சிக் குழுமம்
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12. ஊரக வளர்ச்சித் உ மாண்புமிகு திரு. கே.ஆர். 
துறை அமைச்சர் பெரியகருப்பன்: 

ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சிகள் 

மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், 
வறுமை ஓழிப்புத் திட்டங்கள் 
மற்றும் ஊரகக் கடன்கள் 

13. ஊரகத் தொழில் மாண்புமிகு திரு. தா.மோ. 
துறை அமைச்சர் அன்பரசன்: 

குடிசைத் தொழில் உள்ளிட்ட 
ஊரகத் தொழில்கள், சிறு தொழில்கள் 
மற்றும் குடிசை மாற்று வாரியம் 

14. செய்தி மற்றும் மாண்புமிகு திரு. மு.பெ. சாமிநாதன்: 
விளம்பரத் துறை . ன லு . . 
அமைச்சர் செய்தி மற்றும் ; விளம்பரம், 

திரைப்படத் தொழில்நுட்பவியல் 
மற்றும் திரைப்படச் சட்டம், 
செய்தித்தாள் கட்டுப்பாடு, 
எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சு 
மற்றும் அரசு அச்சகம் 

15. சமூக நலன் மற்றும் .. மாண்புமிகு திருமதி பி. கீதா ஜீவன்: 
மகளிர் உரிமைத் ட ் ல 
துறை அமைச்சர் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் 

நலன் உள்ளிட்ட சமூக நலன், 
ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள் 

மற்றும் குற்றவாளிகள் சீர்திருத்த 
நிருவாகம், ஒருங்கிணைந்த 
குழந்தைகள் வளர்ச்சித் தட்டம் 
மற்றும் இரவலர் காப்பு இல்லங்கள் 

மற்றும் சமூக சீர்திருத்தம் மற்றும் 
சத்துணவுத் திட்டம் 

16. மீன் வளம்-மீனவர் .. மாண்புமிகு திரு. அனிதா ௩, 
நலன் மற்றும் ராதாகிருஷ்ணன்: 
கால்நடை . ன ரர; ர த்து 
பராமரிப்புத் துறை மீன் வளம் மற்றும் மீன் வளர்ச்சிக் 
அமைச்சர் கழகம் மற்றும் கால்நடை 

பராமரிப்பு
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17. போக்குவரத்துத் மாண்புமிகு திரு. RS. 
துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் : 

டே ப ரக் கு வ ரத்து, 

நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட 

போக்குவரத்து மற்றும் இயக்கூர்திகள் 

சட்டம் 

18. வனத் துறை மாண்புமிகு திரு. கா. ராமசந்திரன்: 

அமைச்சர் . 
வனம் 

19, உணவு மற்றும் மாண்புமிகு திரு. அர. சக்கரபாணி: 
நுகர்பொருட்கள் ர து . ர ள் 
வழங்கல் துறை உணவு மற்றும் நுகர்பொருட்கள் 
அமைச்சர் வழங்கல், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு 

மற்றும் விலைக் கட்டுப்பாடு 

20. மின்சாரம், மாண்புமிகு திரு. V. 
மதுவிலக்கு செந்தில்பாலாஜி: 

மற்றும் 5 ஆயத்தீர்வைத் மின்சாரம், மரபுசாரா எரிசக்தி 

on மேம்பாடு, மதுவிலக்கு 
துறை அமைச்சர டட கை லக 

மற்றும் ஆயத்தீர்வை மற்றும் 
கருப்பஞ்சாற்றுக் கசண்டு 

21. கைத்தறி மற்றும் மாண்புமிகு திரு. ஆர். காந்தி: 

துணிநூல் துறை ் ம 
ரன்னை ம் கைத்தறி மற்றும் துணிநூல், கதர் 

மற்றும் கராமத் தொழில் வாரியம், 

பூமிதானம் மற்றும் கிராமதானம் 

22. மருத்துவம் + மாண்புமிகு திரு. மா. 
மற்றும் மக்கள் சுப்பிரமணியன்: 

ட் aa துறை மக்கள் நல்வாழ்வு, மருத்துவக் 

கல்வி மற்றும் குடும்ப நலன்
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23. வணிக வரி மற்றும் .. மாண்புமிகு திரு. பெ. மூர்த்தி: 

— oe வணிக வரிகள், பதிவு மற்றும் 

முத்திரைத்தாள் சட்டம், 
எடைகள் மற்றும் அளவைகள், 
கடன் கொடுத்தல் குறித்த சட்டம் 
உள்ளிட்ட கடன் நிவாரணம், 

சீட்டு நிதிகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் 

பதிவு 

24. பிற்படுத்தப்பட்டோர் .. மாண்புமிகு திரு. எஸ்.எஸ். 
நலத் துறை சிவசங்கர்: 

அமைச்சர் ர ர் . 
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலன், 
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் 
நலன் மற்றும் சீர்மரபினர் நலன் 

25. இந்து சமய மற்றும் .. மாண்புமிகு திரு. பி.கே. சேகர்பாபு: 
அறநிலையங்கள் . ன து னு 
துறை அமைச்சர் இந்து சமய மற்றும் அறநிலையங்கள் 

26. நிதி மற்றும் +. மாண்புமிகு முனைவர் பழனிவேல் 
மனித வள தியாக ராஜன்: 
மேலாண்மைத் நிதி, திட்டமிடல் andi ர 

டு , ட்டமிடல், பணியாளர் 
JOO EST eo 8 ற ik 

துறை ௮ மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தம், 
ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியப் 
படிகள் 

27. பால் வளம் மற்றும் .. மாண்புமிகு திரு. சா.மு. நாசர்: 
பால் பண்ணை . . ர . 
வளர்ச்சித் துறை பால் வளம் மற்றும் பால் 
அமைச்சர் பண்ணை வளர்ச்சி 

28. சிறுபான்மையினர் .. மாண்புமிகு திரு. செஞ்சி K.S. 
நலன் மற்றும் மஸ்தான்: 
வெளிநாடுவாழ் . . , 
தமிழர் நலத் சிறுபான்மையினர் நலன், 
துறை அமைச்சர் வெளிநாடுவாழ் தமிழர் 

நலன், அகதிகள் மற்றும் 
வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் மற்றும் 
வக்ஃபு வாரியம்
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29. பள்ளிக் கல்வித் மாண்புமிகு திரு. அன்பில் மகேஸ் 
துறை அமைச்சர் பொய்யாமொழி: 

பள்ளிக் கல்வி 

30. சுற்றுச்சூழல்- மாண்புமிகு திரு. சிவ.வீ. 
காலநிலை மாற்றம் மெய்யநாதன்: 

மற்றும் இளைஞர் ரத 
நலன் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மாசுக் 
விளையாட்டு கட்டுப்பாடு, இளைஞர் நலன் 

மேம்பாட்டுத் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாடு 

துறை அமைச்சர் 

31. தொழிலாளர் நலன் .. மாண்புமிகு திரு. சி.வெ. கணேசன்: 

பராபர தொழிலாளர் நலன், மக்கள் 

அமைச்சர் தொகை, வேலைவாய்ப்பு 

கறை மற்றும் பயிற்சி, மக்கள் தொகை 

கணக்கெடுப்பு, நகர மற்றும் ஊரக 

வேலைவாய்ப்பு 

32. தகவல் மாண்புமிகு திரு. த. மனோ 
தொழில்நுட்பத் தங்கராஜ்: 

றை PIT EN தகவல் தொழில்நுட்பம் 

33. சுற்றுலாத் துறை மாண்புமிகு டாக்டர் மா. மதிவேந்தன்: 

அமைச்சர் ராப ் 
சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுலா 
வளர்ச்சிக் கழகம் 

34. ஆதி திராவிடர் மாண்புமிகு திருமதி நா. கயல்விழி: 
நலத் துை 
ait ன் ஆதி திராவிடர் நலன், 

மலைவாழ் பழங்குடியினர் மற்றும் 

கொத்தடிமைத் தொழிலாளர்கள் 

நலன்
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GOVERNOR AND COUNCIL OF MINISTERS 

GOVERNOR — THIRU BANWARILAL PUROHIT 

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS 

1. Chief Minister « The Hon. Thiru M.K. Stalin: 

Public, General Administration, Indian 

Administrative Service, Indian Police 

Service, Other All India Service, District 

Revenue Officers, Police, Home, 

Special Initiatives, Special Programme 

Implementation, Welfare of Differently 

abled persons 

2. Minister for Water  .. The Hon. Thiru Duraimurugan: 

Resources Irrigation Projects including small 

Irrigation, Legislative | Assembly, 

Governor and Ministry, Elections and 

Passports, Minerals and Mines 

3. Minister for « The Hon. Thiru K.N. Nehru: 

Municip al Z Municipal Administration, Urban and 
Administration 

Water Supply 

4. Minister for Co- « The Hon. Thiru L. Periyasamy: 

operation Co-operation, Statistics and ட 

Servicemen Welfare 

5. Minister for Higher .. The Hon. Dr. ட. Ponmudi: 

Education Higher Education including Technical 

Education, Electronics, Science and 

Technology
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6. Minister for Public .. The Hon. Thiru E.V. Velu: 

‘Works Public Works (Buildings, Highways and 

Minor Ports) 

7. Minister for « The Hon. Thiru M.R.K. Panneerselvam: 

Agriculture and Agriculture, Agricultural Engineering, 
Farmer’s Welfare f ச 

Agro Service Co-operatives, 

Horticulture, Sugarcane Excise, 

Sugarcane Development and Waste 

Land Development 

8. Minister for Revenue .. The Hon. Thiru K.K.S.S.R 

and Disaster Ramachandran: 

Management Revenue, District Revenue 

Establishment, Deputy Collectors, 

Disaster Management 

9. Minister for « The Hon. Thiru Thangam Thennarasu: 

Industries Industries, Tamil Official Language and 

Tamil Culture, Archaeology 

10. Minister for Law .. The Hon. Thiru S. Reghupathy: 

Law, Courts, Prisons and Prevention of 

Corruption 

11. Minister for Housing .. The Hon. Thiru S. Muthusamy: 

and Urban Housing, Rural Housing, Town Planning 
Development ன் ் 

projects and Housing Development, 

Accommodation Control, Town 

Planning, Urban Development and 

Chennai Metropolitan Development 

Authority
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12. Minister for Rural... The Hon. Thiru K.R. Periakaruppan: 

Development Rural Development, Panchayats and 

Panchayat Unions, Poverty Alleviation 

Programmes, Rural Indebtedness 

13. Minister for Rural... The Hon. Thiru T.M. Anbarasan: 

Industries Rural Industries including cottage 

industries, small Industries, Slum 

Clearance Board 

14. Minister for .. The Hon. Thiru M.P. Saminathan: 

ads & Information & Publicity, Film 

upmeny Technology and Cinematograph Act, 

Newsprint Control, Stationery and 

Printing, Government Press 

15. Minister for Social _.. The Hon. Tmt. P. Geetha Jeevan: 

preltare « Women Women and Children Welfare including 

mpowermen Social Welfare, Orphanages and 

Correctional Administration, Integrated 

Child Development Scheme and Beggar 

Homes and Social Reforms & Nutritious 

Meal Programme 

16. Minister for . The Hon. Thiru” கர்ப R. 
Fisheries — Radhakrishnan: 

Hishexmen Welfare Fisheries and Fisheries Development 

and Animal Corporation and Animal Husbandr 
Husbandry 7? ் y 

17. Minister for .. The Hon. Thiru R.S. Rajakannappan: 

Transport Transport, Nationalised Transport and 

Motor Vehicles Act
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18. Minister for Forests .. The Hon. Thiru K. Ramachandran: 

Forests 

19. Minister for Food .« The Hon. Thiru R. Sakkarapani: 

and Civil Supplies Food and Civil Supplies, Consumer 

Protection and Price Control 

20. Minister for .. The Hon. Thiru V. Senthilbalaji: 

Electr icit 95 Electricity, Non Conventional Energy 
Prohibition & segs ‘ 

. Development, Prohibition and Excise, 
Excise 

Molasses 

21. Minister for .. The Hon. Thiru R. Gandhi: 

Handlooms anc Handlooms and Textiles, Khadi and 

மடலை Village Industries Board, Boodhan and 

Gramadhan 

22. Minister for Medical .. The Hon. Thiru Ma. Subramanian: 

and Family Health, Medical Education and Family 
Welfare 

Welfare 

23. Minister for .. The Hon. Thiru P. Moorthy: 

Comms ercial Baxes Commercial Taxes, Registration and 

8 Stamp Act, Weights and Measures, Debt 

Relief including legislation on Money 

lending, Chits and Registration of 

Companies 

24. Minister for உ The Hon. Thiru S.S. Sivasankar: 

லவன் Classes Backward Classes Welfare, Most 

enare Backward Classes Welfare and 

Denotified Communities Welfare
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25. Minister for Hindu .. The Hon. Thiru P.K. Sekarbabu: 

Religious and Hindu Religious ஊம் Charitable 
Charitable 

Endowments 
Endowments 

26. Minister for .. The Hon. Dr. Palanivel Thiaga Rajan: 

Finance and Finance, Planning, Personnel and 
Human Resources ns : ; 

Administrative Reforms, Pensions and 
Management ர 

Pension allowances 

27. Minister for « The Hon. Thiru S.M. Nasar: 

Milk & Dairy Milk and Dairy Development 
Development 

28. Minister for .. The Hon. Thiru Gingee K.S. Masthan: 

Minorities Welfare Minorities Welfare, Non Resident 
and Non Resident ர 
Tamils ரில Tamils Welfare, Refugees & Evacuees 

amis Wwelvare and Wakf Board 

29. Minister for School .. The Hon. Thiru Anbil Mahesh 
Education Poyyamozhi: 

School Education 

30. Minister for .. The Hon. Thiru Siva.V. Meyyanathan: 

கள அனி Environment and Pollution Control, 

and Youth Welfare Youth Welfare and Sports Development 

and Sports 

Development 

31. Minister for Labour .. The Hon. Thiru C.V. Ganesan: 

i hoa ss aa Labour Welfare, Population, 

Pp Employment and Training, Census, 

Urban and Rural Employment
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32. Minister for உ The Hon. Thiru T. Mano Thangaraj: 
Information ர் 
Technology Information Technology 

33. Minister for Tourism The Hon. Dr. M. Mathiventhan: 

Tourism and Tourism Development 

Corporation 

34. Minister for Adi The Hon. Tmt. N. Kayalvizhi: 

Dravidar Welfare Adi Dravidar Welfare, Hill Tribes and 
Bonded Labour Welfare
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பேரவைத் தலைவர், துணைத் தலைவர், 

மாற்றுத் தலைவர்கள் மற்றும் முக்கிய அலுவலர்கள் 

பேரவைத் தலைவர் 

மாண்புமிகு திரு. மு. அப்பாவு 

பேரவைத் துணைத் தலைவர் 

மாண்புமிகு திரு. கு. பிச்சாண்டி 

மாற்றுத் தலைவர்கள்ர் 

இரு. ௧. அன்பழகன் 

இரு. நா. இராமகிருஷ்ணன் 

திரு. SR. இராஜா 

இரு. தா. உதயசூரியன் 

இரு. துரை. சந்திரசேகரன் 

முனைவர் 1.௩. ராஜா 

செயலாளர் 

இரு. கி. சீனிவாசன் 

# 22-6-2021 அன்று மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவரால் 

அறிவிக்கப்பட்டவாறு.
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இருமதி லி.சு. வசந்திமலர், எம்.ஏ., .. சிறப்புச் செயலாளர் 

பி.ஜி.எல்., எம்.ஏ. 

இரு. இரா. சந்திரசேகரன், எம்.ஏ., .. கூடுதல் செயலாளர் 

பி.காம்., பி.ஜி.எல்., டி.சி.பி. (பதிப்பாளர்) 

இரு. ந. இரவிசந்திரன், பி.எஸ்சி., ... கூடுதல் செயலாளர் 

பி.எல். (பதிப்பாளர்) 

இரு. பா. சுப்பிரமணியம், பி.காம்., ... கூடுதல் செயலாளர் 

பி.ஜி.எல். 

திருமதி இரா. சாந்தி, எம்.ஏ., இணைச் செயலாளர் 

எம்.ஃபில்., பி.ஜி.எல். 

இரு. ௮. அய்யன்பெருமாள், எம்.ஏ., .. இணைச் செயலாளர் 

பி.ஜி.எல். 

திருமதி ௪. ஆண்டாள், பி.எஸ்சி. இணைச் செயலாளர் 

பி.ஜி.எல். (பதிப்பாளர்) 

இரு. ௪. ஜெயகணேசன், பி.எஸ்சி, இணைச் செயலாளர் 

பி.ஜி.எல். (பதிப்பாளர்) 

இரு. செ. பாண்டியன், எம்.ஏ., . இணைச் செயலாளர் 

எம்.ஃபில்., எம்.எல். 

இரு. மு. ஆதஇிசேசன், எம்.காம்., . இணைச் செயலாளர் 

பரி.எட்., எல்.எல்.பி. 

இரு. ப. பத்மகுமார், எம்.எஸ்சி., . இணைச் செயலாளர் 

பி.எட்., பி.எல். 

இரு. வ. பூபாலன், பி.காம்., பி.ஜி.எல். .. இணைச் செயலாளர் 

(பதிப்பாளர்) 

இருமதி ஸ்ரீ ஸ்ரீவித்யா, பி.எஸ்ச., இணைச் செயலாளர் 

பி.ஜி.எல். (பதிப்பாளர்) 

இரு. மு. கருணாநிது, பி.ஏ., பி.ஜி.எல். .. துணைச் செயலாளர் 

திருமதி பி. தேன்மொழி, எம்.ஏ., .. துணைச் செயலாளர் 

பி.எட்., எம்.ஃபில்., பி.எல்.
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இருமதி டி.வி. ஜெயஸ்ரீ பி.ஏ., பிஜி.எல். .. துணைச் செயலாளர் 

இரு. மு. கருணாகரன், எம்.காம்., .. துணைச் செயலாளர் 

பி.எல். 

இருமதி பா. ரேவதி, பி.எஸ்சி., .. துணைச் செயலாளர் 

பி.எட்., பி.ஜி.எல். 

இரு. கே. ரமேஷ், பி.எஸ்ச., பி.எல். .. துணைச் செயலாளர் 

இரு. க.லோ. சிவகுமரன், பி.எஸ்சி. .. துணைச் செயலாளர் 

பி.ஜி.எல். 

இருமதி பெர்லின் ரூப்குமார், எம்.ஏ., .. துணைச் செயலாளர் 

பி.எல். 

இரு. கோ. கணேஷ், பி.எஸ்சி. பி.எல். .. துணைச் செயலாளர் 

இரு. சு. பாலகிருஷ்ணன், பி.ஏ., பி.எல். .. துணைச் செயலாளர் 

இருமதி சி. சாந்தா, எம்.காம்., .. துணைச் செயலாளர் 

பி.ஜி.எல். (பதிப்பாளர்) 

இரு. த. ரகுபதி, எம்.காம்., பி.ஜி.எல். .. மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் 

அவர்களின் துணைச் 

செயலாளர் 

இருமதி சீ. உஷா, பி.காம்., பி.ஜி.எல். .. குழு அலுவலர் 

(பொதுக் கணக்குக் 

குழு) 
திரு. ஸ்ரீரா. ரவி, எம்.காம்., பி.எல். .. குழு அலுவலர் துணைச் 

செயலாளர் நிலை) 

இரு. பா. ரவிச்சந்திரன், பி.எஸ்சி. . குழு அலுவலர் (பொது 

நிறுவனங்கள் குழு) 

திரு. சி. ஸ்ரீதரன், எம்.காம்., பி.எட். ... தலைமை நிருபர் 

இருமதி த. சுஜாதா தேவி, பி.இ., ... சார்புச் செயலாளர் 

பி.ஜி.எல்.
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இரு. ௮.சு. கேளுடை நம்பி, எம். .. சார்புச் செயலாளர் 

எஸ்சி., பி.ஜி.எல். 

இரு. மு. மோகன் ராஜா, எம்.ஏ., .. சார்புச் செயலாளர் 

பி.எட்., பி.ஜி.எல். 

இரு. இரா. இராஜேந்திரன், பி.ஏ., .. சார்புச் செயலாளர் 

பி.ஜி.எல். 

இரு. க.நா. வளர்வேந்தன், எம்.ஏ., .. சார்புச் செயலாளர் 

பி.ஜி.எல். 

இரு. கி. முரளீதரன் நாயர், பி.ஏ. .. சார்புச் செயலாளர் 

இருமதி வி. சுமதி, பி.காம்., பி.ஜி.எல். . சார்புச் செயலாளர் 

இருமதி பு. சங்கீதா, பி.காம்., ... தலைமை நிருபர் 

பி.ஜி.எல். 

இருமதி ௬.௪. அலமேலு, எம்.காம்., ... தலைமை நிருபர் 

பி.ஜி.எல். 

இருமதி செ. சாந்தகுமாரி, பி.ஏ., ... தலைமை நிருபர் 

பி.ஜி.எல். 

இரு. ஜெ. பாஸ்கரன், பி.ஏ. ... தலைமை நிருபர் 

இரு. ௮. பாஸ்கரன், பி.காம்., » சார்புச் செயலாளர் 

பி.ஜி.எல். 

திரு. ஜெ. பாலசீனிவாசன், எம்.காம்., .. சார்புச் செயலாளர் 

எம்.ஃபில்., பி.ஜி.எல். 

இரு. வே. லோகநாதன், பி.எஸ்சி. » சார்புச் செயலாளர் 

இருமதி த. இந்திராகாந்தி, பி.ஏ. ... சார்புச் செயலாளர்
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பேரவை உறுப்பினர்கள் 

(அகர வரிசைப்படி) 

பெயர்களும் தொகுதிகளும் 

ம் அக்ரி. எஸ்.எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தி, . போஷஞூர் 

திரு. 

2. அசன் மெளலானர, திரு. IMH.  .. வேளச்சேரி 

3. அசோகன், தரு. 6. . சிவகாசி 

4. அசோக்குமார், இரு. கி. .. இருஷ்ணகரி 

5 அசோரக்குமார், தரு. 14. . பேராவூரணி 

6. அண்ணாதுரை, திர. கா. . பட்டுக்கோட்டை 

7. அப்துல் சமது, இரு. ப. .. மணப்பாறை 

8. அப்துல் வஹாப், திரு. மு. பாளையங்கோட்டை 

9, அப்பாவு, திரு. மு. ராதாபுரம் 

10.  அமலு, திருமதி V. . குடியாத்தம் (தனி) 

11, அமுல் கந்தசாமி, இரு. T.K. . வால்பாறை (தனி) 

12. அம்பேத்குமார், திரு. 5. .. வந்தவாசி (தனி) 

13. அம்மன் K. அர்ச்சுணன், திரு. .. கோயம்புத்தூர் 

(வடக்கு) 

14, அய்யப்பன், இரு. பி. .. உசிலம்பட்டி 

13. அரவிந்த் ரமேஷ், இரு. ௪. . சோழிங்கநல்லூர் 

76. அருண்குமார், திரு. PRG. .. கவுண்டம்பாளையம் 

17. அருண்மொழிதேவன், திரு. ஆ  .. புவனகிரி
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78. அருள், திரு. இரா. .. சேலம் (மேற்கு) 

19. அர்ஜூனன், திர. பொ. .. திண்டிவனம் (தனி) 

20. அனிதா R. ராதாகிருஷ்ணன், . திருச்செந்தூர் 

திரு. 

21. அன்பரசன், திரு. தா.மோ. . ஆலந்தூர் 

29, அன்பழகன், இரு. ௧. கும்பகோணம் 

23. அன்பழகன், திரு. கே.பி. . பாலக்கோடு 

24, அன்பில் மகேஸ் .. திருவெறும்பூர் 

பொய்யாமொழி, திரு. 

24. அனந்தன், இரு. எம்.எஸ்.எம். . பல்லடம் 

26. இசக்கி சுப்பையா, திரு. . அம்பாசமுத்திரம் 

27. இராமகிருஷ்ணன், திரு. நா. . கம்பம் 

28. இராமச்சந்திரன், திரு. ட்டி. தளி 

29. இராமச்சந்திரன், இரு. (065.5.௩ .. அருப்புக்கோட்டை 

30. இராஜா, திர. SR. . தாம்பரம் 

91. இராஜேந்திரன், திரு. இரா. . சேலம் (வடக்கு) 

32. இராஜேந்திரன், திரு. வி.ஜி. . இருவள்ளூர் 

33. இலட்சுமணன், டாக்டர் இரா. . விழுப்புரம் 

34. இளங்கோ, இரு. ரா. .. அரவக்குறிச்சி 

35. இனிகோ இருதயராஜ், . இருச்சிராப்பள்ளி 

முனைவர் த. (கிழக்கு) 

36. ஈஸ்வரப்பன், திரு. 4.[. . அற்காடு 

37. ஈஸ்வரன், இரு. ஈ.ஆர். .. திருச்செங்கோடு
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38. உதயகுமார், திரு. ஆர்.பி. .. இருமங்கலம் 

39, உதயசூரியன், திரு. தா. .. சங்கராபுரம் 

40, உதயநிதி ஸ்டாலின், திரு. . சேப்பாக்கம் 

திருவல்லிக்கேணி 

41. ஊர்வசி அமிர்தராஜ், இரு. செ. .. ஸ்ரீவைகுண்டம் 

42, எடப்பாடி (6 பழனிசாமி, திரு.  .. எடப்பாடி 

43. எபினேசர் என்கிற ஜான் . டாக்டர் 

எபினேசர், திரு. ஜே.ஜே. இராதாகிருஷ்ணன் நகர் 

44, எழிலரசன், இரு. சி.வி.எம்.பி. . காஞ்சிபுரம் 

45. எழிலன், டாக்டர் நா. .. ஆயிரம் விளக்கு 

46. ஐட்ரீம் இரா. மூர்த்தி, திரு. . இராயபுரம் 

47, ஐயப்பன், இரு. கோ. .. கடலூர் 

48, கடம்பூர் ராஜு, திரு. .. கோவில்பட்டி 

49, கணபது, திரு. ௧. .. மதுரவாயல் 

50. கணேசன், இரு. சி.வெ. . இட்டக்குடி. (தனி) 

SL கணேஷ், திரு. ஆர். .. உதகமண்டலம் 

52. கண்ணன், திர. ௧.சொ.க. .. ஜெயங்கொண்டம் 

53. கதிரவன், திரு. சீ. .. மண்ணச்சநல்லூர் 

54, கந்தசாமி, இரு. VP. .. சூலூர் 

55, கயல்விழி, இருமதி நா. . தாராபுரம் (தனி) 

56. கருணாநிது, திரு. இ. . பல்லாவரம் 

57.  கருணாநிது, திரு. ஜெ. . தியாகராய நகர்
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58. கருப்பணன், இரு. K.C. பவானி 

29.  கருமாணிக்கம், திரு. இராம. .. திருவாடனை 

60. காதர்பாட்சா முத்துராமலிங்கம், ... இராமநாதபுரம் 

திரு. 

61. காந்து, திரு. ஆர். . ராணிப்பேட்டை 

62. காந்து, திரு. எம்.ஆர். . நாகர்கோவில் 

63. காந்திராஜன், திரு. எஸ். .. வேடசந்தூர் 

64. காமராஜ், திரு. இரா. .. நன்னிலம் 

65. கார்த்திகேயன், திரு. ௧. ..றிஷிவந்தியம் 

66. கார்த்திகேயன், திரு. ப. . வேலூர் 

62, கிரி, திரு. மு.பெ. . செங்கம் (தனி) 

68. கிருஷ்ணசாமி, திரு. ஆ. . பூந்தமல்லி (தனி) 

69. கிருஷ்ணமுரளி, திரு. செ. +» கடையநல்லூர் 

70. கதா ஜீவன், திருமதி பி. - தூத்துக்குடி 

71. கோவிந்தசாமி, இரு. ஆ. .பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 

72. கோவிந்தராஜன், திரு. டி.ஜெ. . கும்மிடிப்பூண்டி 

73. சக்கரபாணி, திரு. அர. . ஒட்டன்சத்திரம் 

74. சக்ரபாணி, திரு. மு. .. வானூர் (தனி) 

73. சங்கர், திரு. கே.பி. .. திருவொற்றியூர் 

76. சண்முகையா, திரு. எம்.சி. . ஒட்டப்பிடாரம் (தனி) 

77. சதன் திருமலைக்குமார், . வாசுதேவநல்லூர் (தனி) 

டாக்டர் தி.
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78. சதாசிவம், இரு. 5. . மேட்டுர் 

79. சந்திரசேகரன், இரு. துரை. .. திருவையாறு 

80. சந்திரசேகர், இரு. துரை. . பொன்னேரி (தனி) 

91. சந்திரன், திரு. 5. .. திருத்தணி 

8.9. சம்பத்குமார், இரு. வே. . அரூர் (தனி) 

83. சரவணக்குமார், இரு. கே.எஸ். .. பெரியகுளம் (தனி) 

8.4, சரவணன், திரு. பெ.சு.தி. . கலசப்பாக்கம் 

83, சரஸ்வதி, டாக்டர் A. .. மொடக்குறிச்சி 

86. சாமிநாதன், இரு. மு.பெ. . காங்கேயம் 

87, சித்ரா, திருமதி கு. . ஏற்காடு (ஆ.வ.) 

88. சிந்தனை செல்வன், திரு. ம. . காட்டுமன்னார்கோவில் 

(தனி) 

89. சிவகாமசுந்தரி, இருமதி ௧. . இருஷ்ணராயபுரம் 

(தனி) 

90. சிவகுமார் என்கிற தாயகம் கவி, .. திரு.வி.க. நகர் (தனி) 

திரு. ப. 

91. சிவகுமார், திரு. ௪. . மயிலம் 

92, சிவசங்கர், இரு. எஸ்.எஸ். .. குன்னம் 

93. சின்னதுரை, திரு. மா. . கந்தர்வகோட்டை 

(தனி) 

94. சின்னப்பா, திரு. கு. .. அறியலூர் 

95, சீனிவாசன், திரு. ஏ.ஆர்.அர். .. விருதுநகர் 

96. சுதர்சனம், திரு. எஸ். . மாதவரம்
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97, சுந்தரராஜன், திரு. செ. .. சங்கரி 

98. சுந்தர், இரு. ௧. .. உத்திரமேரூர் 

99, சுப்பிரமணியன், இரு. மா. .. சைதாப்பேட்டை 

100. செங்கோட்டையன், திர. கே.ஏ. .. கோபிசெட்டிபாளையம் 

101. செஞ்சி KS. மஸ்தான், திரு. .. செஞ்சி 

102. செந்தில்குமார், திரு. ஐ.பி. ௨ பழனி 

103. செந்தில் குமார், திரு. கோ. . வாணியம்பாடி 

104. செந்தில்குமார், இரு. மா. கள்ளக்குறிச்சி (தனி) 

105. செந்தில்நாதன், திரு. பெறி. . சிவகங்கை 

106. செந்தில்பாலாஜி, இரு. V. கரூர் 

107. செல்வபெருந்தகை, திரு. கு. . ஸ்ரீபெரும்புதூர் (தனி) 

108. செல்வராஜ், திர. ௧. - திருப்பூர் தெற்கு 

109. செல்வராஜ், திரு. AK. . மேட்டுப்பாளையம் 

110. செழியன், முனைவர் கோவி. . இதருவிடைமருதூர் 

(தனி) 

111. சேகர், திரு. RD. . பெரம்பூர் 

112. சேகர், இரு. 5. ௨ பரமத்திவேலூர் 

U3. சேகர்பாபு, இரு. பி.கே. . துறைமுகம் 

114, சேவூர் 5. இராமச்சந்திரன், திரு. .. ஆரணி 

112. செளந்தரபாண்டியன், திரு. ௮.  . லால்குடி 

1/6. தங்கப்பாண்டியன், திரு. எஸ். ராஜபாளையம் 

1/7, தங்கமணி, திர. பி. .. குமாரபாளையம்
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118. தங்கம் தென்னரசு, திரு. ய திருச்சுழி 

119. தமிழரசி, திருமதி ஆ. மானாமதுரை (தனி) 

120. தமிழ்செல்வம், இரு. TM. . ஊளத்தங்கரை (தனி) 

121. தளபதி, திரு. கோ. மதுரை (வடக்கு) 

122, தளவாய் சுந்தரம், இரு. ந. . கன்னியாகுமறி 

123, தனபால், திரு. ப. .. அவினாசி (தனி) 

124, தாமோதரன், திரு. செ. .. இணத்துக்கடவு 

125. திண்டுக்கல் A. சீனிவாசன், திரு. .. திண்டுக்கல் 

126. தியாகராஜன், திரு. ந. (சிறி 

127, திருமகன் ஈவெரா, திரு. இ. . ஈரோடு (கிழக்கு) 

128. துரைமுருகன், திரு. காட்பாடி 

129. தேவராஜி, திரு. ௧. ஜோலார்பேட்டை 

130. தேன்மொழி, திருமதி எஸ். . நிலக்கோட்டை (தனி) 

181. நத்தம் அர். விசுவநாதன், திரு. .. நத்தம் 

132. நந்தகுமார், திரு. AP. . அணைக்கட்டு 

133. நயினார் நாகேந்திரன், திரு. .. திருநெல்வேலி 

194. நல்லதம்பி, இரு. ௮. .. கெங்கவல்லி (தனி) 

135. நல்லதம்பி, திரு. A. . திருப்பத்தூர் 

196. நாகைமாலி, திரு. வி.பி. - கழ்வேளூர் (தனி) 

197, நாசர், இரு. சா.மு. .. அவடி. 

138. நிவேதா எம். முருகன், திரு. . பூம்புகார் 

139. நீலமேகம், திரு. டி.கே.ஜி. தஞ்சாவூர்
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140. நேரு, திரு. கே.என். .. இருச்சிராப்பள்ளி 

(மேற்கு) 
141. பண்ணாரி, திரு. ௮. . பவானிசாகர் (தனி) 

742. பரந்தாமன், திரு. இ. எழும்பூர் (தனி) 

143. பழனி நாடார், திரு. 5. . தென்காசி 

144. பழனியாண்டி, இரு. மொ. .. ஸ்ரீரங்கம் 

145. பழனிவேல் தியாக ராஜன், மதுரை (மத்தி) 

முனைவர் 

140. பன்னீர்செல்வம், இரு. எம்.ஆர்.கே. ... குறிஞ்சிப்பாடி 

147. பன்னீர்செல்வம், இரு. ஓ. . போடிநாயக்கனூர் 

148. பன்னீர்செல்வம், இரு. மு. . சீர்காழி (தனி) 

149, பாண்டியன், திரு. KA. . சிதம்பரம் 

120. பாபு, திரு. மு. . செய்யூர் (தனி) 

151. பாலசுப்ரமணியன், திரு. ஈ. . சேலம் (தெற்கு) 

152. பாலாஜி, திரு. SS. . திருப்போரூர் 

124. பால் மனோஜ் பாண்டியன், தரு. .. ஆலங்குளம் 

154. பிச்சாண்டி, திரு. கு. . கீழ்பெண்ணாத்தூர் 

155. பிரகாஷ், திரு. ஓய். . ஒசூர் 

156. பிரபாகரராஜா, திரு. எ.எம்.வி. . விருகம்பாக்கம் 

122. பிரபாகரன், திரு. ம. . பெரம்பலூர் (தனி) 

158. பிரின்ஸ், திரு. ஜே.ஜி. . குளச்சல் 

159. புகழேந்தி, திரு. நா. . விக்கிரவாண்டி
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160. பூண்டி கே. கலைவாணன், திர. .. திருவாரூர் 

761. பூமிநாதன், திரு. மு. மதுரை (தெற்கு) 

162. பெறியகருப்பன், தரு. கே.ஆர். . இருப்பத்தரர் 

163. பெரியசாமி, தரு. இ. .. ஆத்தூர் 

164. பெறியபுள்ளான் என்கிற .. மேலூர் 

செல்வம், தரு. பெ. 

165. பொள்ளாச்சி \V. ஜெயராமன், . பொள்ளாச்சி 

முனைவர் 

166. பொன்முடி, முனைவர் ௧. . திருக்கோவிலூர் 

167. பொன்னுசாமி, திரு. கே. . சேந்தமங்கலம் (ஆ.வ.) 

168. மகாராஜன், திரு. ஆ. . ஆண்டிப்பட்டி 

169. மகேந்திரன், திரு. ௪. மடத்துக்குளம் 

170. மணி, திர. ரா. .. ஓமலூர் 

171. மணி, திரு. ஜி.கே. . பெண்ணாகரம் 

172, மணிக்கண்ணன், திரு. Ad. .. உளுந்தூர்பேட்டை 

173. மணியன், இரு. ஓ.எஸ். . வேதாரண்யம் 

174. மதியழகன், திரு. தே. .. பர்கூர் 

175. மதிவேந்தன், டாக்டர் மா. ராசிபுரம் (தனி) 

176. மரகதம் குமரவேல், திருமதி கு. .. மதுராந்தகம் (தனி) 

177, மனோ தங்கராஜ், திரு. த. ௨யத்மநாபபுரம் 

178. மாங்குடி, திரு. சா. காரைக்குடி 

179, மாணிக்கம், திரு. இரா. .. குளித்தலை
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180. மாரிமுத்து, திரு. 6 . திருத்துறைப்பூண்டி 

(கனி) 

181. மார்க்கண்டேயன், திரு. GV. . விளாத்திகுளம் 

182. மான்ராஜ், இரு. இ.மா. . ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் (தனி) 

183. முகம்மது ஷாநவாஸ், HG. ஜெ. .. நாகப்பட்டினம் 

184. முத்துசாமி, திரு. சு. ஈரோடு (மேற்கு) 

185. முத்துராஜா, இரு. வை. .யுதுக்கோட்டை 

196. முருகேசன், திரு. செ. பரமக்குடி (தனி) 

187. முனிரத்தினம், இரு. (tp. . சோளிங்கர் 

188. முனுசாமி, திரு. கே.பி. . வேப்பனஹள்ளி 

189. மூர்த்தி, இரு. பெ. . மதுரை (கிழக்கு) 

190. மெய்யநாதன், திரு. சிவ.வீ. .. ஆலங்குடி 

191, மோகன், திரு. 14 ... அண்ணா நகர் 

192. ரகுபதி, HG. எஸ். . இருமயம் 

193. ரகுராமன், இரு. ARR. . சாத்தார் 

194. ரவி, இரு. ௪. . அரக்கோணம் (தனி) 

195. ராசேந்திரன், இரு. சபா. . நெய்வேலி 

196. ராதாகிருஷ்ணன், திரு. K. .. உடுமலைப்பேட்டை 

197. ராதாகிருஷ்ணன், திரு. ௩ . விருத்தாசலம் 

198. ராமசந்திரன், திரு. கா. ௨ குன்னூர் 

199. ராமச்சந்திரன், திரு. தி. .. அறந்தாங்கி 

200. ராமலிங்கம், இரு. பெ. .. நாமக்கல்
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201 ராஜகண்ணப்பன், திரு. RS. .. முதுகுளத்தூர் 

202. ராஜகுமார், திரு. 5. மயிலாடுதுறை 

203. ராஜமுத்து, திரு. M. . வீரபாண்டி 

204. ராஜன் செல்லப்பா, திர. வி.வி. .. திருப்பரங்குன்றம் 

205. ராஜா, திர. ஈ. . சங்கரன்கோவில் (தனி) 

206. ராஜா, முனைவர் T.R.B. .. மன்னார்குடி. 

207. ராஜு, திரு. கே. மதுரை (மேற்கு) 

208. ராஜேஷ் குமார், திரு. செ. .. கிள்ளியூர் 

209. ரூபி அர். மனோகரன், திரு. .. நாங்குநேரி 

210. வரலட்சுமி, திருமதி ம. . செங்கல்பட்டு 

21. வானதி சீனிவாசன், திருமதி . கோயம்புத்தூர் (தெற்கு) 

212. வில்வநாதன், திரு. ௮.செ. .. ஆம்பூர் 

214. விஜயகுமார், திரு. க.நா. - திருப்பூர் (வடக்கு) 

214. விஜயதரணி, திருமதி 5. .. விளவங்கோடு 

215, விஜயபாஸ்கர், டாக்டர் A. . விராலிமலை 

216. வெங்கடாசலம், திரு. AG. .. அந்தியூர் 

217. வெங்கடேசன், இரு. ஆ. . சோழவந்தான் (தனி) 

218. வெங்கடேஷ்வரன், திரு. எஸ்.பி. .. தருமபுரி 

219. வெற்றிஅழகன், இரு. ௮. . வில்லிவாக்கம் 

220, வேலு, திரு. எ.வ. . திருவண்ணாமலை 

221. வேலு, திரு. த. . மயிலாப்பூர் 

222. வேலுமணி, திர. எஸ்.பி. .. தொண்டாமுத்தூர்
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223, வேல்முருகன், திரு. தி. பண்ருட்டி 

224, வைத்திலிங்கம், இரு. ஆர். . ஓரத்தநாடு 

225. ஜவாஹிருல்லா, முனைவர் . பாபநாசம் 

எம்.எச். 

226. ஜெகன் மூர்த்தி, திரு. மு. . ஈழ்வைத்திணான்குப்பம் 
(தனி) 

227. ஜெயக்குமார், திரு. 5. .. பெருந்துறை 

228. ஜெயசங்கரன், திரு. AP. .. ஆத்தூர் (தனி) 

229, ஜெயசீலன், இரு. பொன். . கூடலூர் (தனி) 

230. ஜெயராம், இரு. கே.ஆர். . சிங்காநல்லூர் 

241. ஜோசப் சாமுவேல், திரு. .. அம்பத்தூர் 

232. ஜோது, திரு. ஓ. . செய்யாறு 

233. ஸ்டாலின், திரு. மு.க. .. கொளத்தூர் 

234, ஸ்டாலின் குமார், திரு. செ. . துறையூர் (தனி) 

பேரவை நடவடிக்கைகளில் பங்குகொள்ள உரிமை பெற்றவர் 

இரு. அர். சண்முகசுந்தரம் ... மாநில அரசுத் தலைமை 
வழக்குரைஞர்



தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை 

ஆனி 8, திருவள்ளுவர் ஆண்டு-2052 

2021 ஜூன் 22, செவ்வாய்க்கிழமை 

சென்னை-600 002, வாலாஜா சாலை, ஓமந்தூரார் அரசினர் 

தோட்டம், கலைவாணர் அரங்கம், மூன்றாவது தளத்தில் உள்ள 

பல்வகை கூட்டரங்கத்தில் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

திரு. மு. அப்பாவு அவர்கள் தலைமையில் காலை 10-00 மணியளவில் 

பேரவை கூடியது. 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: 

“அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும் 

எஞ்சாமை வேந்தற் கியல்பு.” 

துணிவு, இரக்க சிந்தை, அறிவாற்றல், உயர்ந்த குறிக்கோளை 

எட்டும் முயற்சி அகிய நான்கு பண்புகளும் அரசுக்குரிய 

தகுஇகளாகும். 

(குறிப்பு: ஒர் கரையின் தொடக்கத்தில் உடுக்குறி (*) 
இடப்பெற்றிருந்தால் அவ்வுரை ுப்பினரால் 

சறரிபார்க்கப்பெற்றது என்பதைக் குறிக்கும்.] 

1. இரங்கற்குறிப்புகள் 

முன்னாள் உறுப்பினர்கள் திரு. மு. பாண்டுரங்கன், 

திரு. அ. முஹம்மத்ஜான், திரு. அ. பாப்பாசுந்தரம், 
முனைவர் செ. அரங்கநாயகம், திரு. தி.செ. விஜயன், 

திரு. விஎஸ். இராஜி, திரு. கி.இரா. இராஜேந்திரன், 
திரு. ௪. சகாதேவன், செல்வி எல். சுலோசனா, 
திரு. கே.பி. ராஹு, திரு. கி. இராமச்சந்திரன், 

திரு. எம். அன்படிகன், திரு. ஜெ. பன்னீர்செல்வம் 
ஆகியோர் மறைவு 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் 
பேரவை முன்னாள் உறுப்பினர்களான திரு. மு. பாண்டுரங்கன்
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அவர்கள் 2-3-2021 அன்றும், திரு. ௮. முஹம்மத்ஜான் அவர்கள் 

29-93-2021 அன்றும், திர. ௮, பாப்பாசுந்தரம் அவர்கள் 

18-4-2021 அன்றும், முனைவர் செ. அரங்கநாயகம் அவர்கள் 

29-4-2021 அன்றும், திரு. தி.செ. விஜயன் அவர்கள் 8-5-2021 

அன்றும், தரு. வி.எஸ். இராஜி அவர்கள் 12-52-2021 அன்றும், 

இரு. கி.இரா. இராஜேந்திரன் அவர்கள் 18-54-2021 அன்றும், 

இரு. ௪. சகாதேவன் அவர்கள் 22-25-2021 அன்றும், செல்வி 

எல். சுலோசனா அவர்கள் 24-2-2021 அன்றும், திரு. கே.பி. ராஜு 

அவர்கள் 255-2021 அன்றும், இரு. சி. இராமச்சந்திரன் அவர்கள் 

5-6-2021 அன்றும், திரு. எம். அன்பழகன் அவர்கள் 1/-6-2021 

அன்றும் மற்றும் இரு. ஜெ. பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் 16-6-2021 
அன்றும் மறைவுற்ற செய்தியினை இப்பேரவைக்கு வருத்தத்துடன் 

தெரறிவித்துக்கொள்கிறேன். 

இரு. மு. பாண்டுரங்கன் அவர்கள் 1985-1988 ஆம் 

ஆண்டுகளில் கலசப்பாக்கம் தொகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு 

சட்டமன்றப் பேரவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சிறந்த முறையில் 

பணியாற்றினார்கள். 

இரு. ௮. முஹம்மத்ஜான் அவர்கள் 2011-2016 ஆம் ஆண்டுகளில் 

ராணிப்பேட்டை தொகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் 

பேரவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, 201-2013 ஆம் அண்டுகளில் 

அமைச்சராகவும் திறம்பட பணியாற்றியுள்ளார்கள். மேலும், 

2019 ஆம் ஆண்டு முதல் மாநிலங்களவை ுப்பினராகவும் 

பணியாற்றினார்கள். 

இரு. அ. பாப்பாசுந்தரம் அவர்கள் 1989-1991, 1991-1996, 2001-2006 

மற்றும் 2011-2016 அகிய ஆண்டுகளில் குளித்தலை தொகுதியிலிருந்து 

தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு 

நன்கு பணியாற்றினார்கள். மேலும், 2002-2009 ஆம் அண்டுகளில் 

அமைச்சராகவும் பணியாற்றினார்கள். 

முனைவர் செ. அரங்கநாயகம் அவர்கள் 1974-1976, 1977-1980 

மற்றும் 1980-1984 ஆகிய அண்டுகளில் கோயம்புத்தூர் (மேற்கு) 

தொகுதியிலிருந்தும், 1985-1988 மற்றும் 1991-1996 ஆகிய 

ஆண்டுகளில் தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியிலிருந்தும் தமிழ்நாடு 

சட்டமன்றப் பேரவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சீரிய முறையில் 

பணியாற்றினார்கள். மேலும், 1977-1986 மற்றும் 1991-1996 ஆகிய 

ஆண்டுகளில் அமைச்சராகவும் பணியாற்றினார்கள்.
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இரு. Dols. விஜயன் அவர்கள் 1996-2001 ஆம் ஆண்டுகளில் 

திருவொற்றியூர் தொகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் 
பேரவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பாராட்டத்தக்க வகையில் 

பணியாற்றினார்கள். 

இரு. வி.எஸ். இராஜி அவர்கள் 2011-2016 ஆம் ஆண்டுகளில் 

செய்யூர் தொகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவைக்குத் 

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சிறந்த முறையில் பணியாற்றினார்கள். 

இரு. கஇ.இரா. இராஜேந்திரன் அவர்கள் 1989-1991 ஆம் 

ஆண்டுகளில் பர்கூர் தொகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் 

பேரவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு செவ்வனே பணியாற்றினார்கள். 

இரு. ௪. சகாதேவன் அவர்கள் 1971-1976 ஆம் ஆண்டுகளில் 

செஞ்சி தொகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவைக்குத் 

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நன்கு பணியாற்றினார்கள். 

செல்வி எல். சுலோசனா அவர்கள் 1991-1996 ஆம் 

ஆண்டுகளில் மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு 

சட்டமன்றப் பேரவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நல்ல முறையில் 

பணியாற்றினார்கள். 

முற்பகல் 10-05 

இரு. கே.பி. ராஜு அவர்கள் 1991-1996 ஆம் ஆண்டுகளில் 

பேரூர் தொகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் 

பேரவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பாராட்டத்தக்க வகையில் 

பணியாற்றினார்கள். 

இரு. கி. இராமச்சந்திரன் அவர்கள் 1989-1991 ஆம் 

ஆண்டுகளில் மன்னார்குடி தொகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு 

சட்டமன்றப் பேரவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சிறந்த முறையில் 

பணியாற்றினார்கள். 

இரு. எம். அன்பழகன் அவர்கள் 2006-2011 ஆம் ஆண்டுகளில் 

பழனி தொகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவைக்குத் 

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நன்கு பணியாற்றினார்கள். 

இரு. ஜெ. பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் 1991-1996 ஆம் 

ஆண்டுகளில் திருநாவலூர் தொகுதியிலிருந்து தமிழ்நாடு 
சட்டமன்றப் பேரவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு திறம்படப் 

பணியாற்றினார்கள்.
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இம்முன்னாள் ஹறுப்பினர்களது மறைவால் அவர்களைப் 

பிரிந்து வாடும் அவர்தம் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும், 

அனுதாபத்தையும் இப்பேரவையின் சார்பிலும், என் சார்பிலும் 

தெறிவித்துக்கொள்கிறேன். 

மறைந்த இப்பெருந்தகைகளுக்கு மறியாதை செலுத்தும் 

வகையில் மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று 

இரண்டு மணித்துளிகள் அமைதி காக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று 

இரண்டு மணித்துளிகள் அமைதி காத்தனர்.) 

2. இரங்கல் தீர்மானங்கள் 

(அ திரு. விவேக், பிரபல திரைப்பட நடிகர் மற்றும் சமூக 

ஆர்வலர் அவர்கள் மறைவு 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இரங்கல் தீர்மானங்கள். 

“சின்னக் கலைவாணர்” எனத் திரையுலகில் புகழ்பெற்ற, பல்கலை 

வித்தகராக விளங்கிய நகைச்சுவைக் கலைஞர் திரு. விவேக் 

அவர்கள், 17-24-2021 அன்று உடல்நலக்குறைவால் மறைவுற்ற 

செய்தி அறிந்து இப்பேரவை அதிர்ச்சியும் ஆற்றொணாத் துயரமும் 

கொள்கிறது. 

தனது நடிப்பாற்றலால் நகைச்சுவையுடன் விழிப்புணர்வையும் 

மக்களுக்கு வழங்கிய திரு. விவேக் அவர்கள், மரம் நடுதல் 

போன்ற சூழலியல் சார்ந்த சமூகப் பணிகளிலும் தன்னை 

ஈடுபடுத்திக் கொண்டவர். பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற பெருமைக்குரியவர். 

அன்னாரது மறைவு திரைப்படத் துறைக்கும், ரசிகப் 

பெருமக்களுக்கும், சமூக ஆர்வலர்களுக்கும் மிகப் பெரிய 

இழப்பாகும். 

அன்னாரது மறைவால் அவரைப் பிரிந்து வாடும் அவரது 

குடும்பத்தினருக்கும், ரசிகப் பெருமக்களுக்கும், திரைப்படத் 

துறையினருக்கும் இப்பேரவை தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், 

அனுதாபத்தையும் தெறிவித்துக்கொள்கிறது.
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2021 ஜூன் 22] 
(ஆ) திரு. கி. ராஜநாராயணன், பிரபல எழுத்தாளர் 

அவர்கள் மறைவு 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: கரிசல் இலக்கியத்தின் 
பிதாமகர், கி.ரா. எனப் போற்றப்படும் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் 

இரு. கி. ராஜநாராயணன் அவர்கள், 17-5-2021 அன்று மறைவுற்ற 

செய்தி அறிந்து இப்பேரவை அதிர்ச்சியும் ஆற்றொணாத் துயரமும் 

கொள்கிறது. 

தமிழ் இலக்கியத்திற்குச் செழுமை சேர்த்த கரிசல்காட்டு 

எழுத்தாளர் இரு. கி. ராஜநாராயணன், தனது பட்டறிவால் பல 

இலக்கியப் படைப்புகளைத் தந்தவர். வட்டார வழக்கு சார்ந்த 

இலக்கியப் படைப்புகளுக்கு முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தவர். 

“கோபல்லபுரத்து மக்கள்” என்ற நாவலுக்காக சாகித்ய அகாடமி 

விருது பெற்றவர். 

அன்னாரது மறைவால் அவரைப் பிரிந்து வாடும் அவரது 

குடும்பத்தினருக்கும், சக படைப்பாளிகளுக்கும், வாசகர்களுக்கும் 

இப்பேரவை தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அனுதாபத்தையும் 

தெறிவித்துக்கொள்கிறது. 

(இ) திரு. கி. துளசி அய்யா வாண்டையார், சுதந்திரப் 
பேராட்ட வீரர் அவர்கள் மறைவு 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: சுதந்திரப் போராட்ட 
வீரரும், இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற 

முன்னாள் உறுப்பினருமான “கல்விக் கண் திறந்த வள்ளல்” எனப் 

போற்றப்படும் இரு. கி. துளசி அய்யா வாண்டையார் அவர்கள், 

17-25-2021 அன்று மறைவுற்ற செய்தி அறிந்து இப்பேரவை 

அதிர்ச்சியும், ஆற்றொணாத் துயரமும் கொள்கிறது. 

இரு. க, துளசி அய்யா வாண்டையார் அவர்களின் 

பாரம்பரியத்தினரால் தொடங்கப்பட்ட பூண்டி புஷ்பம் 

கலை அறிவியல் கல்லூரியின் தாளாளராக இருந்து, ஏழை, 

எளிய மாணவர்களுக்கு இலவச உயர் கல்வி வழங்கியதன் 

காரணமாக தஞ்சை அறிவுக் களஞ்சியமாகச் செழித்துள்ளது. 

இவர் 1991-1996 ஆம் அண்டுகளில் தஞ்சாவூர் மக்களவைத் தொகுதி 

உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு திறம்படப் பணியாற்றியவர்.
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[பேரவைத் தலைவர்] [2021 ஜுன் 22 

அன்னாரது மறைவால் அவரை இழந்து வாடும் அவரது 

குடும்பத்தினருக்கு இப்பேரவை ஆழ்ந்த இரங்கலையும், 

அனுதாபத்தினையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறது. 

(ஈ) திரு. டி.எம். கானியண்ணன், இந்திய அரசியல் நிர்ணய 
சபை உறுப்பினர் மற்றும் முதல் மூன்று சட்டமன்றப் 

பேரவைகளின் உறுப்பினர் அவர்கள் மறைவு 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் 

கட்சியின் முதுபெரும் தலைவரும், முதலாவது சட்டமன்றப் 

பேரவையின் உறுப்பினருமான திரு. டி.எம். காளியண்ணன் 

அவர்கள் 28-2-2021 அன்று, தனது 10/-வது அகவையில் மறைவுற்ற 

செய்தி அறிந்து இப்பேரவை அதிர்ச்சியும், ஆற்றொணாத் துயரமும் 

கொள்கிறது. 

தனது கல்லூரிப் பருவத்து முதலே, இந்திய சுதந்திரப் 
போராட்டத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்ட திரு. டி.எம். காளியண்ணன் 

அவர்கள், தேசத் தந்ைத ஓமகாத்மா காந்தி அவர்களின் 

கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு, தன்னை ஒரு காந்தியவாதியாக 

மாற்றிக் கொண்டு, எளிமையின் இலக்கணமாக இறுதிவரை 

வாழ்ந்தவர். 

முற்பகல் 10-10 

1950-1952 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்திய அரசியல் நிர்ணய 

சபை உறுப்பினராகவும், 1952-1957 ஆம் அண்டுகளில் இராசிபுரம் 

தொகுதியிலிருந்தும், 1957-1962 மற்றும் 1962-1967 ஆம் அண்டுகளில் 

இருச்செங்கோடு தொகுதுியிலிருந்தும் முதல், இரண்டு 

மற்றும் மூன்றாவது தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவைக்குத் 

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சிறப்பாகப் பணியாற்றினார்கள். மேலும், 

1968-1974 ஆம் ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற மேலவை 

உறுப்பினராகவும் திறம்படப் பணியாற்றினார்கள். 

அன்னாரது மறைவால் அவரை இழந்து வாடும் அவரது 

குடும்பத்தினர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் இப்பேரவை ஆழ்ந்த 

இரங்கலையும், அனுதாபத்தையும் தெறிவித்துக்கொள்கிறது.
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2021 ஜூன் 22] 
(உ) திரு. எம். அனந்தகிருஷ்ணன், 

அண்ணா பல்கலைக்கடிக முன்னாள் துணை வேந்தர் 
அவர்கள் மறைவு 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வெளிப்படைத் தன்மை 

மிகுந்த நிருவாகம், மாணவர்களின் கல்வி முன்னேற்றம் 

ஆகிய இரண்டையும் தனது இரு கண்கள்போல் கருதி கல்வித் 

தொண்டாற்றிய “அறிவுக் களஞ்சியம்” இரு. எம். அனந்தகிருஷ்ணன் 

அவர்கள், 29-25-2021 அன்று இடீரென மறைவுற்ற செய்தி அறிந்து 

இப்பேரவை அதிர்ச்சியும், ஆற்றொணாத் துயரமும் கொள்கிறது. 

இரு. எம். அனந்தகிருஷ்ணன் அவர்கள் மாணவர் 

சமுதாயத்தின் கலங்கரைவிளக்கமாகத் திகழ்ந்தவர். கான்பூர் 

ஐ.ஐ.டி -யின் தலைவராகவும், மாண்புமிகு முன்னாள் முதல்வர் 

கலைஞர் மு. கருணாநிதி அவர்களது ஆட்சிக் காலத்தில் அண்ணா 

பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தராகவும் நியமிக்கப்பட்டு, 

உலகத்தரம் வாய்ந்த உயர் கல்வியை அளிக்க உட்கட்டமைப்பை 

உருவாக்கி, அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் புகழை உலகெங்கும் 

பரப்பியவர். தமிழ் இணைய மாநாடு நடத்தி, இணையத்தில் 

தமிழின் பயன்பாட்டை எளிமைப்படுத்த உதவியவர். பத்மஸ்ரீ 

விருது பெற்ற பெருமைக்குறியவர். அன்னாரது மறைவு உயர் 

கல்வித் துறைக்கும், மாணவர் சமுதாயத்திற்கும் மிகப் பெரிய 

இழப்பாகும். 

அன்னாரது மறைவால் அவரை இழந்து வாடும் அவரது 

குடும்பத்தினர், மாணவச் சமுதாயத்தினர் உள்ளிட்ட 

அனைவருக்கும் இப்பேரவை ஆழ்ந்த இரங்கலையும், 

அனுதாபத்தையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறது. 

இந்த இரங்கல் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றும் முகத்தானும், 

மறைந்த இப்பெருந்தகைகளுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையிலும் 

மாண்புமிகு ஹுப்பினர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று இரண்டு 

மணித்துளிகள் அமைதி காக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று 

இரண்டு மணித்துளிகள் அமைதி காத்ததன்மூலம் தீர்மானங்கள் 

நிறைவேற்றப்பெற்றன.)
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3. அறிவிப்புகள் 

(அ) மாற்றுத் தலைவர்கள் பட்டியல் 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவைக்கு ஓர் அறிவிப்பு. 
தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை விதி 9(1)-ன்கீழ் கீழ்க்காணும் 

ஹுப்பினர்களை இப்பேரவையின் முதல் கூட்டத் தொடருக்கான 

மாற்றுத் தலைவர்களாக (Panel of Chairmen) நியமிக்கிறேன்: 

1. இரு. ௧. அன்பழகன் 

2. இரு. நா. இராமகிருஷ்ணன் 

3. இரு. SR. இராஜா 

4. இரு. தா. உதயசூரியன் 

3. இரு. துரை. சந்திரசேகரன் 

6. முனைவர் T.RB. ராஜா 

4. அரசினர் சட்டமுன்வடிவு (அறிமுகம் செய்தல்) 

தமிழ்நாடு நிதிநிலை நிருவாகத்தில் பொறுப்புடைமை 
(திருத்தச்) சட்டமுன்வடிவு, 2021 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அரசினர் சட்டமுன்வடிவு 
(அறிமுகம் செய்தல்). 2021 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நிதிநிலை 

நிருவாகத்தில் பொறுப்புடைமை (திருத்தச்) சட்டமுன்வடிவு, 

மாண்புமிகு நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மைத் துறை 

அமைச்சர் அவர்கள். 

*மாண்புமிகு முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்: மாண்புமிகு 
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 

“2021 ஆம் அண்டு தமிழ்நாடு நிதிநிலை நிருவாகத்தில் 

பொறுப்புடைமை (திருத்தச்) சட்டமுன்வடிவைப் பேரவைமுன் 

அறிமுகம் செய்ய அனுமதியளிக்க வேண்டும்” 

எனக் கோருகிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு நிதி மற்றும் 
மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் அவர்களின் தீர்மானம் 

பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது.
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2021 ஜூன் 22] [பேரவைத் தலைவர்] 

ஏற்போர் “ஆம்” என்க. (ஆம்) 

மறுப்போர் “இல்லை” என்க. (இல்லை) 

ஏற்போரே அதிகம் என்று கருதுகிறேன். 

ஏற்போரே அதிகம், தீர்மானம் நிறைவேறியது. 

மாண்புமிகு நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மைத் துறை 

அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்: மாண்புமிகு 
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இச்சட்டமுன்வடிவைப் 

பேரவைமுன் அறிமுகம் செய்கிறேன். 

5. அரசினர் தீர்மானங்கள் 

(அ) மதிப்பீட்டுக் குழு உறுப்பினர்கள் தேர்தல் 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அரசினர் தீர்மானங்கள். 

குழுக்களுக்கான தேர்தல். மதிப்பீட்டுக் குழு. மதிப்பீட்டுக் 

குழுவிற்கு 16 உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல். மாண்புமிகு 

பேரவை முன்னவர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் 
தலைவர் அவர்களே, 

“தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை விதி 192-ன்கீழ், 2021-2022 

ஆம் அண்டிற்கான மதிப்பீட்டுக் குழுவின் உறுப்பினர்களாக 

இருக்கும்படி, பதினாறு ஹுப்பினர்களை மாண்புமிகு பேரவைத் 

தலைவர் அவர்கள் குறிப்பிடும் நாளன்று இப்பேரவை 

தேர்ந்தெடுக்கும்” 
என்னும் தீர்மானத்தை மொழிகிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பேரவை முன்னவர் 
அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது. 

ஏற்போர் “ஆம்' என்க. (ஆம்) 

மறுப்போர் 'இல்லை' என்க. (இல்லை) 

ஏற்போரே அதிகம் என்று கருதுகிறேன். 

ஏற்போரே அதிகம், தீர்மானம் நிறைவேறியது.



10 அரசினர் தீர்மானங்கள் 

[2021 ஜூன் 22 
முற்பகல் 10-15 

(ஆ) பொதுக் கணக்குக் குழு உறுப்பினர்கள் தேர்தல் 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பொதுக் கணக்குக் குழு. 
பொதுக் கணக்குக் குழுவிற்கு 16 உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல். 

மாண்புமிகு பேரவை முன்னவர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் 
தலைவர் அவர்களே, 

“தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை விதி 203-ன்கழ், 2021-2022 

ஆம் ஆண்டிற்கான பொதுக் கணக்குக் குழுவின் உறுப்பினர்களாக 

இருக்கும்படி, பதினாறு ஹுப்பினர்களை மாண்புமிகு பேரவைத் 

தலைவர் அவர்கள் குறிப்பிடும் நாளன்று இப்பேரவை 

தேர்ந்தெடுக்கும்” 
என்னும் தீர்மானத்தை மொழிகிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பேரவை முன்னவர் 
அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது. 

ஏற்போர் “ஆம்” என்க. (ஆம்) 

மறுப்போர் “இல்லை” என்க. (இல்லை) 

ஏற்போரே அதிகம் என்று கருதுகிறேன். 

ஏற்போரே அதிகம், தீர்மானம் நிறைவேறியது. 

(இ) பொது நிறுவனங்கள் குழு உறுப்பினர்கள் தேர்தல் 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பொது நிறுவனங்கள் 
குழு. பொது நிறுவனங்கள் குழுவிற்கு 16 உறுப்பினர்களைத் 

தேர்ந்தெடுத்தல். மாண்புமிகு பேரவை முன்னவர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் 
தலைவர் அவர்களே, 

“தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை விதி 21-ன்கீழ், 

2021-2022 ஆம் அண்டிற்கான பொது நிறுவனங்கள் குழுவின் 

ஹுப்பினர்களாக இருக்கும்படி, பதினாறு றுப்பினர்களை 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் குறிப்பிடும் நாளன்று 
இப்பேரவை தேர்ந்தெடுக்கும்” 

என்னும் தீர்மானத்தை மொழிகிறேன்.
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2021 ஜூன் 22] 
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பேரவை முன்னவர் 

அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது. 

ஏற்போர் “ஆம்” என்க. (ஆம்) 

மறுப்போர் “இல்லை” என்க. (இல்லை) 

ஏற்போரே அதிகம் என்று கருதுகிறேன். 

ஏற்போரே அதிகம், தீர்மானம் நிறைவேறியது. 

(ஈ) அவை உரிமைக் குழு உறுப்பினர்கள் தேர்தல் 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அவை உரிமைக் குழு. 
அவை உரிமைக் குழுவிற்கு 14 உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல். 

மாண்புமிகு பேரவை முன்னவர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் 
தலைவர் அவர்களே, 

“தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை விதி 97 ன்கீழ், 

2021-2022 ஆம் நிதியாண்டிற்குரிய அவை உரிமைக் குழுவின் 

ஹுப்பினர்களாக இருக்கும்படி, பதினான்கு ஹுப்பினர்களை 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் குறிப்பிடும் நாளன்று 

இப்பேரவை தேர்ந்தெடுக்கும்” 

என்னும் தீர்மானத்தை மொழிகிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பேரவை முன்னவர் 
அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது. 

ஏற்போர் “ஆம்” என்க. (ஆம்) 

மறுப்போர் “இல்லை” என்க. (இல்லை) 

ஏற்போரே அதிகம் என்று கருதுகிறேன். 

ஏற்போரே அதிகம், தீர்மானம் நிறைவேறியது. 

3% அறிவிப்புகள்--தொடர்ச்சி 

(ஆ) பேரவைக் குழுக்களுக்கு உறுப்பினர்கள் 

தேர்தல்- கால அட்டவணை 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவைக்கு ஓர் அறிவிப்பு. 
பேரவைக் குழுக்களுக்கான தேர்தல். ஒற்றை வாக்கு முறைப்படி 

தேர்தல் நடத்துவதற்கு வகுக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளின்கீழ்,



12 அறிவிப்புகள் 

[பேரவைத் தலைவர்] [2021 ஜுன் 22 

மதிப்பீட்டுக் குழு (Committee ௦0 Estimates), பொதுக் 

கணக்குக் குழு (Committee on Public Accounts), பொது 
நிறுவனங்கள் குழு (Committee on Public Undertakings), அவை 

உரிமைக் குழு (Committee of Privileges) அகதியவற்றுக்கு 

உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேட்பாளர்கள், வேட்புத் 

தாள்களை 223-6-2021, புதன்கிழமை பிற்பகல் 3-00 மணிக்குள் 

சட்டமன்றப் பேரவைச் செயலாளரிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டும். 

வேட்புத் தாள்களை சட்டமன்றப் பேரவைச் செயலாளரிடமிருந்து 

பெற்றுக்கொள்ளலாம். 

வேட்புத் தாள்கள், 23-6-2021, புதன்கிழமை பிற்பகல் 5-00 

மணிக்கு ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். விலகிக்கொள்ள 

விரும்பும் வேட்பாளர்கள், 24-6-2021 வியாழக்கிழமை முற்பகல் 

10-00 மணிக்குள் விலகிக்கொள்ளலாம். 

வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கை, நிரப்பப்பட வேண்டிய 

இடங்களின் எண்ணிக்கைக்கு மேற்படுமாயின், குழுக்களுக்கான 

உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுக்க தேர்தல் நடைபெறும் நாள் 

பின்னர் அறிவிக்கப்படும். 

6. ஆளுநர் பேருரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் 

தீர்மானத்தின்மீது விவாதம் 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: ஆளுநர் பேருரைக்கு நன்றி 
தெறிவிக்கும் தீர்மானம். ஆளுநர் பேருரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் 

தீர்மானத்தை முன்மொழிதல். மாண்புமிகு 2றுப்பினர் திரு. தா. 

உதயசூரியன் அவர்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

திரு. தா. உதயசூரியன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 
அவர்களே, 

“2021 ஆம் அண்டு ஜூன் தங்கள் 21 ஆம் நாளன்று சட்டமன்றப் 

பேரவைக்கு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் உவந்தளித்த 

பேருரைக்கு£ தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை உறுப்பினர்கள் 

பெரிதும் நன்றியுடையவர்களாவர்” 

என்னும் தீர்மானத்தை முன்மொழிகின்றேன். 

@ 151 முதல் 187 வரையிலான பக்கங்களில் இணைப்பாக 

அச்சிடப்பெற்றுள்ளது.
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2021 ஜூன் 22] 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: தீர்மானத்தை வழிமொழிதல். 

மாண்புமிகு உறுப்பினர் முனைவர் 1.௩8. ராஜா அவர்கள். 

முனைவர் T.R.B. ராஜா: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் இரு. தா. உதயசூரியன் அவர்கள், 

மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் உவந்தளித்த பேருரைக்கு நன்றி 

தெறிவித்து முன்மொழிந்த தீர்மானத்தை நான் வழிமொழிகிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: ஆளுநர் பேருரைக்கு நன்றி 
தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின்மீது விவாதம். விவாதத்தைத் தொடங்கி 

வைப்பவர், மாண்புமிகு உறுப்பினர் இரு. தா. உதயசூரியன் 

அவர்கள். 

திரு. தா. உதயசூரியன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 
அவர்களே, பகுத்தறிவுத் தந்ைத பெரியாரையும், பேரறிஞர் 

அண்ணாவையும் நினைவுகூர்ந்து, இந்த 16-வது சட்டமன்றப் 

பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின்மீது 

எனக்குப் பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த உலகத் தமிழினத்தின் ஓப்பற்றத் 

தலைவர், தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு அண்ணன் தளபதியார் 

அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியைக் காணிக்கையாக்குகின்றேன். 

(மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

முற்பகல் 10-20 

1989 ஆம் அண்டு நடந்த பொதுத் தேர்தலில் திராவிட 

முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய முதல் வேட்பாளர்கள் பட்டியலில், 

அறிஞர் அண்ணா கண்ட சின்னமான உதயசூரியன் என்னும் பெயர் 

கொண்ட என்னை சின்ன சேலம் தொகுதி வேட்பாளராகவும், 

பட்டுக்கோட்டை அண்ணாதுரை என்பவரை பட்டுக்கோட்டை 

தொகுதிக்கு வேட்பாளராகவும் அறிவித்து, எங்களுக்கெல்லாம் 

பெருமகிழ்ச்சியை உருவாக்கித் தந்த, எங்கள் நினைவில் வாழும் 

எங்கள் ஐயா, மாண்புமிகு தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு 

என்னுடைய இதயம் கனிந்த, நன்றி கலந்த வணக்கத்தை 

இந்த நேரத்தில் தெறிவித்துக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். 
(மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

அதற்கும் மேலாக, கிட்டத்தட்ட 32 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 

அதே பட்டுக்கோட்டையில் அண்ணாரதுரைக்கும், அதே சின்ன 

சேலத்தில் உதயசூறியனுக்கும் மீண்டும் போட்டியிடுவதற்கு 

வாய்ப்பளித்து, கலைஞர் கண்ட கனவுகளான இரண்டு
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ஹுப்பினர்களையும் (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) இந்த மன்றத்திற்கு 

வருவதற்கு வாய்ப்பை உருவாக்கித் தந்திருப்பதற்காகவும், 16-வது 

சட்டமன்றப் பேரவையில் உதயசூரியன் என்னும் எனக்கு முதலிலே 

பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் 

அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை மீண்டும் தெறிவிப்பதை, 

என்னுடைய வாழ்நாளின் பெரும் பேறாகக் கருதுகிறேன். 

ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே கலைஞர் அவர்கள் எனக்கு 

வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தாலும், தொடர்ந்து அதை renewal செய்து, 

ஐந்தாவது முறையாக இந்த மன்றத்திற்கு வருவதற்கு எனக்கு 
வாய்ப்பளித்தவர், எங்களுடைய கழகத் தலைவர், மாண்புமிகு 

தமிழக முதல்வர் அவர்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

அப்படிப்பட்ட இந்தச் சூழ்நிலையில், பலமுறை, பல 

தேர்தல்களின்போது என் தொகுதி ஆத்தூருக்கு வருகைத் 

தந்து, பிரச்சாரம் செய்து, எங்களுக்கெல்லாம் ஆதரவு திரட்டி, 

“உதயசூரியன் சின்னத்திற்கு வாக்களியுங்கள்” என்று சொல்லி, 

எங்களை வெற்றி பெறச் செய்த எங்கள் தலைவருக்கு மீண்டும் 

நன்றியை உரித்தாக்கிக்கொள்கிறேன். அதேபோல், இளைஞரணிச் 

செயலாளர், சேப்பாக்கம்--இருவல்லிக்கேணி ‘Man of the Match’, 

ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை, இந்தத் தேர்தல் 
களத்தில் சுழன்று, சுழன்று பணியாற்றி, 2016 ஆம் அண்டு தேர்தலில் 

“உதயசூரியன் அண்ணனுக்கு எவ்வளவு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் 

நீங்கள் வெற்றியைக் கொடுத்தீர்கள்” என்று மக்களைக் கேட்டார்கள். 

20,000 என்று மக்கள் சொன்னார்கள். “இந்த முறை 40,000 வாக்குகள் 

வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறச் செய்வீர்களா? வெற்றி பெறச் 

செய்வீர்களா?” என்று கேட்டபோது, அந்த மக்கள் அனைவரும், 

“ஆமாம், வெற்றி பெறச் செய்வோம்” என்று கூறியதன் 

அடிப்படையில், 47,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று 

வந்திருக்கின்றேன். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) எங்களுடைய 

இளைஞரணிச் செயலாளருக்கு என்னுடைய நன்றியைத் 

தெறிவித்துக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். தோழமைக் கட்சிகளின் 

தலைவர்களுக்கும், திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய 

எங்கள் தொகுதி சார்ந்த நிருவாகிகளுக்கும், எனக்கு வாக்களித்த 

வாக்காளப் பெருமக்களுக்கும், குறிப்பாக கல்வராயன்மலைப் 

பகுதியில் வாழ்கின்ற பழங்குடி மக்களுக்கும், நிலப்பரப்பில் 

வாழ்கின்ற மக்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியினை இந்த நேரத்தில் 

நான் தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகின்றேன்.
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“யானை வரும் பின்னே, மணியோசை வரும் முன்னே” என்ற 

பழமொழிக்கேற்ப, ஓர் ஆட்சி நன்றாக அமைவதற்கு முன்னுரையாக 

ஆளுநர் உரை அமைவது வழக்கம். ஆகவே, இந்த ஆளுநர் 

உரை அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்த 

இருக்கின்ற திட்டங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முத்தாய்ப்பாக 

அமைந்திருக்கிறது. சமூக நீதி என்றாலும் சரி, பெண்ணுரிமை 

என்றாலும் Ff, மாநிலத்தின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதாக 

இருந்தாலும் சரி, நாட்டின் முதுகெலும்பாக விளங்கக்கூடிய 

விவசாயத்திற்குத் தனி நிதிநிலை அறிக்கை அறிவிப்பதிலும் 
சரி, நான்கு முத்தான திட்டங்கள் இந்த ஆளுநர் உரையில் 

இடம்பெற்றிருக்கின்றன. ஆனால், சில பேருக்கு இது தெரியாது. 

“குழம்புச் சட்டியில் நீண்ட நேரம் அகப்பை இருக்கும். அனால், 

சாப்பிடுபவருக்குத்தான் சுவை தெரியுமே தவிர, அகப்பைக்குச் 

சுவை தெரியாது.” என்று அறிஞர் அண்ணா சொல்வரர். 

(மேசையைத் தட்டும் ஓலி) இந்த ஆளுநர் உரையில், அண்ணல் 

அம்பேத்கர் அவர்கள் வகுத்தளித்த இந்திய அரசமைப்புச் 
சட்டத்தின் முகப்புரையின் வாசகம் குறிப்பிடப்பட்டி ருக்கிறது. 

மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் சார்பில் போட்டியிட்ட 

எங்களுக்கு வாக்களித்து, எங்கள் தலைவரை ஆட்சிக் கட்டிலில் 

அமர்த்தியிருப்பதற்கு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் 

நான் நன்றி சொல்லிக்கொள்கிறேன். 

இது மதச்சார்பற்ற கூட்டணி. தி.மு.க. கூட்டணி இந்து 

சமுதாயத்திற்கு எதிரானது என Av பேரால் தேர்தல் 

பிரச்சாரங்களெல்லாம் செய்யப்பட்டன. உதயசூரியன் 

உதிக்காது என்றார்கள். கட்டங்களைப் பார்த்தார்கள், ராகு 

எங்கிருக்கிறது? கேது எங்கிருக்கிறது? சுக்கிரன் எங்கிருக்கிறது 2 

என்றெல்லாம் அரூடம் பார்த்தார்கள். அந்தக் காலத்தில் சில 

மன்னர்கள் போருக்குப் போவதாக இருந்தாலும், விலங்குகளை 

வேட்டையாடச் செல்வதாக இருந்தாலும், ஜோசியரை அழைத்து, 

“இந்த நேரத்தில் போருக்குப் போகலாமா, வேட்டையாடப் 

போகலாமா” என்று ஆரூடம் கேட்பார்களாம். அதேபோன்று, 

இந்தத் தேர்தல் நேரத்திலும் சிலபேர் ஆரூடம் பார்த்தார்கள். 

சிலபேர் பகல் கனவு என்று சொன்னார்கள். பகல் கனவு என்று 

சொன்னவர்களும், ஆருடம் பார்த்தவர்களும் இந்த மன்றத்திற்கு 

வர முடியவில்லை. கேது எங்கிருக்கிறான்; ராகு எங்கிருக்கிறான்; 

புதன் எங்கிருக்கிறான் என்று தெரியவில்லை. “கட்டமே 

சரியில்லை என்று சொன்னவர்களுக்கு சூரியன் உச்சத்தில்
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இருக்கிறது என்பது தெரியாமல் போனது. (மேசையைத் தட்டும் 

ஒலி) அதனால் இன்றைக்கு, 133 ஹுப்பினர்களுக்குமேல் இந்த 

மன்றத்தில் உதயசூரியன்களாக உதித்துள்ளார்கள். 

முற்பகல் 10-25 

இந்தச் சூழ்நிலையில், எங்களுடைய மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்கள், நிதி நெருக்கடியில் பல சுமைகளைத் 

தாங்கிக்கொண்டு ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்றிருக்கிறார். தேர்தல் 

முடிந்தவுடன் முதலமைச்சராக அவதற்கு முன்பாக சட்டமன்றக் 

கட்சித் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவுடன், தனது 

இல்லத்திற்குத் தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளை 

அழைத்து, “கொரோனா பேரிடறிலிருந்து மக்களை எப்படிக் 

காப்பாற்றுவது?” எனக் கேட்டு, அதற்கான திட்டங்களை 

வகுத்துத் தந்தவர் எங்களுடைய தலைவர் அவர்கள். அப்படித் 

திட்டங்களை வகுத்ததன் அடிப்படையில், தேர்தல் நடந்து முடிந்து, 

வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுவதற்கு இடையேயான அந்த 

ஒரு மாத காலத்தில், கேட்பாரற்று இருந்த காரணத்தினால்தான் 

கொரோனாவின் இரண்டாவது அலைவிறு, விறுப்பாக அதிகமானது 

என்று சொன்னால், அது நியாயம். அனால், முதலமைச்சராவதற்கு 

முன்பாகவே, கொரோனா காலத்தில் எப்படிச் செயலாற்ற 

வேண்டுமென்பதற்குப் பல சட்ட, திட்டங்களை உருவாக்கு, 

அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டி, சட்டமன்றக் 

கட்சித் தலைவர்களையும், அரசு சாரா நிறுவனங்களையும் 

அழைத்து; எப்படியெல்லாம் lockdown அறிவிக்க வேண்டும் 

என்று ஒரு முடிவெடுத்து, அதனை நடைமுறைப்படுத்தினார்கள். 

ஆனால், இதற்கு முன்பிருந்த அரசால் முதல் கொரோனா பேரிடர் 

காலத்தின்போது, மக்களுக்குத் தேவையான வசதிகள் ஏற்படுத்திக் 

கொடுக்கப்படாமல் திடீரென்று lockdown அறிவிக்கப்பட்டது. 

அப்போது எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்த எங்கள் முதலமைச்சர் 

அவர்கள், “ஓவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாரருக்கும் உதவித் 

தொகையாக 5,000- ரூபாய் கொடுங்கள்” என்ற கருத்தைச் 

சொன்னார்கள். பக்கத்து வீட்டிற்குச் செல்ல முடியாது; ஊர் 

விட்டு ஊர் போக முடியாது இருந்தச் சூழ்நிலையில், ஏழையெளிய 

மக்கள் என்ன செய்வார்கள்? அன்றாடம் பிழைப்பைத் தேடும் 

மக்கள் உணவுக்கு எங்கே போவார்கள்? ஆகவே, “ஓவ்வொரு 

குடும்ப அட்டைதாரருக்கும் 5,000/- ரூபாய் உதவித் தொகை 

வழங்க வேண்டும்” என்று எங்கள் தலைவர் சொன்னார்கள்.
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ஆனால், அதற்கு முன்பிருந்த அரசாங்கம் 1,000/- ரூபாய்தான் 

வழங்கியது. பொங்கலுக்கு 2,000/- ரூபாய் கொடுத்தார்கள்; 

நாங்கள் இல்லையென்று மறுக்கவில்லை. கொரோனா பேரிடர் 

காலத்தில், எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்த எங்கள் மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்கள், 5,000/— ரூபாய் கொடுக்கச் சொன்னார்கள். 

அனால், நீங்கள் 1,000/- ரூபாய்தான் கொடுத்தீர்கள். எங்கள் 

தலைவர் அவர்கள், “பேரிடர் காலக்கட்டத்தில் 5,000/— ரூபாய் தரச் 

சொன்னேன், 1,000/— ரூபாய்தான் வழங்கியுள்ளார்கள். மீதியுள்ள 

4,000/— ரூபாயை நான் முதலமைச்சரானவுடன் தருவேன்” என்று 

மக்களிடம் சொன்னார்கள். இன்று அந்த 4,000/— ரூபாயை இரண்டு 

கட்டங்களாகக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) 

இது நிதி நெருக்கடியான காலம். இந்தக் காலக்கட்டத்தில் 

485 இலட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி நெருக்கடியில், மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்கள், கிட்டத்தட்ட 21 கோடி அரிச குடும்ப 

அட்டைதாரர்களுக்கு, தலா 4,000/— ரூபாய் நிவாரணத் தொகையை 

இரண்டு தவணைகளாக வழங்க 8,393 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி 

கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதுபோல, 466 ரூபாய் மதிப்புள்ள 

4 வகையான அத்தியாவசியமான மளிகைப் பொருட்கள் 

அடங்கிய தொகுப்புகள் வழங்குவதற்கு எங்கள் தலைவர் 

அவர்கள் அணையிட்டிருக்கிறார்கள். தற்போது நியாய விலைக் 

கடைகளில் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த மாத 

இறுதிக்குள் அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் 
கொடுத்துவிடுவார்கள். 

இதுமட்டுமல்லாமல், தற்போது கோயில்கள் திறக்கப்படாத 

சூழ்நிலையில், அந்தக் கோயில்களில் மாத உஊதுியமின்றிப் 

பணியாற்றும் அர்ச்சகர்கள், ஓதுவார்கள், பட்டாச்சாரியார்கள், 

பூசாரிகள் அகியோருக்கும் 4,000/- ரூபாய் உதவித் தொகை 

கொடுத்தது மட்டுமல்லாமல், அவர்களுக்கு அரிசியுடன் சேர்த்து, 

Ib வகையான மளிகைப் பொருட்களின் தொகுப்புகளையும் 

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கியுள்ளார்கள் 

அதேபோல, உயிர் நீத்த 43 மருத்துவர்களின் குடும்பத்திற்குத் 

தலா 25 இலட்சம் ரூபாய்; உயிர் நீத்த 71 காவலர்களின் குடும்பத்திற்கு 

தலா 25 இலட்சம் ரூபாய்; மருத்துவர்களுக்கு மூன்று மாதக் 

காலத்திற்கு ஊக்கத் தொகை 30,000 ரூபாய்; செவிலியர்களுக்கு 20,000 

ரூபாய்; பயிற்சி மருத்துவர்கள் மற்றும் இதர பணியாளர்களுக்கு 

ந.15,000/-; பட்ட மேற்படிப்பு மருத்துவர்களுக்கு 20,000/- ரூபாய்;
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117,184 காவல் துறையினருக்கு தலா 5,000 ரூபாய்; ஆக மொத்தம், 

ரூ.28,29,00,000/- உதவித் தொகை, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத் துறை 

பணியாளர்கள் இறந்துபோனால் 10 இலட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டுத் 

தொகை, எங்களுடைய தொகுதியான  கள்ளக்குறிச்சியிலே 

இறந்துபோன சன் டி.வி-யின் நிருபர் கணேசமூர்த்தி குடும்பத்திற்கு 

முதன் முதலில் இழப்பீட்டுத் தொகையான 10 இலட்சம் ரூபாய் 

என உதவித் தொகையைக் கொடுத்த பெருமை மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்களையே சாரும். 

கொரோனா பெருந்தொற்றால் பெற்றோர்கள் இருவரையும் 

இழந்த குழந்தைகளின் பெயரில் 5 இலட்சம் ரூபாய் வைப்பீடு; தாய் 

அல்லது தந்தையை இழந்த குழந்தைகளுக்கு உடனடியாக மூன்று 
இலட்சம் ரூபாய்; உறவினர் அல்லது பாதுகாவலரின் ஆதரவில் 

வளரும் குழந்தைகளுக்கு /9 வயதை அடையும்வரை மாதந்தோறும் 

3,000 ரூபாய் பராமறிப்பு உதவித் தொகை, திருநங்கைகளுக்கு 

தலைவர் கலைஞர் அவர்கள்தான் “திருநங்கைகள்” எனப் 

பெயர் சூட்டினார், அந்தத் திருநங்கைகளுக்கு 4,000/- ரூபாய் 
வழங்கப்பட்டது. 

அதுபோல் இந்த அரசை, எமது அரசு என்று சொல்ல 

வேண்டும்; ஓரு கட்சியினுடைய அரசாக இருக்கக்கூடாது; 

கட்சியின் அரசு என்று சொல்லக்கூடாது, இது மக்களுடைய 

அரசு என்று சொல்கின்றவகையில், எங்களுடைய முதலமைச்சர் 

அவர்கள் (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) “வாக்கு அளித்தவர்களுக்கு 

மட்டுமல்ல, வாக்கு அளிக்காதவர்களுக்காகவும் இந்த அரசு 

செயல்படும்” என்று சொன்னார். நாங்கள் செயல்படுத்தும் 

திட்டங்களைப் பார்த்து, எங்களுக்கு வாக்களிக்காதவர்கள்் கூட, 

“இவர்களுக்கு நாம் வாக்களிக்கவில்லையே என்று வருத்தப்படுகின்ற 

சூழ்நிலை உருவாகும்” என்று, எங்களுடைய தலைவர் கலைஞர் 

ஐயா அவர்களுடைய நினைவிடத்தில் வைத்து, மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள். ஆகவே, எங்களுக்கு 

வாக்களித்த, வாக்களிக்காத தமிழ்நாட்டு மக்கள் மட்டுமல்ல, 

நம்முடைய தொப்புள்கொடி உறவுகளான முகாம்களில் வசிக்காத 

13,5383 இலங்கைத் தமிழ் குடும்பங்களுக்கும் தலா 4,000/— ரூபாயை 

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள். 

(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இந்த நிதிநிலை நெருக்கடி காலத்திலும் 
இதுபோன்ற திட்டங்களை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 

உருவாக்கித் தந்துள்ளார்கள் என்பதை நாம் எண்ணிப் பார்க்க 

வேண்டும்.
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முற்பகல் 10-30. 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 32 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர் நடைபெற்ற நிகழ்வுகளுக்கு என் நினைவலைகள் 

செல்கின்றன. தலைவர் கலைஞர் அவர்கள், 1989 ஆம் ஆண்டு 

நடைபெற்ற சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு, 

13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் முதலமைச்சராகப் 

பொறுப்பேற்றார். தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராகப் 

பொறுப்பேற்றவுடன், முத்தான நான்கு, ஐந்து சிறப்பான 

திட்டங்களை முதலில் செயல்படுத்தினார். எட்டாம் வகுப்பு வரை 

படித்திருந்த பெண்களுக்கு திருமண நிதியுதவியாக 5,000/— ரூபாய் 

வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார். வுறுமைக்கோட்டிற்குக்கீழ் 

வாழும் எட்டாம் வகுப்பு வரை படித்திருந்த பெண்களுக்கு 

5,000/— ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று சொன்னார். அதேபோன்று, 

கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு மாதம் 20/- ரூபாய் வீதம், நான்கு 

மாதங்களுக்கு 200/- ரூபாய் வழங்குகின்ற திட்டத்தினையும் 

அறிவித்தார். அதுமட்டுமல்ல, குடும்பத் தலைவர் இறந்துபோனால், 

அக்குடும்பங்களுக்கு 2,000-- ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் 

அறிவித்தார். இதுபோன்ற பல்வேறு திட்டங்களை அப்போது 

செயல்படுத்திக் காட்டியதோடு, அறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய 

பிறந்த நாள், தமிழ்ப் புத்தாண்டு தினம், தீபாவளி, பொங்கல் 

போன்ற தினங்களை முன்னிட்டு ஐந்து கிலோ அரிசி வீதம் 

வருடத்திற்கு ஐந்து முறை இலவசமாக அரிசி வழங்கப்படும் 

என்றும் அறிவித்தார். 

அப்போது எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவராகப் பொருப்பு 

வகித்தவர் திரு. திருநாவுக்கரசர் அவர்கள். “ஜா. அணி', “ஜெ. 

அணி: என்று இருந்தபோது, எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவராக 

இரு. திருநாவுக்கரசர் இருந்தார். அப்போது கலைஞர் அவர்கள் 

ஆட்சிக்கு வந்தவுடன், “கஜானா காலி, களஞ்சியம் காலி, கடன் 70 

கோடி ரூபாய்; 70 கோடி ரூபாய் கடனில்தான் இந்த அரசாங்கத்தை 

நான் ஏற்றுக்கொண்டி ருக்கிறேன். அப்படி ஏற்றுக்கொண்டி ருக்கிற 

நான்தான் இந்தத் திட்டங்களையெல்லாம் செய்திருக்கிறேன்” 

என்றும் சொன்னார். அப்போது, எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் 

இரு. திருநாவுக்கரசர் எழுந்து, “மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்களே, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள், திருமணத்திற்கு 

நிதியுதவி 5,000- ரூபாய் தருவதாகச் சொல்கிறார்; குடும்பத் 

தலைவர் இறந்துபோனால் 2,000/- ரூபாய் தருவதாகச் சொல்கிறார்;
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முதியோர் உதவித் தொகை 35/— ரூபாய் என்றிருந்ததை 15/— ரூபாய் 

சேர்த்து 50/- ரூபாயாக உயர்த்தித் தருவதாகச் சொல்கிறார்; 

வரம்பைத் தளர்த்தி 4 இலட்சம் நபர்களுக்கு அந்த உதவித் 

தொகை வழங்கப்படும் என்றும் சொல்கிறார்; ஐந்து கிலோ அரிசி 

வருடத்திற்கு ஐந்து முறை இலவசமாக தருவதாகச் சொல்கிறார்; 

கடன் 70 கோடி ரூபாய், கஜானா காலி, களஞ்சியம் காலி. எப்படித் 

தருவீர்கள்??? என்று கேட்டார். அப்போதெல்லாம் தலைவர் 

கலைஞர் அவர்கள், சால்வை அணிய மாட்டார். சங்கு மார்க் 

துண்டு அணிந்திருப்பார். இடீரென்று எழுந்து ஓலிபெருக்கிப் 

பட்டனை அழுத்தி, எங்களுடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் 

“மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, கஜானா காலி, 

களஞ்சியம் காலி. ஆனால் என்னுடைய மாடம் காலியாக இல்லை” 

என்று சொன்னார். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) “என்னுடைய 

மூளை இருக்கிறது. என்னுடைய மூளையைப் பயன்படுத்தி 70 

கோடி ரூபாய் கடன் இருந்தாலும், என்னுடைய நாட்டு மக்களை 

நான் காப்பாற்றுவேன்” என்று சொன்னார். 

தேர்தல் அறிக்கை. 1996 ஆம் அண்டு தேர்தல் அறிக்கையாக 

இருந்தாலும் சறி; 2006 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் அறிக்கையாக 

இருந்தாலும் சரி; தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்ட அனைத்து 

வாக்குறுதிகளையும் அந்தந்த ஐந்தாண்டு காலத்திற்குள்ளாகவே 

நிறைவேற்றிக் கொடுத்ததுதான் திராவிட முன்னேற்றக் கழக 

ஆட்சி, தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய ஆட்சி என்பதை 

யாரும் மறுக்க முடியாது. (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

தற்போதுள்ள நிதி நெருக்கடியில், தமிழ்நாட்டினுடைய 

நிதிநிலை கவலைக்குறியதாக இருக்கும் சூழ்நிலையில் மாநிலத்தின் 

நிதிநிலையை மேம்படுத்தவும், மாநிலத்தின் கடன் சுமையைக் 

குறைத்திடவும், விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சியை 

அடைந்திடவும், தமிழக அரசுக்கு அலோசனை வழங்கிட, 

“முதலமைச்சருக்கான பொருளாதார அலோசனைக் குழு” ஓன்றை 

அமைக்க அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. நோபல் ule பெற்றவர், 

ரிசர்வ் வங்கியில் பணியாற்றியவர், பொருளாதார பேராசிரியர்கள் 

என ஐந்து நபர்கள் இக்குழுவில் இடம் பெற்றுள்ளார்கள். முன்னாள் 

ஒன்றிய நிதிச் செயலாளர் டாக்டர் எஸ். நாராயண், பொருளாதார 

நிபுணர் பேராசிரியர் ஜான் ட்ரீஸ், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 

முன்னாள் ஆளுநர் பேராசிரியர் ரகுராம் ராஜன், அமெரிக்காவின் 

மசாசூசெட்ஸ் தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் பேராசிறியரும், நோபல்
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us பெற்றவருமான எஸ்தர் ட்ஃப்லோ மற்றும் ஒன்றிய அரசின் 

முன்னாள் தலைமைப் பொருளாதார அலோசகர் டாக்டர் அரவிந்த் 

சுப்ரமணியன் ஆகியோர் இந்தக் குழுவில் உறுப்பினர்களாக 

இருப்பார்கள் என்றும் அரசு அறிவித்துள்ளது. “கஜானாவும் காலி, 

களஞ்சியமும் காலி. ஆனால், என் மாடம் காலியாக இல்லை, நாட்டு 

மக்களைக் காப்பாற்றுவேன்” என்று அந்தக் கலைஞர் சொன்னார். 

“நிபுணர் குழுக்களை அமைத்து, நிதிநிலை அறிக்கையை நாட்டு 

மக்களுக்கு சரியாகத் தருவேன்” என்று வாழும் இந்தக் கலைஞர் 

சொல்லியிருக்கிறார். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) இதுபோன்ற 

எண்ணற்ற திட்டங்கள் ஆளுநர் உரையில் இடம் பெற்றிருக்கின்றன. 

தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றவுடன், 

ஐந்து முத்தான திட்டங்களை எங்களுடைய தலைவர் அவர்கள் 

அறிவித்தார்கள். “கொரோனா பேறிடர் காலத்திற்கு நிவாரணத் 

தொகையாக 4,000/- ரூபாய் வழங்கப்படும். அதில் முதற்கட்டமாக 

2,000/— ரூபாய் வழங்கப்படும்” என்று அறிவித்தார். “அவின் பால் 

விலை லிட்டருக்கு 3 ரூபாய் குறைக்கப்படும்” என்றும் அறிவித்தார். 

“கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 

தனியார் மருத்துவமனைகளில் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் 

சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ளலாம்” என்றும் அறிவித்தார். “பெண்கள் 

நகரப் பேருந்துகளில் கட்டணம் ஏதுமின்றி பயணம் செய்யலாம்” 

என்றும், கொடுக்கப்பட்ட மனுக்களுக்கு 100 நாட்களில் தீர்வு 

காணும் வகையில் “உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர்” 

உள்ளிட்ட ஐந்து திட்டங்களை அறிவித்த எங்களுடைய 

தலைவர் அவர்கள், கலைஞர் பிறந்த நாளன்று-மாற்றுத் 

திறனாளிகளும், திருநங்கைகளும் பேருந்துகளில் இலவசமாகப் 

பயணிக்கலாம் என்ற நிலையையும் உருவாக்கித் தந்திருக்கிறார்கள். 

(மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

முற்பகல் 10-35 

294 தொகுதிகளிலும், “உங்கள் தொகுதியில் திரு. மு.க. 

ஸ்டாலின்” என்ற, திட்டத்தின் வாயிலாக ஒவ்வொரு 

மாவட்டத்திற்கும் சென்று மனுக்களை வாங்கினார்கள். தளபதி 

அவர்கள் பெயர் அப்படியே இருந்தது. எல்லா தொகுதிகளுக்கும் 

நேரில் சென்று, ஒரு பெட்டியை வைத்து, “உங்களது மனுக்களைக் 

கொடுங்கள், ஒரு தனி துறையை உருவாக்கி 100 நாட்களுக்குள் நான் 

பரிசீலனை செய்து, அவற்றைத் தீர்வு செய்து தருவேன்” என்று 

சொன்னார்கள். சிலர் ஏளனமாகப் பேசினார்கள். இவர் என்ன
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முதலமைச்சரா? இவர் என்ன அமைச்சரா? இவருக்கு என்ன 

பதவி அதிகாரம் இருக்கின்றது? இவர் எப்படி மனு வாங்குகிறார்? 

இது என்ன திங்கள்தோறும் வாங்குகின்ற மனுவா அல்லது C.M. 
௦81-க்கு அளிக்கின்ற மனுவா? என்றெல்லாம் சொன்னார்கள். 

இது என்ன மக்கள் குறை தீர்க்கும் முகாமில் கலந்துகொண்டு 

வாங்குகின்ற மனுவா? எந்த அதிகாரமும் இல்லாமல் எப்படி 

இ.மு.க. தலைவர் இந்த மனுக்களை வாங்குகிறார்? என்று சொன்ன 

காலம் உண்டு. அனால், நாட்டு மக்கள் அவரை நம்பி, அவரிடம் 

அந்த மனுக்களைக் கொடுத்தார்கள். (மேசையைத் தட்டும் 

ஒலி) அதனுடைய விளைவாக இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட 63,500 

மனுக்களுக்குத் இர்வு காணப்பட்டி ருக்கின்றன. 

இதற்கு முன்பு, அவர்கள் சொன்னதுபோல ஓவ்வொரு 

மாதமும், திங்கள்தோறும் அதிகாரம் படைத்த மாவட்ட 

ஆட்சித் தலைவர்கள் மக்களிடமிருந்து கோறிக்கை மனுக்களைப் 

பெறுவார்கள். அதுபோல் கிராமங்களுக்கு அதிகாரிகளை அனுப்பி 

மனுக்கள் வாங்குவதும், மக்கள் குறை தீர்க்கும் முகாம்களில், 

தாசில்தார், ஆர்.டி.ஓ. போன்ற அதிகாறிகள் அவற்றைப் பரிசீலனை 

செய்து, நடவடிக்கை எடுத்த நிகழ்வுகளும் உண்டு. (014. 0வ-க்கு 

மனுக்கள் கொடுத்தால், அவற்றைப் பறிசீலித்து, நடவடிக்கை 

எடுக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் உண்டு. அனால், எந்தவித ஆட்சி, 

அதிகாரமும் இல்லாமல், இந்த மக்கள், தன்னை நம்பி மனுக்களைக் 

கொடுத்ததன் அடிப்படையில், (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) LAS. 

அதிகாரி ஒருவரை இதற்கெனத் தனியாக நியமித்திருக்கிறார். 

மனுக்களுக்குத் தீர்வு காண்பதோடு மட்டுமல்லாமல், அதற்கு 

ஒப்புதல் கடிதம் வாங்கச் சொல்லியிருக்கிறார்; photo எடுக்கச் 

சொல்லியிருக்கிறார்; அதனை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் 

செய்யச் சொல்லியிருக்கிறார். 

தனிப்பட்ட நபர் ஓருவர் எனது இல்லத்தில் கழிவுநீர் 

கால்வாய் அடைத்துக்கொண்டிருக்கிறது, அதனை அகற்றித்தர 

வேண்டும் என்று மனு கொடுத்தால், அது நகராட்சிப் பகுதியா, 

பேரூராட்சிப்பகுதியா எனக் கண்டறிந்து, அதற்குச் சம்பந்தப்பட்ட 

அதிகாரி ட.0-வா, மாநகராட்சி Commissioner—y அல்லது யூனியன் 

பி.டி.ஓ-வா, Engineer எனக் கண்டறிந்து, அந்தப் புகார் குறித்து 

அவர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அவர்கள் நேராக அந்தக் 
கிராமத்திற்கு, அந்த வார்டுக்குச் சென்று, உடனடியாக அந்தக் 

கழிவுநீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பின், எவ்வளவு
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தூரத்திற்கு கழிவு நீர் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறித்து மனு 
அளித்தவரிடமிருந்து ஒப்புதல் கடிதம் வாங்கி, அதனை photo 

எடுத்து தலைமைக்கு அனுப்ப வேண்டுமென்ற நிலை இன்றைக்கு 

உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனவே, கொரோனா பேறிடர் 

காலத்திலும், தன்னை நம்பி, மனுக்களைக் கொடுத்தவர்களுக்காக 

அதிகாரி பெருமக்கள்மூலம் அவை  பரிசீலிக்கப்பட்டு தீர்வு 

காணப்பட்டுள்ளன. அதுபோல், சிமென்ட் சாலைகள் அமைப்பது, 

தெருவிளக்குகள் அமைப்பது குறித்த மனுக்களெல்லாம் இன்றைக்கு 

அந்தந்த யூனியன், நகராட்சி, பேரூராட்சி அதிகாரிகள்மூலம் 

செய்து தரப்படுகின்ற சூழ்நிலைகள் உருவாக்கப்பட்டி ருக்கின்றன. 

இன்றைக்கு நீர்நிலை புறம்போக்குகளைத் தவிர மற்ற இடங்களில் 

யாரெல்லாம் குடியிருக்கின்றார்களோ, அவர்கள் குடியிருக்கின்ற 

இடங்களுக்கெல்லாம், அளந்து பட்டா கொடுக்கின்ற 

நிகழ்வுகளும் “உங்கள் தொகுதியில் திரு. மு.க. ஸ்டாலின்” 

என்ற திட்டத்தின் வாயிலாகப் பெறப்பட்ட மனுக்கள்மூலம் 

நடைபெற்றுக்கொண்டி ருக்கின்றன. 

மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களிடம் ஓரு பணிவான 

வேண்டுகோளை நான் வைக்கிறேன். ஒரு வீட்டைக் கட்டும்போது, 

அதனை 1/2 சென்ட் அல்லது 4/4 சென்டில் கட்டியிருப்பார்கள். 

பக்கத்திலும், பின்புறமும் சிறிய அளவிலான தோட்டம் இருக்கும். 

தற்போது அவற்றை அளக்கின்றபோது, அந்தப் பகுதியையும் சேர்த்து 

அளந்து பட்டா கொடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையைத் 

தங்களது மேலான கவனத்திற்குக் கொண்டுவர விரும்புகிறேன். 

நீர்நிலைப் புறம்போக்காக இருந்தாலும், பாட்டைப் 

புறம்போக்காக இருந்தாலும், தறிசாக இருந்தாலும், கல்வெட்டுகுடி 

புறம்போக்காக இருந்தாலும், மந்தைவெளி புறம்போக்காக 

இருந்தாலும், மேய்ச்சல் புறம்போக்காக இருந்தாலும் இவ்வகை 

புறம்போக்குகளில் பத்து அண்டுகளுக்குமேல் குடியிருந்தால் 

one time settlement scheme மூலம் பட்டா வழங்குகின்ற 

திட்டத்தை எங்கள் ஐயா கலைஞர் அவர்கள் உருவாக்ஒத் 

தந்தார்கள். அனால், உச்ச நீதிமன்றம் நீர்நிலைப் புறம்போக்கிற்கு 

பட்டா கொடுக்கக் கூடாது என்று தீர்ப்பு வழங்கியுள்ள 

காரணத்தினால், அதனைத் தவிர்த்து மற்ற இடங்களுக்கெல்லாம் 

பட்டா வழங்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஐயா 

கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சியில் 1996-1997 ஆம் ஆண்டும், 

2006-2002 ஆம் அண்டும் பட்டா கொடுக்கப்பட்டது. அதற்குப்
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பிறகு புறம்போக்கு இடங்களுக்கெல்லாம் பட்டா கொடுப்பதற்கு 

வழிவகை செய்யப்படவில்லை. நீர்நிலைப் புறம்போக்குகளைத் 

தவிர, மற்ற புறம்போக்கு நிலங்களுக்கெல்லாம் பட்டா கொடுக்க 

வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே நான் 

பணிவோடு உங்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

நாட்டின் முதுகெலும்பாக விளங்குவது விவசாயம்; விவசாயப் 

பெருங்குடி. மக்களின் நலனைப் பாதுகாக்க வேளாண்மைக்கென்று 

ஆண்டுதோறும் தனியாக ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் 

செய்யப்படும் என்று ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. 

அதுமட்டுமல்லாமல் 125 இலட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானிய 

உற்பத்தி என்ற இலக்கினை அடைய அனைத்து நடவடிக்கைகளும் 

மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டி ரக்கின்றது. 

மேட்டுர் அணையில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதோடு 

மட்டுமல்லாமல், இட்டத்தட்ட 4,061 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள 

கால்வாய்களைத் HTT வாருவதற்கான பணிகளிலும் இந்த அரசு 

ஈடுபட்டுக்கொண்டி ருக்கின்றது. 

முற்பகல் 10-40 

ஒன்பது மாவட்டங்களில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் 

நடைபெறாமல் இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டி, “எல்லை வரையறை 

சரியாக இருக்குமேயானால், கொரோனா காலம் முடிந்த பிறகு 

தேர்தல் நடத்துவேன்” என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 

சொல்லியிருக்கின்றார்கள். இது வரவேற்கப்பட வேண்டிய விஷயம் 

என்பதைச் சொல்லிக்கொள்கிறேன். 

நகரத்தில்தான் உழவர் சந்தைகள். உருவாக்கப்பட 

வேண்டுமென்று ஐயா கலைஞர் சொல்வார். அனால், அதற்கு 

ஒரு படி மேலேபோய், எங்களுடைய முதல்வர் அவர்கள், 

கிராமப்புறங்களிலும் உழவர் சந்தைகளை உருவாக்கி, விவசாயப் 

பெருங்குடி மக்களின் வாழக்கைத் தரம் உயர்வதற்கான 

வழிவகைகளை உருவாக்கத் தந்திருக்கின்றார்கள். 

அதேபோல, எங்கள் தலைவர் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக 

இருந்தபோது, எத்தனையோ மூறை 14501 தேர்வை இரத்து 
செய்தவற்கு ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுங்கள், ஒரு தீர்மானம் 

நிறைவேற்றுங்கள்” என்று கடந்த அரசைக் கேட்டார். இந்தச் 

சட்டப் பேரவையில் தீர்மானம் எதுவும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. 

ஆனால், மாணவர்கள் அனிதா, பிரதபா, வைஷியா, ஆதித்யா,
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மோதிலால், ஜோதி துர்கா ஆகியோர் இறந்து போனார்கள். 

அவர்களுடைய இல்லங்களுக்கு எங்களுடைய தலைவரும், 

இளைஞரணிச் செயலாளரும் சென்று ஆறுதல் கூறி, அவர்களுடைய 

குடும்பங்களில் அடுத்து கல்வி பயிலும் பிள்ளைகளின் படிப்புச் 

செலவை இந்த இயக்கமே ஏற்றுக்கொள்ளும் என்ற சூழ்நிலையை 
உருவாக்கினார்கள். அதுபோன்ற இறப்புகள் ஏற்படக்கூடாது 

என்பதற்காகத்தான் நீதியரசர் திரு. ஏ.கே. ராஜன் அவர்களுடைய 

தலைமையில் ஒரு குழுவை அரசு அமைத்துள்ளது. மக்களிடம் 

கருத்து கேட்டு, மாணவர்களிடம் கருத்து கேட்டு, சட்டங்களை 

உருவாக்கி, அதை குடியரசுத் தலைவரின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் 

சென்று, NEET* தேர்விலிருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு பெறுவது 

குறித்து இந்த ஆளுநர் உரையில் இடம் பெற்றிருப்பது சாலச் 

சிறந்ததாகும். 

இதுமட்டுமல்லாமல், சுற்றுலா வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்காக, 

பழங்கால அரண்மனைகளையும், கோட்டைகளையும் பழமை 

மாறாமல் புதுப்பிப்பதற்கான ஒரு பெருந்திட்டம் உருவாக்கப்படும் 

என்று இந்த ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிடப்பட்டி ருக்கிறது. பூம்புகார் 

போன்ற கலைக்கூடங்களையும், திருவள்ளுவர் சிலையையும், 

திருவள்ளுவர் கோட்டத்தையும் புதுப்பிக்கக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் படித்த மாநிலக் 

கல்லூரிக்கு எதிரே சென்னை கடற்கரையில் அமைந்துள்ள 

கண்ணகி சிலை ஒரு முறை அகற்றப்பட்டது. ஐயா கலைஞர் 

அவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் எல்லோரும் “கண்ணகி சிலையை 

அங்கேயே மீண்டும் வைக்க வேண்டும்” என்று கேட்டார்கள். 

அன்றைய அரசு செவி சாய்க்கவில்லை. அனால், அன்றைக்கு 

இளைஞரணிச் செயலாளராகப் பொறுப்பேற்றிருந்த எங்களுடைய 

தளபதி அவர்கள் கண்ணகி சிலையை அன்பகத்திலே வைத்தார்கள். 

அதற்குப் பிறகு, கழக ஆட்சி பொறுப்பேற்றவுடன் ஐயா 

கலைஞர் அவர்களால் மெரினா கடற்கரையில் அதே இடத்தில் 

கண்ணகி சிலை வைக்கப்பட்டது. இந்த ஆளுநர் உரையில், 

கலைக்கூடங்கள், அரண்மனைகள், கோட்டைகள் இவையெல்லாம் 

புனரமைக்கப்படும் என்று நீங்கள் சொல்லியிருக்கின்றீர்கள். 

பூம்புகார் கலைக்கூடம் பழுதடைந்திருக்கிறது. கற்புக்கரசி 

கண்ணகி சிலையும் சீரழிந்து கிடப்பதாகக் கேள்விப்பட்டேன். 

* மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவரின் ஆணைக்கிணங்க 

மாற்றப்பெற்றது.
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மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே, நீங்கள் அவையெல்லாம் 

சீர் செய்ய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று இந்த 

ஆளுநர் உரையிலே சொல்லியிருப்பதற்கு என் நன்றிகளைத் 

தெரறிவித்துக்கொள்கிறேன். 

சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகியுடைய கற்புத் திறனைப் பற்றி 

ஒரு பாடல் வரும். 

“தன் துயர் காணாத் தகைசால் பூங்கொடி, 

இன் துணை மகளிர்க்கு இன்றியமையாக் 

கற்புக் கடம் பூண்ட இத் தெய்வம் அல்லது, 

பொற்பு உடைத் தெய்வம் யாம் கண்டிலமால் 

வானம் பொய்யாது; வளம் பிழைப்பு அறியாது; 

நீள் நில வேந்தர் கொற்றம் சிதையாது; 

பத்தினிப் பெண்டிர் இருந்த நாடு” 

என்று கண்ணகியுடைய கற்புத் திறன் பற்றி இளங்கோவடிகள் 

சித்தரித்துச் சொல்வார். இன்றைக்கு குப்பைமேடாகக் 

காட்சியளிக்கும் அந்த இடத்தை, கண்ணகி சிலையை நீங்கள் 

புனரமைப்பதாகச் சொல்லியிருப்பதை நான் உளமார ஆதரிக்கிறேன். 

ஆகவே, கற்புள்ள பெண்மணியான கண்ணகி போன்ற பெண்கள் 

நாட்டில் இருக்கின்ற காலகட்டத்தில்தான், மன்னனுடைய 

செங்கோல் சறியாக இருக்கும்; வானம் மும்மாறிப் பெய்யும்; 

விளைநிலங்கள் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். அந்த 

கற்புக்கரசி கண்ணகியின் வாயிலாக உங்கள் செங்கோல் உங்கள் 

கையில் தொடர்ந்து இருக்கும். நீதிவமுவா நிகழ்வுகளில் தங்களை 

ஈடுபடுத்திக்கொள்கின்ற நடவடிக்கைகளுக்கு கண்ணகியின் 

செய்யுளை உவமையாக எடுத்துச் சொல்ல விரும்புகின்றேன். 

ஆகவே, இந்த அரசு, ஒரு கட்சியின் அரசாக இல்லாமல் 

“எமது HATH என்று சொல்கின்ற அளவுக்கு, மக்களின் அரசாக 

நடைபோடும் என்ற எம்முடைய முதலமைச்சருடைய நல்ல 

கோட்பாட்டின் அடிப்படையில், என்றைக்கும் நாட்டு மக்கள் 

இந்த அரசுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையில், 

இந்த ஆளுநர் உரையின்மீது பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த மாண்புமிகு 

பேரவைத் தலைவராகிய தங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி கலந்த 

வணக்கத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். 

பகுத்தறிவுப் பகலவன் தந்ைத பெரியார் அவர்களின் 

தொலைநோக்குச் சிந்தனையும், பேரறிஞர் அண்ணாவின் நிருவாகத் 

திறமையும், முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின்
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2021 ஜூன் 22] [தரு. தா. உதயசூரியன்] 

கொள்கை இலட்சியமும் ஒருசேர வாய்க்கப்பெற்ற தலைவராக 

விளங்கும் நமது மாண்புமிகு தமிழக முதல்வரின் பொற்கரங்களில், 

இனி தமிழ்நாட்டின் செங்கோல் நிரந்தரமாக இருக்கும்; 

அச்செங்கோல்வழி தமிழ் வாழும். அனைத்துத் துறைகளிலும் 

“தமிழ்நாடு வெல்லும், தமிழ்நாடு வெல்லும், தமிழ்நாடு வெல்லும்,” 

நன்றி வணக்கம். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள். 

*மாண்புமிகு திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: மாண்புமிகு பேரவைத் 

தலைவர் அவர்களே, ஆளுங்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் 

இரு. உதயசூரியன் அவர்கள் பேசுகிறபோது, NEET-e** என்று 

தவறாக அவசரத்தில், பதட்டத்தில் அந்த வார்த்தையைச் 
சொல்லியிருக்கிறார். எனவே, NEET-** அல்ல, “பட்டா 

தேர்விலிருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு பெறுவதற்கு” என்று 
வார்த்தையைத் (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இருத்தி பதிவு 
செய்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் 

திருத்தத்தை அவை ஏற்றுக்கொள்கிறது. அவ்வாறே 
மாற்றிக்கொள்ளப்படுகிறது. அடுத்து, மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர் அவர்கள். 

முற்பகல் 10-45 

டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்களே, தங்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தைத் 

தெறிவித்துக்கொள்கின்றேன். கழகத்தினுடைய நிறுவனர், 

பொன்மனச் செம்மல், புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். அவர்களை 

வணங்குகிறேன். என்ன கொடுப்பார். ஏது கொடுப்பார் என்று 

இவர்கள் எண்ணும் முன்னே, பொன்னும் கொடுப்பார், 

பொருளும் கொடுப்பார் போதாது, போதாதென்றதால் 

இன்னமும் கொடுப்பார். இவையும் போதாதென்றால் அள்ளி 

அள்ளிக் கொடுப்பார். அவர்தான் புரட்சித் தலைவி அம்மா 

என்று சொல்லத்தக்க வகையிலே (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

திட்டங்களை அள்ளி அள்ளி நாட்டு மக்களுக்குத் தந்த புரட்சித் 

தலைவி அம்மா அவர்களை வணங்குகிறேன். 16-வது சட்டமன்றப் 

** மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவரின் அணைக்கிணங்க 

அகற்றப்பெற்றது.
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[டாக்டர் A. விஜயபாஸ்கர்] [2021 ஜூன் 22 

பேரவையின் முதல் கூட்டத் தொடறிலே, ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி 

தெரிவிக்கின்ற தர்மானத்திலே, முதன்முதலாகப் பேசுவதற்கு 

நல்லதொரு வாய்ப்பினை வழங்கிய கழகத்திவுடைய இணை 

ஒருங்கிணைப்பாளர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர், நான்காண்டுக் காலம் 

நல்லாட்சியினைப் புரிந்த (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) நல்லாட்சி 

நாயகர், மரியாதைக்குரிய அருமை அண்ணன் எடப்பாடியார் 

அவர்களுக்கும், அமைதியின் உருவமாக, கழகத்தினுடைய 

ஒருங்கிணைப்பாளராக, எதிர்க்கட்சியினுடைய துணைத் 

தலைவராகப் பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய 

எங்களுடைய அருமை அண்ணன் மாண்புமிகு திரு. ஓ.பி.எஸ். 

அவர்களுக்கும், (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) கழகத்தினுடைய 

கொறடா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளைத் 

தெறிவித்துக்கொள்கின்றேன். இந்த 76-வது சட்டமன்றப் 

பேரவையில் புதியதாகப் பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய புதிய 

அரசிற்கும், மாண்புமிகு முதலமைச்சர், அமைச்சர் பெருமக்கள் 

உள்ளிட்ட, இந்த அவைக்கு மக்கள் பணியாற்றுவதற்காகத் 

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டி ரக்கக்கூடிய அனைத்து சட்டமன்ற 

உறுப்பினர்களுக்கும் நான் மிகுந்த அன்போடு வணக்கங்களையும், 

வாழ்த்துகளையும் இங்கே தெறிவித்துக்கொள்ளக் 

கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். 

அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் 

கழகம் எதிறிக்கட்சியாக அல்ல; ஆக்கப்பூர்வமான பிரதான 

எதிர்க்கட்சியாக, நல்ல பல கருத்துகளை, நல்ல திட்டங்களை 

வரவேற்கும். அதேபோல, அரசுக்குத் தேவையான நேரத்திலே 

நல்ல பல கருத்துகளை எடுத்துக்கூறத்தக்க வகையிலே, 

சுட்டிக்காட்டக்கூடிய வகையிலே, குட்டிக்காட்டக்கூடிய 

வகையிலே எதிர்க்கட்சியாக அனைத்திந்திய அண்ணா 

திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் சிறப்பாகச் செயல்படும் என்று 

எங்களுடைய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய 

கருத்துகளையொட்டி, இன்றைக்கு என்னுடைய சில கருத்துகளை 

நான் முன்வைக்கக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். 

பெருமை மிகுந்த, வரலாற்றுச் இறப்பு மிகுந்த இந்த 
மாமன்றத்திலே, நான்காவது முறையாக சட்டமன்ற உறுப்பினராக, 

குறிப்பாக, நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலிலே, விராலிமலை 

சட்டமன்றத் தொகுதியிலே தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக 

புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுடைய நல்லாசியோடு,
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எதிர்க்கட்சித் தலைவர், எகிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் 

ஆகியோரின் பிரச்சாரத்தால் சுமார் 24,000 வாக்குகள் 

வித்தியாசத்திலே எனக்கு வெற்றி வாய்ப்பளித்த விராலிமலை 

சட்டமன்றத் தொகுதியினுடைய வாக்காளப் பெருமக்கள் 

அத்துணை பேருக்கும், என்னுடைய வெற்றிக்காக உழைத்த 

கழகத் தொண்டர்கள், நண்பர்கள் அத்துணை பேருக்கும், இந்த 

மாமன்றத்திலே என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை நான் இந்த 

நேரத்திலே கூறுவது பொருத்தமாக இருக்குமென்று கருதுகின்றேன். 

குறிப்பாக, கூட்டணிக் கட்சிகளைச் சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் 

என்னுடைய நன்றியைத் தெரறிவித்துக்கொள்கின்றேன். 

“முப்பது கோடி. முகமுடையாள்-உயிர் 

மொய்ம்புற வொன்றுடையாள்-இவள் 

செப்பு மொழி பதினெட்டுடையாள்-எனிற் 

சிந்தனை ஒன்றுடையாள்” 

என்று பாரதியார் பாடியிருக்கிறார். இன்றைக்கு எல்லோருடைய 

சிந்தனையுமே இந்த மன்றத்திலே மட்டுமல்ல; மன்றத்திற்கு 

வெளியே மட்டுமல்ல; உலகளாவி இருக்கக்கூடிய 

எல்லோரும், எல்லா நிலையையும் தாண்டி, கட்சிகளைத் 

தாண்டி, கருத்துமாச்சரியங்களைத் தாண்டி, மதங்களை, 

ஜாதிகளையெல்லாம் தாண்டி, இந்த கொரோனா தொற்று என்பது 

நீங்க வேண்டும் என்ற ஓரே சிந்தனை மேலோங்கி இருக்கக்கூடிய 

இந்தச் சூழ்நிலையிலே, இந்தச் சட்டமன்றம் கூடியிருக்கின்றது. 

“என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம்” என்று பாரதியார் 

பாடினார். “என்று தணியும் இந்தக் கொரோனாவினுடைய 

வேகம்” என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு கொரோனா நோய்த் 

தொற்று இல்லாத தமிழகமாக, இந்தியாவாக இந்த நாடு மாற 

வேண்டுமென்று எல்லோரும் சட்டமன்றம் கூடியிருக்கின்ற இந்த 

நேரத்தில் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கன்றோம். கொரோனா 

பெருந்தொற்றுக் காலத்தில், தொடர்ந்து ஒன்றரை அண்டுகாலமாக, 

களத்திலே நின்று பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மகத்தான 

துறையாம் மருத்துவத் துறையினுடைய மருத்துவர்கள், 

செவிலியர்கள், இன்னும் சொல்லப்போனால், குரய்மைப் 

பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட வருவாய்த் துறை, உள்ளாட்சித் 

துறை, காவல் துறை, பத்திரிகைத் துறை உள்ளிட்ட துறைகளில் 

தொடர்ந்து பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து முன்களப் 

பணியாளர்களுக்கும் எங்களுடைய அனைத்திந்திய அண்ணா
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திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பிலே பாராட்டுகளை, 

நன்றிகளை, வணக்கங்களை நான் இந்த நேரத்திலே சொல்வது 

பொருத்தமாக இருக்கும். தொடர்ந்து அவர்கள் இன்னும் 

பணியாற்ற வேண்டும் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் 

அன்போடு தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். 

முற்பகல் 10-50. 

மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் இந்தப் பேரவைக்கு உவந்தளித்த 

ஆளுநர் உரையில்கூட கொரோனா பெரும் தொற்றுக்கு அதிக 

முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்பதை, அதிக பக்கங்களின் பத்திகளிலே 

விளக்கங்கள் கொடுத்திருப்பதை நானும் முழுமையாக உற்று 

நோக்கினேன்; படித்துப் பார்த்தேன். 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 

மாதம் China நாட்டில் Wuhan மாநிலத்தில் கொரோனா நோய்த் 

தொற்று ஏற்பட்டுவிட்டது; அது உலகையே அச்சுறுத்தக்கூடும் 

என்ற செய்தி வந்த காலக்கட்டத்தில், எல்லோரும் அச்சத்தில் 

உறைந்துபோயிருந்த காலக்கட்டத்தில் மாண்புமிகு அம்மா 

அரசினுடைய சார்பிலே கடந்த காலக்கட்டத்திலே, எடுக்கப்பட்ட 

நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்த நேரத்தில் நான் எண்ணிப் பார்க்கக் 

கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன். காரணம், இன்றைக்கு 

இந்த நோய்த் தொற்று உலகையே உலுக்கிக்கொண்டிருக்கின்றது. 

ஆனால், டிசம்பர் 2019-ல், நோய்த் தொற்று வரக்கூடும் என்று 

சொல்லப்பட்ட அந்தக் காலக்கட்டத்தில், ஒரு புதிய வைரஸ், 

என்ன வைரஸ், எப்படிப்பட்ட வைரஸ், அதனுடைய Characteristic 

features என்று சொல்லக்கூடிய குணநலன்கள் எல்லாம் என்ன 

என்று தெரியாத சூழ்நிலையில், தடுப்பூசி இல்லாத சூழ்நிலையில், 

மருந்தே இல்லாத சூழ்நிலையில், இன்னும் என்னென்ன 

தாக்கத்தையெல்லாம் அது ஏற்படுத்தும் என்பது தெரியாத 

அந்தச் சூழ்நிலையில் அம்மாவுடைய அரசு அதைத் திறம்பட 

எதிர்கொண்டது என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே சுட்டிக்காட்டக் 

கடமைப்பட்டி ருக்கின்றேன். 

இன்னும் நன்றாக எனக்கு நினைவில் இருக்கிறது. RT-PCR 
என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கொரோனாவிற்கான diagnostic 
testa எடுப்பதற்கு இந்தியாவில் புனேயில் இருக்கக்கூடிய 

NIV-National Institute of Virology என்று சொல்லக்கூடிய 

ஒரேயொரு Lab இருந்த நிலையில், இந்தியாவிலேயே இரண்டாவது 

ட௨௦-அக சென்னையில் இருக்கக்கூடிய King Institute of Preventive 

Medicine & Research, Guindy என்ற Lab-g9 உடனடியாக உருவாக்கிய
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அந்த காலக்கட்டத்தை நான் எண்ணிப் பார்க்கின்றேன். ராஜீவ் 

காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் வெறும் 10 படுக்கைகளோடு 

தயார் நிலையில் இருந்த அன்றைய அம்மாவுடைய அரசு திறம்படச் 

செயலாற்றியது. முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் ஆட்சிக் காலத்தில், 

109 படுக்கைகள் இருந்த நிலையில் தொடங்கிய அந்தப் பயணத்தில் 

ஓய்வில்லாமல் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், அனைத்துத் துறை 

பணியாளர்கள் ஓய்வு தேவைப்பட்டாலும் அந்த ஓய்வைப் 

புறந்தள்ளி கண்துஞ்சாது, இமைகள் நோக இன்றுவரை, இந்த 

நிமிடம் வரை தொடர்ந்து களப்பணியாற்றிக் கொண்டி ுக்கக்கூடிய 

நிலையையெல்லாம் எண்ணிப் பார்க்கின்றேன். அதற்காகத்தான், 

பாரதி பாடியிருக்கக்கூடிய, “என்று தணியும் இந்த சுதந்திர 

தாகம்” என்ற அந்தப் பாடலை என்று தணியும் இந்த 

கொரோனாவினுடைய வேகம்” என்று இந்த நேரத்திலே நான் 

பொருத்திப் பார்த்தேன். அனாலும், எதுவுமே தெரியாத அந்தச் 

சூழலில், என்னவென்று தெரியாத அந்தச் சூழலில், வலுவான 

ஒரு சுகாதாரக் கட்டமைப்பை, foundation என்று சொல்லக்கூடிய 

ஒர் அஸ்திவாரத்தை, Platform அம்மாவுடைய அரசு சார்பில் 

உருவாக்கிக் காட்டினோம் என்பதில் நிச்சயமாக மாற்றுக் கருத்து 

இருக்க முடியாது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் சபையில் 

பதிவு செய்வது பொருத்தமாக இருக்குமென்று கருதுகின்றேன். 

(மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

போர்க்கால அடிப்படையில், வலுவான ஓரு சுகாதாரக் 

கட்டமைப்பை Multi-dimension என்று சொல்லக்கூடிய, பன்முக 
நடவடிக்கைகளையெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து, பிரத்யேகமான 

exclusive Kings Hospital, exclusive Omandurar Hospital for 

COVID என உருவாக்கினோம். அதைத் தொடர்ந்து Care centres, 

health centres, தனிமைப்படுத்தும் மையங்கள், கிட்டத்தட்ட 260 

ஆய்வகங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் 

மட்டும்தான் gold standard RT-PCR test செய்யப்படுகின்றன. 

RT-PCR test- மிகச் சரியாகச் செய்யக்கூடிய சரியான மாநிலம் 

தமிழ்நாடு என்று பாரதப் பிரதமற் மட்டுமல்ல, உலக சுகாதார 

நிறுவனம் மட்டுமல்ல, பல்வேறு முன்னணி நாளிதழ்கள், journals 

எல்லாம் பாராட்டக்கூடிய அந்த நிலையில் தொடங்கி, நல்ல 

ஒரு வலுவான சுகாதாரக் கட்டமைப்பை உருவாக்கிய பெருமை 

அம்மாவுடைய அரசுக்கு உண்டு. அதற்குப் பின்னர், முதல் 

அலையின்போது 228 control room-semer ஏற்படுத்தி நாம் 

திறம்பட, சிறப்பாகச் செயலாற்றினோம்.
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மரியாதைக்குரிய சட்டமன்ற. உறுப்பினர் அண்ணன் 

உதயசூரியன் அவர்கள் பேசுகின்றபொழுதுகூட இடையிலே 

தேர்தல் காலக்கட்டத்தில், எவரும் கேட்பாரற்ற நிலை இருந்தது 

என்று சொன்னார்கள். அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தை சரியான 

வார்த்தைதான். என்ன காரணம் என்று சரியாக எனக்கு நினைவில் 

இருக்கிறது, 26-2-2021 அன்று Model Code of Conduct அமலுக்கு 
வந்தபோது, 481 என்று இருந்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை தேர்தல் 

நன்னடத்தைக் காரணமாக, அதற்குப் பின், யாரும் முழுமையாக 

தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட இயலாத நிலையில், ஆட்சி 

மீண்டும் பொறுப்பேற்கின்றபொழுது 6,480 என்ற அளவிற்கு 

உயர்ந்தது. 

முற்பகல் 10-55 

நிச்சயமாகப் புதியதாகப் பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய அரசுக்கு 

இது ஒரு சவாலான விஷயம் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. 

இதுவரை எடுக்கப்பட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் காரணமாக, 

தற்பொழுது இந்த நோய்த் தொற்றினுடைய தாக்கம் 36,000 என்ற 

எண்ணிக்கையிலிருந்து நேற்றையதினம் சுமார் 7,427 என்ற நிலைக்குக் 

குறைந்திருப்பது நமக்கு ஒரு மன நிம்மதியை அளிக்கக்கூடிய 

விஷயமாக இருக்கிறது. இருந்தாலும், இந்த நேரத்திலும், நாம் மிகக் 
கவனமாக இருக்க வேண்டுமென்ற கருத்தை நான் அரசுக்கு இந்த 

நேரத்திலே அன்போடு சொல்லக் கடமைப்பட்டவனாக இருந்து 

கொண்டிருக்கின்றேன். 

சென்னை உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களுக்கு சில தளர்வுகள் 

வழங்கப்பட்டு, பொதுப் போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்டிருக்கின்ற 

இந்தக் காலக்கட்டத்திலே நாம் இன்னும் கூடுதல் கவனமாக 

இருக்க வேண்டும். பொதுவாக ஆங்கிலத்திலே, ‘we cannot 

rest on our laurels’ என்று சொல்வார்கள். இந்த நேரத்திலே 
நாம் ஓய்வெடுக்காமல் தொடர்ந்து பணியாற்ற வேண்டும். 

செப்டம்பர் மாதத்தில் தொடங்கிய பயணத்தில், தொடர்ந்து 

போர்க்கால அடிப்படையிலே இன்னும் சிறப்பாக, இன்னும் 

கூடுதல் கவனத்தோடு பயணிக்க வேண்டிய நிலையிலே நாம் 

இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற கருத்தை நான் முன்வைக்க 

விரும்புகின்றேன். 

ஏற்கெனவே நான் அரசினுடைய கவனத்திற்கு post 

covid complication குறித்து பல்வேறு கருத்துகளை எடுத்துச் 

சொல்லியிருக்கிறேன். நேற்று, நான், சில மூத்த மருத்துவர்களோடு
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பொதுவாக அலோசனை  செய்துகொண்டிருந்தபோது, “Sir, 
இப்போதெல்லாம் covid patients காட்டிலும் post covid 

complications உள்ள patients தான் மருத்துவமனைகளில் நிறைய 

பேர் இருக்கிறார்கள்” என்ற ஒரு கருத்து சொல்லப்பட்டது. நம் 

எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் கருப்புப் பூஞ்சை நோய். [051 covid 
complications என்கிறபோது, கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்து 
அவர்கள் மீண்டு வந்தாலும்கூட கருப்புப் பூஞ்சை நோய் மிகக் 

கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இப்போது Delta, Alpha 

என்று பரப -னுடைய உருமாறுகின்ற அந்தத் தன்மை, mutation 

குறித்த தகவல்களையெல்லாம் நாம் பார்த்துக்கொண்டி ருக்கிறோம். 

இன்றைக்கு post covid complications—sorrev பலபேர் 

கண்களை இழக்கக்கூடிய நிலைமை, தாடையிலிருந்து பற்கள் 

கொட்டக்கூடிய நிலைமை, Osteomyelitis என்று சொல்லக்கூடிய, 
தலையில் இருக்கக்கூடிய bone death ஆகக்கூடிய மிகப் பெறிய 
அபாயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலைமை, Sudden hearing loss 

என்று சொல்லக்கூடிய, திடீரென்று செவித்திறன் போகக்கூடிய 

நிலைமையெல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. இது ஒருபுறம் 

இருந்தாலும்கூட, அதைத் தாண்டி Cardiac 60௦01094௦5, 

sudden MI, heart attack, Pulmonary complications, நுரையீரல் 

சம்பந்தமான நிகழ்வுகள் anticoagulant கொடுத்துவிட்டு 

நிறுத்தும்போது intracerebral bleeding மாதிரியான complications 
நிறைய வருவதால்தான், கொரோனா மறுவாழ்வு மையங்களை 

(dedicated Post Covid Rehab Centres) உருவாக்க வேண்டுமென்ற 

கோரிக்கையை ஏற்கெனவே அரசுக்கு நாங்கள் முன்வைத்தோம். 

நீங்கள் கூட்டிய அனைத்துக் கட்சிகளினுடைய ஆலோசனைக் 

கூட்டத்தில் மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்களால் 

இந்தக் கருத்துகளெல்லாம் முன்வைக்கப்பட்டன. சென்னையில் 

Post Covid Rehab Centres ஏற்கெனவே தொடங்கப்பட்டுள்ளன. 

இப்போது Regional Centres-o தொடங்கியிருக்கிறோம். இன்னும் 

கூடுதலாக, ஓவ்வொரு மாவட்ட மருத்துவமனைகளிலும் Post Covid 
Rehab Centres தொடங்க வேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. 

யதார்த்தமாக, மிகவும் சரியாகச் சொல்ல வேண்டுமென்றால், 

இன்றைக்கு non-covid சம்பந்தப்பட்ட செயல்பாடுகளெல்லாம் 

தேக்க நிலையில் உள்ளன. அதாவது 0040-ல் நாம் முழுக் கவனமும் 

செலுத்துகிறபோது cancer போன்ற Nnon-covid சேவைகளில் 

நாம் அதிக கவனம் செலுத்தவில்லை. நாம் emergency மட்டும் 

செய்கிறோம்; elective செய்வதில்லை. இந்த ஒன்றரை ஆண்டுக்காலம் 

கடந்துவந்த கடுமையான பாதையின் சூழ்நிலைக் காரணமாக,
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இன்றைக்கு மருத்துவர்கள் experts அகிவிட்டார்கள்; இன்னும் 

சொல்லப்போனால், ஒரு 00010 patients 0-ல் treat செய்யக்கூடிய 

நிலையில் மருத்துவர்கள் experts அகிவிட்டார்கள். அவர்களுக்கு 

தன்னம்பிக்கை வந்திருக்கிறது; இந்த நோயை நாம் எதிர்கொள்ள 

முடியும் என்ற நம்பிக்கையெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

ஆக, இந்த நிலையில் மருத்துவமனைகளை மூன்றாகப் பிரிக்க 

வேண்டும். Non-covid துறைகள் அனைத்தும் function ஆக 
வேண்டும்; 040 OP/IP தொடங்க வேண்டும்; இன்னொருபுறம், 

௦0510-லிருந்து பாதிக்கப்பட்டு மீண்டு வந்தவர்களைக் 

கவனிப்பது என்ற முப்பரிமாண அடிப்படையிலே திட்டமிட்டு 

மருத்துவமனைகள் செயல்படுகின்றபோது மக்களுக்கு எந்தச் 

சவால்களும் இல்லாத ஓரு சூழ்நிலையை உருவாக்கலாம் 

என்ற கருத்தை இந்த நேரத்திலே நான் முன்வைக்கக் 

கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். 

கிராமப்புறங்களில், காய்ச்சலை இன்னும் சாதாரணக் 

காய்ச்சலாக எண்ணக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது. காய்ச்சல் 

வந்தவுடனே மருந்துக் கடைக்குச் சென்று, அவர்களே paracetamol 

மாத்திரை வாங்கிச் சாப்பிட்டுவிட்டு, dexa என்று சொல்லக்கூடிய 

5190010-ஐ போட்டுக்கொள்கின்ற ஓரு நிலை இருக்கின்றது. 

எனவே, கிராமப்புறங்களிலே இருக்கக்கூடிய மருந்தகங்களை நாம் 

முழுமையாக Director of Drugs Control மூலமாகக் கண்காணித்து, 

சாதாரண காய்ச்சல் ஏற்பட்டால்கூட அது குறித்த தகவல் 

அரசுக்கு உடனடியாக வரக்கூடிய நிலைமையை உறுதிப்படுத்த 

வேண்டும். ஏனென்றால், கடந்த காலத்தில் நிறைய பேருக்கு 

காய்ச்சல் ஏற்பட்டது. அன்றைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சராக 

இருந்த, இன்றைய எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருக்கக்கூடிய 

அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள், “கிராமப்புறங்களுக்குச் 

செல்லுங்கள்; நிறைய fever camps நடத்துங்கள்; காய்ச்சல் 

கண்காணிப்பு முகாம்கள் நடத்துங்கள்; எவ்வளவு RT-PCR 

test வேண்டுமென்றாலும் எடுங்கள்; கிராமப்புறங்களில் நல்ல 

விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்கள்; குறும்படங்களை எடுங்கள்” 

என்று பல பன்முக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார்கள். 

அதுபோன்ற நடவடிக்கைகளை இன்றைக்கு அரசு எடுக்க 

வேண்டும். செய்யவில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை. 

இன்னும் நாம் அதை அதிகமாகக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் 

என்பதற்காக மட்டும்தான், நான் இந்தக் கருத்தை உங்களுக்கு 

வலியுறுத்தக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். பிரதான எதுர்க்கட்சி
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என்ற முறையில் ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துகளை நான் தொடர்ந்து 

சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன். 

முற்பகல் 1-00 

மூன்றாவது அலை வரக்கூடும் என்று 44145 Director 
அண்மையில் சொல்லியிருக்கிறார்கள். IAP என்று சொல்லக்கூடிய 

Indian Academy of Pediatrics-o1ci நானும் பேசினேன். 

“மக்கள் அச்சத்தில் இருக்கிறார்கள். மூன்றாவது அலை வருமா, 

வராதா? என்ன பதில், சொல்லுங்கள் ? வல்லுநர்கள் என்ன 

கணித்திருக்கிறார்கள் 2 Forecast என்ன?” என்ற விவரங்களைக் 

கேட்டறிந்தேன். வருமா, வராதா என்ற விவாதத்திற்குள் 

நாம் செல்லாமல், இது வர வேண்டாம், வரக் கூடாது என்று 

ஆண்டவனை வேண்டுவோம். ஆனால், வரும் என்ற எண்ணத்தை 

மட்டும் மனதிலே வைத்துக் கொண்டு அதற்கேற்றாற்போல, மிகக் 

கடுமையாக, CONINUOUS PrOCeSS என்று சொல்லக்கூடிய வகையில், 

சுகாதாரக் கட்டமைப்புகளை மேலும் உருவாக்க வேண்டும். 

ஏற்கெனவே இருக்கக்கூடிய இந்த வலுவான கட்டமைப்பை இன்னும் 

பன்மடங்கு அதிகரிக்க வேண்டும். இதை ஓரு good investment 

என்று சொல்வோம். எவ்வளவு 0ப0 வேண்டுமென்றாலும் வாங்க 

வேண்டும்; Expiry அவதைப் பற்றி நமக்குக் கவலையில்லை. நாம் 

வலுவான சுகாதாரக் கட்டமைப்பை உருவாக்கி, கூடுதலாக 

மருந்துகளை procurement செய்து, HR என்று சொல்லக்கூடிய 

மருத்துவர்கள், செவிலியர்களை இன்னும் கூடுதலாக நியமனம் 

செய்து, மூன்றாவது அலையை எதிர்கொள்வதற்கு அரசு தயாராக 

வேண்டும். 

மூன்றாவது அலை குறித்து ஒரு சிறிய புள்ளிவிவரத்தை simple 
ஆகச் சொல்கிறேன். 18 வயதுக்குக்கீழ் உள்ளவர்களுக்கு நாம் 

இன்னும் vaccinate செய்யவில்லை. 18 வயதுக்குக் கீழே vaccinate 
செய்யாதவர்கள் 1 கோடியே 71 இலட்சம் பேர் இருக்கிறார்கள். 

சுமாராக 2 கோடி பேர் என்று வைத்துக்கொள்வோம். 18 

வயதுக்குக் கீழே இருப்பவர்கள் unvaccinated, சுமார் 2 கோடி பேர் 
என்றால், இதில் 10 சதவிகிதம் பேரை மட்டுமே மூன்றாவது அலை 

தாக்கினால்கூட, அதாவது 10-12 percent ஆக இருக்கும் என்று 

மருத்துவ வல்லுநர்கள் சொல்கிறார்கள். அப்படிப் பார்த்தால், 20 

இலட்சம் பேருக்கு positive என்று வரும். 20 இலட்சம் பேருக்கு 

positive வந்து, அதில் 10 முதல் 12 சதவிகிதம் hospitalise அவார்கள். 

மீதி 90 சதவிகிதம் hospitalise ஆகவில்லையென்று வைத்தாலும்கூட,
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only 10 percent என்று நீங்கள் வைத்துக்கொண்டால்கூட, அதில் 

இரண்டு இலட்சம் குழந்தைகள், Pediatric மருத்துவமனையில் 

அனுமதிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்கின்ற ஒரு கருத்தை நான் 

இந்த நேரத்தில் முன்வைக்கக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இப்படி 

course of [௨-ல் இரண்டு இலட்சம் பேரை நாம் admission 

போட வேண்டுமென்றால், குறைந்தபட்சம் அரசு, ஒரு இலட்சம் 

Pediatric படுக்கைகளைத் தயார் செய்ய வேண்டிய காலத்தின் 

கட்டாயம் இருக்கிறது என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். 

Pediatrics பொறுத்தவரை ஒரு இலட்சம் படுக்கைகள் 

என்று சொன்னால், ONE pluS ONE என்ற அளவில் ஏற்படுத்த 

வேண்டும். Adults-%G ஓரு படுக்கை போதும். அனால், 

pediatric—cb croiresr நிலைமை? One plus one இருக்க வேண்டும். 

ஒரு குழந்தையைப் பராமரிக்க வேண்டுமென்றால், அதன் தாய் 

கூடவே இருக்க வேண்டும். இதையும் நான் அரசினுடைய 

கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன். One plus one என்ற அளவிற்கு 

நாம் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும். ஒரு மருத்துவமனையில் 

75 pediatric படுக்கைகளையும் இன்னொரு மருத்துவமனையில் 

100 படுக்கைகளையும் ஏற்படுத்தியிருக்கறோம் என்ற பல்வேறு 

செய்திகளையெல்லாம் ஊடகங்களில் பார்த்தேன். எந்த அளவிற்கு 

படுக்கைகள் வேண்டும் என்று வல்லுநர்கள் சொல்லக்கூடிய 

கருத்தை alarming ஆக இந்த நேரத்தில் நாம் எடுத்துக்கொள்ள 

வேண்டுமென்று நான் சொல்லக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். 

இவற்றையெல்லாம் நாம் சரியாக எதிர்கொள்ள வேண்டுமென்று 

சொன்னால், தடுப்பூசிதான் ஓரே வழி. எப்படி mask ஒரு 

ஆயுதமோ, அப்படி vaccine ஓரு பேராயுதம். அன்றைக்கு 

Vaccine-Gor இல்லாமல், மருந்தே இல்லாமல், எதுவுமே இல்லாத 

நிலையிலே நாம் உயிர் காக்கும் நடவடிக்கைகள் எடுத்தோம். 

“டிசம்பர் மாதத்திற்குள்ளாக நாங்கள் தடுப்பூசியை முழுமையாகப் 

போட்டுவிடுவதற்கு மைய அரசை வலியுறுத்துவோம்” என்ற கருத்து 

இந்த ஆளுநர் உரையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நேற்றுதான் 

அதிகபட்சமாக சுமார் 3 இலட்சம் என்ற அளவிற்கு, நாம் 

vaccination போட்டிருக்கிறோம். மைய அரசை நாம் தொடர்ந்து 

வலியுறுத்த வேண்டும். தடுப்பூசியை மிகப் பெறிய மக்கள் இயக்கமாக 

மாற்ற வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து. இன்றைக்கு 

எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருக்கக்கூடிய மறியாதைக்குரிய 

எடப்பாடியார் அவர்கள் தடுப்பூசி வந்துவிட்டால், தமிழ்நாட்டு 

மக்களுக்கு தடுப்பூசி இலவசமாகப் போடப்படும் என்று அறிவித்த
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பெருமைக்குறிய முதலமைச்சராக அன்றைக்கு இருந்தார்கள். 

அதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. (மேசையைத் தட்டும் 

ஒலி) இன்றைக்கு மத்திய அரசே, நமக்கு 'தடுப்பூசியை இலவசமாக 

வழங்குகிறோம்' என்று சொல்லிவிட்டது. மாநில அரசு, அதைத் 

தொடர்ந்து வலியுறுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. அதில் எந்த 

மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. நாம் தொடர்ந்து மத்திய அரசை 

வலியுறுத்துகிறோம். தொடர்ந்து நாம் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை 

ஏற்படுத்துகிறோம், தடுப்பூசி போடுகிறோம். ஆனால், இந்த 

vaccination-cv உள்ள percentage என்னவென்றால், 18 வயதுக்கு 

மேலே உள்ள தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டியவர்கள் ஆறு கோடியே 

ஆறாயிரம் பேர் என்று நாம் இலக்கு நிர்ணயித்திருக்கிறோம். 

அனால், இப்போது single dose போட்டவர்கள் ஒரு கோடி பேர்; 

double dose போட்டவர்கள் 23 இலட்சம் பேர். அனேகமாக 

இன்றையதினத்தையும் சேர்த்தால் 24 இலட்சம் வந்திருக்கும். 6 கோடி 

பேருக்கு vaccine போடப்பட வேண்டிய நிலையில், இப்போது 

24 இலட்சம் பேருக்குத்தான் double dose போட்டிருக்கிறோம்; 

complete செய்திருக்கிறோம். ஒரு கோடி பேருக்குத்தான் single 
dose போட்டிருக்கறோம். அப்படியென்றால், 6 கோடியில் 24 

இலட்சம் பேருக்குத்தான் double dose போட்டிருக்கிறோம். 

இதைத்தான் இந்த அரசினுடைய கவனத்திற்கு, அனைத்திந்திய 
அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் நான் ஓர் 

ஆக்கப்பூர்வமான கருத்தாக முன்வைக்க விரும்புகிறேன். 

முற்பகல் 11-05 

Vaccination-2 ஓரு மக்கள் இயக்கமாக மாற்ற வேண்டும். 

இன்னமும் vaccination போட்டுக்கொள்வதில் ஓரு தயக்கம் 

(reluctance) நிலவுகிறது. “இன்றைக்கு வேண்டாம், எனக்கு 

வேண்டாம்” என்ற எண்ணம் தொடர்ந்து இன்னும் மேல்தட்டு 

மக்கள், படித்தவர்களிடம்கூட இருந்து கொண்டிருக்கிறது. 

குறிப்பாக, மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமர் அவர்கள் தடுப்பூசி 

போட்டுக் கொண்டார்கள்; மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும் 

போட்டுக் கொண்டார்கள்; எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்களும் 

போட்டுக் கொண்டார்கள். நான், நீங்கள், எல்லோரும் போட்டுக் 

கொண்டாலும்கூட, இன்னமும் மக்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய 

reluctance-™ போக்கவேண்டியது அரசினுடைய தலையாய 

கடமை. 6 கோடி பேருக்கும் நாம் vaccine போட வேண்டும். 

நேற்றுகூட மருத்துவர்கள் எனக்கு ஒரு தகவலைச் சொன்னார்கள்.
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ஒரு சில மாநிலங்களில் 75 percent மக்களுக்கு Vaccine 
போட்டுவிட்டார்கள்; /2-லிருந்து /8 வயதுக்குட்பட்டோருக்கும் 

vaccine போட்டுவிட்டார்கள். இப்போது 2 வயதிற்குட்பட்ட 

குழந்தைகளைத் தவிர, 2 வயதிலிருந்து 12 வயது உடையவர்களுக்கு 

தடுப்பூசி போடுவதற்காகத்தான் research நடைபெற்றுக் 

கொண்டிருக்கிறது. நியூயார்க்கில் Mask போட வேண்டாமென்று 

சொல்லிவிட்டார்கள். அங்கு மிகப்பெரிய வான வேடிக்கை 

நடக்கின்றது; பட்டாசுகளெல்லாம் கொளுத்துகிறார்கள். 

அனாலும், Mask போட வேண்டாமென்று சொன்ன அந்த 

மேலை நாட்டில்கூட, Mask போட்டுக்கொள்கிறார்கள். ஆனால், 

இங்கு mask மிகவும் கட்டாயம். இரண்டாவது அலை மிகவும் 

தீவிரமாகப் போய்க் கொண்டிருக்கிறது. அடுத்து, 4-வது அலை 

வரக்கூடும் என்று சொல்லக்கூடிய இந்தக் காலக்கட்டத்தில், 

Mask அணிவதில் ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாத நிலை இருக்கிறது. 

அதனால்தான் நான் இதை அரசினுடைய கவனத்திற்குக் 

கொண்டுவருகிறேன். இந்தக் காலக்கட்டத்தில் கண்டிப்பாக 

நாம் mask அணிய வேண்டும்; vaccination நாம் முடிக்க 

வேண்டும். அதற்கு முன்பாக, நான் ஏற்கெனவே கூறியவாறு, | 

இலட்சம் pediatric 08595-ஐ எதிர்பார்த்து, நாம் குழந்தைகளுக்கு 

It] படுக்கைகளைத் தயார்படுத்துகின்றபோது, குழந்தையுடன் 

இருந்து பராமறிக்கக்கூடிய அந்தத் தாய்க்கு 4௨௦016 போடுவதை 

முடித்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து. 

அது போன்று தாய்மார்களுக்கு நாம் முன்னுரிமை அடிப்படையில், 

vaccine போட்டு முடித்தால்தான், நாளைக்கு அவர்களுடைய 

குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுகின்றபோது, 

அன்றைக்கு ஓர் ஆபத்து இல்லாத, பயம் இல்லாத சூழலை 

ஏற்படுத்தும். தாய்மார்கள் அனைவருக்கும் குழுமையாக தடுப்பூசி 

போடப்பட்ட நிலை என்பது பாராட்டத்தக்கதாக அமையும் 

என்பதை மட்டும் இந்த நேரத்திலே அரசினுடைய கவனத்திற்குக் 

கொண்டுவர நான் கடமைப்பட்டி ருக்கிறேன். 

மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் 

சகோதரர் இரு. உதயசூரியன் அவர்கள் இங்கே பேசுகின்றபோது 

சில கருத்துகளைச் சொன்னார்கள்; NEET subject பற்றியும் 

சொன்னார்கள். NEET-9 பொறுத்தவரைக்கும், ஆளுநர் உரை 

பற்றி அவர்கள் பேசுகின்றபோது, “குழம்பு சட்டியிலே இருக்கின்ற 

அகப்பைக்கு சுவை தெரியாது” என்று சொன்னார்கள். அந்தக் 

கருத்தின் உள்ளே நான் போக விரும்பவில்லை. இருந்தாலும்,
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“நல்ல உணவைச் சமைக்கின்றபோது, அதன் சுவை அகப்பைக்குத் 

தெரிவதில்லை. சாப்பிட்டவர்களுக்குத்தான் அந்தச் சுவை 

தெரியும்” என்று சொன்னார்கள். அவர் சொன்ன கருத்துக்கு, 

நான் எதிர் கருத்து சொல்ல வேண்டுமென்று சொன்னால், 

உணவை, பதார்த்தத்தை நன்றாகச் சமைக்கின்றபோது, “ஐயோ! 

வாசனை .பிச்சித் தூக்குகின்றது” என்று சொல்வார்கள்; அந்த 

அளவுக்கு, அந்த நறுமணமே நிச்சயமாக நல்ல உணவை 

பறைசாற்றக்கூடியதாக அமையும் என்ற கருத்தைத் தங்களுக்கு 

நான் சொல்லக் கடமைப்பட்டி ருக்கிறேன். 

NEET தேர்வு பற்றி அவர்கள் பேசுகின்றபோது, NEET 

எதிர்ப்பு கொள்கையில் இந்த அரசு ஊுதியாக இருக்கிறது என்று 

சொன்னார்கள். இதுசம்பந்தமாக பல முறை நாம் சட்டமன்றத்தில் 

நீண்ட விவாதம் செய்திருக்கின்றோம். எதிர்க்கட்சித் தலைவர் 

அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களும் பலமுறை இந்தக் 

கருத்துகளை அழுத்தமாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதிலே நான் 

நீண்ட விவாதத்திற்குச் செல்ல விரும்பவில்லை. அனைத்திந்திய 

அண்ணா. திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய அரசு, 

அம்மா காலத்திலிருந்து அண்ணன் எடப்பாடியார் காலம்வரை 

மட்டுமல்லாது தொடர்ந்து இன்று வரை NEET எதிர்ப்புக் 
கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கிறது. அதில் எந்தவிதமான 

மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. 

உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பின் அடிப்படையில், 

இன்றைக்கு NEET தேர்வு நடைபெறக்கூடிய நிலை 
இருந்துகொண்டிருக்கிறது. புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள்தான் 

போராடி ஓராண்டுக்காலம் விலக்கு பெற்றார்கள். அடுத்த 

ஆண்டுகளிலும் விலக்கு பெறுவதற்கு முயற்சி செய்தோம். அனால், 

அதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை. மேலும், 21/-/2-20/0-ல் 140 
notification வெளியிட்ட வரலாறுகள் எல்லாம் உங்களுக்குத் 

தெறியும். அப்போது மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தது; 

திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கூட்டணியில் இருந்தது. இன்றைக்கு 

இருக்கிற கேள்வி என்னவென்றால், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் 

சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலைச் சந்தித்தபோது, “நாங்கள் 

ஆட்சிக்கு வந்தவுடனே, NEET தேர்வு இரத்தாகும்” என்று 
சொன்னது. ஏற்கெனவே மாணவர்களுக்கு பல 0௦1106 classes 
நடைபெறுகின்றது. இப்போது +2 தேர்வு நடக்குமா, நடக்காதா 

என்ற நிலை நீடிக்கிறது. +2 தேர்வுக்குப் பின்னர் mark evaluation
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செய்ய வேண்டும். இந்த Mark evaluation எப்படியிருக்கும் என்ற 
பல்வேறு குழப்பங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்தச் சூழ்நிலையில், இந்த 

அண்டு NEET தேர்வு உண்டா, இல்லையா என்பதுதான் ஓரே 
கேள்வியாக இருக்கிறது. இந்தக் கேள்வி மாணவர்கள் மத்தியில் 

ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதை 
திட்டவட்டமாகத் தெளிவுப்படுத்த வேண்டிய நிலையில் அரசு 

இருக்கிறது என்ற கருத்தை இந்த நேரத்திலே நான் முன்வைக்கக் 

கடமைப்பட்டி ருக்கிறேன். 

இதுபோன்ற சட்ட சிக்கல்கள் இருந்ததால்தான், இன்றைக்கு 

எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருக்கக்கூடிய மறியாதைக்குரிய 

அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள், அன்றைக்கு துணை 

முதலமைச்சராக இருந்த அண்ணன் ஓ.பி.எஸ். அவர்கள், 

ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில் Committee அமைத்து, அரசுப் 

பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவ, மாணவியருக்கு, (மேசையைத் 

தட்டும் ஓலி) வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 7.5 சதவிகித உள் ஒதுக்கீட்டை 

ஏற்படுத்தினார்கள். 

முற்பகல் 11-10 

இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க உள் ஓதுக்கீட்டினால் 
435 பேர் கடந்த ஆண்டு எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். படிப்பில் 

சேர்ந்திருக்கிறார்கள். கிராமப்புறத்தில் படித்த சாதாரண ஏழை, 

பாழை, குப்பன், சுப்பன் போன்ற 336 பேரின் மருத்துவக் கனவு, 

எம்.பி.பி.எஸ். கனவு நிறைவேற்றப்பட்டி ருக்கிறது. மேலும், 

அன்றைக்கு இருந்த அம்மாவுடைய அரசின் முதலமைச்சர் 

அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்ட 11 மருத்துவக் கல்லூரிகள் அரசுப் 

பள்ளிகளில் படித்த மாணவ மாணவிகளுடைய வயிற்றிலே, 

நெஞ்சிலே, பால் வார்த்தது. அந்த 11 புதிய அரசு மருத்துவக் 

கல்லூரிகளுக்கான பணிகள், மிகத் திறம்பட நம்முடைய மக்கள் 

நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அவர்களுடைய முயற்சியிலே 

போர்க்கால அடிப்படையில் நடைபெற்றுக்கொண்டு இருக்கின்றன. 

நீங்களும் அதை ஆளுநர் உரையில் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். அந்தக் 

கூடுதல் இடங்களும் வருகிறபோது இரண்டு மடங்கு ஏழையெளிய 

மாணவர்களுக்கு அது பயன்தரத்தக்க நிகழ்வாகயிருக்கும்; மிகப் 

பெறிய திருப்தியை ஏற்படுத்தும். அனால் ஏற்கெனவே நான் 

செய்திகளில் பார்த்தேன். அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளிகளுக்கு 2.5 

சதவிகிதம் வழங்குவதற்கான செயல் திட்டம் அரசிடம் இருப்பது
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போன்று ஊடகங்களில் செய்திகளைப் பார்த்தோம். அதனுடைய 

நிலை என்ன? 7.5 சதவிகித இட ஓதுக்க&ட்டில் அரசினுடைய 

நிலை என்ன? 25 சதவிகிதம் வழங்குவது போன்ற ஏதேனும் 

செயல் திட்டம் இருக்கிறதா? என்ற விளக்கங்கள் ஆளுநர் 

உரையில் இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்த்தேன். இவை ஆளுநர் 

உரையில் இல்லை. அதையும் அரசு தெளிவுபடுத்தினால், அரசு 

பள்ளிகளில் படிக்கக்கூடிய கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய 

மாணவ, மாணவிகளுக்கு அது நிச்சயமாக நல்ல ஒரு செய்தியாக 

இருக்கும் என்பதை மட்டும் இந்த நேரத்தில் அன்போடு 

தெரறிவித்துக்கொள்கிறேன். 

இதுவரை ஒரு நல்ல, பிரதான எதிர்க்கட்சியாக 

ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துகளை உங்களுடைய அரசினுடைய 

கவனத்திற்கு எடுத்து வைத்திருக்கின்றோம். பேச வாய்ப்பளித்த 

பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த 

நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இந்த அரசினுடைய 

தேர்தல் அறிக்கையையெல்லாம் பார்த்த பின், ஆளுநர் உரை 

என்பது, குடிக்கக்கூடிய இளநீராய், இனிக்கும் இளநீராய் இருக்கும் 

என்று மக்கள் எதிர்பார்த்த சூழ்நிலையில், இது இனிக்கும் 

இளநீராக இல்லாமல், கானல் நீராகக் காட்சி அளிக்கிறதோ என்று 

ஓர் ஐயப்பாடு இருக்கிறது என்ற கவலையோடு, என் உரையை 

நிறைவு செய்கிறேன் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: முன்னாள் சுகாதாரத் துறை 

அமைச்சர் அவர்களின் ஐயப்பாட்டுக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு 

மருத்துவம் மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் பதில் 

சொல்ல விரும்புகின்றார்கள் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. மா. சுப்பிரமணியன்: மாண்புமிகு பேரவைத் 

தலைவர் அவர்களே, நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 

45.39 விழுக்காடு வாக்குகளைப் பெற்று, (மேசையைத் தட்டும் 

ஒலி) 3:2 எண்ணிக்கையைக் காட்டிலும் கூடுதலான சட்டமன்ற 

உறுப்பினர்களைப் பெறுகிற அளவுக்கு ஒரு மகத்தான வெற்றி பெற்று, 

அரசு அமையக் காரணமாக இருந்த மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர், 

வணக்கத்திற்குரிய எங்கள் தலைவருக்கு என்னுடைய வணக்கத்தைத் 

தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். வணக்கத்திற்குரிய தமிழக முதல்வர் 

அவர்களை அண்மைக் காலங்களில் சந்திப்பவர்கள் எல்லாம், 

“நீங்கள் எப்போதும் ஒரு கதாநாயக வசீகரத் தோற்றத்துடனான
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புன்சிரிப்பை உஇிர்த்துக்கொண்டிருப்பீர்கள், அண்மைக் காலமாக 

அது இல்லையே!” என்று அவரிடத்தில் வினவுகிறபோது, அவர் 

நட்பு வட்டாரத்தில் சொல்லுகிற பதிலாக இருந்தாலும் சறி, 

அல்லது உறவினர்கள் வட்டாரத்தில் சொல்லுகிற பதிலாக 

இருந்தாலும் சறி, “உண்மையில் எனக்கு சூட்டப்பட்டிருப்பது 

மலர் கிரீடம் அல்ல; முள் இரீடம். ஓர் இக்கட்டான சூழலில் 

அரசு பொறுப்பேற்றிருக்கிறோம்” என்பதுதான். பொறுப்பேற்கிற 

அன்றைக்கு முந்தைய நாள் வரை, அ.தி.மு.க. தான் காபந்து சர்க்கார். 

மே மாதம் 7 ஆம் தேதி பொறுப்பேற்கிறோம்; பொறுப்பேற்கிற 

அன்றைக்கு தமிழகத்தில் தொற்றின் எண்ணிக்கை 26,465. “26,465 

என்கின்ற அளவில் தொற்றின் எண்ணிக்கை இருந்தபோது 

பொறுப்பேற்ற நான், எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கமுடியும்?” 

என்றுதான் எல்லோரிடத்திலும் சொல்லிக்கொண்டு இருந்தார்கள். 

10 நாட்கள் கழித்து, 21 ஆம் தேதி இந்த எண்ணிக்கை 36,184 

ஆக உயர்ந்தபோது, உண்மையிலேயே மிகப் பெரிய அளவில் 

கவலையடைந்தார்கள். உலகில் இருக்கிற 700 கோடி பேருக்குமான 

கவலை இது. தமிழகத்திலே மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, 

உலக நாடுகள் அனைத்தையும் உலுக்கிக்கொண்டிருக்கிற மிகப் 

பெரிய அளவிலான ஒரு பேறிடர். இந்தப் பேறிடரில் 36,184 என்கின்ற 

எண்ணிக்கை அளவை எட்டியபோது, அதிர்ச்சிக்குள்ளானவர் 

எடுத்த நடவடிக்கைகளை இந்த தமிழ்கூறும் நல்லுலகம் நன்றாகவே 

அறியும். பொறுப்பேற்பதற்கு முன்னாலேயே அதிகாரிகளு௪னான 

அலோசனைக் கூட்டங்கள்; பொறுப்பேற்ற அன்றைக்கே 

மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமருக்குக் கடிதம். பொறுப்பேற்ற 7-2-2021 

அன்றைக்கு அவர் எழுதிய கடிதத்தில், தமிழகத்தின் ஆக்சிஜன் 

தேவையை வலியுறுத்தி, “பிரதமர் அவர்கள் உடனடியாக 

நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்” என்று எழுதுகிறார். 8 ஆம் தேதி 

மீண்டும் பிரதமருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார்; பிரதமரோடு 

நேரடியாகவும் பேசுகிறார். 8 ஆம் தேதி கடிதம் எழுதியதோடு 

நிற்காமல், மீண்டும் 3 ஆம் தேதி ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். 

3 ஆம் தேதி ஒரு கடிதம் எழுதியதோடு மட்டுமல்லாமல், 

மரியாதைக்குரிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், முன்னாள் அமைச்சர் 

இரு. டி.அர். பாலு அவர்களை டெல்லிக்கு அனுப்பி 10-க்கும் 

மேற்பட்ட நாட்கள் அங்கேயே முகாமிடச் செய்து, “தமிழக 

அரசின் கொரோனா சம்பந்தமான தேவைகளை, சம்பந்தப்பட்ட 

துறைகளிடத்தில், அலுவலர்களிடத்தில், மாண்புமிகு 

அமைச்சர்களிடத்தில், மாண்புமிகு பிரதமரிடத்தில் கோரிக்கை 

வையுங்கள்” என்று தினந்தோறும் அவரை வழிநடத்துகிறார்.
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முற்பகல் 11-15 

இதோடு மட்டுமல்லாமல், இன்றைக்கு HLL, Pasteur போன்ற 
தடுப்பூசி தயாரிக்கும் மையங்கள் தமிழகத்திலேயே இருக்கின்றன. 

தமிழகத்தின் தேவை மட்டுமல்ல, இந்தியாவின் தேவையையே 

பூர்த்தி செய்யக்கூடிய எண்ணிக்கையில் தடுப்பூசிகள் தயாறிக்கிற 

மையங்கள் தமிழகத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. 

(மேசையைத் தட்டும் ஓலி) ஏறத்தாழ பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 
ரூ.700 கோடி செலவில் உருவான செங்கல்பட்டு HLL இன்றைக்கு 
தயாராக இருக்கின்றது. 20/2-ல் 137 கோடி ரூபாய் செலவில் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட Pasteur Institute of India Limited என்கின்ற 

அந்த பா் இப்போதும் தயாராக இருக்கின்றது. “மாதத்திற்கு ஒரு 

கோடி தடுப்பூசிகளை நாங்கள் தயாரித்து தருவோம்” என்கின்ற 

அறிக்கையை மத்திய சுகாதாரத் துறைக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள். 

எனவே, மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் உடனடியாக இந்த 

HLL, Pasteur நிறுவனங்களைத் திறந்து தமிழகத்திலேயே தடுப்பூசி 

தயாறிக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமருக்குக் 

கடிதம் எழுதுகிறார். கடிதம் எழுதியதோடு மட்டுமல்ல, 14 ஆம் 

தேதி நேரடியாக மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களைச் சந்தித்து, 

மாண்புமிகு பிரதமரிடத்தில் இந்த கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் 

வைத்திருக்கின்றார்கள். “தமிழகம் பொருளாதார நீதியாக 

மிகப் பெறிய அளவில் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. கொரோனா 

பேரிடரிலிருந்து இந்த மக்களைக் காப்பாற்றத் தேவையான 

நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு, நீங்கள் உறுதுணையாக இருக்க 

வேண்டும்' என்கின்ற கோரிக்கையையும் விடுத்திருக்கிறார்கள். 

நான் சொன்னதைப்போல இந்த அரசு பொறுப்பேற்கிறபோது 

கொரோனா தொற்றின் எண்ணிக்கை 26,465; 21 ஆம் தேதி 36,184; 

ஆனால் நேற்றைக்கு 7,427. இது ஒரு மிகப் பெரிய அளவிலான 

சரிவு. நிச்சயம் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில், ஓரு வாரம்கூட 

தாண்டாது; ஒரு சில நாட்களில் இந்தத் தொற்று முற்றுக்கு 
வரும் என்கின்ற நிலை தமிழகத்தில் உருவாக்கப்பட்டி ருக்கிறது 

(மேசையைத் தட்டும் ஓலி) என்று சொன்னால், மாண்புமிகு 

தமிழக முதல்வர் அவர்கள் எடுத்த நடவடிக்கைகள்தான் இதற்குக் 

காரணம் என்பதை மனசாட்சியுள்ள எல்லோருமே நன்கறிவார்கள். 

இதில் யாருக்கும் மாற்றுக் கருத்து நிச்சயம் இருக்கவே முடியாது. 

மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள், மருத்துவக் கட்டமைப்பைப் 

பார்வையிடுவதற்கு கோயம்புத்தூருக்கு சுற்றுப் பயணம் வந்தார்கள்.



44 ஆளுநர் உரை - விவாதம் 

[தரு. மா. சுப்பிரமணியன்] [2021 ஜுன் 22 

முதலில், திருப்பூரைப் பார்வையிட்டார்கள். இருப்பூரைப் 

பார்வையிட்டுவிட்டு, தந்தை பெரியாரின் மண்ணான ஈரோட்டைப் 

பார்வையிட்டார்கள். அங்கு கட்டப்பட்டி HSB கூடுதல் 

மருத்துவக் கட்டமைப்புகளை மக்களுக்கு அர்ப்பணித்தார்கள். 

கூடுதல் படுக்கைகளின் தேவை மற்றும் கூடுதல் வசதிகள் 

குறித்து மருத்துவர்களுடன் கலந்தாலோசனை நடத்தினார்கள். 

மீண்டும் கோவைக்கு வந்தார்கள்; கோவைக்கு வந்தபோது, 

யாரிடத்திலும் எதுவுமே சொல்லவில்லை. அங்கே, 50 Innova 

Car Ambulance Service-™ தொடங்கி வைத்தார்கள். அந்தத் 

திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்துவிட்டு, கிளம்பப் போகிறார்கள் 

என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம். உடனடியாக, “எங்கே 

PPE Kit, எடுத்து வாருங்கள். ICU ward உள்ளே சென்று நான் 
பார்வையிடப் போகிறேன்” என்று சொன்னார்கள். பக்கத்திலிருந்த 

எல்லோருக்குமே மிகப் பெறிய அதிர்ச்சி. இந்தத் தொற்று வந்து 

ஒன்றரை அண்டுகளுக்கு மேலாகிறது, இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் 

மட்டுமல்ல, உலகத்திலேயே எந்தவொரு மிகப் பெறிய தலைவரும் 

ICU ward-s@acveurin சென்று பார்வையிட்டதில்லை. யாராவது 

ஒருவர் சென்றிருந்தாலும், மிதமான தொற்று உள்ளவர்கள் 

இருக்கின்ற CCC என்று சொல்லப்படுகிற Corona Care 
லோ்6-ஐ பார்வையிட்டு வந்திருப்பார்கள். அனால் மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் தவிர சிகிச்சை வார்டுக்கே சென்று, தீவிர சிகிச்சை 

வார்டில் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிற (மேசையைத் தட்டும் 

ஒலி) மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களின் பணியினைப் 

பாராட்டி, அங்கே சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டு வருபவர்களிடம் 

நலம் விசாரித்தார்கள். “மருத்துவர்களையும், செவிலியர்களையும் 

உற்சாகப்படுத்துவதற்குத்தான் நான் உள்ளே சென்றேன். 

அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதன்மூலம் இந்தத் தொற்று தடுப்பு 

நடவடிக்கைகளுக்கு அவர்கள் இன்னமும் கூடுதலாகத் தங்களை 

அர்ப்பணித்துக்கொண்டு உழைப்பார்கள்” என்று அன்று மாலை 

அப்படிச் செய்ததற்கான நோக்கத்தை செய்தியாளர்களிடம் 

சொன்னார்கள். இப்படிப்பட்ட நடவடிக்கைகளால், இன்றைக்கு 

கொரோனா தொற்று மிக வேகமாகக் குறைந்துகொண்டு வருகிறது. 

மரியாதைக்குரிய, மாண்புமிகு உறுப்பினர் சொன்னதைப்போல, 

இன்றைக்கு ஓன்றிய அரசிடமிருந்து நமக்கு தடுப்பூசிகள் 

வரப்பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன. “21 ஆம் தேதியிலிருந்து, 7 

நிறுவனங்கள் தயாரிக்கின்ற தடுப்பூசிகளை 75 சதவிகிதம் நாங்களே 

கொள்முதல் செய்து மாநில அரசுகளுக்கு அனுப்புவோம்”
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என்டின்ற அறிவிப்பு ஒன்றிய அரசால் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. 

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் மத்திய அரசுக்குக் 

கொடுத்த நெருக்கடிதான் இந்த அறிவிப்பு வருவதற்கும் காரணம். 

(மேசையைத் தட்டும் ஓலி) அந்த வகையில் “இந்தியாவில் 7 

நிறுவனங்களிலிருந்து தயாராகும் 75 சதவிகிதத் தடுப்பூசிகளை 

மத்திய அரசே கொள்முதல் செய்து 21 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு 

அனுப்பும்” என்று சொன்னதற்குப்பிறகு, நேற்றைய தினத்திலிருந்து 
தமிழகத்திற்கு தடுப்பூசிகள் ஓரளவு வரத் தொடங்கியிருக்கின்றன. 

வருகிற ஜூலை மாதத்தில் 71 இலட்சம் தடுப்பூசிகள் நமக்குத் 

தரப்பட இருப்பதாக மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிறது. ஜூன் 

மாதத்திற்கு 42 இலட்சம் என்று அறிவித்தார்கள்; அடுத்த மாதத்திற்கு 
71 இலட்சம் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள். இந்த 42 இலட்சம் 

தடுப்பூசிகளையும் செலுத்துகின்ற பணியைப் பொறுத்தவரையில், 

நேற்றைக்கு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் நடைபெற்றிருக்கிறது. 

இதுவரை தமிழகத்தில் தடுப்பூசி போடப்பட்ட நாட்களில், 

நேற்றைக்குத்தான் ஓரே நாளில் 3 இலட்சத்து 96 ஆயிரம் 

பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது என்பது ஒரு மிகப் பெறிய 

அளவிலான சாதனையாக இருக்கிறது. 

முற்பகல் 1/-20 

மருத்துவக் கட்டமைப்பைப் பொறுத்தவரை தடுப்பூசி 

கையிருப்பு இருந்தால், ஒரு நாளைக்கு 7 இலட்சம், 8 இலட்சம் பேர் 

வரை போடலாம். எனவேதான், மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் 

அவர்கள், “ஒரு மாதத்திற்கு 2 கோடி தடுப்பூசிகளை தமிழகத்திற்குத் 
தாருங்கள்” என்று வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார்கள். 

இதுவரை நமக்கு 1,29,22,310 எண்ணிக்கையிலான தடுப்பூசிகள் 

வந்திருக்கின்றன. இதுவரை 1,24,00,0//பேர் பயனடைந்திருக்கிறார்கள். 

என்றாலும்கூட, தடுப்பூசியைப் பொறுத்தவரை மாண்புமிகு 

ஹுப்பினர் அவர்கள் எடுத்துச் சொன்னதைப்போல, இன்னமும் 

10 கோடிக்கும் மேலான தடுப்பூசிகள் தமிழகத்திற்கு வேண்டும். 

தடுப்பூசிகள் மட்டும்தான் கொரோனாவுக்கு முழுமையான 

ஒரே தீர்வு என்பதை அனைவருமே உணர்ந்திருக்கிறார்கள். 

அந்த வகையில்தான், மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் இந்தத் 

துறைக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார்கள் “கஇராமங்கள்தோறும் 

செல்லுங்கள்; கிராம மக்கள் தடுப்பூசியை முதலில் 

போட்டுக்கொள்வதற்கான பணியினைச் செய்யுங்கள்” என்று 

எங்களுக்கு அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில், கடந்த 

ஒன்றரை மாதங்களில் மட்டும், 28 மாவட்டங்களிலுள்ள
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150-660 மேற்பட்ட இகிராமங்களுக்கு நேரடியாகச் சென்று, 

containment Zones மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் தடுப்பூசி 

செலுத்தப்படுகிற பணிகளையெல்லாம் துறையின் சார்பில் ஆய்வு 

செய்தோம். நாங்கள் சென்று ஆய்வு செய்த கிராமங்களிலெல்லாம் 

மக்கள் மிகப் பெரிய அளவில் விழிப்புணர்வோடு, தடுப்பூசியைப் 

போட்டுக்கொள்வதற்குத் தயாராகவே இருந்தார்கள். 

வட மாநிலங்களில், “தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டால், 20 கிலோ 

அரிசி இனாம்; 20 கிலோ கோதுமை இனாம்' என்றெல்லாம் 

சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் 

“தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாவிட்டால், அவர்களுக்கு அரசு 

வேலை இல்லை' என்றெல்லாம் மிரட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 

ஆனால், தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரையில், வணக்கத்திற்குரிய 

தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இந்த ஒரு மாத காலத்தில் 
ஏற்படுத்தியிருக்கிற விழிப்புணர்வின் காரணமாக மக்கள் 

காத்திருந்து 4, 5 மணி நேரமானாலும், (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொள்கிற நிலை உருவாகியிருக்கிறது. 

மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் சொன்னதைப்போல, 

விரைவில் முழுமையாக தடுப்பூசிகள் போடப்பட்ட மாநிலமாக 

நம்முடைய மாநிலம் நிச்சயம் மாறும் என்கின்ற நம்பிக்கையைத் 

தெறிவித்துக்கொள்கின்றேன். 

அதேபோல், இதை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாற்றியது 

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஆவார்கள். இதனை மக்கள் 

இயக்கமாக மாற்றியதன் விளைவுதான், நேற்றைக்கு மேதகு ஆளுநர் 

அவர்களுடைய உரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைப்போல, இந்த 

ஒன்றரை மாதங்களில், ரூ.920 கோடிக்கு மேல் நிதியினை மக்கள் 

வாறி, வாரி வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்; ஏராளமான ஆக்சிஜன் 

செறிவூட்டிகளைத் தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்; ஏராளமான 

ஆக்சிஜன் ஜெனரேட்டர்களைத் தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்; 

ஏராளமான ஆக்சிஜன் உற்பத்தி மையங்களை மருத்துவமனைகளில் 

அமைப்பதற்குத் தொழில் நிறுவனங்கள், தன்னார்வலர்கள் 

முன்வந்துகொண்டிருக்கிறார்கள். 

அதேபோல், மரியாதைக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் 

அவர்கள் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்ட பின், Post covid 

complication-o) வருகிற நோயினைப் பற்றிய நிலைகளை எடுத்துச் 

சொன்னார்கள். கருப்புப் பூஞ்சை நோய் தமிழகத்தில் இதுவரை 

2,510 பேரைத் தாக்கியிருக்கிறது. மகாராஷ்டிராவில் நேற்றைக்கு
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முன்தினம் 8,000 பேரைத் தாக்கியிருக்கிற அந்தக் கருப்புப் பூஞ்சை 

நோய், தமிழகத்தில் 2,510 பேரைத் தாக்கியிருக்கிறது. மாண்புமிகு 

முதல்வர் அவர்கள் இந்தத் துறைக்குக் கட்டளையிட்டிருக்கிறார்கள். 

“தமிழகத்தில் இருக்கிற அனைத்து அரசு பொது 

மருத்துவமனைகளிலும், கருப்புப் பூ்சைக்கான சிறப்பு வார்டுகளை 

உடனடியாகத் திறக்க வேண்டும்” என்று அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள். 

அந்த வகையில், மாவட்டத் தலைநகரங்களிலிருக்கும் எல்லா 

மருத்துவமனைகளிலும் கருப்புப் பூஞ்சை நோய்க்கான 

சிறப்பு வார்டுகள் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த 

நோய்க்கான அறிகுறி தென்படுகிறபோதே, துவக்கத்திலேயே 

பொது மக்கள் மருத்துவமனைகளுக்கு வந்தால், நலம் பெற்றுத் 

இரும்பலாம் என்கின்ற அறிவுரையும் விழிப்புணர்வாக எடுத்துச் 

சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில், இதுவரை 

கருப்புப் பூஞ்சையினால் பாதிக்கப்பட்ட 190 பேர் நலம் பெற்றுத் 

திரும்பியிருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுடைய 

அறிவுறுத்தலின்படி, கருப்புப் பூஞ்சைக்குத் தேவையான மருந்தான 

Amphotericin, Posaconazole ஆகிய இரண்டு மருந்துகளும் மத்திய 
அரசின் தொகுப்பிலிருந்து போதுமான அளவிற்குக் கொள்முதல் 

செய்யப்பட்டு, தேவையான அளவிற்கு மருத்துவமனைகளுக்கு 

அனுப்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே, அந்த நோயினால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்களும், பெறிய அளவில் கவலை கொள்ளத் 

தேவையில்லை; அச்சம் கொள்ளத் தேவையில்லை என்கிற 

செய்தியை இங்கே தெரறிவித்துக்கொள்கிறோம். 

அதோடுமட்டுமல்லாமல், எல்லா மருத்துவமனைகளிலும், 

கொரோனாரவிற்குப் பிறகு ஏற்படுகிற பாதிப்புகளைக் 

கண்டறிவதற்கு மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், 

வணக்கத்திற்குரிய தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஏற்கெனவே 

அறிவித்த, War LOOM, ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மையங்களில் 

பணியாற்றுகிற அலுவலர்களின்மூலம் எல்லா நோயாளிகளையும் 

தொடர்புகொண்டு, தொலைபேசியில் அவர்களுடைய நிலை 

கண்டறியப்பட்டு வருகிறது என்பதையும் எடுத்துக் கூற 

விரும்புகிறேன். 

இந்த அரசு, இந்தத் தொற்றை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்கான 
அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து, மிகப் பெறிய 

அளவிலான வெற்றியைப் பெற்றிருக்கிறது. குறுகிய காலத்தில் 

பெற்ற இந்த வெற்றி, மிகப் பெரிய அளவில் மக்கள் ம௫ழ்ச்சியாகக் 

கொண்டாடுகிற வெற்றியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது.
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முற்பகல் 1-25 

ஜனவரி 6 ஆம் தேதிதான் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி 

தொடங்கப்பட்டது. ஐந்து மாதங்களாகத் தொடர்ந்து 

செலுத்தப்பட்டது. ஐந்து மாதங்களாகச் செலுத்தப்பட்ட 

தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 6,441 

ஆக கடந்த மே மாதம் 7 ஆம் தேதி வரை இருந்தது. 7 ஆம் 

தேதிக்குப் பிறகு, இன்றுவரை நாளொன்றுக்கான தடுப்பூசி 

செலுத்தப்படுகின்ற எண்ணிக்கை என்பது 134,926 ஆக 

உயர்ந்திருக்கிறது. (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

அவர்கள், மூன்றாவது அலையைத் தடுப்பதற்கு என்னென்ன 

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டி ருக்கின்றன 

என்று கேட்டார். மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களைப் 

பொறுத்தவரை, தடுப்பூசி போடும் பணிகள் குறித்தும் மூன்றாவது 

அலைக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும், 

தினந்தோறும் எங்களைப் போன்றவர்களிடத்தில் கேட்டுத் 

தெறிந்து, “உடனடியாக, அதைச் செய்யுங்கள், இதைச் செய்யுங்கள்” 

என்று சொல்லிக்கொண்டிருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், அவரே 

களத்தில் இறங்கி, ஆய்வும் செய்துகொண்டிருக்கிறார். நேற்றைக்கு 

முன்தினம், எழும்பூர் மருத்துவமனைக்கு நேரடியாகச் சென்று, 

குழந்தைகளுக்காக பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிற 250 

படுக்கைகள் கொண்ட வார்டு குறித்த ஆய்வை மேற்கொண்டார்கள். 

தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஒன்றரை மாதத்தில் 79,618 

புதிய படுக்கைகள் உருவாக்கப்பட்டி ருக்கின்றன. அனைத்து 

மருத்துவமனைகளிலும் ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிகள் புதிதாக 

அமைக்கப்பட்டி ருக்கின்றன. Oxygen plants, Oxygen concentrators, 

Oxygen generators என்று அனைத்து வகைகளிலும் மிகச் சிறந்த 

கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டி ருக்கின்றன. எனவே, நிச்சயம், 

மூன்றாவது அலை என்று எதுவும் வராது, வரக்கூடாது, வரவே 

கூடாது. அப்படி வந்தாலும், அதை எதிர்கொள்வதற்குத் தமிழகம் 

தயாராக இருக்கிறது என்பதைச் சொல்லி, விடைபெறுகிறேன், 

வணக்கம். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு அமைச்சர் 

அவர்கள் விளக்கத்திற்கு நன்றி. முன்னாள் அமைச்சர் அவர்கள் 

கேட்ட ஒரு கேள்வி; குழந்தைகள் அதில் தாக்கப்பட்டால், 

படுக்கைகள் தாய்க்கும் சேர்த்து இருக்குமா என்று கேட்டிருந்தார்கள், 

மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் ஆலோசனையின்பேரில்,
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இருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், காந்திமதி உயர்நிலைப் பள்ளியில் 

மாண்புமிகு அமைச்சர் இரு. தங்கம் தென்னரசு அவர்கள், கடந்த 

10 தினங்களுக்கு முன்னால் என் தலைமையில் திறந்து வைத்தது, 

இந்த அவைக்கும் தெரிய வேண்டும், முன்னாள் அமைச்சர் 

அவர்களுக்கும் தெறிய வேண்டும் என்பதற்காக இந்தத் தகவலைச் 

சொல்லுகிறேன். விவாதம் தொடர்கிறது. அடுத்து, மாண்புமிகு 

திராவிட முன்னேற்றக் கழக உறுப்பினர், உத்திரமேரூர் தொகுதி 

திரு. க. சுந்தர் அவர்கள். 

திரு. ௧. சுந்தர்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 

16-வது சட்டமன்றப் பேரவையினுடைய முதலாவது கூட்டத் 

தொடரில் ஆளுநரின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்ற இந்தத் 

தீர்மானத்தின் மீது பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த நம்முடைய 

கழகத் தலைவர், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், 

அடியெடுத்துவைப்பதில் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களை 

அப்படியே படியெடுத்து வைத்திருக்கும் பண்பான தலைவர், 

மண்ணாளப் பிறந்தவர், மதிநுட்பம் நிறைந்தவர், எந்நாளும் 

எங்கள் இதயத்தில் நிறைந்த நம்முடைய ஆருயிர் தலைவர் 

அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை நான் 

தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) மதச் 

சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் சார்பில் 159 சட்டமன்ற 

ஹுப்பினர்கள் இன்றைக்கு இந்த 16-வது சட்டமன்றப் பேரவையில் 

இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், அதற்காக அரும்பாடுபட்ட 

எங்களுடைய இளைஞரணிச் செயலாளரும், சேப்பாக்கம்- 

திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான மாண்புமிகு 

இரு. உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் (மேசையைத் தட்டும் 

ஓலி) எங்களுடைய நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். 

அதைப்போலவே, என்னை வெற்றிபெற வைத்த உத்திரமேரூர் 

தொகுதி வாக்காளப் பெருமக்களுக்கும், இந்த வெற்றிக்காக 

அரும்பாடுபட்ட திராவிட முன்னேற்றக் கழக கூட்டணிக் கட்சித் 

தலைவர்களுக்கும், தோழர்களுக்கும், என்னைப் பேச அழைத்த 

தங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் இந்த நேரத்தில் 

தெறிவித்துக்கொள்கிறேன். 

இந்த அரசு யாருக்கான அரசு என்பதை, ஆளுநர் உரையின் 

3வது பத்தியிலேயே மிக அழகாகச் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். 

“சமூக நீதி, அண் பெண் சமத்துவம், அனைவருக்குமான 

பொருளாதார நீதி, இடஓதுக்கீடுமூலம் அனைவருக்கும் வாய்ப்பு,



50 ஆளுநர் உரை - விவாதம் 

[திரு. க. சுந்தர்] [2021 ஜுன் 22 

கல்வி மற்றும் சமூகச் சீர்திருத்தத்தின்மூலம் முன்னேற்றம் 

ஆகிய திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கைகளை இந்த அரசு தன் 

அடித்தளமாகக் கொண்டுள்ளது. (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) இந்த 

அரசின் ஓவ்வொரு செயலும், ஒவ்வொரு சட்டமும், ஒவ்வொரு 

திட்டமும், ஒவ்வொரு முயற்சியும் மேற்கூறிய கொள்கைகளையே 

அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கும்” என்று அணித்தரமாக ஆளுநர் 

அவர்களது உரையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (மேசையைத் தட்டும் 

ஒலி) இது பெரியார் அவர்களுடைய அரசு, பேரறிஞர் அண்ணா 

அவர்களது அரசு, முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களுடைய 

அரசு என்பதை நிரூபிக்கன்ற வகையில் இந்த ஆளுநர் உரை 

இருக்கின்றது. இதனை நான் உண்மையிலேயே மன மகிழ்ச்சியோடு 

வரவேற்கிறேன். 

முற்பகல் 11-30 

கடந்த வாரம் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள், புதுடெல்லிக்குச் சென்றார்கள். இங்கு நம்முடைய 

மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் 

குறிப்பிட்டதைப்போல், இந்த அரசு பதவியேற்கின்றபோது, 

கொடிய பேரிடர் நேரம். அவர் சட்டமன்றக் கட்சித் தலைவராகத் 

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவுடனேயே அதிகாரிகளை அழைத்து, இந்த 

நோய்த் தொற்றைத் தடுப்பதில் முழுக் கவனம் செலுத்தினார். 

அதைத்தான் நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் விரிவாகச் 

சொன்னார்கள். அந்த அடிப்படையில் தமிழகத்தில் கொரோனா 

தொற்றை 7,000 என்ற எண்ணிக்கையில் குறைத்த பின்னர்தான், 

கடந்த வாரம் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு 

பாரதப் பிரதமரைச் சந்திக்கும் நிகழ்வை நடத்தினார்கள். அவர் 

டெல்லி சென்றதையும் நினைத்துப் பார்க்கிறேன். 60 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு, நம்மையெல்லாம் ஆளாக்கிய பேரறிஞர் அண்ணா 

அவர்கள் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் ஆற்றிய உரையையும் 

நினைத்துப் பார்க்கிறேன். “| belong to the Dravidian stock. | 

am proud to call myself a Dravidian. இப்படிச் சொல்வதால் 

வங்காளிக்கோ, மராட்டியருக்கோ, குஜராத்திக்கோ எதிரானவன் 

என்பதல்ல” என்று 60 அண்டுகளுக்கு முன்பு, நம்மையெல்லாம் 

ஆளாக்கிய பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மாநிலங்களவையில் 

முழங்கினார். 

பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஏற்றிய அந்த சுய மரியாதை 

விளக்கை நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள்



ஆளுநர் உரை — விவாதம் 51 

2021 ஜூன் 22] [திரு. க. சுந்தர்] 

தொடர்ந்து அணையாமல் காத்து வந்தார். அவர் 50 ஆண்டுக் 

காலம் தமிழக ஆட்சிப் பொறுப்பில் இருந்து, தொடர்ந்து 60 

ஆண்டுக்காலம்-8% 0609065-என்கின்ற வகையில், பணியாற்றிய 

நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள், “நாமார்க்குங் 

குடியல்லோம் நமனை யஞ்சோம்” என தனது ஆட்சிக் காலம் 

முழுவதும் தலை தாழாது, “நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட 

பார்வை” என்னும் பாரதியின் வரிகளுக்கேற்ப ஆட்சி நடத்தினார். 

ஆனால், இடையில் தமிழகம் தலை தாழ்ந்தது; தலை குனிந்தது. 

அதை நிமிர்த்துகின்ற வகையில்தான், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள் தனது டெல்லி பயணத்தின்மூலம் அதனை நிரூபித்துக் 

காட்டியிருக்கின்றார். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) தாழ்ந்த 

தமிழகத்தை, நிமிர்த்துகின்ற வகையில் அவர் டெல்லி சென்று, 

மீண்டும் தமிழ்நாட்டை தலை நிமரச் செய்திருக்கிறார். “உறவுக்குக் 

கை கொடுப்போம், உறிமைக்குக் குரல் கொடுப்போம்' என்று 

அவர் அன்றைக்கு அங்கு சொன்னதை, இந்த ஆளுநர் உரையில் 

குறிப்பிட்டுக் காட்டியிருக்கின்றார். 

“மாநிலங்களுக்கு சுயாட்சி என்ற தனது தலையாய இலக்கினை 

எட்டவும், அரசமைப்புச் சட்டத்தின் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி 

உண்மையான கூட்டாட்சித் தத்துவத்தை நிலைநிறுத்தவும் இந்த 

அரசு உறுதியாக உள்ளது. வலுவான மாநில அரசுகள் மூலமாகவே 

ஒரு வலிமையான ஒன்றிய அரசை உருவாக்கிட முடியும். இந்த 

அரசு மாநிலங்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதில் உறுதியாக 

நிற்பதுடன், மாநில அரசுகளின் உறிமைகள் மீறப்பட்டால், 

அரசமைப்புச் சட்டத்தின் துணையோடு அதைக் கடுமையாக 

எதிர்க்கும். அதேநேரத்தில் “உறவுக்குக் கை கொடுப்போம், 

உரிமைக்குக் குரல் கொடுப்போம்' என்ற கொள்கைக்கு ஏற்ப 

நாட்டை வளர்ச்சிப் பாதையில் இட்டுச் செல்லும் கூட்டு 

முயற்சியாளர்களாக, ஓன்றிய அரசுடன் தொடர்ந்து நல்லுறவைப் 

பேணும் வகையில் அரசு செயல்படும்” என்று இந்த ஆளுநர் 

உரையில் தெறிவித்திருக்கின்றார்கள். இந்த ஆளுநர் உரை மிக 

அழகான முறையில் தயாரிக்கப்பட்டி ருக்கிறது. ஆக, இந்த ஆளுநர் 

உரையை வரவேற்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடை கிறேன். 

மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. உதயசூரியன் அவர்கள் 

குறிப்பிட்டதைப்போல், மாநிலத்தில் விரைவான பொருளாதார 

வளர்ச்சியை அடைய முதலமைச்சருக்கான பொருளாதார 

அலோசனைக் குழு ஓன்றை அமைக்க இந்த அரசு முடிவு
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செய்துள்ளதாக அளஞுநர் உரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அமெரிக்காவின் மசாசூசெட்ஸ் தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் 

பேராசிறியரும், நோபல் பரிசு பெற்றவருமான எஸ்தர் டஃப்லோ, 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் பேராசிரியர் ரகுராம் 

ராஜன், ஓன்றிய அரசின் முன்னாள் தலைமைப் பொருளாதார 

அலோசகர் டாக்டர் அரவிந்த் சுப்ரமணியன், பொருளாதார 

நிபுணர் பேராசிரியர் ஜான் ட்ரீஸ், முன்னாள் ஒன்றிய நிதிச் 

செயலாளர் டாக்டர் எஸ். நாராயண் ஆகிய உலகின் தலைசிறந்த 

பொருளாதார அறிஞர்களைக் கொண்ட அந்தக் குழுவின் 

பறிந்துரைகளின் அடிப்படையில் தமிழகத்தினுடைய பொருளாதார 

வளர்ச்சி மேம்படும் என்பதில் யாருக்கும் எந்தவிதமான சந்தேகமும் 

ஏற்படத் தேவையில்லை. 

அதைப்போல *யாதும் ஊரே, யாவரும் கேளிர்” என்ற 

வரிகளுக்கேற்ப உயிர்ப்புள்ள தமிழ்ச் சமூகத்தில் இணைந்திட, 

இந்தியாவின் அனைத்துப் பகுதிகளிலிருந்தும் உலகின் பல்வேறு 

நாடுகளிலிருந்தும் மக்களை இவ்வரசு வரவேற்கும். அதே 

நேரத்தில், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு, குறிப்பாக தமிழ் வழியில் 

பயின்றவர்களுக்கும், அரசுப் பள்ளிகளில் பயின்றவர்களுக்கும் 

ஆரசுப் பதவிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை 

கொடுக்கப்படுவதை இந்த அரசு உறுதி செய்யும். இந்த நோக்கத்திற்கு 

மாறாக, கடந்த காலங்களில் பிறப்பிக்கப்பட்ட அணைகளை 

மாற்றியமைக்கவும், ரத்து செய்யவும் தேவையான நடவடிக்கைகள் 

விரைவாக மேற்கொள்ளப்படும். “தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஓன்றிய 

அரசு அலுவலகங்களிலும், பொதுத் துறை நிறுவனங்களிலும், 

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு பணி நியமனத்தில் முன்னுரிமை 

அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) ஒன்றிய 

அரசிடம் வலியுறுத்தும்” என்ற வரிகளையும் நாங்கள் இந்த 

நேரத்தில் மன மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கின்றோம். 

முற்பகல் I-35 

“தமிழ் மொழியின் பெருமையைப் போற்றுகின்ற வகையில், 

தமிழ் மொழியை இந்திய அலுவல் மொழிகளில் ஓன்றாக 

அறிவிக்க ஒன்றிய அரசை இந்த அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தும். 

தமிழ்நாட்டிலுள்ள தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் உட்பட 

அனைத்து ஓன்றிய அரசு அலுவலகங்களிலும் தமிழ் மொழி 

£இணை-அலுவல் மொழியாகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்” 

என்ற இந்த அறிவிப்பையும் நான் மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறேன்.
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நம்முடைய திராவிட இயக்கத்தினுடைய மகத்தான தலைவர், 

மாண்புமிகு முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் 

கலைஞர் அவர்கள் மறைந்து, ஏறக்குறைய 3 அண்டுகளுக்குப் 

பிறகு இந்த அரசு பொறுப்பேற்றுள்ளது. இந்த மாமன்றத்தில் 

60 ஆண்டுகள் அரும்பணியாற்றிய ஓர் ஓப்பற்றத் தலைவராகத் 

திகழ்பவர்தான் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். 

பூ னுடைய architect என்று 2004-00 சொன்னார்கள். 

(மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் தலைமை) 

நவீன தமிழகத்தினுடைய சிற்பியாக விளங்கிய நம்முடைய 

முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள், 1952-ல் தமிழக சட்டமன்றத்தில் 

எதிர்க்கட்சி உறுப்பினராகப் பணியாற்றினார்; 1969 ஆம் ஆண்டு 

தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பு வகித்தார்; 1977 ஆம் 

ஆண்டு எதிர்க்கட்சித் தலைவராகப் பொறுப்பு வகித்தார்; 1989 

ஆம் அண்டு மீண்டும் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பு வ௫த்தார்; 

1996 ஆம் அண்டு நான்காவது முறையாக முதலமைச்சராகப் 

பொறுப்பு வடித்தார்; 2006 ஆம் அண்டு ஐந்தாவது முறையாக 

முதலமைச்சராகப் பொறுப்பு வ௫ூத்தார்; 2016 ஆம் ஆண்டும் 

சட்டமன்ற உறுப்பினராகப் பணியாற்றினார்; அந்த அற்புதமான 

தலைவரின் திருவுருவப் படத்தை நம்முடைய சட்டமன்றப் 

பேரவையில் திறந்து வைக்க வேண்டுமென்ற கோரிக்கையை நான் 

பணிவோடு தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். (மேசையைத் 

தட்டும் ஒலி), அதைப்போல, தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் 

பிறந்த தினமான ஜூன் 3 ஆம் தேதியை “செம்மொழி தமிழ் 

தினமாக: அறிவிக்க வேண்டுமென்று (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

நான் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை இந்த நேரத்தில் 

கேட்டுக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டி ருக்கிறேன். 

உத்திரமேரூர் தொகுதியைப் பொறுத்தவரையில், உத்திரமேரூர் 

ஊராட்சி ஒன்றியத்தை இரண்டாகப் பிரித்து, சாலவாக்கம் 

ஊராட்சி ஒன்றியத்தைப் புதிதாகத் தோற்றுவிக்க வேண்டுமென்பது 

40 அண்டுக்காலமாக இருக்கின்ற கோரிக்கையாகும். 33 

ஆண்டுகளாக இந்தக் கோறிக்கையை நானே அரசிடம் 

வைத்துக்கொண்டே வருகிறேன். கடந்த ஆட்சிக் காலத்தின்போதே 

அனைத்தும் தயாராக இருக்கின்றது என்று சொன்னார்கள். எனவே, 

நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள், உள்ளாட்சித் 

தேர்தலை அறிவிப்பதற்கு முன்பாகவே, உத்திரமேரூர் ஊராட்சி 

ஒன்றியத்தை, உத்திரமேரூர் மற்றும் சாலவாக்கம் என்று இரண்டு
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ஊராட்சி ஓன்றியங்களாகப் பிரித்து, நடைமுறைக்குக் கொண்டுவர 

வேண்டுமென்று பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

உத்திரமேரூர்-வாலாஜாபாத் புறவழிச் சாலைப் பணிகள் 

6  அண்டுகளாக நடைமுறைப்படுத்தப்படாமல் நிலுவையில் 

உள்ளன. அதனையும் விரைந்து செயல்படுத்திட வேண்டுமென்று 

கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

உத்திரமேரூர் ஏரியைத் தூர்வாரி ஆழப்படுத்திட வேண்டும். 
உத்திரமேரூர் அரசு பொது மருத்துவமனைக்குப் புதிதாக நான்கு 

மாடிக் கட்டடம் கட்டுகின்ற வகையில், நம்முடைய மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்கள் அவன செய்ய வேண்டுமென்று 

கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

வாலாஜாபாத்தில் தீயணைப்பு நிலையம் மற்றும் அரசு 

கலைக் கல்லூரி ஒன்றை அமைத்துத் தர வேண்டுமென்று 

கேட்டுக்கொள்கிறேன். உத்திரமேரூர் தொகுதியில் தொழிற்பேட்டை 

ஒன்றை அமைத்துத் தர வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

காஞ்சிபுரத்தில் புதிய பேருந்து நிலையம் ஒன்றை தேசிய 

நெடுஞ்சாலையில் அமைக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

மேலும், அங்கே வசிக்கின்ற நெசவாளர்களைக் காக்கின்ற வகையில் 

நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; குறிப்பாக பட்டு கூட்டுறவுச் 

சங்கங்களை நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 

பாதுகாக்க வேண்டும். 

அதைப்போல, மதுராந்தகம் மற்றும் செய்யூர் தொகுதிகள் 

சென்னையிலிருந்து தொலைவில் இருக்கக்கூடிய மிகவும் 

பின்தங்கிய தொகுதிகள் ஆகும். அந்தத் தொகுதிகளில் அரசு 

கலைக் கல்லூரிகளை அமைத்துத் தர வேண்டுமென்று 

கேட்டுக்கொள்கிறேன். தொழிற்பேட்டைகளையும் உருவாக்கித் 

தர வேண்டும். குடிதண்ணீர் வசதிகளையும் செய்து கொடுக்க 

வேண்டுமென்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் பணிவன்போடு 

கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

ஆக, இந்த அரசைப் பொறுத்தவரையில், 

“இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றுஆய்ந்து 

அதனை அவன்கண் விடல்” 

என்ற குறளுக்கேற்ப இந்த இயக்கத்தை நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் 
தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய மறைவிற்குப் பிறகு மிகச்
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சிறப்பான முறையில் கட்டிக் காப்பாற்றி, மிகச் சிறந்த ஒரு 

தலைவர் என்பதை கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலின்போதே 

நிரூபித்தவர்தான் நம்முடைய தலைவர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) ஆக, அவருடைய அந்தப் 

பணியை அங்கீகரிக்கன்ற வகையிலேதான் நடந்து முடிந்த 

சட்டமன்றத் தேர்தலிலே தமிழ்நாட்டு மக்களும் மாபெரும் 

வெற்றியை நமக்குத் தந்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய மாண்புமிகு 

அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னதைப்போல இந்த மதச்சார்பற்ற 

முற்போக்குக் கூட்டணிக்கு அதரவளித்து, 45.39 சதவிகித வாக்களித்து 

தமிழகத்தில் ஒரு நல்ல ஆட்சியை மலரச் செய்திருக்கிறார்கள். 

தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இம்மூன்றும் 

நீங்கா நிலன்ஆள் பவர்க்கு” 

என்ற குறளை தனது ஈர்ப்புச் சக்தியாகக் கொண்டுள்ள நம்முடைய 

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள், கோயம்புத்தூறில் இ.எஸ்.ஐ. 

மருத்துவமனையில் செய்ததைத்தான் மாண்புமிகு அமைச்சர் 

அவர்கள் அற்புதமாகச் சொன்னார்கள். ஆக அந்த துணிவு, 

‘Only a life lived for others is ௨ life worthwhile’ என்கின்ற 

வகையில் மற்றவர்களுக்காக வாழ்கின்ற நம்முடைய வாழ்க்கையே 

பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றார் Albert Einstein அவர்கள். 
(மேசையைத் தட்டும் ஓலி) அந்த வகையில் உள்ளதுதான் 

நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய வாழ்க்கை. 

எனவேதான், இந்த ஆட்சியைத் தாங்கிப் பிடிக்க நமது மாண்புமிகு 

தளபதியார் அவர்களும், தூக்கி நிறுத்த இந்தப் பேரவையின் 

ஹுப்பினராக உள்ள நமது மதிப்பிற்குரிய இளைய சூரியன் 

இருக்கும்வரை நமது இயக்கமும், இந்த ஆட்சியும் என்றும் மிளிரும் 

என்பதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து, இந்த ஆளுநர் உரையை 
வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சியடை கிறேன். நன்றி, வணக்கம். (மேசையைத் 

தட்டும் ஓலி) 

முற்பகல் 11-40 

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு 
உறுப்பினர் திரு. ௧. செல்வராஜ் அவர்கள். 

*திரு. ௧. செல்வராஜ்: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் 
அவர்களே, ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின்மீது 

பேச வாய்ப்பளித்த மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கும், 

நாளைய எதிர்காலம், இளைஞரணிச் செயலாளர் திரு. உதயநிதி
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அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு அமைச்சர்கள், உறுப்பினர்கள் மற்றும் 

சட்டமன்றப் பேரவைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட அனைத்து 

பேரவை ஊழியர்களுக்கும் முதற்கண் எனது வாழ்த்துகளையும், 

வணக்கத்தையும் தெரிவிப்பதோடு, என் தாய்க்கும், தலைவனுக்கும் 

தலைவணங்கி என் உரையைத் தொடங்குகிறேன். 

தமிழகத்தை இந்தியாவே திரும்பிப் பார்க்கும் அளவுக்கு 

கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் கழகத்திற்கு மாபெரும் 

வெற்றியைத் தேடித் தந்துள்ளார்கள் மாண்புமிகு முதல்வர் 

அவர்கள். நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்றப் பேரவைத் தேர்தலில் 

பகுத்தறிவுப் பகலவன் தந்ைத பெரியாரும், தமிழ்த்தாயின் மூத்த 

மகன் பேரறிஞர் அண்ணாவும், முதன்முதலில் சந்தித்துக்கொண்ட 

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க திருப்பூர் தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட 

வாய்ப்பளித்து, “எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார், இங்குள்ள 

தமிழர்கள் ஓன்றாதல் கண்டு.” என்ற பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 

பாடல் வறிகளுக்கேற்ப இன எதிரிகளையும், மொழி எதிரிகளையும் 

தனியொரு மனிதனாய் போராடி, ஓட, ஓட விரட்டி, கழகத்திற்கும், 

எனக்கும் வெற்றியைத் தேடித் தந்த, நாடு போற்றும் தலைவர், எனது 

வெற்றிக்கு முழுக் காரணமாக இருந்து, இம்மாபெரும் சறித்திரப் 

புகழ் பெற்ற சட்டமன்றப் பேரவையில் பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த 

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதியார் அவர்களுக்கும், 

திருப்பூர் தெற்கு தொகுதியில் நான் வெற்றி பெற வாக்களித்த 

வாக்காளப் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகளையும், 

நன்றிகளையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே, இந்தியாவே, குறிப்பாக 

தமிழகமே கொரோனா பெருந்தொற்றில் சிக்கித் தவித்த 

நேரத்தில், கடந்த மே 7 ஆம் தேது, தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக 

தாங்கள் எளிமையான முறையில் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதும், 

“சொன்னதைச் செய்வோம், செய்வதைச் சொல்வோம்” 

என்ற கலைஞரின் முத்தான கொள்கைக்கு ஏற்ப, கோட்டைக் 

கொத்தளத்தில் கழகத்தை அமர வைத்ததோடு, கலைஞர் வழியில் 

முதல் கையெழுத்தாக, ஐந்து மக்கள் நலத் திட்டப் பணிகளுக்கான 

உத்தரவுகளில் கையெழுத்திட்டீர்கள். 

அனைத்து அறிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் 

கொரோனா நிவாரண நிதியாக நான்காயிரம் ரூபாய் வழங்க 

கையொப்பமிட்டதும்; அனைத்து மகளிரும் சாதாரண கட்டண 

அரசுப் பேருந்துகளில் இலவசப் பயணம் செய்யலாம் என்று
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உத்தரவிட்டதும்; அவின் பால் விலை லிட்டருக்கு மூன்று 

ரூபாய் குறைத்து உத்தரவிட்டதும்; தனியார் மருத்துவமனைகளில் 

கொரோனா சிகிச்சை எடுப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் 

காப்பீட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் தமிழக அரசே மருத்துவக் 

கட்டணத்தை ஏற்குமென உத்தரவிட்டதும்; “உங்கள் தொகுதியில் 

ஸ்டாலின்” என்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க திட்டத்தின் வாயிலாக 

தமிழகம் முழுவதும் பொது மக்களிடமிருந்து இலட்சக்கணக்கில் 

பெறப்பட்ட மனுக்களுக்குத் தீர்வு காணும் வகையில் “உங்கள் 

தொகுதியில் ஸ்டாலின்” என்ற பெயரில் ஒரு தனித் துறையையே 

தொடங்கி, அதற்கென சிறப்பு ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரியை நியமித்து 

உத்தரவிட்டதும், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்துத் தரப்பு மக்களும், 

குறிப்பாக தாய்மார்கள், மகளிர் அனைவருமே “மக்களின் 

முதல்வர் எங்களுக்குக் கடைத்துவிட்டார்” என்று மகிழ்ச்சியுடன் 

கொண்டாடினர். அதுமட்டுமா? கொரோனா பெருந்தொற்தறால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடி சிகிச்சை அளித்து காப்பாற்ற, 

முதல்வராக ஆட்சி பொறுப்பேற்பதற்கு முன்பே, அதிகாறிகளைக் 

கொண்டு ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்து, அதன்மூலம் 

மக்களைக் காப்பாற்ற அல்லும் பகலும் பாடுபட்டதோடு 

மட்டுமல்லாமல், “உங்களில் ஒருவன்” என்பதை மக்களிடம் 

நிரூபிக்க, இந்தியாவில் எந்த ஒரு முதலமைச்சரும் செய்யாத அரிய 

நிகழ்வான, கோவை இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனையில் கொரோனா 

வார்டுக்குள்ளே “கொரோனா கவச உடை” அணிந்து சென்று, 

தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும், மருத்துவ முன்களப் 

பணியாளர்களையும் நேறில் சந்தித்து, அவர்களிடம் நலம் 

விசாரித்து அறுதலையும், நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்திய செயல் 

அகில இந்தியாவையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்தது. 

கொரோனா நோயால் பெற்றோர்களை இழந்த குழந்தைகளுக்கு 

சமூகப் பாதுகாப்பு அளிப்பதோடு, அவர்களுக்கு இலவசமாகக் 

கல்வியை அளிப்பது போன்ற திட்டங்களை அறிவித்தது மக்கள் 

மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்தன. 

முற்பகல் I-45 

மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் உரையில் பக்கம்-19, பத்தி எண் 

25-0, “கடந்த சில அண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார 

வளர்ச்சி மந்தநிலையில் உள்ளதைக் காண்கிறோம். இந்தப் 

போக்கை மாற்றியமைப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் 

இந்த அரசு மேற்கொள்ளும். வரும் சில ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே
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கிடைக்கக்கூடிய மனிதவளத்தின் பலன்களை முழுமையாகப் 

பயன்படுத்தி, விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சியை அடைய 

முற்படுவோம். இந்த வளர்ச்சி இலக்குகளை எட்டுவதற்கான 

பாதையை வகுத்து தமிழக அரசிற்கு தகுந்த அலோசனைகளை 

வழங்கிட “முதலமைச்சருக்கான பொருளாதார அலோசனைக் 

குழு ஓன்றை அமைக்க இந்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது” என்று 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்தக் குழுவில் இடம் பெற்றிருப்பவர்கள் 

யார் தெரியுமா? பேராசிரியர் எஸ்தர் டஃப்லோ. பொருளாதார 

நிபுணர் அபிஜித் பானர்ஜியின் மனைவியும், அவருடன் இணைந்து 

நோபல் பறிசு வென்றவரும், உலக நாடுகளில் இருக்கும் வறுமையைத் 

தீர்க்கும் வழிகளைக் கண்டறிந்ததற்கு நோபல் பரிசு பெற்றவரும், 

மசாசூசெட்ஸ் தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் பேராசிரியருமான 

எஸ்தர் டஃப்லோ. 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் கவர்னர் பேராசிரியர் 

ரகுராம் ராஜன்; இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி, இந்திய 

நிதியியல் சேவைத் துறையில் பல புதுமைகள், சிறு, குறு, நடுத்தர 

நிறுவனங்களுக்கான முக்கியத்துவம் என பல முக்கியப் பணிகளைச் 

செய்துள்ள பேராசிறியர் ரகுராம் ராஜன். 

ஒன்றிய அரசின் முன்னாள் தலைமைப் பொருளாதார 

அலோசகராக இருந்த டாக்டர் அரவிந்த் சுப்ரமணியன். இந்தியப் 

பொருளாதார வளர்ச்சிப் பணிகளில் பணியாற்றிய அனுபவம், 

தமிழகத்தின் பொருளாதாரத்தை மேலும் உயர்த்த உதவும் என 

கருதப்படும் டாக்டர் அரவிந்த் சுப்ரமணியன். 

பெல்ஜியம் நாட்டில் பிறந்த பேராசிரியர் ஜான் ட்ரீஸ். இவர் 

அமர்தியா சென், ஆன்கஸ் டியாடன் போன்ற நோபல் பரிசு பெற்ற 

அறிஞர்களுடன் பணியாற்றியுள்ளார். மேலும், தற்போது டில்லி 

ஸ்கூல் ஆஃப் எக்னாமிக்ஸ் மற்றும் ராஞ்சி பல்கலைக்கழகத்தில் 

பேராிரியராகப் பணியாற்றுகிறார். இந்தியாவின் சமூக 

நலத்திற்காகவும், பாலின சமத்துவமின்மைக்கு எதிராகவும் 

பணியாற்றி வரும் பேராசிரியர் ஜான் ட்ரீஸ். 

ஒன்றிய அரசின் முன்னாள் நிதித் துறைச் செயலாளர் டாக்டர் 

எஸ். நாராயண். இவர் சுமார் 40 வருடங்களாக ஓன்றிய, மாநில 

அரசுகளுடன் பணியாற்றி வருகிறார். 2003 முதல் 2004 வரையில் 

இந்திய பிரதமருக்குப் பொருளாதார ஆலோசகராக இருந்தவர். இது 

மட்டுமல்லாமல் நிதியமைச்சகம், வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை,
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விவசாயம், பெட்ரோலியம் என 30-க்கும் மேற்பட்ட துறைகளின் 

பொருளாதாரக் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்தும் பணியில் 

பணியாற்றியுள்ளார் டாக்டர் எஸ். நாராயண். இதுபோன்று உலக 

அளவிலும், அகில இந்திய அளவிலும் தலைசிறந்த பொருளாதார 

அறிஞர்களைக் கொண்ட குழு அமைத்து, அதன் பரிந்துரைகளின் 

அடிப்படையில், தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை தலை 

நிமிரச் செய்திட மாநில முதல்வர் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார் 

என்பது இந்திய அரசியல் வரலாற்றிலேயே முதன்முறை என்பதும், 

அப்பெருமைக்குரிய தீர்க்கதரிசியும், சாதனை படைத்தவருமான, 

ஒப்பாரும் மிக்காருமில்லாதவர், எங்கள் தலைவர், தமிழக 

முதலமைச்சர் மாண்புமிகு தளபதி அவர்கள் மட்டுமே என்றால், 

அது மிகையாகாது. எவருமே செய்ய முடியாத சாதனையைச் 

செய்வதே, இவரது சாதனை ! 

முற்பகல் 11-50 

ஆளுநர் உரையில் பக்கம்-47, பத்தி எண் 6-ல், 

“ “எல்லோருக்கும் எல்லாம்? என்ற மாபெரும் சமூகநீதித் 

தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அனைவருக்குமான அரசாக இந்த 

அரசு இயங்கும். ஒரு கட்சியின் அரசாக இல்லாமல் மக்களின் 

அரசாக நடைபோடும். அனைத்து மக்களும் சேர்ந்து “எமது 

அரசு? என்று பெருமையோடு நெஞ்சம் நிறைந்து சொல்லும் 

வகையில் இந்த அரசு தனது பயணத்தைத் தொடரும்” என்று 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிட்டுள்ள 

69 முத்தான கொள்கை முடிவுகள் அனைத்தும் தமிழகத்தை உலக 

அரங்கில் தலைநிமிரச் செய்திடும் என்பது இண்ணம். கீழ்த்தட்டு, 

மேல்தட்டு மக்கள் என்ற பாகுபாடின்றியும், வாக்களித்த மக்களை 

மகிழ்ச்சியுற வைத்தும், வாக்களிக்காத மக்களை இவருக்கு 

வாக்களிக்காமல் விட்டோமே என ஏங்க வைத்தும், தமிழக 

மக்களின் அதியுமாய், அந்தமுமாய், அனைத்துமாய் விளங்கும் 

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு எனது திருப்பூர் 

தெற்கு தொகுதிக்கான கீழ்க்கண்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றித் 

தருமாறு மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களின் 

வாயிலாகக் கோரிக்கை வைக்கின்றேன்: 

திருப்பூர் தொகுதிக்கான இத்திட்டப் பணிகள் அனைத்தும் 

கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு கழக ஆட்சியால், குறிப்பாக 

இன்றைய மாண்புமிகு முதல்வர், அன்றைய துணை முதல்வர் 

அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டு, அ.தி.மு.க. அரசால் கிடப்பில்
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போடப்பட்டவையாகும். மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே, 

திருப்பூர் குமரன் சாலை- எம்.ஜி.ஆர். சாலை அருகில் 

துவங்கப்பட்ட சுரங்கப் பாதைத் திட்டம்; திருப்பூர்-ஊத்துக்குளி 

சாலை; பாளையக்காடு இரயில்வே மேம்பாலப் பணி; திருப்பூர்- 

காங்கேயம் சாலை; மணியக்காரம்பாளையம் முதல் ஊத்துக்குளி 

ரோடு இணைக்கும் பாலப் பணி; காலேஜ் ரோடு-அனப்பாளையம் 

மேம்பாலப் பணி அகிய பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன. 

அன்னியச் செலாவணியை அதிகளவில் ஈட்டித் தரும் திருப்பூர் 

நகருக்கு உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து வியாபாரிகளும், 

பெருமுதலீட்டாளர்களும் வர்த்தகம் செய்ய அதிகளவில் வந்து 

செல்கிறார்கள். பெருமளவில் ஆர்டர்களை குவித்து வரும் 

திருப்பூரின் போக்குவரத்து நெரிசலை முற்றிலும் குறைக்க 

உலகத்தரம் வாய்ந்த உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தர 

வேண்டும். (மணியடிக்கப்பெற்றது). 

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு 

உறுப்பினர், உரையை முடியுங்கள். 

திரு. ௧. செல்வராஜ்: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் 

அவர்களே, இன்னும் 4 பக்கங்கள்தான் இருக்கின்றன. உரையை 

முடித்துவிடுகிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு 

உறுப்பினர், அவற்றை எழுதிக் கொடுத்தால் அவைக் குறிப்பில் 

பதிவு செய்துகொள்ளலாம். 

திரு. ௧. செல்வராஜ்: படித்து முடித்துவிடுகிறேன். மாண்புமிகு 

முதல்வர் அவர்களே, மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் அவர்களை 

நேரில் சந்தித்து கோவையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைத்துத் 

தந்திட வேண்டுமென்று கோரிக்கை வைத்தமைக்கு கோவை 

மக்கள் மட்டுமல்லாமல், கொங்கு மண்டலமே தங்களைப் 

பாராட்டுகின்றது. திருப்பூரில் சிறிய மற்றும் பெறிய பின்னலாடை 

தொழிற்சாலைகளிலும், அதனைச் சார்ந்து பணிபுரிந்து வரும் 

இலட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பயன்பெறும் வகையில் 

2006 ஆம் ஆண்டு கழக ஆட்சியின்போது திட்டமிடப்பட்டு, நிலம் 

கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாக, 

அ.தி.மு.க. அரசால் கைவிடப்பட்ட இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனையை 

அமைத்துத் தர வேண்டும்.
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திருப்பூர், வஞ்சிபாளையம் முதல் காசிபாளையம் வரை 

உள்ள 12 கிலோ மீட்டர் நீளத்திற்கு நொய்யல் ஆற்றின் மேல், 

பறக்கும் பாலம் அமைத்து, ஆங்காங்கே உள்ளூர் வழித்தடங்களை 

இணைக்கும் இணைப்புப் பாலங்கள், சில இடங்களில் இடத்திற்கு 

ஏற்றாற்போல் சிறு, சிறு பூங்காக்கள் மற்றும் பாலத்தின் அடியில் 

ஆற்று நீரைச் சுத்திகரிப்புச் செய்து வெளியேற்றுவதற்கான 

தொழில்நுட்ப ஏற்பாடுகள் அமைத்து, திருப்பூர் நகரம் அழகு 

பெறச்செய்வதுடன் போக்குவரத்து நெரிசலை நெறிப்படுத்தி, 

தங்களால் உருவாக்கப்பட்ட சிங்காரச் சென்னைபோல, “அழகான 

திருப்பூர்” திட்டத்தை நிறைவேற்றித் தர வேண்டுமெனத் தங்களைக் 

கேட்டுக்கொள்கின்றேன். 

திருப்பூர் டவுன் ஈஸ்வரன் கோயிலிலிருந்து யூனியன் மில் 

ரோட்டை இணைக்கும் பாலம் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. 

அதனை அகற்றி உயரமாகவும், அகலமாகவும் புதிய பாலம் 

அமைக்க வேண்டும். ஆர்.வி. லே-அவுட், சூசையாபுரம், 

டி.எம்.சி. காலனி, கே.வி.ஆர். நகர், மண்ணரை ஆதி திராவிடர் 

காலனி போன்ற திருப்பூர் தெற்கு தொகுதிக்குட்பட்ட அனைத்து 

குடிசைப் பகுதிகளில் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு இலவச பட்டா 

வழங்குவதோடு, அவர்களுக்குக் குடியிருப்புகள் கட்டித் தர 

வேண்டுகிறேன். 

பெருகிவரும் மக்கள் தொகை காரணமாக, திருப்பூர் 

மாநகராட்சியில் உள்ள 60 வார்டுகளில் தற்போது 7 இலட்சத்திற்கும் 

அதிகமான வாக்காளர்கள் உள்ளதால் வார்டுகளை முறைப்படுத்தி, 

72 வார்டுகளாகப் பிரித்துத் தர வேண்டுகிறேன். 

முற்பகல் I-55 

திருப்பூர் மாநகராட்சியில் நடைபெறும் நான்காவது 

குடிநீர்த் இட்டப் பணிகளையும், பாதாள சாக்கடைத் திட்டப் 

பணிகளையும் விரைந்து முடிக்கவும், மாநகராட்சியில் காலியாக 

உள்ள பொறியாளர் பணியிடங்கள், . . 

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: உறுப்பினர், தொகுதிக் 

கோரிக்கைகளை எழுதிக் கொடுத்தால் அதைப் பதிவு செய்து 

கொள்கிறோம். நேரம் அதிகமாக ஆகிறது.
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திரு. ௧. செல்வராஜ்: ஒன்றேயொன்றுதான். சுகாதார 

ஆய்வாளர்கள் மற்றும் துப்புரவுப் பணியாளர்களைக் கூடுதலாக 

நியமிக்க மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் உரிய உத்தரவினைப் 

பிறப்பிக்க வேண்டுகிறேன். 

கடந்த அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் அரசின் பத்திரப் பதிவு 

மற்றும் சார்-பதிவாளர் அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து 

அலுவலகங்களையும் திருப்பூர் வடக்கு தொகுதிக்குட்பட்ட 

மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத நெருப்பெறிச்சல் என்ற இடத்தில் 

மாற்றியுள்ளனர். இதனால் மக்கள் பெரும் துன்பத்திற்கு உள்ளாகி 

வருகின்றனர். திருப்பூர் குமரன் சாலையில் செயல்பட்டு வந்த 

நீதிமன்றங்கள் இருந்த இடம் தற்போது காலியாக உள்ளது. எனவே, 

காலியாக உள்ள அந்த இடத்தில் சார்-பதிவாளர் அலுவலகத்தை 

மாற்றினால் பொதுமக்களுக்குப் பேருதவியாக இருக்கும். எனது 

தொகுதியின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றித் தருமாறு தொகுதி 

மக்களின் சார்பாக மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் 

அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களையும், 

அமைச்சர் பெருமக்களையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இம்மாபெரும் 

சபையில் எனக்கு உரையாற்ற வாய்ப்பளித்த மாண்புமிகு பேரவைத் 

தலைவர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கும் 

மீண்டும் ஒருமுறை நன்றியைத் தெரிவித்து, என் தாய்க்கும், 

தலைவனுக்கும் தலைவணங்கி, என் உரையை முடிக்கின்றேன். 

நன்றி, வணக்கம். 

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: மாண்புமிகு 

உறுப்பினர் திருமதி 5. விஜயதரணி அவர்கள். 

திருமதி 5. விஜயதரணி: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் 

தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் 

பதவியேற்ற அன்றைக்கு என்னால் வாழ்த்து தெரிவிக்க 

முடியவில்லை என்றாலும், இன்றைக்கு அவருக்கு 

என்னுடைய வாழ்த்துகளைப் பதிவு செய்துகொள்கிறேன். 

தன் கட்சிக்காக மட்டுமல்லாமல், சாமானிய மக்களுக்காகவும் 

தொலைக்காட்சிகளில் தன் விவாதங்களை முன்வைத்து சிறப்பாகச் 

செயலாற்றும் நம்முடைய மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்களுக்குப் பாராட்டுகளைத் தெறிவித்துக்கொள்கிறேன். 

கடந்த ஐந்து ஆண்டுக் காலம் பேரவைத் துணைத் தலைவர் 

அவர்களோடு முன்வரிசையில் அமர்ந்து, அருகிலிருந்து
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பணியாற்றும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்தது. அவரும் ஒரு மெல்லிய 

நபர். எல்லோரையும் அன்பாக அரவணைத்துச் செல்லக்கூடியவர். 

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் எனது 

வாழ்த்துகளைத் தெறிவித்துக்கொள்கிறேன். 

எங்கள் அன்னை சோனியா காந்தி மற்றும் தலைவர் ராகுல் 

காந்தி ஆகியோரின் ஆசியுடனும், எங்கள் மாநிலத் தலைமையின் 

வழிகாட்டுதலின் பேரிலும், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் 

பிரச்சார பலத்தாலும், கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவோடும், 

தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது முறையாக இந்த அவையை 

அலங்கரிக்க எனக்கு வாய்ப்பு நல்கிய என் விளவங்கோடு தொகுதி 

மக்களுக்கு நன்றி பாராட்டி, அவர்களுக்காகவும், தமிழ்நாட்டு 

மக்களுக்காகவும், தொடர்ந்து மக்கள் பணியாற்ற உதவும், 

சட்டம் இயற்றும், இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பேரவையின் 

அங்கத்தினர்களாகிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் 

வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 25 seat-ov 

18 8681-ல் வெற்றிபெற்று, 72 சதவிகிதம் வெற்றியைப் பெற்ற 

காங்கிரஸ் கட்சியின் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் 

என்னுடைய வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். காங்கிரஸ் 

சட்டமன்றக் கட்சித் தலைவராகப் பொறுப்பேற்றிருக்கும் தலைவர் 

அவர்களுக்கும், அனைத்து சட்டமன்றக் கட்சி நிருவாகிகளுக்கும் 

வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். பேரவையின் 

நிருவாகிகள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து என் 

உரையைத் துவங்குகிறேன். 

மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி, 2003 ஆம் அண்டில் 

உருவாக்கப்பட்டது. அன்னை சோனியா காந்தியும், முத்தமிழறிஞர் 

டாக்டர் கலைஞர் அவர்களும் இந்திய அளவில் உருவாக்கிய இந்தத் 

தேர்தல் கூட்டணி 2004, 2006, 201, 2016, 2019, 2021 இன்னும் 2024, 
2026 என்று பல ஆண்டுக் காலம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்வர் 

அவர்களின் தலைமையில் தொடரும் என்பதை என்னால் உணர 

முடிகிறது. நல்லாட்சியின் துவக்கமாக இதை நான் பார்க்கிறேன். 

நண்பகல் 12-00 

இந்த அரசு பதவியேற்றவுடனேயே, வெற்றிக் 

கொண்டாட்டங்களைக் கொண்டாட முடியாத சூழ்நிலை என்று 

கூறவில்லை; “வெற்றிக் கொண்டாட்டங்களே வேண்டாம்” என்று 

மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் தெளிவாகத் தெரிவித்தார்.
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கொரோனாவை எதிர்கொள்வதில் நாம் போராளிகளாகக் 

களத்தில் நிற்க வேண்டுமென்று, அவர் ஓவ்வொரு சட்டமன்ற 

ஹுப்பினரையும் அறிவுறுத்தி, களத்தில் இறங்கி பணியாற்ற 

உத்தரவளித்தார். அதை நான் மனமார வரவேற்கிறேன்; 

பாராட்டுகிறேன். அதேபோல, அரசு பதவியேற்ற சில நாட்களிலேயே 

அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களின் கூட்டத்தை உடனடியாகக் 

கூட்டி, அனைவரின் கருத்துகளையும் கேட்டறிந்தார். 

(மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் தலைமை) 

இதை நான் ஏன் குறிப்பிட்டு, ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

நிகழ்வாகப் பார்க்கிறேனென்றால், கொரோனா தொற்று 

முற்றியிருக்கும் இன்றைய சூழ்நிலையில், மத்தியில் ஆளும் அரசு 

இதுபோன்ற அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்வதே 

இல்லை. அனால், இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசு அனைத்துக் 

கட்சிக் கூட்டத்தை உடனடியாகக் கூட்டி, அனைத்துக் கட்சித் 

தலைவர்களின் அறிவுரைகளை அலோசனைகளைப் பெற்று, 

அந்தக் கருத்துகளின் அடிப்படையில் கொரோனா விஷயத்தில் 

எடுக்க வேண்டிய முடிவுகளை எடுத்து மாண்புமிகு முதல்வர் 

அவர்கள் அனைவருக்கும், அனைத்து மாநிலங்களுக்கும், நாட்டுக்கே 

ஒரு வழிகாட்டியாக, உதாரணமாகச் செயல்பட்டிருப்பதை மனமார 

நான் வரவேற்கிறேன்; பாராட்டுகிறேன். இதில் முன்னுதாரணமாகத் 

இகழ்ந்திருக்கிறார் என்பதுதான் நாம் பார்க்க வேண்டிய ஓன்று. 

அதேபோல, தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று இன்றைக்கு 

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்பேரில், 

ஓரளவிற்குக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுக் 

கொண்டிருக்கிறதென்றால், அதை இந்த அரசின் பெரிய 

வெற்றியாக நாம் பார்க்க வேண்டும். கொரோனா தொற்று 

படிப்படியாகக் குறைந்து, ஓரளவிற்கு நடமாடும் மனிதர்களாக 

நாம் இன்றைக்கு மாறியிருக்கிறோம் என்பதுதான் உண்மை. 

ஆகையால், தமிழ்நாடு அரசு எடுத்த சீரிய முயற்சிகளால், குறிப்பாக 

கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள ஆக்சிஜன் தேவை மற்றும் 

vaccine தேவை பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல், 

சில இடங்களில் 500 oxygen 060-கள் மற்றும் Covid care 

centres உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. எனது தொகுதியில்கூட ஒரு 

Covid care centre உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த 00/10 
care ோம்6-க்குத் தேவையான ஆக்சிஜன் செறிவூட்டி மற்றும்
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steel cots இவற்றையெல்லாம் சில துறைகளிலிருந்து நானும் 

பெற்றுக்கொடுத்தேன். அதேபோன்று சிறந்த ஒரு 0040 care 
Centre—2 எங்களுடைய மார்த்தாண்டம் நேசமணி கல்லூரியில் அரசு 

உருவாக்கியிருக்கிறது. அதில் 200 060-கள் இருக்கின்றன. அதற்காக 

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், துறை அமைச்சர் 

அவர்களுக்கும் நான் நன்றிகளைத் தெறிவித்துக்கொள்கிறேன். 

இந்தத் தொற்றுக் காலத்தில் எவ்வளவு நிதி நெருக்கடி 
இருக்கிறது என்பது நமக்கெல்லாம் தெரிந்த ஓன்று. இந்தச் 

சூழ்நிலையிலும் அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் இந்தத் 

தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் விதத்தில் நிதிகளை நாம் பல 

வழிகளில் திரட்டியிருக்கிறோம். மைய அரசு, ஓன்றிய அரசு எந்த 

நிதியும் தரவில்லை என்பதை ஆளுநர் உரையின் ஒன்பதாவது 

பக்கத்தில் நாம் பார்க்கிறோம்; ஆளுநர் அவர்களே அதைக் 

கூறியிருக்கிறார். அது அரசின் கொள்கையாக இருந்தாலும், ஆளுநரே 

ஏற்றுக் கொண்டதாகவும் நான் பார்க்கிறேன். அந்தவகையில், 

இன்றைக்கு மைய அரசு, ஓன்றிய அரசு தேவைகளைப் பூர்த்தி 

செய்வதற்கான நிதிகளை தமிழ்நாடு அரசுக்கு அளிக்கவில்லை. 

அப்படி இருந்த சூழ்நிலையிலும், இருக்கக்கூடிய நிதிகளைக் 

கொண்டு அந்தப் பணிகளைச் சிறப்பாகச் செய்து எல்லா மக்களும் 

பயன்பெறும் அளவுக்கு அரசு மருத்துவமனைகளிலும், அரசு 

ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும், இன்னும் சொல்லப்போனால், 

தனியார் மருத்துவமனைகளிலும்கூட காப்பீடு மூலமாக நீங்கள் 

உங்களைத் தற்காத்துக்கொள்ளலாம் என்ற சிறந்த அறிவிப்பைச் 

செய்து, இன்றைக்கு மக்களை மீட்டெடுக்கும் ஓர் அரசாக 

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் இயங்கி வரும் 

இந்த அரசை காங்கிரஸ் கட்சி மனமார வரவேற்கிறது. 

கொரோனா தொற்றுக் காலத்தில் மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை 

இழந்து நிற்கும் இந்தச் சூழ்நிலையில், குறிப்பாக, முதல் தவணையாக 

ரூ.2,000/-, இரண்டாவது தவணையாக ர.2,000/- நிவாரணத் 

தொகையை உடனடியாக, 15 தனங்கள் இடைவெளிக்குள் 4,000/- 

ரூபாயையும், இத்தனை நெருக்கடியிலும் அனைத்து மக்களுக்கும் 

சென்றடையச் செய்திருக்கிறார்களென்றால், இந்த அரசைப் 

பாராட்டாமல் நாம் இருக்க முடியாது. மேலும், 14 வகையான 

அத்தியாவசிய மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்புகளை 

வழங்கியிருக்கிறார்கள். இவையெல்லாம் தேவையான பொருட்கள். 

இந்தப் பொருட்களையெல்லாம் வைத்து, கொரோனாவிற்கென்றே



66 ஆளுநர் உரை - விவாதம் 

[திருமதி 5. விஜயதரணி] [2021 ஜூன் 22 

ஆயுர்வேத முறைப்படி சிகிச்சையும் அவர்கள் மேற்கொள்ள முடியும், 

உணவாகவும் அருந்த முடியும். அப்படிப்பட்ட பொருட்களைத் 

தேர்வு செய்து, இன்றைக்கு ஒரு பெறிய வெற்றித் திட்டமாக அந்தத் 

திட்டத்தைச் சீரிய முறையில் அனைத்து மக்களுக்கும் கொண்டு 

சேர்த்து, வாழ்வாதாரம் இழந்த மக்களை அஆஆதரிக்கக்கூடிய 

இடத்தில், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தலைமையிலான ஆட்சி 

அமைந்திருக்கிறது என்பதை மனமார வரவேற்கிறேன். 

பிற்பகல் 12-05 

அதேபோல, பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் 

திட்டமும் விரைவில் செயல்படுத்தப்படும் என்ற மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்பை நான் மனமார 

வரவேற்கிறேன். பெண்களுக்கு இலவச DUS பயணம்; இலவசமாக 

பயணிக்கக்கூடிய அந்தத் தட்டம் அனைத்துப் பெண்களுக்கும் 

மிகவும் மகிழ்ச்சியை அளித்திருக்கிறது. இன்றைக்கு நிறைய 

பெண்கள் தொலைக்காட்சிகளிலும், ரேடியோக்களிலும் interview 

கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதில் ஒவ்வொருவரும் சொல்வதைப் 

பார்த்தால், பணியாற்றும் பெண்கள், குறைந்த வருவாய் 

ஈட்டக்கூடிய பெண்கள்தான் இதில் பெரிய அளவில் பயன் 

பெறுகிறார்கள் என்பதைக் காண முடிகிறது. அவர்களெல்லாம் 

என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால், பேருந்தில் பயணத்தை 

மேற்கொள்ளும்போது குறைந்தபட்சம் 209 ரூபாய் முதல் 

அதிகபட்சமாக 70 ரூபாய்கூட ஒரு நாளைக்கு செலவாகும். 

அவர்களின் ஒரு நாள் தினக்கூலி என்பது 300 ரூபாய் முதல் 500 

ரூபாய்க்கு மேல் தாண்டாது. அதில், 2-ல் ஒரு பங்கு அல்லது 

3-ல் ஒரு பங்கை அவர்கள் போக்குவரத்திற்கே செலவழிக்க 

வேண்டியிருக்கிறது. அந்தப் பணம் அவர்களுக்கு மிகப் பெறிய 

பணம். இந்தத் திட்டம் ஒரு மாதத்திற்கு மூன்றாயிரம் ரூபாய் 

முதல் நான்காயிரம் ரூபாய் வரை அவர்களுக்கு மிச்சப்படுத்திக் 

கொடுக்கிறது. அந்தப் பெண்கள், இதுகுறித்து கருத்துக் கூறும்போது 

கண்ணீரோடு இதைப் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். அந்தச் 

செலவினத்தை அவர்களின் வாழ்க்கையிலிருந்து நீக்கி, அரசின் 

செலவினமாக அதை ஏற்றுக் கொண்டு, வேலை பார்க்கும் 

பெண்களுக்கும், பல அவசியங்களுக்காக பல இடங்களுக்குச் 

சென்று வரும் பெண்களுக்கும் செய்திருக்கின்ற இந்த உதவியை 

மிகப் பெறிய உதவியாக நான் பார்க்கிறேன். அதை நான் மனமார 

வரவேற்கிறேன்.
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அதுமட்டுமல்ல, குறிப்பாக டாக்டர்கள், செவிலியர்கள், 

துப்புரவுப் பணியாளர்கள், Paramedical staff இவர்களெல்லாம் 

இந்தக் கொரோனா தொற்று காலத்தில் தங்களை மிகவும் 

வருத்திக் கொண்டு பணியாற்றுகிறார்கள். அவர்களுக்கு ஊக்கத் 

தொகையை நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 

அறிவித்திருக்கிறார்கள். அவர்களை ஊக்குவிக்கும்விதமாக 

நம்முடைய மாண்புமிகு சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் 

பல்வேறு இடங்களுக்குச் சென்று, பல்வேறு பணிகளை 

முடுக்கிவிட்டி ருக்கிறார்கள். இந்தக் கொரோனா தொற்று 

காலத்தில் பணியாற்றக்கூடிய தற்காலிகப் பணியில் இருக்கக்கூடிய 

அவர்களை நிரந்தரப் பணியில் அமர்த்த முடியுமா என்ற 
அலோசனையை அரசு செய்ய வேண்டும். அது சாத்தியம் 

என்றால், அரசு அதைப் பரிசீலிக்க வேண்டும். ஏனென்றால், 

கஷ்டப்பட்ட காலத்தில் நம்மோடு பயணிக்கக்கூடியவர்களுக்கு 

இது ஓர் ஆறுதலாக இருக்கும்; அவர்களின் குடும்பங்களுக்கும் 

ஓர் அறுதல் ஏற்படும். அகையால், அதையும் அலோசிக்க 

வேண்டுமென்ற வேண்டுகோளை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்களுக்கும், துறையின் அமைச்சர் அவர்களுக்கும், அரசுக்கும் 

முன்வைக்கிறேன். 

அதேபோல, இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் வாயிலாக 

பல்வேறு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக, 

எங்களுடைய கன்னியாகுமரி மாவட்டம், மண்டைக்காடு 

பகவதி அம்மன் திருக்கோயிலில் 2-6-2021 அன்று “த” விபத்து 

ஏற்பட்ட சூழ்நிலையில், உடனடியாக துறையின் அமைச்சர் 

அவர்களும், Commissioner அவர்களும் அங்கு விரைந்து வந்து, 

அந்தப் பணிகளையெல்லாம் பார்வையிட்டு, உடனடியாக 

நிதி வழங்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார்கள். 

இதுமட்டுமல்ல, முறைப்படி பரிகாரப் பூஜைகள் செய்து, முறைப்படி 

தேவப்பிரசன்னம் வைத்து, அதன்பின் செய்ய வேண்டிய 

விஷயங்கள் என்ன என்பதைத் தெரிவிப்பேன் என்றும் அவர் 

தெறிவித்திருந்தார். அந்தப் பணிகளெல்லாம் சிறப்பாக இன்றைக்கு 

அறநிலையத் துறையின் வாயிலாக நடைபெற்று வருவதை நாம் 

பார்க்க முடிகிறது. 

அதேபோல, அறநிலையத் துறையின்கீழ் இயங்கக்கூடிய 

கோயில்களில் மாத ஊதியமின்றிப் பணியாற்றும் அர்ச்சகர்கள், 

பட்டாச்சாரியார்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்குத் துறையின் 

வாயிலாக நான்கு ஆயிரம் ரூபாய், 10 கிலோ அரிச, 15 வகையான 

அத்தியாவசிய மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு என்று
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வழங்கி சிறப்பித்ததை இந்த அரசின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 

ஓர் அறிவிப்பாக நான் பார்க்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

ஏனென்றால், இதற்கு முந்தைய காலத்தில், சுதந்திரம் பெற்ற 

இந்தியாவில், இதுபோன்ற ஓர் அறிவிப்பை எந்த அரசுமே 

செய்ததில்லை. இவர்களுக்காக இதுபோன்ற ஓர் அதரவை எந்த 

அரசுமே தந்ததில்லை. ஆகையால், நல்லாட்சி மலர்ந்திருக்கும் 

இந்த நேரத்தில், இதுபோன்ற ஆதரவு என்பது அவர்கள் மனதை 

சந்தோஷப்படுத்தியிருக்கிறது. நிச்சயமாக அந்த மக்களும் 

வாழ்வாதாரம் இழந்து நிற்கும் சூழ்நிலையில், அவர்களும் 

பெரும் மகிழ்ச்சியடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் 

தெறிவித்துக்கொள்கிறேன். எங்கள் மாவட்டத்தில், இந்தப் 

பொருட்களையெல்லாம் கொடுக்கும்போது, நானும் உடனிருந்து, 

அவர்களோடு இணைந்து செயல்பட்டேன் என்பதைப் பதிவு 

செய்கிறேன். 

அதேபோல, குறிப்பாக நம்முடைய வேளாண் துறையைப் 

பற்றிச் சொல்லும்போது, அந்தத் துறைக்கான பெயரை மாற்றி 

அமைத்ததை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் சீரிய 

சிந்தனையில் தோன்றிய ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்கிறேன். 

பல்வேறு துறைகளுக்கு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

உணர்வுரீதியாக அந்தத் துறையில் நடைபெறக்கூடிய விஷயங்களை 

இணக்கமாகக் கொண்டு, அந்தத் துறைகளின் பெயர்கள் 

இருக்க வேண்டும் என்ற சீறிய சிந்தனையோடு, அவர், இதனை 

நடைமுறைப்படுத்தியிருப்பதை முதலாவதாக நான் வாழ்த்துகிறேன். 

பிற்பகல் 12-10 

ஓர் உதாரணத்திற்குச் சொல்ல வேண்டுமானால், வேளாண் 

துறையைப் பொறுத்தவரை, வேளாண்மை துறை என்றுதான் 

இருந்தது. “உழவன் சேற்றில் கால் வைத்தால்தான் நாம் சோற்றில் 

கை வைக்க முடியும்” என்ற பழமொழி நம் எல்லோருக்கும் 

தெறிந்ததே! அதனால், அந்த உழவனுக்கு மரியாதை அளிக்க 

வேண்டுமென்ற அடிப்படையில், “வேளாண்மை மற்றும் உழவர் 

நலத் துறை என்று பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது. பெயர் மாற்றமே 

அந்த உழவனின்மேல் உள்ள அக்கறையைக் காண்பிக்கிறது. 

(மேசையைத் தட்டும் ஓலி) அகையால், இந்த விஷயத்தில் அரசு 

இவ்வளவு முனைப்புடன் உழவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது 

என்பதை நான் மனமார வாழ்த்துகிறேன்; பாராட்டுகிறேன்.
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அதேபோல, நாட்டிலேயே பிற மாநிலங்களில் இல்லாத ஒரு 

விஷயமாக வேளாண் துறைக்கென்று ஒரு தனி நிதிநிலை அறிக்கை 

அளிக்கப்படும் என்று நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருப்பது 

மிகப் பெரிய வரவேற்பை மக்கள் மத்தியில் பெற்றிருக்கிறது. 

அதைத்தான் நான் முன்வைக்கிறேன். தனி நிதிநிலை அறிக்கை 

என்பது இன்றைக்கு வாடிக் கொண்டிருக்கும் அந்த உழவனின் 

வாழ்க்கையில், மிகப் பெறிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். ஒரு 

தொழிலதிபருக்குச் சமமாக அவர்கள் இருக்கக்கூடிய நிலையில், 

ஓர் உழவனை உயர்த்தி எடுக்கும். அதுதான் என்னுடைய பார்வை. 

ஆகையால், வேளாண்மைத் துறைக்கு தனி நிதிநிலை அறிக்கை 

என்பது அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றமாக அமையும் 

என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

“உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர்” என்பது மிகவும் நல்ல 

பெயர். அந்தப் பெயரை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 

choose செய்திருந்தாலும் சறி, யார் Choose செய்திருந்தாலும் சறி, 

அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள். ஒவ்வோர் இடத்திலும் 

நடைபெற வேண்டிய பணிகளை நேரடியாகக் கவனிக்கக்கூடிய 

ஒரு பெயர்தான் அது. பெயர் மட்டுமல்ல; அது நடைமுறையிலும் 

இருக்கிறது என்பதைத்தான் காட்டுகிறது. குறிப்பாக, 63,500 

மனுக்களுக்கு இன்றைக்குத் தீர்வு காணப்பட்டிருக்கிறது என்றால், 

கிட்டத்தட்ட 40 நாட்களில் 60 சதவிகித மனுக்கள்மீது தீர்வு 

காணப்பட்டிருக்கின்றது. 100 நாட்களில், இன்னும் 60 நாட்கள் 

இருக்கின்றன. அதில், 40 சதவிகித மனுக்களுக்குத்தான் தீர்வு 

காணப்பட வேண்டியிருக்கிறது. அகையால், அதிக மனுக்களுக்குத் 

தீர்வு எட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் கணக்கு ரீதியாகப் 

பார்க்கிறேன். குறிப்பாக, இந்தத் இட்டத்தை அறிவித்தபோது, 

ஏன், பெட்டியில் மனுவை போடச் சொல்கிறீர்கள் ? இது 

எங்கு வரப்போகிறது? என்றெல்லாம் டி.வி-யில் அன்றைக்கு 

சில பேர் விவாதம் செய்தார்கள். நான் டி.வி-யில் விவாத 

நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றதால், இந்த விஷயம் குறித்து எனக்கு 

நன்றாகத் தெரியும். இதற்கு முன்பிருந்த ஆட்சியில் தொலைபேசி 

எண் ஒன்று கொடுத்தார்கள். அந்தத் தொலைபேசி எண்ணில் 

தொடர்புகொண்டு நம்முடைய கோரிக்கைகளைத் தெரிவித்தால் 

அதன்மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்கள். அனால், 

தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு விவரங்கள்



70 ஆளுநர் உரை - விவாதம் 

[திருமதி 5. விஜயதரணி] [2021 ஜூன் 22 

தெரிவித்தும், வெகு நாட்களாக ஒன்றுமே நடக்கவில்லை. 

ஆகையால், மனுக்களை பெட்டியில் போடும் இந்தத் திட்டம் 

சிறப்பாக நடைடெறும் என்கிற நம்பிக்கை மக்களுக்கு ஏற்பட்டது. 

அதுதான் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. 100 நாட்களில் 

இந்தப் பெட்டியில் போட்ட மனுக்களின்மீது (மேசையைத் தட்டும் 

ஒலி) நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டி ருக்கிறது. என்னுடைய தொகுதியில் 

பெண் ஒருவர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்குக் கொடுத்த 

petitionGerr®, ஒரு counterfoil-soujin எடுத்துக்கொண்டு 

வந்தார்கள். அது அவருடைய வீடு சம்பந்தப்பட்ட கோரிக்கை 

மனு. அதிலே ஒரு எண் இருந்தது. உடனே நான் அந்தத் துறை 

அதிகாரியிடத்தில், “என்னிடத்தில் ஒரு counterfoil இருக்கிறது; 

இந்த எண் பற்றிய தகவல் எனக்கு வேண்டும்” என்று கேட்டேன். 

உடனே, “ஆமாம். இதில் ஒரு பதில் வந்திருக்கிறது; மேற்கொண்டு 

அதில் மேல்நடவடிக்கையை நாங்கள் எடுத்து வருகிறோம்” என்று 

சொன்னதை மிக மகிழ்ச்சியான ஓன்றாக நாம் பார்க்கிறோம். 

அகையால், ஓரு விஷயத்தை tally செய்ய முடிகிறது என்பதை 

நான் practicalys பார்த்துவிட்டேன். 

கடந்த வாரம் என்னுடைய தொகுதிக்குச் சென்றிருந்தபோது, 

பெண் ஒருவர் கொண்டுவந்து கொடுத்த ஒரு cCounterfoil-cv 

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய படம் இருந்தது. அது 

கட்சிரீதியாக நீங்கள் கொடுத்தது; அதை வைத்து நாம் எப்படி 

tally செய்வது என்று யோசித்துக் கொண்டே இருந்தேன். பின்னர், 

அதிகாரியிடம் கேட்டவுடனேயே, “அரசினுடைய குறிப்பில் 

அந்தப் பதிவுகள் இருக்கின்றன; இந்தப் பெயரா? இந்த விஷயமா? 

இதன்மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது; நாங்கள் இதை செய்யப் 

போகிறோம்” என்று சொல்லும்போது, முதல்முறையாக இந்த 

விஷயங்களுக்கு உடனடியாக பதில் கிடைக்கிறது என்பதே மிகப் 

பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தது. 

பொருளாதார நிபுணர்கள், குறிப்பாக, இரண்டு பெறிய 

மேதைகள் இன்றைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 

அரசின் அறிவுறுத்தலின் அடிப்படையில், பொருளாதார 

அறிக்கையை தயார் செய்ய இருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு 

வாழ்வாதாரம் இழந்து நிற்கும் படித்த இளைஞர்களுக்கான 

வேலைவாய்ப்பு என்பது அவர்களுடைய கவனத்தில் நிச்சயமாக 

முக்கியத்துவம் பெற வேண்டுமென்ற கோரிக்கையை நான் 

முன்வைக்கிறேன். பரவலாக வேலைவாய்ப்புதான் மிகச் சிரமமான
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ஒன்றாக மாறிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்தப் பொருளாதார 

அறிக்கையின் வாயிலாக அதற்கு முன்னுரிமை வழங்க 

வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

அதேபோல, Self-governance, Clean governance 

என்றெல்லாம் பெயர் வைத்து இதற்கு முன்னால் இருந்த அரசுகள் 

இருந்த நிலையில், Responsive Governance; அதாவது, பரிவுள்ள 

ஆளுமை என்பதை இந்த அரசின் கோட்பாடாக, கொள்கையாக 

இன்றைக்கு முன்னிறுத்திச் சென்று கொண்டிருப்பதை ஒரு 

நல்லாட்சியின் துவக்கமாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன். 

தென் மாவட்டங்களில் Industrial ௦௦10௦:--தொழில் 

பெருவழித்தடங்கள் உருவாக்கப்படுவது; குறிப்பாக, சென்னை- 

கன்னியாகுமரி தொழில் பெருவழித்தடம் மற்றும் சென்னை- 

பெங்களூரு தொழில் பெருவழித்தடம்; இந்த இரண்டு தடங்களும் 

மிகவும் பின்தங்கிய இடங்களை மையப்படுத்தும் வகையில் 

கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன என்பது மிகப் பெரிய விஷயம். அதை 

மேலும் விரைவாகத் துரிதப்படுத்தி இந்த அரசு செய்யும் என்ற 

அறிவிப்பு மிக ம௫ழ்ச்சியாக உள்ளது. 

பிற்பகல் 12-15 

முழுமையாக மின்தடை களையப்பட்டு மின்தடை 

இல்லாத மாநிலமாக நம் மாநிலம் உருவாக வேண்டுமென்ற 

ஆசையையும், கோரிக்கையையும் நாங்கள் முன்வைக்கிறோம். 

அதேபோல மின்சாரத் துறையில் நிறைய சிரமங்கள் இருக்கின்றன. 

இத்துறையிலுள்ள நிதி நெருக்கடிகளை அரசு முழுமையாகக் 

களைந்து, மக்களின் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணும் 

என்ற எதிர்பார்ப்பும் எங்களுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. 

(மணியடிக்கப்பெற்றது) 5 நிமிடங்களில் முடித்துவிடுகிறேன், 

சிங்காரச் சென்னை 20 திட்டம் செயல்படுத்துதல்; 

பணிபுரியும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள், cyber crime 
இவற்றையெல்லாம் தடுக்கும்விதமாக சட்டங்கள் இயற்றப்படும் 

என்ற அறிவிப்பு வரவேற்கக்கூடியது. சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு 

microfinance வழங்கும் திட்டத்தின்௧&ீம், நிறைய பெண்கள் 

பயனடைந்திருக்கிறார்கள்; கடனுதவி பெற்றிருக்கிறார்கள். 

ஆனால், கொரோனா தொற்று நேரத்தில், அவர்களை திரும்பச் 

செலுத்தச் சொல்லி, கடுமையாக நெருக்கடி கொடுக்கிறார்கள். 

அவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கும்படி. நமது அரசு, மத்திய அரசிடம்



72 ஆளுநர் உரை - விவாதம் 

[திருமதி 5. விஜயதரணி] [2021 ஜூன் 22 

கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளது. அவர்கள் கடன்களைத் திருப்பிச் 

செலுத்துவதற்குக் கால அவகாசம் அளிக்க அரசு வழிவகை செய்ய 

வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பில் 

முன்னுறிமை; ஓன்றிய அரசு அலுவலகங்களிலும் தமிழ்நாட்டைச் 

சேர்ந்தவர்களுக்கு பணி நியமனத்தில் முன்னுரிமை என்ற பல 

திட்டங்கள் வரவேற்கப்படக்கூடியவை. மாற்றுத் திறனாளிகள் 

துறையை தன்னகத்தே வைத்துக்கொண்டு அவர்களின் 

துயர்துடைப்பவராக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 

இகழ்வது பாராட்டுக்குரியது. அதேபோல, திருநங்கைகளுக்கான 

நல வாரியத்தைப் பொறுத்தவரை எனக்கு இப்பொழுதும் ஞாபகம் 

இருக்கிறது; முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் 

இருநங்கைகளுக்காக மிகப் பெறிய முயற்சி எடுத்ததை இந்த 

நேரத்தில் நான் நினைவு கூர்கிறேன். அப்போது 2008-ல் மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்கள் Deputy Chief Minister ஆக இருந்தார்கள்; 

நான் Social Welfare Board Member ஆக இருந்தேன். அப்போது 

திருநங்கைகள் நல வாரியத்தை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள். அந்த நேரத்திலே, நம்முடைய 

முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆற்றிய உரை எனக்கு இன்றைக்கும் 

ஞாபகம் இருக்கிறது. திருநங்கைகளுக்காக எத்தகைய முயற்சிகள் 

எடுக்கப்படும்; செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன என்பது 

போன்ற உணர்வு சார்ந்த விஷயங்களையும் அவர் கோடிட்டுப் 

பேசினார். திருநங்கைகளுக்கு அவர் எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த 

முயற்சிகள் எல்லாம் தொடரும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை. 

அதேபோல, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைப் 

பொறுத்தவரைக்கும் தனியார் காடுகள் சட்டம் மிகப் பெறிய 

அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது; அதில் மாற்றங்கள் கொண்டு வர 

வேண்டும். 

தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை, 9/4 84௦0 080-களில் 

பிரச்சினைகள் இருக்கின்றன. Smart ளேோ0-களில் குடும்பத் 

தலைவர்களின் புகைப்படம் இருப்பதை குடும்பத் தலைவிகள் 

புகைப்படம் இடம் பெறச் செய்து, SGBuyoor_us NPHH Smart 
card—senar PHH ration ௦80-களாக மாற்றி, குடும்பத் தலைவிகளின் 

புகைப்படத்தையும் இடம் பெறச் செய்ய வேண்டும். இது ஒரு 

முக்கியமான விஷயம். ஏனென்றால், PHH, NPHH ration cards 

பிரச்சினை மிகத் தீவிரமாக இருக்கிறது. ரேஷன் கடைகளுக்குப்
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போனாலே, MLA-alit வைக்கிற முதல் கோரிக்கையே 

இதுவாகத்தான் இருக்கிறது. எல்லா 14.,&.-க்களிடமும் மக்கள் 
இந்தக் கோறிக்கையை வைப்பார்கள். தகுதியுடையவர்கள் 

1 பப-லேயும், தகுதியில்லாதவர்கள் PHH-Goouyd வருகின்ற 
தவறுகள் எல்லாம் இருக்கின்றன. இருந்தாலும், பெரும்பாலும் 

எல்லோருமே தகுதியுடையவர்களாக இருப்பார்கள் என்பது 

என்னுடைய நம்பிக்கை. விடுபட்டவர்கள் நிறைய பேர் 

இருக்கிறார்கள். அந்த விஷயங்களைச் சரி செய்ய வேண்டுமென்று 

அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

குறிப்பாக இன்னும் ஓரே ஒரு கோரிக்கை. விளவங்கோடு 

சட்டமன்றத் தொகுதியைப் பொறுத்தவரையில், இடைக்கோடு 

பேரூராட்சி, முல்லையாறின் குறுக்கே, பள்ளிக்கூட்டம் அணையில் 

தண்ணீர்ப் பிரச்சினை சில நேரங்களில் தீவிரமாகிறது. ஆகையால், 

அங்கே ஒரு தடுப்பணையாவது அமைக்கப்பட வேண்டுமென்று 

நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

அதேபோன்று, நெய்யாறு இடதுகரைக் கால்வாயைப் 

பொறுத்தவரை, ஏற்கெனவே கேரள அரசிடமிருந்து நாம் பெற்று 

வந்த தண்ணீர் பல ஆண்டுகளுக்கு மூன் நிறுத்தப்பட்டது. 

அதற்கு ஒரு வழக்கும் Supreme மேபல் Article 42-ன்கீழ் 
பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வழக்கை விரைந்து முடிக்க 

வேண்டும். கேரள அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை மூலமாக 

உடனடியாக கால்வாயில் தண்ணீரைப் பெறுவதற்கான 

நடவடிக்கையையும், நெய்யாறு இடதுகரைக் கால்வாயைத் 

தூர்வாரும் நடவடிக்கையையும் அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் 

என்று நான் கோரிக்கை வைக்கிறேன். 

அதேமாதிரி திற்பரப்பு வலது கரை சானல் கால்வாயையும் 

தூர்வார நடவடிக்கை மேற்கொண்டு, அந்தத் தண்ணீர் கடை 

வரம்பு வரை செல்லும் அளவிற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். 

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கிள்ளியூர் சட்டமன்றத் 

தொகுதிக்குட்பட்ட ஒருங்கிணைந்த தேங்காய்ப்பட்டணம் 

மீன்பிடித் துறைமுக முகத்துவார நுழைவாயில் பகுதியில் 

டவ்தே புயல், சூறாவளிக் காற்று, பெருமழை காரணமாக 

ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கு ஆகிய காரணங்களால் 

மணல் திட்டு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது கிள்ளியூர் சட்டமன்ற 

ஹுப்பினருடைய கோறிக்கை. இந்த மணல் திட்டு காரணமாக 

படகு மற்றும் வல்லங்கள் செல்வதற்குச் சிரமமாக இருக்கிறது.
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எனவே, மீனவர்கள் அந்த நுழைவாயிலின்மூலம் மீன்பிடிக்கச் 

செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. விபத்து ஏற்படாமல் 

இருப்பதற்கும், உயிர் இழப்பைத் தவிர்ப்பதற்கும் போர்க்கால 

அடிப்படையில் அந்த மணல் திட்டை அகற்றி, dredging 
செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள 

வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

பிற்பகல் 12-20 

டவ்தே புயல் மற்றும் யாஸ் புயல் அகிய இரண்டின் 

காரணமாக மரணமுற்ற இரண்டு மீனவர்களின் குடும்பத்தாருக்கு 

நம்முடைய மீன் வளத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக 

நேரில் வந்து நிவாரண உதவிகளை, 0160ப6-ஐ கொடுத்தார்கள். 

எங்கள் கோறிக்கையை ஏற்று, இறந்த 2 நபர்களின் வீட்டிற்கே 

உடனடியாகச் சென்று நிதியுதவி செய்த அரசுக்கும், மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் 

இந்த நேரத்தில் நான் நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

நேற்றைக்கு கருங்கல் பகுதியில் செம்மண் குளம், பெருவெள்ளி 

குளம் ... 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: போதும், இனி இருப்பதைக் 
கொடுத்து விடுங்கள். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கை 

எடுத்து விடுவார்கள். 

திருமதி 5. விஜயதரணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 
அவர்களே, இன்னும் ஓரே ஒரு விபத்து குறித்து மட்டும் சொல்லி 

முடித்து விடுகிறேன். செம்மண் குளம், பெருவெள்ளி குளம், 

குழித்துறை sub division-ov, கப்பியறை பேரூராட்சிக்குட்பட்ட 

பகுதியில், குறிப்பாக TN 74 (4242, Maruti Omni; Crime No.250/2021 

சம்பந்தமான விபத்து. இந்தக் காரில் தந்ைத ராஜேந்திரன் 

(வயது 53), மகள் ஷாலினி (வயது 21) ஆகிய இருவரும் பயணம் 

செய்திருக்கிறார்கள். சாலையின் இரண்டு புறமும் அந்தக் 

குளத்திற்கு பக்கச் சுவர் எதுவும் இல்லை. அந்தச் சாலையில், 

சென்று கொண்டிருந்தபோது, நிலை தடுமாறி, வண்டி குளத்தில் 

விழுந்ததில், இரண்டு பேரும் இறந்திருக்கிறார்கள். எனவே, முதலில் 

அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஏதாவது நிவாரணம் வழங்குங்கள்; 

அதுமட்டுமல்லாமல் குளத்தின் இரண்டு பக்கமும், அந்தச் 

சாலையின் வலது பக்கத்திலும் வயல் பரப்பு இருக்கிறது. எனவே, 

போர்க்கால அடிப்படையில் பக்கச் சுவர்களைக் கட்டி, அந்தச் 

சாலையில் பாதுகாப்பாக பயணிக்கின்ற சூழ்நிலையை அரசு 

ஏற்படுத்த வேண்டுமென்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

இருமதி 5. விஜயதரணி, போதும், முடித்துவிடுங்கள் 

திருமதி 5. விஜயதரணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 
அவர்களே, நன்றி சொல்லி முடித்துவிடுகிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் திருமதி 

ஆ. தமிழரசி அவர்கள். (குறுக்கீடு) ஒரு நிமிடத்தில் சொல்லுங்கள். 

திருமதி 5. விஜயதரணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 
அவர்களே, கொரோனர தொற்று நேரத்திலும், வெறும் 

கொரோனா பற்றிய விஷயங்களை மட்டும் சொல்லாமல், எல்லாத் 

துறைகளையும் உள்ளடக்கிய Performance Grading |ா௦0லலிருந்து, 

எந்த ஒரு துறையையும் விடாமல், எல்லா விஷயங்களிலும் 

கவனம் செலுத்தி, இன்றைக்கு இந்த ஆளுநர் உரையை 

அரசின் கொள்கையாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 

முன்வைத்திருப்பதை. என் தரப்பிலும், காங்கிரஸ் சட்டமன்ற 

உறுப்பினர்கள் தரப்பிலும், காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தரப்பிலும் 

மனமார வரவேற்று அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 
இருமதி ஆ. தமிழரசி அவர்கள். 

*திருமதி ஆ. தமிழரசி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 
அவர்களே, “ஜாதியும், மதமும், கொடிய விஷம்” என்று கூறிய 

ஐயா கலைஞர் அவர்கள் துயில்கொண்டிருக்கும் திசை நோக்கி 

வணங்குகிறேன். டெல்லிக்குச் சென்று, கில்லியாய் வலம் வந்து, 

தலை. நிமிர்ந்து, தன்மானத்தோடும், சுயமரியாதையோடும், 

செருக்கோடும், தங்கத் தமிழ்நாட்டில் தன்மானமாக வலம் 

வந்த சிங்கநிகர் தலைவர், (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) மக்களின் 

முதலமைச்சர், நான் இரண்டாவது முறையாக இந்த மாமன்றத்திற்கு 

வருவதற்கு வாய்ப்பளித்த எங்களுடைய கழகத்தின் தலைவர், 

தமிழகத்தின் முதலமைச்சரை வணங்குகிறேன். 

இளைஞர்களைக் கொள்ளைகொண்ட இளைஞர்களின் 

இளைய நிலா, அண்ணன் இரு. உதயநிதி அவர்களே, மானாமதுரை 

தொகுதியில் எனக்காகப் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு என்னை 

வெற்றி பெறச் செய்த அண்ணன் உதயநிதி அவர்களுக்கு 

என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

மகளிரின் அன்னையாக வலம்வரும் மகளிரின் மாணிக்கமே,
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எனது தொகுதியில் வெற்றிக்கு உழைத்திட்ட அக்கா, 

பாராளுமன்ற றுப்பினர், கனிமொழி அவர்களுக்கும் எனது 

நெஞ்சார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். சிவகங்கை 

மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய 

நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். எனது தொகுதியில் 

பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு என் வெற்றிக்கு உதவிட்ட மாண்புமிகு 

போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அண்ணன்ரா ஐகண்ணப்பன் 

அவர்களுக்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

1989-க்குப் பிறகு, 32 அண்டுகளுக்குப் பிறகு, சிவகங்கை மாவட்டம், 

மானாமதுரை தொகுதி மக்களின் பேராதரவோடு 14,091 வாக்குகள் 

வித்தியாசத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி வாகை 

சூடுவதற்கு எனக்கு வாக்களித்த எனது தொகுதி மக்களுக்கும், 

கூட்டணிக் கட்சியினுடைய தோழர்களுக்கும், என்னுடைய 

வெற்றிக் கனியை அவர்களது பாதங்களில் வைத்து நன்றியைத் 

தெறிவித்துக்கொள்கின்றேன். 

சமூக நீதி திராவிட இயக்கத்தின் உயிர் நாடி; சமூக நீதி திராவிட 

இயக்கத்தின் உயிர் நாடி தத்துவம். கல்வியிலும், வேலைவாய்ப்பிலும் 

வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டுக் கடந்த சமூகத்தின் உரிமைகளை 

வென்றெடுக்க, திராவிட இயக்கம் கையில் எடுத்த அரசியல் 

ஆயுதம் இட ஒதுக்கீடு. இட ஒதுக்கீடு ஆயுதத்தைப் பயன்படுத்து, 

சமூக நீதிப் பாதையில் ஐயா கலைஞர் அவர்கள் செய்த சாதனை 

நூறாண்டுகள் கடந்தும் தமிழ்நாட்டில் இன்றும் காலத்தை வென்று, 

நின்று கொண்டிருக்கிறது. 

பிற்பகல் 12-25 

ஐயா கலைஞர் அவர்கள் பாதையில், நம்முடைய மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்கள் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான 

இட ஓதுக்கீட்டிற்கான வருமான அளவுகோல்கள் நீக்கப்படும் 

வரை தற்போதைய வருமான வரம்பை ரூ.8 இலட்சத்திலிருந்து 

ரூ.22 இலட்சமாக உயர்த்த இந்த அரசு ஓன்றிய அரசை, 

வலியுறுத்தும் என ஆணித்தரமாக மேதகு ஆளுநர் உரையில் 

எடுத்து வைத்திருப்பதன்மூலம் கல்வியிலும், பொருளாதாரத்திலும் 

சமூக மாற்றத்திற்கான புதிய பாதையை நாம் கண்கூடாகக் காண 

முடிகிறது. 

அதுபோல், “அரசுப் பணிகளில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் 

பழங்குடியினருக்கான நிரப்பப்படாத காலியிடங்கள், சிறப்பு
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நியமனங்களின்மூலம் நிரப்பப்படும் என மேதகு ஆளுநர் 

உரையில் இடம் பெற்றிருப்பது பட்டியலின மக்கள் மிகப் பெறிய 

பொருளாதார வளர்ச்சியடைய வழிவகுக்கும். 

ஐயா கலைஞர் அவர்கள், ஐந்தாவது முறையாக ஆட்சிப் 

பொறுப்பில் இருந்த நேரத்தில், ஆதி திராவிடர் நலத் துறையில் 
பின்னடைவுப் பணியிடங்கள் கணக்இடைப்பட்டு, அவை 

நிரப்பப்பெறும் தருவாயில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதனால் 

கடந்த 10 அண்டுகளில் நிரப்பப்படாத பணியிடங்கள் தூசி 

தட்டப்பட்டு, இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர், 

அன்புத் தளபதியார் அவர்களுடைய ஆணையின்படி, “சிறப்பு 

நியமனங்களின்மூலம் நிரப்பப்படும்” என்று ஆளுநர் உரையில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது, பட்டியலின மக்களுடைய வாழ்க்கையில், 

பொருளாதாரத்தில் மிகப் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கும் 

என்பதில் எள்ளளவும் சந்தேகம் இல்லை. 

கடந்த திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஆட்சியில், மானுடவியல் 

நிபுணர்களைக்கொண்டு, ஆய்வு செய்யப்பட்டு, பழங்குடியின 

மக்களுடைய சாதிச் சான்றிதழ், முறையாக, உண்மையான 

நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. அனால், கடந்த 

ஆட்சியில், பழங்குடியின மக்களுக்கான சாதிச் சான்றிதழ் 

சரியான முறையில் வழங்கப்படாத சூழ்நிலையில், அவர்களுடைய 

கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம் ஆகிய அனைத்தும் 

முடக்கப்பட்டுக் கிடந்தன. “பழங்குடியினர் சான்றிதழ்களை 

வழங்கும் செயல்முறை எளிமைப்படுத்தப்பட்டு, 

விரைவுபடுத்தப்படும்” என மேதகு ஆளுநர் உரையில் 

குறிப்பிடப்பட்டி ௬ப்பது, பழங்குடியின மக்களின் சமூக 

மாற்றத்திற்கான ஒரு புதிய முன்னேற்றம் ஆகும். 
இது தவறல்ல, இயல்பு என்று உணர்ந்தாலே அது முப்பால். 

மூன்றாம் பாலினத்தவருக்கு சம வாய்ப்பும், மரியாதையும் வழங்க 

வேண்டுமென “திருநங்கைகள்” என பெயர் மாற்றம் செய்தும், 

அவர்களுக்காக நல வாரியம் அமைத்தும், பல்வேறு உதவிகளை 

வழங்கி, அவர்களுக்கான அடையாளம் கொடுத்து, அவர்களுடைய 

சுய மரியாதையை காத்திட்ட முத்தமிழறிஞர் அவர்கள் பாதையில், 

நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள், திருநங்கைகளின் 

வாழ்க்கையையும், வாழ்வாதாரத்தையும் மேம்படுத்த 

வேலைவாய்ப்பு பெறுவதற்கும், தொழில் தொடங்குவதற்கும், ஏற்ற 

வகையில் திறன் பயிற்சி அளிக்கப்படும் என மேதகு ஆளுநர்
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அவர்கள் உரையில் குறிப்பிட்டிருப்பதன்மூலம் அவர்களுக்கு 

முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டி ருக்கிறது, திருநங்கைகளை மிகவும் 

போற்றக்கூடிய வகையில் இந்தத் திட்டம் அமைந்திருக்கிறது 

என்பதை நான் பெருமையோடு கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். 

தமிழ்நாட்டில், மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்குப் பயன் 

தரக்கூடிய நிதிச் சேவைகளை ஒருங்கிணைப்பது குறித்தும், மகளிர் 

சுய உதவிக் குழுக்களின் பொருளாதாரச் செயல்பாடுகளை 

உயர்த்துவதற்காக வங்கிக் கடன் வழங்கப்படும் என்றும் மேதகு 

ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது, மகளிர் சுய 
மரியாதைக்கான ஒரு விடியல் ஆகும். “பெண் எப்போது 

அடிமையாகிறாள்” என்பதற்கு, “அண் கொடுக்கவும், பெண் 

வாங்கவும் இருக்கின்றபோது, பெண் அடிமைப்படுத்தப்படுகிறாள்” 

என்று தந்ைத பெரியார் அவர்கள் கூறுவார்கள். அந்த 

வகையில், பெண்கள், கொடுக்கக்கூடிய சக்திமிக்கவர்களாக, 

பொருளாதாரத்தில் மேம்பட்டவர்களாக வளர 

வேண்டுமென்பதற்காக, மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு 

வங்கிக் கடன் வழங்கப்படும் என்று மேதகு ஆளுநர் உரையில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது பெண்கள் மத்தியில் மிகப் பெரிய 

வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கிறது. நம்முடைய மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர்அவர்கள், துணை முதலமைச்சராக இருந்த நேரத்தில், 

மகளிருக்கான பல்வேறு சுழல்நிதிக் கடன்களையும், பொருளாதாரக் 

கடன்களையும் தன் கரங்களாலேயே வழங்கியிருக்கிறார்கள். 

ஆக, பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்குக் கைகொடுக்கும்விதமாக, 

தந்தை பெறியார் வழியில், பெண்கள் ஆளுமை நிறைந்தவர்களாக 

வர வேண்டுமென்ற உயர்ந்த சிந்தனையோடு வங்கிக் கடன் 

வழங்கும் திட்டத்தை மேதகு ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிட்டிருப்புது 

பெண்கள் மத்தியில் மிகப் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கிறது. 

அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்று ஐயா 

கலைஞர் அவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டத்தைப்போல், 

இன்றைக்கு பெண்களும் அர்ச்சகராகலாம் என்ற ஓர் அரிய 

வாய்ப்பை வழங்கியிருப்பதன்மூலம் எங்களுடைய மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதியார் அவர்கள், பெண்களை 

வலிமைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் இங்கே 

பெருமையோடு கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். 

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான உரிமைகள் சட்டம், 

20/6-ன் விதிகள், திறம்பட நடைமுறைப்படுத்தவும், இவர்களுக்கான
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பராமரிப்பு, மறுவாழ்வு மற்றும் ஆதரவளிக்கும் திட்டங்களின் 

பயன்கள் சரியாகச் சென்றடைவதை உறுதி செய்யவும், மாற்றுத் 

திறனாளிகள் நலத் துறையை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 

தன் பொறுப்பில் வைத்துள்ளார்கள் என்று மேதகு ஆளுநர் உரையில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன்மூலம் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான 

ஒரு புதிய விடியலை நாம் பார்க்கின்றோம். 

பிற்பகல் 12-90 

வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல், புதிய தொழில்நுட்பங்கள், 

வேளாண்மைக்கென்று அண்டுதோறும் தனி நிதிநிலை அறிக்கை 

தாக்கல் செய்யப்படும் என்று மேதகு ஆளுநர் கரையில் 

குறிப்பிடப்பட்டி ர௬ுப்பதை அனைத்துத் தரப்பு மக்களின் 

கவனத்தை எஈர்க்கக்கூடியதாக நாம் பார்க்கின்றோம். நாம் 

மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு பத்திரிகைகள். மாற்றுக் கருத்தை 

சொல்லக்கூடிய பத்திரிகைகள்கூட பாராட்டுகின்றன. இன்றைக்கு 

செய்தித்தாள்களில் தமிழக அரசின் செல்லக் குழந்தையாக 

விவசாயத் துறை இருக்கிறது என்று தமிழக அரசை, கழகத்தின் 

தலைவர், எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களைப் 

போற்றுகின்ற, வரவேற்கின்ற செய்தியைப் பார்க்கிறோம். 

ஆண்டுதோறும் வேளாண்மைக்கென்று தனி நிதிநிலை அறிக்கை 

தாக்கல் செய்யப்படும் என்று சொன்னதை, இன்றைக்கு மக்களும், 

ஊடகங்களும், பத்திரிகைகளும் வரவேற்கின்றன என்பதை இங்கே 

பெருமையோடு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். 

அதேபோல் மத்திய அரசின் மூன்று வேளாண் சட்டங்களை 

எதிர்த்து விவசாயிகள் இன்றும் போராடிக்கொண்டு வருகிறார்கள், 

தமிழ்நாட்டிலுள்ள விவசாயச் சங்கங்கள், போராட்டம் நடத்தி 

வருகின்றன. விவசாயிகளுடைய உணர்வுகளை மதித்து, மூன்று 

வேளாண் சட்டங்களையும் இரத்து செய்வதற்குக் கழக அரசின் 

சார்பில், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள், ஒன்றிய அரசிற்கு 

அழுத்தம் கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்று 

இந்த நேரத்தில் நான் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் 

கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகின்றேன். புதிய வேளாண் சட்டங்கள், 

மக்கள் மத்தியில் மட்டுமல்ல, விவசாயிகள் மத்தியிலும் மிகப் 

பெரிய எதிர்ப்பைப் பெற்றிருக்கின்றன. 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள்.
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மாண்புமிகு திரு. மு.க. ஸ்டாலின்: மாண்புமிகு பேரவைத் 

தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் 

இருமதி தமிழரசி அவர்கள், மூன்று வேளாண் சட்டங்கள் குறித்து 

எடுத்துச் சொல்லி, அவற்றைத் திரும்பப் பெறக்கூடியவகையில் 

ஒரு தீர்மானத்தை இந்த அவையிலே நிறைவேற்றிட வேண்டும் 

என்ற ஓரு கோரிக்கையை இங்கே வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த 

வேளாண் சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்ட நாள் முதல், உழவர் 

நலனுக்கெதிரான இந்தச் சட்டங்களை ஓன்றிய அரசு திரும்பப் பெற 

வேண்டுமென திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (மேசையைத் தட்டும் 

ஒலி) பல்வேறு தருணங்களில் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்திருப்பதை 

bas அனைவரும் நன்றாக அறிவீர்கள். அந்தவகையில், 

தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல; இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய 

உழவர் பெருமக்களின் உணர்வுகளையும், விருப்பத்தையும் இந்த 

மன்றம் முழுமையாக பிரதிபலிக்கக்கூடியவகையில், இந்த மூன்று 

சட்டங்களையும் திரும்பப் பெற வேண்டும் என ஒன்றிய அரசை 

வலியுறுத்தி, இந்த அவையில் ஒருமனதாகத் தீர்மானம் நிறைவேற்ற 

இந்த அரசு தெளிவாக முடிவு செய்திருக்கிறது. அதில் எந்த 
மாற்றமும் கிடையாது. (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) அனால், 

இந்த அவையினுடைய முதல் கூட்டத் தொடர் என்ற முறையில், 

ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின்மீதான 

விவாதத்தின்போது இத்தகைய தீர்மானங்களை முன்மொழிந்து 

நிறைவேற்றுவது, உகந்ததாக இருக்காது என்று கருதுகிற 

காரணத்தால்தான், வரவிருக்கக்கூடிய வரவு-செலவுத் திட்டக் 

கூட்டத் தொடரின்போது, அந்த உரிய இர்மானத்தைக் 

கொண்டுவந்து, நிச்சயமாக (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) ஒன்றிய 

அரசினுடைய வேளாண் சட்டங்களுக்கெதஇுிரான தமிழ்நாடு 

அரசினுடைய எதிர்ப்பை முழுமூச்சோடு பதிவு செய்து, அவற்றைத் 

திரும்பப் பெற ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்துவோம் என்பதை 

உறுதியோடு நான் தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். 

அதைப்போலவே இன்னொன்று; ஓன்றிய அரசு கொண்டு 

வந்திருக்கக்கூடிய குடியுரிமை திருத்தச் சட்டமும், நாடு 

முழுவதும் இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மையினருடைய நலனை 

வெகுவாக பாதித்து, அவர்களிடத்திலே ஓர் BFF உணர்வை 

ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில், அதனையும் ஒன்றிய 

அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதற்கான 

தீர்மானத்தையும் (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) வரவிருக்கக்கூடிய 

Budget கூட்டத் தொடரின்போது நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவோம் 

என்பதையும் தெறிவித்து அமைகிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி)
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

இருமதி ஆ. தமிழரசி அவர்கள், உரையைத் தொடரலாம். 

திருமதி ஆ. தமிழரசி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்களே, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு என் 

நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். “உறவுக்குக் கை 

கொடுப்போம், உரிமைக்குக் குரல் கொடுப்போம்' என்ற திராவிட 

இயக்கத்தின் கொள்கைக்கேற்ப, ஓன்றிய அரசுடன் நல்லுறவு 

பேணும் என்கிற நிலை இந்தியக் கூட்டாட்சி இறையாண்மைக்கு 

மேலும் வலுசேர்க்கும், 

இந்தியா 3 புறமும் நீர் சூழ்ந்துள்ள நாடு. இதில் முக்கியமானது 
மீனவர் நலன். மீனவர் நலன்களைப் பாதுகாப்பதற்காக தேசிய 

ஆணையத்தை அமைக்க ஓன்றிய அரசைக் கோரும் திட்டம், 

தமிழ்நாட்டிலுள்ள மீனவர்களுக்கு மட்டுமின்றி, இந்தியாவிலுள்ள 

மீனவர்களின் வாழ்வில் மிகச் சிறந்த புனரமைப்பை உண்டு 

செய்யும் என்பதில் மிகுந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது. 

“முதலமைச்சருக்கான பொருளாதார அலோசனைக் குழு” 

இன்றைய நாளேடுகளில் ஆகச் சிறந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. 

சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற இவர்கள் அனுபவம், தமிழகத்திற்குப் 

பயன்படப்போவது எவ்வளவு உறுதியோ அதே அளவிற்குத் 

தமிழகத்தின் பெருமையும், உலகளவில் இடம் பெறப்போவதும் 

ஹுதி. இவர்கள் அனைவரும் பொருளாதார அலோசனைக் 

குழுவில் இடம்பெற ஒப்புக்கொண்டது, பொருளாதார 

முன்னேற்றத்திற்கான மிகப் பெறிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். 

இவர்கள் உலகளவில் பல்வேறு நிதி அமைப்புகளோடும், 

அறக்கட்டளைகளோடும் தொடர்புடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். 

இவர்கள் அனைவரையும் தமிழக வளர்ச்சிக்கான 

அலோசகர்களாகக் கொண்டு வந்திருப்பதன்மூலம் மிகச் சரியான 

பாதையில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளதாக இன்றைய நாளேடுகள், 

நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களைப் பாராட்டியுள்ளன. 

மாற்றுக் கருத்து உள்ளவர்களும் பாராட்டக்கூடிய அளவில், 

அனைத்துத் தரப்பு மக்களும் வரவேற்கக்கூடிய அளவில் ஆளுநர் 

உரை அமைந்திருக்கிறது. 

பிற்பகல் 12-35 

என்னுடைய மானாமதுரை தொகுதியின் சில கோறிக்கைகளை 

முன் வைத்து என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்கின்றேன்.
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பல அண்டுகளாக என்னுடைய தொகுதி மிகவும் பின்தங்கிய 

தொகுதியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கு விடிவு 

காலம் வந்தது விட்டது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் 

கருணையால் எனது தொகுதி வளர்ச்சியடையப் போகிறது 

என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை. 

எனது தொகுதியில் அரசுக் கலைக் கல்லூரி ஒன்றைக் 

கண்டிப்பாக வழங்க வேண்டும். அதேபோல் மானாமதுரை 

மற்றும் இளையான்குடி பேரூராட்சிகளை நகராட்சிகளாகத் 

தரம் உயர்த்தித்தர வேண்டுமென்று நான் அன்போடு 

கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

கூட்டுக் குடிநீர்த் இட்டம். எனது தொகுதி முழுவதும் 

தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருந்து வருகிறது. மாண்புமிகு அமைச்சர் 

அவர்கள் வருகை புரிந்து பார்வையிட்டார்கள். எனது 

தொகுதியிலுள்ள அனைத்து இிராமங்களிலும் கூட்டுக் குடிநீர்த் 

திட்டத்தை முழுமையாகச் செயல்படுத்தித் தர வேண்டுமென்று 

இந்த மன்றத்தில் கோரிக்கையாக வைக்கிறேன். அனைத்துத் தரப்பு 

மக்களுக்கும் புதிய விடியலாக, அடுத்த பாய்ச்சலுக்கான ஒரு 

வெற்றியாக ஆளுநர் உரை அமைந்திருக்கிறது என்பதனை நான் 

எடுத்துக் கூறக் கடமைப்பட்டி ருக்கிறேன். 

தந்ைத பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா, ஐயா கலைஞர் 

இவர்களின் ஓட்டுமொத்த உருவமாக பெண்களும், அனைத்துத் 

தரப்பு மக்களும் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகிய உங்களைப் 

பார்க்கின்றோம், ஐயா. (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) உங்களுடைய 

உழைப்புமூலம், தமிழ்நாட்டிற்கு புதிய விடியலும்; மீண்டும் 

அடுத்த பாய்ச்சல் மிகச் சிறந்த வெற்றியாக அமைந்து தமிழகம் 

சிறந்த வளர்ச்சி பெறும் என்று கூறி, இந்த ஆளுநர் உரைமீதான 

விவாதத்தில் எனக்கு பேசுவதற்கு வாய்ப்பினைத் தந்தமைக்கு 

நன்றி கூறி, விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

முனைவர் பொள்ளாச்சி V. ஜெயராமன் அவர்கள் 

முனைவர் பொள்ளாச்சி V. ஜெயராமன்: மாண்புமிகு சட்டமன்றப் 

பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இதய தெய்வம், புரட்சித் 

தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். அவர்களை நெஞ்சிலே கொண்டு வாழ்கின்ற 

அவருடைய தொண்டனான எனக்கு, புரட்சித் தலைவி 

அம்மா அவர்களின் கொள்கையில் ஆறாத பற்றும், பாசமும்
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கொண்டு செயல்படுகிற தொண்டனான எனக்கு, இந்த 

16-வது சட்டமன்றப் பேரவையின் முதல் கூட்டத் தொடரில் 

பேசுவதற்கான வாய்ப்பினை வழங்கிய தங்களுக்கும், சட்டமன்ற 

எதிர்க்கட்சித் தலைவர், சாதாரண கிராமத்து விவசாயி, 

“ஏரோட்டும் விவசாயி நாட்டில் தேரோட்ட முடியும்” என்பதற்கு 

எடுத்துக்காட்டாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கும் அண்ணன் திரு. 

எடப்பாடியார் அவர்களுக்கும், (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

எந்நாளும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக 

இயக்கமே தனது உயிர் நாடி என்று எண்ணிக் கொண்டிருக்கும் 

முன்னாள் துணை முதலமைச்சர், எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் 

அண்ணன் திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கும், (மேசையைத் 

தட்டும் ஓலி) மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சியிவுடைய கொறடாவாகப் 

பொறுப்பேற்றிருக்கும் அன்புச் சகோதரர் இரு. எஸ்.பி. வேலுமணி 

அவர்களுக்கும், (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) இந்த அரங்கில் 

பேசுவதற்கான வாய்ப்பினை வழங்கியதற்காக எனது நெஞ்சார்ந்த 

நன்றியைப் பணிவோடு உறித்தாக்கிக்கொள்கிறேன். 

புதிதாகப் பொறுப்பேற்றிருக்கிற முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள், 

சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் ஆளும்கட்சி, எதிர்க்கட்சி 

என்கிற பாகுபாடு இல்லாமல் அனைவருக்கும், அவர்களுடைய 

பயணம் நல்ல முறையில் வெற்றியடைய வேண்டுமென்று அன்போடு 

வாழ்த்துகளை உரித்தாக்கிக்கொள்கிறேன். 

சாதாரண குக்கிராமத்தில், பசுமையான ஆலமரத்திற்கு அருகில் 

இருக்கிற ஓட்டு வீட்டில் எளிமையாகப் பிறந்த என்னை, தொடர்ந்து 

எத்தனை அவதூறு பிரச்சாரங்கள் என்மீது எழுப்பப்பட்டாலும், 

அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல், தொடர்ந்து எளியவனான 

என்னை, “நீதான் எங்களுக்கு பணியாற்றும் சேவகன்” என்று 

என்னைத் தேர்ந்தெடுத்த பொள்ளாச்சியின் வாக்காளப் 

பெருமக்களை, இப்பிறப்பில் மட்டுமல்ல, இனியொருமுறை 

நான் பிறந்தாலும் என்னுடைய கண்ணீரால் அவர்களுடைய 

காலடிகளைத் தொட்டு வணங்குவேன் என்பதைச் சொல்லி, 

என்றும் என்னுடைய பொள்ளாச்சி தொகுதி மக்களுக்கு எனது 

நெஞ்சார்ந்த, பணிவான வணக்கங்களை உரித்தாக்குகிறேன். 

அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் 

தொடர்ந்து பத்தாண்டுக் காலம் ஆட்சிப் பொறுப்பிலிருந்து, 

மக்களுக்கு பல்வேறு நல்ல பணிகளைச் செய்து, பல வியத்தகு 

சாதனைகளைப் படைத்ததன் மூலமாக, நடைபெற்ற சட்டமன்றத்
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தேர்தலின் பயணத்தில் நாங்கள் முன்னணியில் வந்து வெற்றி 

பெற முடியவில்லையென்றாலும், நாங்கள் தொடர்ந்து பின் 

தங்கிவிடவில்லை; நாங்களும், உங்களுக்கு அடுத்து வந்திருக்கிறோம். 

எங்களுக்கும், உங்களுக்குமான வேறுபாடு, வாக்கு வித்தியாசம் 3 

சதவிகிதம் மட்டுமே என்பதனைச் சொல்லிக்கொள்கிறேன். 75 

இடங்களில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் 

கழகத்தின் கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறவும், அதிலே 66 

இடங்களில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் 

கழகம் வெற்றி பெறவும், உறுதுணையாக இருந்து உழைத்திட்ட 

அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் 

எளிய தொண்டர்கள், நிருவாகிகள், கழக உடன்பிறப்புகள், பாரதிய 

ஜனதா கட்சி, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மற்றும் எங்களுடைய 

தோழமைக் கட்சி என அனைவருக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த 

நன்றிகளை இந்த நேரத்தில் உரித்தாக்கிக்கொள்கிறோம். 

பிற்பகல் 12-40 

ஆளும்கட்சியிவுடைய பணியை ஊக்கப்படுத்துவது ஒரு 

நல்ல எதிர்க்கட்சினுடைய மரபு, மாண்பு. வேகமாக ஆளுங்கட்சி 

செல்கின்ற நேரத்தில், அதற்கு எப்போதெல்லாம் brake 

தேவையோ அந்த 015/6-ஐ தருவதுதான் எதிர்க்கட்சிகளினுடைய 

கடமை. எங்கேயெல்லாம் அபாய வளைவு இருக்கிறது 

என்பதை எடுத்துச் சொல்வதும், தேவையான நேரத்தில் 

brake போட வேண்டுமென்பதற்கு எச்சரிக்கை செய்வதும் 

எதிர்க்கட்சிகளினுடைய கடமை. அந்தக் கடமையை நாங்கள் 

முறையாகச் செய்வோம் என்பதைச் சொல்லி, 

“இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் 

கெடுப்பார் இலானுங் கெடும்” 

என்ற வள்ளுவன் வாக்கிற்கேற்ப, உங்களுக்கு நாங்கள் நல்ல 

அலோசகர்களாக, சிறந்த எதிர்க்கட்சியாகச் செயலாற்றுவோம் 

என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

மனிதப் புனிதர், புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். அவர்கள் 

அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்னும் 

இந்த இயக்கம் தொடங்கிய காலத்திலிருந்து, இன்று வரையில் மிகப் 

பல சோதனைகளைச் சந்தித்திருக்கிறது; மிகப் பல வெற்றிகளையும் 

பெற்றிருக்கிறது. மூன்று முறை முதலமைச்சராகப் பொறுப்பு UHHH, 

தமிழகத்திற்கு நல்லாட்சி தந்த ஓப்பற்றத் தலைவர் புரட்சித் தலைவர்
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எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் அதற்குப் பிறகு அறு முறை தமிழகத்தினுடைய 
முதலமைச்சராகப் பொறுப்பு வ௫த்து, நல்லாட்சி தந்த புரட்சித் 

தலைவி அம்மா ஆகிய இரு பெரும் தெய்வங்களுக்கும் என்னுடைய 

வணக்கத்தை உறித்தாக்கிக்கொள்கிறேன். 

எங்களுடைய ஆட்சியில் கடந்த நான்கரை அண்டுக் 

காலத்தில் செய்த சாதனைகளையும், 10 ஆண்டுக் காலத்தில் செய்த 

சாதனைகளில் சிலவற்றையும் சொல்லி, நீங்கள் செய்ய வேண்டிய 

பணிகளையும் எடுத்துச் சொல்லி, என்னுடைய உரையைச் 

சுருக்கமாக முடிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். ஏனென்றால், 

நீங்கள். ஆட்சிப் பொறுப்புக்கு வந்து 4 நாட்கள்தான் 

நிறைவடைந்துள்ளன. இப்போதே உங்கள்மீது குறைகளைச் 

சொல்ல ஆரம்பித்தால், எதிர்காலத்தில் உங்களுடைய பயணம் 

வெற்றிகரமாக அமைவதற்கு வாய்ப்பாக இருக்காது. நாங்கள் கடந்த 

காலத்தில் என்ன செய்தோம் என்பதை எடுத்துச் சொல்வதாக 

இருந்தால், சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு எந்த மாநில அரசும் செய்யாத 
வகையிலே, ஓரே அண்டில் I மருத்துவக் கல்லூரிகளை 

அறிவித்தது அம்மா அவர்களுடைய அரசு. (மேசையைத் தட்டும் 

ஒலி) அதைப்போலவே, கடந்த 10 அண்டுக் காலத்திலே 67 கலைக் 

கல்லூரிகளைத் தமிழகம் முழுவதும் அமைத்த அரசு இதய தெயவம் 

புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுடைய அரசு. (மேசையைத் 

தட்டும் ஓலி) அதற்கான பணிகளை நாங்கள் மேற்கொண்டோம். 

கடந்த ஐந்து ஆண்டுக் காலத்தில் 7 சட்டக் கல்லூரிகளை அம்மா 

அவர்களுடைய அரசு உருவாக்கியது. (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

அதைப்போன்று, கடந்த ஐந்து அண்டுக் காலத்தில் அம்மா 

அவர்களுடைய அரசில் அண்ணன் திரு. எடப்பாடியார் அவர்கள் 

முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, துணை முதலமைச்சராகப் 

பொறுப்பு வகித்த அண்ணன் திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் அவர்களுடன் 

சேர்ந்து ஐந்து கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் சேலம், 

தலைவாசலில் 1,000 கோடி ரூபாய் செலவில் ஆசியாவிலே மிகப் 

பெறிய கால்நடைப் பூங்கா ஒன்றினையும் (மேசையைத் தட்டும் 

ஒலி) அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதைப்போன்று, கடந்த 

நான்கரை ஆண்டுக் காலத்தில், 4 வேளாண்மைக் கல்லூரிகளை 

அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிறோம். தமிழக மக்களின் நலனுக்காக 

4 பொறியியல் கல்லூரிகளை அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிறோம். 

மாணவர்களுக்குத் தொடர்ந்து 10 அண்டுக் காலமாக 14 வகையான 

நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கியிருக்கிறோம். 

புதிதாக 6 மாவட்டங்களை அண்ணன் திரு. எடப்பாடியார் 

அவர்களும், அண்ணன் இரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் அவர்களும்
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உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். வறட்சி நிலவினாலும், மழை 

பெய்தாலும், புயல் அடித்தாலும், அவற்றையெல்லாம் 

பொருட்படுத்தாமல் வேளாண்மைத் துறையின் “Krishi Karman” 

விருதினை இந்தியாவிலேயே தொடர்ந்து அறு அண்டுக் 

காலம் பெற்ற ஓரே மாநிலம் தமிழகம் என்கிற நற்பெயறினை 

நிலைநாட்டியிருக்கிறோம். டெல்டா மாவட்டங்களைப் 

பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலங்களாக அம்மாவின் 

ஆட்சியில், அண்ணன் இரு. எடப்பாடியார் அவர்கள் 

இந்த மாமன்றத்தில் அறிவித்து, அதற்கான சட்டத்தையும் 
நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள். உள்ளாட்சித் துறையில் 127 

மத்திய விருதுகளை அம்மா அவர்களுடைய அரசு கடந்த 

காலத்தில் பெற்றிருக்கிறது. குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்குத் 

தரமான விலையில்லா அரிசியை தொடர்ந்து 10 ஆண்டுக் 

காலம் வழங்கியிருக்கிறோம். 1446, grinder, fan வழங்கப்படும் 

என்று தேர்தல் நேரத்தில் அளித்த வாக்குறுதிகளை சிறப்பாக 

நிறைவேற்றியிருக்கிறோம். 

20 சதவிகித மானிய விலையில் இரண்டு சக்கர வாகனங்களை, 

ஏழையெளிய பெண்கள், வேலைக்குச் சென்றுவரும் பெண்கள் 

பயன்பெறத்தக்க வகையில் வழங்கியிருக்கிறோம். இந்தியாவிலேயே 

எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத வகையில், உலகத்தில் எந்த 

நாட்டிலும் இல்லாத வகையில் அம்மா அவர்கள் ஆட்சி செய்த 

ஐந்து அண்டு காலத்தில் தாலிக்குத் தங்கம் வழங்கும் திட்டத்தில், 

அரை பவுன் தங்கமும், அம்மா அவர்கள் மறைந்ததற்குப் பிறகு எட்டு 

கிராம் தங்கமும், 10 ஆம் வகுப்பு படித்த பெண்களுக்கு திருமண 

உதவித் தொகையாக 25,000 ரூபாயும், பட்டம் படித்த பட்டதாரி 

பெண்களுக்கு திருமண உதவித் தொகையாக 50,000 ரூபாயும் 

வழங்கி, எளிய குடும்பத்தில் பிறந்த பெண்களின் வாழ்க்கையில் 

தன்னம்பிக்கையை உருவாக்கியிருக்கிறோம். அம்மா உணவகம், 

அம்மா மருந்தகம், அம்மா பசுமை வீடு கட்டும் திட்டம், அம்மா 

குழந்தைகள் நல மருந்து பெட்டகம், கர்ப்பிணித் தாய்மார்களுக்கு 

18,000 ரூபாய் உதவித் தொகை, அம்மா சிமென்ட் என பல்வேறு 

திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. மின்சாரத்தில் மாநிலத்தை 

மின் மிகை மாநிலமாக மாற்றியதோடு மட்டுமல்லாமல், ஓவ்வொரு 

மின் நுகர்வோரின் இணைப்பிற்கும் 100 யூனிட் மின்சாரம் 

இலவசமாக அம்மா ஆட்சியில் வழங்கப்பட்டது. அது இன்றுவரை 

தொடர்கிறது. குற்றங்களைத் தடுக்க சென்னை மாநகரம் மற்றும் 

கோயம்புத்தூருக்குட்பட்ட பகுதிகளில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுக் 

காலத்தில் CCTV cameras அதிகளவில் பொருத்தப்பட்டன.
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பிற்பகல் 12-45 

மாநில அரசின் சொந்த நிதியிலேயே அவினாசி-அத்திக்கடவுத் 

தட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு முடிவடையும் நிலையில் இருக்கிறது. 

கோதாவரி-காவேரி இணைப்புத் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக 

முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் 

மத்திய அரசோடு நெருக்கமாக உறவாடி. வற்புறுத்தி அந்தத் 
திட்டம் நிறைவேற வேண்டும் என்று போராடி வந்தார்கள். காவேரி 

நடுவர் மன்றத் தீர்ப்பை மத்திய அரசிதழில் வெளியிடச் செய்த 

பெருமை அம்மா அவர்களையே சாரும். அதை வெளியிட்டதோடு 

அல்லாமல், “எனது வாழ்நாளில் இன்றைக்குத்தான் மகிழ்வான 

ஒரு நாளாக நினைக்கிறேன்” என்றும் சொன்னார்கள். 

உலகமே வியக்கின்ற குடிமராமத்துத் திட்டத்தை நமது 

முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் 

கொண்டுவந்து, விவசாயிகள் தங்களது சொந்தப் பொறுப்பிலேயே 

அந்தத் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்பினைத் 

தந்தார்கள். அதையே இந்த அரசும் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் 

என்று அன்போடு வேண்டுகோள் வைத்து கஜா, நிரவி போன்ற 

புயல்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அம்மா அவர்களின் 

அரசு உடனடி நிவாரணம் வழங்கியது. நீட் தேர்வில், தமிழக 

மாணவர்களுக்கு, அரசு பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவ, 

மாணவிகளுக்கு Ve சதவிகித உள் இட ஓதுக்கீட்டினைக் கொடுத்து 

450-க்கும். மேற்பட்ட கிராமப்புற மாணவ, மாணவியறின் 

வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றி வைத்தது அம்மா அவர்களின் அரசு. 

முல்லைப் பெறியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தினை 136 

அடியிலிருந்து 42 அடியாக உயர்த்திக்காட்டி வரலாற்றுச் 

சாதனையைப் படைத்தது அம்மாவினுடைய அரசு. கடந்த ஆண்டு 

ரூ.2,500/-:. அதற்கு முந்தைய ஆண்டு ரூ./,000/-, நிதியுதவியுடன் 
பொங்கல் தொகுப்பு வழங்கப்பட்டது. கொரோனா பேறிடர் 

காலத்தில் ரூ.1,000/- என கடந்த ஓராண்டு காலத்தில் மொத்தம் 

ரூ.4,200/-ஐ ஏழையெளிய மக்களுக்கு, கிராமப்புற மக்களுக்கு, 

நகர்ப்புற மக்களுக்கு வழங்கியது அம்மாவின் அரசு. இந்த அரசு 

எதிர்காலத்தில் சிறப்பாகச் செயல்பட வேண்டும் என்றால், 

பல கோரிக்கைகளை நீங்கள் நிறைவேற்றுவீர்கள் என்று 

கவர்னர் உரையில் நாங்கள் அவலோடு எதிர்பார்த்தோம். 

மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நேற்றைக்கு நாங்கள் வந்தோம். 

220-க்கும் மேற்பட்ட அறிவிப்புகளை நீங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில்
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வெளியிட்டி ருந்தீர்கள். வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகளில் 

சிலவற்றை மட்டும் குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். எஞ்சிய அறிவிப்புகளை 

நீங்கள் எதிர்காலத்தில், இன்றே, இப்பொழுதே, உடனே நீங்கள் 

நிறைவேற்றவில்லை என்றாலும், எதிர்காலத்தில் நிறைவேற்ற 

வேண்டும். 20/9-ல் நாடாளுமன்றத் தேர்தலின்போது நீங்கள் 

இந்த வாக்குறுதிகளைக் கொடுத்தீர்கள். அதன் பிறகு சட்டமன்றத் 

தேர்தலின்போதும், “நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் செய்வோம்” 

என்று சொன்னீர்கள். இப்போது நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்துள்ளீர்கள். 

கிராமப்புர மக்களுக்கு, ஏழையெளிய மக்களுக்கு நீங்கள் குறிப்பிட்ட 

வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றித் தர வேண்டும், 

உங்களை ஆட்சியில் அமர்த்திய மக்களுக்கு நீங்கள் செய்கின்ற 

காணிக்கையாக, “முதியோர் உதவித் தொகையை ர.,000/-லிருந்து 

ரூ.,200/- ஆக உயர்த்தி வழங்குவோம்” என்று சொன்னீர்கள்; 

ஆனால், கவர்னர் உரையில் அது இடம்பெறவில்லை. 

“மாணவர்களின் கல்விக் கடன் அனைத்தையும் இரத்து 

செய்வோம்” என்று அறிவித்தீர்கள். கவர்னர் உரையில் ஏன் 

இடம்பெறவில்லை? இப்போதில்லையெனில், எப்போது 

செய்வீர்கள் என்பதை பதிலுரையில் நீங்கள் விளக்க வேண்டும். 

ஒவ்வொரு குடும்பத் தாய்மார்களுக்கும் மாதந்தோறும் 

ரூ.1,000/- உதவித் தொகை, உரிமைத் தொகையாக வழங்கப்படும் 

என்று அறிவித்தீர்கள்; கவர்னர் உரையில் ஏன் இடம்பெறவில்லை ? 

சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடன் தொகை தள்ளுபடி 

செய்யப்படும் என்று அறிவித்தீர்கள்; கவர்னர் உரையில் ஏன் 

இது குறித்து வெளியிடப்படவில்லை ? நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததும் 

பெட்ரோலுக்கு eh.5/-Ld, டீசலுக்கு ரூ.4/-ம் விலை குறைக்கப்படும் 

என்று அறிவித்தீர்கள்; கவர்னர் உரையில் ஏன் இடம்பெறவில்லை ? 

கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்றிருக்கின்ற பயிர்க் 

கடன் அனைத்தும் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஐயா எடப்பாடியார் 

அவர்களால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. அதற்கான இரச£ீதுகள் 

இன்னும் வழங்கப்படவில்லை. ஆங்காங்கே நல்ல மழை பெய்து 

விவசாயப் பணிகள் தொடங்கியிருப்பதாலும், கூட்டுறவு 

வங்கிகளில் கடன் நீக்கப்பட்டதற்கான இரசீதுகள் இல்லாததாலும் 

விவசாயிகள் கடன் பெற இயலாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

எனவே, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதைக் 

கவனத்தில்கொண்டு தற்போது மழை பெய்துகொண்டிருக்கின்ற 

சூழ்நிலையில் விவசாயிகளுக்கு அந்த உதவியைச் செய்ய 

வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். “5 பவுனுக்குகழ் அடகு
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வைக்கப்பட்ட நகைக் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்” என்று 

அறிவித்தீர்கள்; அது கவர்னர் உரையில் இல்லை என்றாலும், 

வருகின்ற பட்ஜெட் உரையிலாவது நீங்கள் தள்ளுபடி செய்ய 

வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

“கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் 200 யூனிட் 

மின்சாரத்தை, 300 யூனிட் மின்சாரமாக உயர்த்தி வழங்குவோம்” 

என்றும், “விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் 850 யூனிட் 

மின்சாரத்தை 1,000 யூனிட் மின்சாரமாக உயர்த்தி வழங்குவோம்” 

என்றும் அறிவித்தீர்கள்; கவர்னர் உரையில் ஏன் இடம் 

பெறவில்லை? உடனடியாக இல்லை என்றாலும், எதிர்காலத்தில் 

நீங்கள் இவற்றையெல்லாம் நிறைவேற்றித் தர வேண்டுமென்று 

அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

நான் முக்கியமான தகவலை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவர வேண்டுமென்று 

விரும்புகிறேன். இந்த ஆட்சி அமைவதற்கு முன்பு, கட்டுமானப் 

பொருட்களின் விலை-ஒரு மூட்டை சிமென்ட் விலை 

ரூ.320/- என்று இருந்தது; தற்போது eh.550/- அக விலை 

உயர்ந்துள்ளது. கம்பி ஒரு டன் ரூ.35,000/- ஆக இருந்தது; தற்போது 

eh.70,000/— ஆக உயர்ந்துள்ளது. ரூ.4-- ஆக இருந்த ஒரு செங்கல் 

ரூ.12/- ஆக உயர்ந்துள்ளது. ஒரு யூனிட் ரூ.3,000/- ஆக இருந்த எம். 

சான்ட் தற்போது ரூ.6,000/- ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. இதை அரசு 

உடனடியாகக் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும். “கட்டுமானப் 

பொருட்களின் விலையைக் குறைப்போம்” என்று உங்களுடைய 

தேர்தல் அறிக்கையிலும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். அனால், 

குறைப்பதற்குப் பதிலாக இரு மடங்காக உயர்த்தியிருக்கிறீர்கள். 

பிற்பகல் 12-50 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு தொழில் துறை 
அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. தங்கம் தென்னரசு: மாண்புமிகு பேரவைத் 

தலைவர் அவர்களே, எங்களையெல்லாம் இந்த மன்றத்திலே அமர 

வைத்து, தமிழ்நாட்டிலே ஒப்பாரும் மிக்காருமில்லாத ஓர் ஆட்சியை 

உருவாக்குியிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு 

முதற்கண் என் தலைதாழ்ந்த வணக்கத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்ள 

விரும்புகிறேன்.
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நம்முடைய சட்டப் பேரவை உறுப்பினர், மாண்புமிகு 

அண்ணன் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் அவர்கள் பேசுகிறபோது, 

கட்டுமானப் பொருட்களின் விலையைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார்கள். 

கட்டுமானப் பொருட்களிலே சிமென்ட் விலை என்பது ஏதோ 

இந்த ஆட்சி வந்ததற்குப் பிறகு, கூடியிருப்பதாக நீங்கள் சொல்வது 

சரியாக இல்லை. சிமென்ட்டின் விலை என்பது தொடர்ச்சியாக 

பல காலகட்டங்களில் உயர்ந்துகொண்டு வந்திருக்கிறது. நான் 

குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டுமென்றால், உங்களுடைய ஆட்சிக் 

காலத்திலிருந்தே சிமென்ட்டின் விலை படிப்படியாக உயர்ந்து, மார்ச் 

மாதத்தில் ஏறத்தாழ 470 ரூபாயாக இருந்த ஒரு மூட்டை சிமென்ட் 

இப்போது 490 ரூபாயைத் தொட்டபோது, இந்த விலையேற்றத்தால் 

சாதாரண மக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்று நம்முடைய 

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களையெல்லாம் 

அழைத்து, இந்த விலையேற்றத்தை உடனடியாகக் கட்டுப்படுத்த 

வேண்டும் என்றார்கள். சிமென்ட் விலையாக இருந்தாலும் 

சரி, steel விலையாக இருந்தாலும் சறி, சாமானிய மக்களைப் 

பாதிக்கக்கூடிய இந்த விலையேற்றத்தை உடனடியாகக் 

கட்டுப்படுத்த வேண்டுமென்று நம்முடைய மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்கள் மிகக் கடுமையாகத் 

தெறிவித்ததன் காரணமாக, கடந்த 4 ஆம் தேதி 

சிமென்ட் உற்பத்தியாளர்களையெல்லாம் அழைத்து, நாங்கள் 

அவர்களிடத்தில் பேசி, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 

சொல்லியிருக்கின்ற அறிவுரைகளின் படி, விலையேற்றத்தைக் 

குறைக்க வேண்டுமென்று கேட்டு, அவர்களை வலியுறுத்தினோம். 

அதன் அடிப்படையில் அவர்களும் கலந்துபேசி, அதனுடைய 

விலையினைக் குறைத்திருக்கிறார்கள். ஏற்கெனவே உயர்ந்திருந்த 

விலை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய 

அறிவுரைக்குப் பிறகு, அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிக்குப் 

பிறகு, ஒரு மூட்டை ரூ.460 அக இன்று குறைந்துள்ளது. 

ஆனால், அப்படி குறைந்திருக்கக்கூடிய விலையினைக்கூட 

builders என்று சொல்லக்கூடிய கட்டுமானத் தொழிலில் 

ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல, கிராமத்தில் 

சாமானியமான ஒருவன் வீடு கட்டுகிறான் என்று சொன்னால், 

அவன் கட்டக்கூடிய அந்த வீட்டுக்கான சிமென்ட் விலையும் 

குறைவாக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டுமென்று (மேசையைத் 

தட்டும் ஒலி) மிகத் தெளிவாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள் சொன்ன காரணத்தினாலும், அதன் விலையை
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இன்னும் குறைக்க வேண்டுமென்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள் தஇட்டவட்டமாக, மீண்டும் வலியுறுத்திய காரணத்தாலும் 

நாங்கள் மீண்டும் அவர்களை அழைத்துப் பேசினோம். ஏற்கெனவே 

490 ரூபாயைத் தொட்டி ருக்கக்கூடிய ஒரு மூட்டையின் விலையை 

200. ரூபாயாகக் குறைந்திருந்தாலும் மீண்டும் அதை, மேலும் 

குறைக்க வேண்டுமென்ற மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் 

அறிவுரைப்படி, அவர்களை மீண்டும் வலியுறுத்தியிருக்கிறோம். 

இன்றைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் 

நேரடித் தலையீட்டின் காரணமாக, அதைக் குறைப்பதற்கு 

ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மிக விரைவில் அதற்கான ஓர் 

அறிவிப்பை வெளியிடயிருக்கிறார்கள். 

Steels பொறுத்தமட்டில், 16 ஆம் தேதி Madras Steel 
Re-rollers — Association—9 அழைத்துப் பேசியிருக்கிறோம். 

இன்றைக்கு அடிப்படை விலையில் இருக்கக்கூடிய TMT 
கம்பியில் ஒரு டன்னுக்கு 1,000 நபாய் குறைத்திருக்கிறார்கள். 

351-உடன் சேர்த்து, 1100 ரூபாய் இன்றைக்கு குறைக்கக்கூடிய 

அளவிலே கட்டுமானப் பொருட்களின் விலையை தனியார் 

குறைத்திருக்கிறார்கள். 8 MM கம்பியின் விலை ரூபாய் 1,180; 

Thirumala Steels-ov குறைந்திருக்கிறது. 10 MM கம்பி ரூ.180 என 

இன்றைக்கு விலை குறைந்திருக்கிறது. குறிப்பாக, CREDAI- 

The Confederation of Real Estate Developers’ Associations of 

India-or நிருவாகிகள் நேற்று நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்களைச் சந்தித்து, அவர்களும் தங்களுடைய நன்றியினைத் 

தெறிவித்துக்கொண்டி ருக்கின்றார்கள். 

எனவே, கட்டுமானப் பொருட்களின் விலையைக் 

குறைப்பதற்கு, அரசு எல்லாவிதமான முயற்சிகளையும் எடுத்து 

வருகிறது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய தலையீட்டின் 

காரணமாக, அவருடைய நேரடி ஈடுபாட்டின் காரணமாக, 

இந்த கட்டுமானப் பொருட்கள், சிமென்ட்டாக இருந்தாலும், 

steel ஆக இருந்தாலும் கடந்த வாரத்தைவிட இப்போது மிக 

அதிகளவில் விலைகள் குறைக்கப்பட்டிருக்கன்றன என்பதை 

நான் மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு தங்கள் வாயிலாகத் 

தெறிவித்துக்கொள்கிறேன். 

பிற்பகல் 12-55 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பொதுப் பணித் 
துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
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*மாண்புமிகு திரு. எ.வ. வேலு: மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் 

முதலில் என்னுடைய நன்றி. நம்முடைய மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

இரு. ஜெயராமன் அவர்கள், “இது இடம் பெறவில்லை; அது 

இடம் பெறவில்லை' என்று கடைசியாக தன்னுடைய உரையை 

நிறைவு செய்கிறபொழுது ஒரு பட்டியலை இங்கே சொன்னார். 

“தேர்தல் நேரத்தில் நீங்கள் இதையெல்லாம் சொன்னீர்களே, 

இவையெல்லாம் ஆளுநர் உரையில் இடம் பெறவில்லையே” என்று 

ஒரு பட்டியலை இங்கே படித்தார்கள். 

அடுத்த மாதமான ஜூலை மாதத்தில் தமிழ்நாட்டின் 

நிதிநிலையின் தற்போதைய உண்மையான நிலையை விளக்கும் 

வெள்ளை அறிக்கையை இந்த அரசு வெளியிட இருக்கிறது 

என்பது இதே ஆளுநர் உரையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆக, 

இந்த ஆட்சியை நீங்கள் விட்டுவிட்டுப் போகிறபோது, எவ்வளவு 

கடனை எங்கள்மீது சுமத்திவிட்டு போயிருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் 

அந்த வெள்ளை அறிக்கையிலே வர இருக்கிறது. “சட்டியில் 

இருந்தால்தானே அகப்பையில் வரும்'. நீங்கள் போகிறபோதே 

கடனை வைத்துவிட்டுப் போய்விட்ட பிறகு, இந்த அரசை எப்படி 

நடத்துவது? ஏற்கெனவே நீங்கள் அறிவித்த தஇட்டங்கள், எங்கள் 

தலைவர் கலைஞர் அறிவித்த திட்டங்களெல்லாம் தொடர்ந்து 

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன; அவற்றிக்கும் பணம் ஒதுக்க 

வேண்டும். நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள், தேர்தல் நேரத்தில் 

புதியதாக சில திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறார்; சில திட்டங்களை 

அறிவிக்கவிருக்கிறார். இப்போது கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் 

அறிவித்த திட்டமான 4,000/— ரூபாய் நிவாரணம் கொடுப்பது; 

அறிவிக்காத திட்டம் என்னவென்று சொன்னால், தமிழ்நாட்டில் 

இருக்கிற 2 கோடியே 1 இலட்சம் குடும்பங்களுக்கு 14 வகையான 

அத்தியாவசிய மளிகைப் பொருட்களைக் கொடுக்கிறோம் என்ற 

திட்டமாகும். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) அதேநேரத்திலே ஓர் 

ஆட்சி என்பது 5 அண்டுக்காலத்திற்கு அங்கீகரறிக்கப்பட்டதுதான். 

இந்த ஆட்சியை மக்கள் இங்கு அமர்த்தியிருக்கிறார்கள். இன்னும் 

5 நிதிநிலை அறிக்கைகள் வர இருக்கின்றன; இன்னும் 5 ஆளுநர் 

உரைகள் இருக்கின்றன. ஆக, படிப்படியாக இந்த அரசினுடைய 

பொருளாதாரத்தையும் வளர்த்து, சொல்லப்பட்டவைகளெல்லாம் 

இந்த 2 அண்டுக் காலத்திலே வருமென்ற உத்தரவாதத்தையும் 

இப்போது நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். (மேசையைத் தட்டும் 

ஒலி) ஆக, எங்களுடைய தலைவர், தேர்தல் அறிக்கையிலே
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சொல்லப்பட்ட அத்தனைத் திட்டங்களுக்கும் இந்த ஆட்சியிலே 

அணைகளாகப் பிறப்பிப்பார். நாட்டு மக்களுக்கு அது போய்ச் 

சேரும் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்திலே நம்முடைய மூத்த 

உறுப்பினர் இரு. ஜெயராமன் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு 

வருகிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு கூட்டுறவுத் துறை 
அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. இ. பெரியசாமி: மாண்புமிகு முதல்வர் 
அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் 

முதற்கண் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மாண்புமிகு 

உறுப்பினர் அவர்கள் பேசுகின்றபொழுது, விவசாயிகளுக்குக் 

கடன் தள்ளுபடி கொடுத்ததில் இரசீது வழங்காத காரணத்தால் 

அவர்கள் கடன் பெற முடியவில்லையென்று இங்கே 

தெரிவித்தார்கள். அதற்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமை 

இருக்கிறது. ஏறத்தாழ 16 இலட்சம் விவசாயிகளுக்குப் பயிர்க் 

கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதிலே 12 இலட்சத்து 

30 ஆயிரம் பேர்களுக்கு, அதாவது 76 சதவி௫தம் பேர்களுக்குமேல் 

இதுவரை இரசதுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. (மேசையைத் 

தட்டும் ஓலி) அது தொடர்ச்சியாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

இந்த அரசில் கடன் பெறுவதற்கு எந்தத் தடையும் இல்லை. 

காரணம், இந்தியாவிலேயே முதன்முதலாக 7,000 கோடி ரூபாய் 

விவசாயக் கடனை தள்ளுபடி செய்தவர் கலைஞர் என்பதை 

(மேசையைத் தட்டும் ஓலி) நான் இந்த அவையிலே தெரிவிக்கக் 

கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இது விவசாயிகளுடைய நலன் பேணுகிற 

அரசு. கண்டிப்பாக, விவசாயிகள் யார் வேண்டுமானாலும் கடன் 

பெற்றுக்கொள்ளலாம். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அவர்கள், 1/5 நிமிடங்கள் பேசிவிட்டீர்கள். தயவுசெய்து நன்றி 

சொல்லி அமருங்கள். இன்னும் ஐந்து ஊுப்பினர்கள் பேச 

வேண்டும். 

முனைவர் பொள்ளாச்சி V. ஜெயராமன்: மாண்புமிகு 
நீர்வளத் துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான 

வேண்டுகோள். அனைமலையாறு திட்டம் உடனடியாக 

நிறைவேற்றுவதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் 

என்று நீங்கள் கவர்னர் உரையிலே சொல்லியிருக்கிறீர்கள்.
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அதற்கு நன்றி; பாராட்டுகள். அனால், அதற்கு மேலாக 

அண்ணன் அவர்களுக்குத் தெரியும். மேல் நீராறிலிருந்து 

தண்ணீரைக் கொண்டுபோய் நல்லாறிலே சேர்த்து, நல்லாறிலே 

ar அணையைக் கட்டி, அங்கே 9 டி.எம்.சி. தண்ணீரைத் 

தேக்கு, இருமூர்த்தி அணைக்குக் கொண்டு செல்ல 

வேண்டும். இதற்கு மேல் நீராறு அணையில், மேல் நீராநிலிருந்து 

நல்லாறு கொண்டு செல்வதற்கும், அனைமலையாறு 

அணை கட்டுவதற்கும்சேர்த்து நீங்கள் முயற்சி செய்ய 

வேண்டுமென்பதனை நான் அன்பான வேண்டுகோளாக 

வைக்கிறேன். 

அனைமலையாறு-நல்லாறு திட்டம் அமைப்பதற்காகவும் 

பாண்டியாறு-புன்னம்புழா திட்டம் அமைப்பதற்காகவும் 

தனித்தனியாக இரண்டு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

அன்றைய தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களோடு, நான் 

அனுமதிபெற்று பல மூறை கேரள மாநில அரசாங்கத்தோடு 

பேசிவிட்டு வந்திருக்கிறேன். கேரள மாநிலத்தினுடைய நீர்ப் பாசனத் 

துறை அமைச்சராக இருந்த தரு. கிருஷ்ணன் அவர்கள், இப்போது 

மின்சாரத் துறை அமைச்சராக இருக்கிறார்கள். அவர்களும் 

நல்ல எண்ணத்தோடு இருக்கிறார்கள். கேரள முதலமைச்சரும், 

நம்முடைய அன்றைய தமிழக முதலமைச்சரும் சந்தித்துப் பேசி, 

“நாங்கள் இருவரும் சகோதரர்கள்; அவர்கள் கேட்பதை நாங்கள் 

கொடுப்போம். நாங்கள் கேட்பதை அவர்கள் கொடுப்பார்கள்” 

என்று மனம் ஓத்துவந்த நேரத்தில், கொரோனா பேரிடர் வந்த 

காரணத்தினாலே, அந்தப் பேச்சுவார்த்தை தள்ளிப்போய்விட்டது. 

கொங்கு மண்டல விவசாயிகள் சார்பாக, தயவுசெய்து நீங்கள் 

அதை நிறைவேற்றித் தர வேண்டுமென்று உங்களிடத்திலே நான் 

அன்போடு வேண்டிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

பிற்பகல் /-00 

என்னுடைய பொள்ளாச்சி தொகுதியின் கோரிக்கைகள். 

பொள்ளாச்சி நகராட்சியைச் சுற்றியுள்ள 5 கிராமங்கள் 

பொள்ளாச்சியோடு இணைந்துவிட்டன. மாநகராட்சியாக 

ஆக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஜனத்தொகை உள்ளது. எனவே, 

பொள்ளாச்சியை மாநகராட்சியாகத் தரமுயர்த்த வேண்டுமென்று 

கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்களும், நாங்களும் தேர்தல் 

அறிக்கையிலே சொன்னதைப்போல, பொள்ளாச்சியை 

தலைமையிடமாகக் கொண்டு விரைவிலே நீங்கள் ஒரு புதிய
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மாவட்டத்தை, வேளாண்மைத் துறைக்கான ஒரு மாவட்டமாக 

உருவாக்கித் தர வேண்டும். பொள்ளாச்சியை இன்றைக்கு 

மத்திய அரசு Coir Industries-Oscremor நார் ஏற்றுமதிக்கான 

சிறப்புப் பொருளாதார நகரமாகத் தேர்வு செய்திருக்கிறது. 

எனவே, வளமான வேளாண்மைத் தொழில் நடக்கக்கூடிய 

பொள்ளாச்சியை தலைமையிடமாகக் கொண்டு பொள்ளாச்ச, 

உடுமலைப்பேட்டை, மடத்துக்குளம், வால்பாறை, கிணத்துக்கடவு 

தாலுகாக்களைச் சேர்த்து புதிய மாவட்டத்தை நீங்கள் உருவாக்இத் 

தரவேண்டுமென்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

ஆளும் கட்சியினர் இந்த அரசின்மீது என்ன அக்கறையோடு 

செயல்படுகிறீர்களோ, அதேபோன்று எதிர்க்கட்சியாகிய நாங்களும் 

உங்களோடு துணை நின்று, மக்களுக்கான நல்ல பணிகளைச் 

செய்வதற்குத் துணை வருவோம் என்று சொல்லி, தந்த வாய்ப்புக்கு 

நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

முனைவர் எம்.எச். ஐவாஹிருல்லா அவர்கள். 

முனைவர் எம்.எச். ஜவாஹிருல்லா: மாண்புமிகு பேரவைத் 
தலைவர் அவர்களே, தந்ைத பெறியார் வழியில், அறிஞர் 

அண்ணாவின் ஒளியில், முத்தமிழறிஞர் கலைஞரின் பொலிவில், 

சமூக நீதியின் ஆட்சியை நிறுவி வரலாற்றுச் சாதனைப் படைத்துள்ள 

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி அவர்களுக்கு என் உளங்கனிந்த 

நல்வாழ்த்துகளையும், (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) இதயங்கனிந்த 

நன்றிகளையும் இவ்வேளையில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் என் இதயங்கனிந்த வாழ்த்துகளைத் 

தெறிவித்துக்கொள்கின்றேன். தூய ஆட்சிக்குத் தோள் கொடுக்கவும், 

பாசிசம் வீழ்த்தும் போறில் அறிவு என்னும் வாள் கொடுக்கவும் 

வந்திருக்கின்ற தோழமைக் கட்சி ஊறுப்பினர்களுக்கும், ஜனநாயகக் 

கடமையை மாண்புறச் செய்திட நல்லவை வாழ்த்தி, அல்லவை 

எதிர்த்து, அறத்தோடு நடக்கவேண்டிய கடமையைச் சுமந்துள்ள 

எதிர்க்கட்சி நண்பர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியைத் 

தெறிவித்துக்கொள்கின்றேன். 

சட்டமன்றத் தேர்தல் பரப்புரையின்போது கொடிய 

இநுண்மியான கொரோனா தொற்றுக்கு நான் இலக்காகி நேரடியாக 

பரப்புரையிலே ஈடுபட இயலாத நிலையில், மருத்துவமனையில் 

தவிர சிகிச்சை பெற்றுவந்த நிலையில், திராவிட முன்னேற்றக் 

கழகத்தின் கூட்டணியின்மீதும், அந்தக் கூட்டணியின் தளகர்த்தர்,
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தலைவர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள்மீதும், 

வேட்பாளராகிய என்மீதும் முழுமையான நம்பிக்கை வைத்து 

வாக்களித்து, பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில், 16,253 

வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் என்னை வெற்றிபெறச் செய்த 

பாபநாசம் தொகுதி வாக்காளர்களுக்கு என் நெஞ்சங்கனிந்த 

நன்றிகளை நெகிழ்வோடு இப்பேரவையிலே பதிவு செய்கிறேன். 

வாக்குக் கேட்டு, நேரடியாக வராத நிலையில், என்னை 

தங்களின் பிரதிநிதியாக இந்தப் பேரவைக்கு அனுப்பிவைத்த 

பாபநாசம் தொகுதி வாக்காளப் பெருமக்களுக்கு நன்றி சொல்ல 

வார்த்தைகளே இல்லை. என்மீது அவர்கள் வைத்த நம்பிக்கைக்கு 

முழுமையான அர்ப்பணிப்புமிக்க சேவைகளினால் என் நன்றியைச் 

சமர்ப்பிப்பேன் என்று உறுதியளிக்கின்றேன். 

தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஆதரவு பேரலையால் இந்த அரசு 

ஆட்சியை வென்றாலும், கொரோனா பெருந்தொற்றின் 

இரண்டாம் அலை மாபெரும் சவாலாக இந்த அரசின் 

முன்னால் நின்றது. வெற்றி விழா, பதவியேற்பு விழா உள்ளிட்ட 

எழுச்சி விழாக்களைப் புறந்தள்ளிவிட்டு, மானுடத்தை வீழாமல் 

காக்கும் பெரும் போரில் தளபதி தலைமையிலான இந்த அரசு 

முழுவீச்சில் களம் இறங்கியது. (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) வல்லரசு 

நாடுகளைக்கூட விழிபிதுங்கி நிற்கவைத்த கொடுந்தொற்று 

தநுண்மியான கொரோனா வைரசை எதிர்க்க அறிவார்ந்த 

அதிரடி நடவடிக்கைகள்மூலம், அனைவரையும் அரவணைத்து, 

அலோசனைகளைப் பெற்று, அதேநேரத்தில் 24 மணி நேரமும் 

இந்த அரசையும், அரசைச் சார்ந்தவர்களையும் செயல்பட 

வைத்து கொரோனாவைக்  குட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவந்த 

தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு தமிழக மக்களின் 

சார்பாக எனது நன்றியையும் மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும் 

தெறிவித்துக்கொள்கின்றேன். 

இந்த கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு எதிரான போரிலே 

களப் பணியாளர்களாக, முன்களப் பணியாளர்களாகப் 

பணியாற்றிக்கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், 

குூய்மைப் பணியாளர்கள், காவலர்கள், உள்ளாட்சித் 

துறையைச் சார்ந்த அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய 

பாராட்டுகளையும், நன்றியையும் இந்த நேரத்திலே 

தெறிவித்துக்கொள்கின்றேன். இந்த ஒன்றரை மாதக் காலத்தில் 

கடுமையான மருத்துவ நெருக்கடி நிலைகளுக்கு மத்தியில், பெண்கள் 

உட்பட ஏழையெளிய மக்கள் பயனடையக்கூடிய வகையில், 

பல திட்டங்களை முன்னெடுத்து, மக்களுடைய துயரங்களைப்



ஆளுநர் உரை — விவாதம் 97 

2021 ஜூன் 22] [மூனைவர் எம்.எச். ஐவாஹிருல்லா] 

போக்குவதற்கு சிறப்பான பணிகளைச் செய்திருக்கின்ற தமிழக 

முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். 

பிற்பகல் I-05 

பதினாறாவது சட்டமன்றப் பேரவையின் முதல் 

கூட்டத்தொடரில் மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் ஆற்றிய உரை 

இந்த அரசின் அடித்தளம், திராவிட இயக்கத்தின் சமூக நீதிக் 
கொள்கைகளே என்பதைப் பார் போற்ற பறைசாற்றியுள்ளது. 

(மேசையைத் தட்டும் ஓலி) புரட்சியாளர் அம்பேத்கரிலிருந்து 

தொடங்கி, பேரறிஞர் அண்ணா, முத்தமிழறிஞர் கலைஞர், 

இறுதியில் இது தந்ைத பெரியார் கனவுகண்ட சமத்துவ, சமூக நீதி, 

சமுதாயம் படைக்கும் ஆட்சி என்று ஓங்கி முழங்கியிருக்கின்றது. 

திராவிட இயக்கச் சிந்தனையாளர்களையும், ஓட்டுமொத்த 

தமிழ்கூறும் நல்லுலகையும் இந்த நிலைப்பாடு மனம்குளிர 

வைத்திருக்கின்றது. இந்தியாவின் பிற மாநிலங்கள் திரும்பிப் 

பார்க்கக்கூடிய வகையில் இந்த ஆட்சி அமையும் என்ற ஆளுநரின் 

உரைவீச்சு, திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் என்று பேசுவோரை 

வெட்கம் கொள்ள வைத்திருக்கிறதென்று சொன்னால், அது 

மிகையாகாது. (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) “மாநிலங்களின் 

உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதில் உறுதியாக நிற்பதுடன் உரிமைகள் 

மீறப்பட்டால் அரசமைப்பின் துணையோடு அதைக் கடுமையாக 

எதிர்க்கும்” என்று ஆளுநர் உரையிலே உள்ள பிரகடனம், இந்த 

அரசு வீரியமிக்க, நிலைகுலையாத, செயலாற்றல்மிக்க அரசு 

என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்திருக்கின்றது. (மேசையைத் 

தட்டும் ஒலி) 
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்தப் 

பேரவையிலே நேற்றையதினம் மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் 

ஆற்றிய உரையை முழுமையாக, திறந்த மனதோடு வா௫த்துப் 

பார்க்கும்போது, பத்திக்குப் பத்தி, நிருவாகத்தில் புதுமையைப் 

புகுத்திய நுட்பங்களால் அந்த உரை நிரம்பியிருப்பதை 

உணர முடி௫ன்றது. கடந்தகால ஆட்சியாளர்களின் 

திறனற்ற நிருவாகத்தினால், வீழ்ந்து கிடக்கும் தமிழ்நாட்டின் 

பொருளாதாரத்தை நிமிர்த்துவதற்காக, ஒன்றிய அரசுக்கு 

அலோசனை வழங்கிய அரிய பொருளாதார நிபுணர்களைக் 

கொண்ட குழுவை, தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஆலோசகர்களாக 

நியமிக்கும் இந்த அரசு, (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) நிருவாகத்தில் 

புதுமைகளைப் புகுத்தி, சாதனைகளை நிகழ்த்த உள்ளது 

என்பதற்குச் சான்றாக அமைந்திருக்கின்றது.
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“தற்போதுள்ள மனிதவள மேலாண்மைக்கான அமைப்புமுறை, 

மிக முக்கியமான தரவு அமைப்புகள், தணிக்கை, கண்காணிப்பு 

செயற்பாடுகள் அகியவை முழுவதுமாக சீர்செய்யப்படும்” 

என்றும், “இந்த அரசால் செலவிடப்படும் ஓவ்வொரு ரூபாயும் 

குடிமக்களுக்கு முழுமையாகப் பலனளிப்பதை இந்த அரசு 20/5) 

செய்யும்” என்ற ஆளுநர் உரையின் பிரகடனம், ஒரு நேர்மையான 

நிருவாகத்தை அளிப்பதற்கு மாண்புமிகு தளபதி தலைமையிலான 

அரசு கொண்டுள்ள உறுதியை வெளிப்படுத்துகிறது. தரய்மையான 

நிருவாகத்தை ஊுதி செய்ய, “லோக் ஆயுக்தா அமைப்பிற்கு 

புத்துயிரும், உரிய அதிகாரமும் அளிக்கப்படும்” என்ற 

அறிவிப்பையும், “பல்வேறு அரசு அமைப்புகளால் வழங்கப்படும் 

பொது சேவைகளை முறைப்படுத்திட, “சேவைகள் உறிமைச் சட்டம்” 

அறிமுகப்படுத்தப்படும்” என்ற அறிவிப்பையும் உண்மையிலேயே 

புரட்சிகரமான அறிவிப்புகளாக நாங்கள் கருதுகிறோம். 

முறைகேடான 4 வேளாண் சட்டங்களைத் திரும்பப் 

பெறக்கோரி 200 நாட்களுக்கும் மேலாக தலைநகர் டெல்லியில் 

போராடிவரும் விவசாயிகளின் முதுகெலும்பை, ஓன்றிய அரசு 

முறிக்க முயலும் நிலையில், நமது நாட்டின் முதுகெலும்பாகத் 

திகழும் விவசாயிகளின் நீண்ட காலக் கனவாகவும், எங்கள் 

கோரிக்கையாகவும் இருந்ததை ஏற்று, “வேளாண்மைக்கென்று 

தனி நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் என்ற அறிவிப்பு 

மெச்சத்தக்க அறிவிப்பு. அதேபோல, வருகின்ற வரவு-செலவுத் 

திட்டக் கூட்டத் தொடரிலே 3 வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராகத் 

தமிழக சட்டப் பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும் என்று 

நம்முடைய அவையிலே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 

இன்று செய்த அறிவிப்பையும் பாராட்டுகின்றோம். அதற்காக 

நன்றி சொல்லக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். 

இதேநேரத்தில், தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரங்களைச் 

சிதைக்கும் மாநில அரசின் ஹைட்ரோ கார்பன் மற்றும் எண்ணெய் 

துரப்பனத் இட்டங்களுக்கு இந்த அரசு அனுமதியளிக்காது என்ற 

முழுமையான நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது. குறிப்பாக, 

தற்போது வேளாண் பாதுகாப்பு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 

பகுதியை உள்ளடக்கிய புதுக்கோட்டை, வட தெரு பகுதியில் 

எண்ணெய்க் கணறு அமைப்பதற்கான ஒன்றிய அரசின் சர்வதேச 

ஏலமிடும் நடவடிக்கை, தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தால் இயற்றப்பட்ட 

வேளாண் பாதுகாப்பு மண்டலச் சட்டத்தை அவமதிப்பதாக 

இருக்கின்றது.
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பிற்பகல் I-10 

இதேபோல, அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் 

திட்டத்திற்கு அனுமதி கேட்டு, ONGC நிறுவனம், தமிழ்நாடு 

அரசுக்குக் கடிதம் எழுதியிருப்பதாகச் செய்திகள் வருகின்றன. 

ONGC நிறுவனத்தின் கோரிக்கையினை நிராகரிப்பதுடன், தமிழக 

மக்களின் நலனுக்குத் இங்கு விளைவிக்கும் எந்த ஒரு திட்டத்திற்கும் 

இந்த அரசு நிச்சயமாகத் துணை போகாது என்ற நம்பிக்கை 

இருக்கின்றது. 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு தொழில் துறை 
அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. தங்கம் தென்னரசு: மாண்புமிகு பேரவைத் 
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் முனைவர் 

ஐவாஹிருல்லா அவர்கள், தன்னுடைய பேச்சிலே ஹைட்ரோ 

கார்பன் திட்டம், ONGC drilling பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். 

அவை குறித்து, இந்த அவைக்கு, நான் என்னுடைய கருத்துகளைத் 

தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். ஓன்றிய அரசினுடைய பெட்ரோலியம் 

மற்றும் இயற்கை எரிவாயுக் கழகம் ONGC, அரியலூர் மற்றும் 
கடலூர் மாவட்டங்களில் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு இருப்பதைக் 

கண்டறியும்பொருட்டு புதிய ஆய்வுக் கிணறுகள் அமைப்பதற்கான 

சுற்றுச்சூழல் அனுமதியினைக் கோரி, மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்பீட்டுக் குழுமம் 501&8&-க்கு விண்ணப்பம் கொடுத்திருந்தது. 

மேலும், தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல 

மேம்படுத்துதல் சட்டம், 2020-0, அறிவிக்கப்பட்ட டெல்டா 

மாவட்டங்களான தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் 

மாவட்டங்கள் முழுமையாகவும்; கடலூர் மாவட்டத்தினுடைய 

காட்டுமன்னார்கோவில், மேல்புவனகிரி, கரப்பாளையம், 

பரங்கிப்பேட்டை மற்றும் குமராட்சி வட்டாரங்கள் 

மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தினுடைய அறந்தாங்கி, 

அவுடையார்கோவில், மணமேல்குடி, திருவரங்குளம் மற்றும் 

கறம்பக்குடி, வட்டாரங்களில் புதிய எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு 

கணறுகளுக்காக, ஆய்வு செய்வதற்கோ அல்லது Arilling என்று 
சொல்லக்கூடிய தோண்டுவதற்கோ, உற்பத்தி செய்வதற்கோ 

தேவையான எந்தவிதமான அனுமதியினையும் தமிழ்நாடு அரசு 

வழங்காது என்று விவசாயப் பெருங்குடி மக்களின்மேல் அக்கறை 

கொண்டுள்ள இந்த அரசின் சார்பாக, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள் (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) ஏற்கெனவே அளித்துள்ள
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அறிக்கையின் அடிப்படையில், மீண்டும் இந்த அரசின் சார்பிலே 

நான் திட்டவட்டமாகத் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். 

இந்தமாவட்டங்களுக்கு, அதாவது இதில்குறிப்பிட்டி ருக்கக்கூடிய 

மாவட்டங்களுக்கு வெளியே எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு 

உற்பத்தி செய்யும் திட்டங்களினால் சுற்றுச்சூழலுக்கும், உழவர் 

பெருங்குடி மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கும் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்புகளைக் கண்டறிய ஒரு வல்லுநர் குழு தமிழ்நாடு அரசால் 

மிக விரைவிலே அமைக்கப்படும். இந்த வல்லுநர் குழு, நிலத்தடி 

நீர், மண்வளம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் 

திட்டங்களினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளைத் தீவிரமாக 

ஆராயும். மேலும், இந்த வல்லுநர் குழு, பொதுமக்களின் 

கருத்துக்களை கேட்டு, இத்திட்டங்களினால் பொதுமக்களஞசுடைய 

வாழ்வாதாரத்திற்கும், உணவுப் பாதுகாப்பிற்கும் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்புகளைக் கண்டறியும். தற்போது ONGC நிறுவனத்தால் 

அரியலூர் மாவட்டத்தில், 10 எண்ணெய் கிணறுகளுக்கும், 

கடலூர் மாவட்டத்திலே 5 எண்ணெய் கிணறுகளுக்கும் ஆய்வுகள் 

மேற்கொள்ள சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கோரி அளிக்கப்பட்ட 

விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனைக்குப் பின்பு, மாநில சுற்றுச்சூழல் 

தாக்க மதிப்பீட்டுக் குழுமத்தால் இத்திட்டங்களால் ஏற்படக்கூடிய 

சமூக, பொருளாதார மற்றும் சூழலியல் பாதிப்புகள் குறித்த 

தகவலின்மையாலும், அதில் பல்வேறு குறைபாடுகள் 

இருப்பதாலும், 21-6-2021 அன்று அவை நிராகறிக்கப்பட்டுள்ளன 

என்பதையும் நான் இந்த மன்றத்திற்குத் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். 

(மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

தமிழ்நாடு அரசைப் பொறுத்தமட்டில், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

உழவர்களின் நலனிற்குக் கேடு விளைவிக்கக்கூடிய நிலக்கறி 

படுகை, methane, மென்களிக்கல் எரிவாயு, shale gas போன்ற 

உற்பத்தித் திட்டங்களுக்குத் தமிழ்நாட்டின் நிலப் பகுதிகளில் 

அனுமதி வழங்கப்பட மாட்டாது என்பதையும் தமிழ்நாடு அரசின் 

சார்பாக திட்டவட்டமாக இந்த அவைக்கு நான் தெரிவிக்க 

விரும்புகிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

முனைவர் எம்.எச். ஜவாஹிருல்லா அவர்கள்.
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முனைவர் எம்.எச். ஜவாஹிருல்லா: மாண்புமிகு பேரவைத் 

தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுடைய 

தெளிவான அறிவிப்புகளுக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். 

ஆளுநர் உரையில், “கல்வி முன்னேற்றம், பொருளாதார 

மேம்பாடு மற்றும் வீட்டு வசதிகளை சிறுபான்மையினர் எளிதில் 

பெறுவதற்கான திட்டங்களை, சச்சார் குழுவின் பரிந்துரைகளை 

அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த அரசு திறம்பட செயல்படுத்தும்” 

என்று  குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை மனதார வரவேற்கின்றேன். 

முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள், வழங்கிய சமூக நீதியான 

முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்கு 3.5 விழுக்காடு தனி இட ஒதுக்கீடு, கடந்த 

கால ஆட்சியிலே சரியான முறையிலே கடைப்பிடிக்கப்படவில்லை. 

எனவே, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், 

தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையம் உள்ளிட்ட 

அரசின் சார்பில் நடத்திய தேர்வுகள் மற்றும் நேரடி நியமனங்கள் 

மூலமாக இந்த இட ஒதுக்கீடு அமல்படுத்தப்பட்ட 2009 

ஆம் அண்டிலிருந்து இன்று வரையில் இட ஒதுக்கீட்டின் 

அடிப்படையில் நிரப்பப்படாமல் இருக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட 

முஸ்லிம் பணியாளர்களுக்கான இடங்கள் குறித்து ஓய்வு பெற்ற 

உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் குழு அமைத்து, விசாரணை 

நடத்தி, தனி இட ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில், நிரப்பப்படாத 

பணியிடங்களில் பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம் பணியாளர்களுக்கான 

இடங்கள், சிறப்புப் பணியாளர் சேர்ப்பின் மூலமாக நிரப்பப்பட 

வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். 

பிற்பகல் 112 

“உரிய நிர்வாக மற்றும் சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள்மூலமாக 

வக்ஃபு வாரியத்தின் நிலங்கள் பாதுகாக்கப்படும்” என்று ஆளுநர் 

உரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை வரவேற்கின்றேன். இந்து, 

சமய அறநிலையத் துறைக்குச் சொந்தமான ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட 

சொத்துகளை மீட்க இந்த அரசு அதிரடியாக எடுத்துவரும் 

நடவடிக்கைகள் அனைத்துத் தரப்பினரின் பாராட்டுகளைப் 

பெற்றுள்ளது. இதே அடிப்படையில், ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட வக்ஃபு 

சொத்துகளை மீட்கவும், இந்த அரசு உறுதியான நடவடிக்கை 

எடுக்கும்” என்ற நம்பிக்கையை ஆளுநரின் உரை ஏற்படுத்தியுள்ளது 

என்பதை இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட விரும்புகிறேன்.
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தமிழகத்தில், பள்ளிவாசல்கள், தர்காக்கள் போன்றவை 

கொரோனா நோய்த் தொற்று காரணமாக மூடப்பட்டிருக்கின்றன. 

இதில் பணியாற்றக்கூடிய ஊழியர்கள், மிகப் பெறிய அளவிலே 

பாதிக்கப்பட்டி ருக்கின்றார்கள். எனவே, உலமாக்கள், முகாதீன்கள், 

தர்கா சேவகர்கள் அகியோருக்கு உலமாக்கள் நல வாரியத்தின் 

மூலமாக eh.5,000/- உதவித் தொகை தரப்பட வேண்டுமென்று 

இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, குடியுரிமை 

திருத்தச் சட்டம் குறித்து ஆளுநர் உரையில் எதுவுமே 
குறிப்பிடப்படவில்லை என்று சிலர் விமர்சித்தார்கள். 

ஆனால், இன்றையதினம், இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மையைச் 

சிதைக்கக்கூடிய, மதத்தின் பெயரால் மக்களைப் 

பிளவுபடுத்தக்கூடிய “குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தைத் 
தமிழ்நாட்டில் அனுமதிக்க மாட்டோம்; அதற்கான ஒரு 

தர்மானத்தை வரக்கூடிய வரவு-செலவுத் திட்டக் கூட்டத் 

தொடரிலே நிறைவேற்றுவோம்” என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள் கழிவிரக்கத்துடன் இந்த அவையிலே அறிவித்ததைப் 

பாராட்டுகின்றேன். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) அதற்காக நான் 

நன்றி தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். 

CAA-6G எதிராக கடந்த காலங்களில், தமிழகத்திலே மிகப் 

பெரிய போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. குறிப்பாகச் சொல்ல 

வேண்டுமென்றால், 2019 டிசம்பர் 23 ஆம் தேதியன்று, CAA, NRC, 

NPR-&@ எதிராக இன்றைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர், அன்றைய 

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள் தலைமையில், சென்னையில் 

எழுச்சி மிகுந்த பேரணி; இந்தியாவே இரும்பிப் பார்க்கக்கூடிய 

வகையிலான ஒரு பேரணி நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து, 

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில், CAA-SG எதிராக மிகப் பெறிய 

போராட்டங்கள் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்றன. அந்தப் 

போராட்ட களங்களுக்கெல்லாம் நேரிலே சென்று, தனது ஆதரவை 

மாண்புமிகு தளபதி அவர்கள் காட்டி வந்தார்கள். பரிவோடு 

அவர்களுடைய கோரிக்கைகளுக்கெல்லாம் செவிமடுத்தார்கள். 

ஆனால், கடந்த ஆட்சியில், அந்தப் பேரணியிலே பங்கு கொண்ட 

தலைவர்கள்மீது மட்டுமல்ல, இந்தப் போராட்டங்களை 

நடத்தியவர்கள்மீது, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் உட்பட 

அனைவரின்மீதும் பல்வேறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. 

சென்ற ஆட்சியின் இறுதிக் காலத்தில் இந்த வழக்குகளெல்லாம் 

வாபஸ் பெறப்படும் என்று அறிவிப்பு செய்தார்கள். அனால்,
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அது நடைமுறைக்கு வரவில்லை. எனவே, CAA தொடர்பான 

போராட்டங்கள்மீது, கடந்த ஆட்சியில் போடப்பட்ட அனைத்து 

வழக்குகளையும் திரும்பப் பெறுவதற்கு இந்த அரசு நடவடிக்கை 

எடுக்க வேண்டுமென்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

7 பேர் விடுதலை தொடர்பாக, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள் சிறந்த முன்னெடுப்புகளை எடுத்து வருகிறார்கள். 

அதில் நிச்சயமாக அவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற 

நம்பிக்கை இருக்கின்றது. அதேபோல, 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக 

தமிழக சிறையிலே வாடக்கூடிய அனைத்து சிறைவாசிகளையும் 

பாரபட்சம் இல்லாமல் விடுதலை செய்வதற்கான நடவடிக்கையை 

எடுக்க வேண்டும். Article /6/-11 gives unfettered rights—’wr@Guo 

தலையிட முடியாத ஓர் உரிமையை மாநில ஆளுநருக்கு 

அரசமைப்புச் சட்டத்திவுடைய 16-வது பிரிவு” தருகின்றது. 

எனவே, சிறைத் தண்டனை என்பது வாழ்நாள் முழுவதும் 

சிறைத் தண்டனை அல்ல. சிறைத் தண்டனையே ஒரு 

reformation-éarasaror. எனவே, அந்த அடிப்படையில், இந்தக் 

கோரிக்கையையும் கனிவோடு இந்த அரசு பறிசீலனை செய்ய 

வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

என்னுடைய பாபநாசம் தொகுதி தொடர்பான சில 

கோறிக்கைகளை மட்டும் சுருக்கமாக எடுத்துவைத்து, என்னுடைய 

உரைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்றேன். பாபநாசம் தொகுது, 

சுவாமிமலையில் முருகன் கோயில் இருக்கின்றது. சுவாமி மலையை 

சுற்றுலாத்தலமாக மாற்ற வேண்டும்; அறிவிக்க வேண்டுமென்பது 

மக்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கின்றது. அந்தக் கோரிக்கையை 

இந்த அரசு நிறைவேற்றித் தர வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

பாபநாசம் தொகுதியில் உள்ள திருமண்டங்குடி இிருஅரூரான் 

தனியார் சர்க்கரை ஆலை கடந்த நான்காண்டுகளாகச் 

செயல்படாமல் உள்ளது. 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

தொகுதி கோரிக்கைகள் இருந்தால், அமைச்சர் அவர்களிடம் 

கொடுத்துவிடுங்கள். 

முனைவர் எம்.எச். ஜவாஹிருல்லா: இதோ முடித்துவிடுகிறேன். 

இருமண்டங்குடி தஇிருஅரூரான் தனியார் சர்க்கரை அலை 

மூடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஆலையைத் திறப்பதற்கும், 
விவசாயிகளுக்கான நிலுவைத் தொகையைத் திரும்பக்
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கொடுப்பதற்கும், தொழிலாளர்கள் மீண்டும் வளமான 

வாழ்வு வாழ்வதற்கும் இந்த அரசு முன்வர வேண்டுமென்று 

கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

பிற்பகல் 1-20 

கொள்ளிடத்திற்கு மேலே அழகிய மணவாளத்துலிருந்து 

கருப்பூரை இணைக்கும் மேல்பாலப்பணி பாதியிலேயே நிற்கின்றது. 

மேலராமநல்லூரிலிருந்து கருப்பூர் வரை மீதி பாலத்தைக் கட்டி 

முடித்தால், பாபநாசத்திலிருந்து அரியலூருக்கு செல்லக்கூடிய 
தூரம் சுமார் 17 கிலோ மீட்டர் குறைந்துவிடும். கும்பகோணம் 

மக்களுக்கும் இது பயன்தரும். அந்த பாலத்தின் கட்டுமானப் 

பணியை விரைந்து தொடங்கி, முடிக்கவேண்டுமென்று 

கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

பாபநாசத்திலே நவீன அறிசி அலை ஓன்று அமைக்கப்பட 

வேண்டுமென்றும், அம்மாப்பேட்டையை தலைமையிடமாகக் 

கொண்டு புதிய தாலுகா உருவாக்க வேண்டுமென்றும் 

கேட்டுக்கொள்கிறேன். பாபநாசத்தில் அரசு கலைக் கல்லூரி 

தொடங்கப்பட வேண்டுமென்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: நன்றி சொல்லி, 
சிறுபான்மையினர் நலன் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத் 

துறை முடியுங்கள். 

முனைவர் எம்.எச். ஜவாஹிருல்லா: மாண்புமிகு பேரவைத் 
தலைவர் அவர்களே, சமக நீதியின் புதிய மைல்கல்களை இந்த 

அரசு தொட்டிட, தமிழகத்தை இந்திய ஒன்றியத்தில் வளமிக்க 

மாநிலமாக உருவாக்கிட, தமிழர்களுக்கு தலைநிமிர்வை அனைத்து 

தளங்களிலும் அளித்திட, இந்த அரசுக்கு என் இதயம் கனிந்த 

வாழ்த்துகளைத் தெறிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு சிறுபான்மையினர் 
நலன் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத் துறை அமைச்சர் 

அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. செஞ்சி K.S. மஸ்தான்: மாண்புமிகு 
பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்களுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை முதலில் 

தெறிவித்துக்கொள்கிறேன். மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் 

வக்ஃபு வாரிய சொத்துகளைக் காப்பாற்றுவதற்கு அரசு முன்வர 

வேண்டுமென்று சொன்னார்கள். ஒரு மாத காலத்தில் இரண்டு,
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மூன்று இடங்களில், வக்ஃபு வாரியத்திற்குச் சொந்தமான 

சொத்துகளை ஆய்வு செய்து, அவற்றைக் கைப்பற்றுவதற்கான 

அளவிற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இன்னும் 

பல இடங்களில் சொத்துகளை ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். 

ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து மீட்டு வக்ஃபு சொத்துகளைக் காப்பாற்றும் 

இந்த அரசாங்கத்தின்மீது உள்ள நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் 

ஹுதியாகச் செயல்படுவோம் என்பதை இதன் மூலமாகத் 

தெரறிவித்துக்கொள்கிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர், 
இரு. & ரவி அவர்கள். 

*திரு. ௬. ரவி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த 
பதினாறாவது சட்டமன்றப் பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடரிலே, 

2021 ஆம் அண்டிற்கான மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் உவந்தளித்த 

உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின்மீது நடைபெற்றுவரும் 

விவாதத்திலே அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் 

கழகத்தின் சார்பாக என்னுடைய கருத்துகளை எடுத்துரைக்க 

வாய்ப்பு வழங்கிய பேரவைத் தலைவருக்கு என் நன்றியைத் 

தெரறிவித்துக்கொள்கிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ஏழையெளிய 

மக்களுக்காகவே அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் 

கழகம் என்ற மாபெரும் கழகத்தைத் தொடங்கி, தொடர்ந்து 1/ 
ஆண்டுக் காலம் எந்த இயக்கத்திற்கும் இல்லாத பெருமையாக, 

தமிழகத்தின் முடிசூடா மன்னனாக இருந்து, மறைந்த மனித 

புனிதம், மாணிக்கத் தலைவன் என்றும் தமிழக மக்களின் 

உள்ளமெல்லாம், இல்லமெல்லாம் நிறைந்திருக்கக்கூடிய 

புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். அவர்களை வணங்குகிறேன். எம். 

ஜி.ஆர். அவர்களின் மறைவிற்குப் பின்னால், அனைத்திந்திய 

அண்ணா. திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை அலமரமாய், 

எஃகுக் கோட்டையாய் வளர்த்து, அண்ட கட்சி மீண்டும் 
தொடர்ந்து ஆளுகிற உரிமையைப் பெற்றுக் கொடுத்துவிட்டு, 

வங்கக் கடலோரம் மீளா துயில் கொண்டிருக்கிற இதய தெய்வம் 

புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களையும் வணங்குகிறேன். 

அம்மா அவர்களுடைய மறைவிற்குப்பின்னால், இந்த நாட்டை 

ஒரு சாமானியன் அளவேண்டும் என்ற பேரறிஞர் பெருந்தகை 

அண்ணா அவர்களுடைய கனவை நனவாக்கி, ஓர் இயக்கத்தில் 

உழைக்கும் தொண்டனும் முதலமைச்சராக வரமுடியும் 

என்ற ஒரு புதிய வரலாற்றைப் படைத்து, தமிழகத்தினுடைய
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முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்று, 4 அண்டுக் காலம் சிறப்பான 

திட்டங்களைத் தந்து, பல்வேறு துறைகளில் தமிழகத்தை 

முன்னோடி மாநிலமாகக் கொண்டுவந்து, உலகையே அச்சுறுத்திக் 

கொண்டிருக்கின்ற கொரோனா வைரஸைக் கட்டுப்படுத்தி, 

தமிழகத்தை கொரோனா இல்லா மாநிலமாக உருவாக்கி, நடந்து 

முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் கழகம் மற்றும் கூட்டணி 

வேட்பாளர்களுக்காக இருபதாயிரம் கிலோ மீட்டர் சூறாவளி 

சுற்றுப் பயணம் செய்து, 75 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை 

வெற்றிப்பெறச் செய்து, இம்மாமன்றத்தில் மிகப் பெரிய 

எதிர்க்கட்சியாக கழகத்தை உருவாக்கியதோடு மட்டுமல்லாமல், 

தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த எனக்கு ராணிப்பேட்டை 

மாவட்டக் கழகச் செயலாளராகப் பொறுப்பினை வழங்கு, 

அரக்கோணம் சட்டமன்றத் தனித் தொகுதியிலே தொடர்ந்து 

நான்காவது முறையாகப் போட்டியிட வாய்ப்பினை வழங்கி, 

மூன்றாவது முறையாக hat-trick வெற்றியை 27 ஆயிரம் வாக்குகள் 
வித்தியாசத்தில் பெறச் செய்து, எதிர்க்கட்சியினுடைய துணைக் 

கொறடாவாக நியமனம் செய்த எங்களுடைய எதிர்கட்சித் 

தலைவர், கழக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர், குடிமராமத்து 

நாயகன் எளிமைக்குச் சொந்தக்காரர், ஐயா எடப்பாடியார் 

அவர்களை வணங்குகிறேன். அவருக்கு உறுதுணையாக, உற்ற 

சகோதரனாகக் கழகத்தை வழிநடத்திச் செல்கின்ற ஜல்லிக்கட்டு 

நாயகன், கழக ஒருங்கிணைப்பாளர், எதிர்க்கட்சித் துணைத் 

தலைவர் ஐயா இரு. ஓ.பி.எஸ். அவர்களையும் வணங்குகிறேன். 

பிற்பகல் 1-25 

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் கழகத்தை 100 சதவிகதம் 

வெற்றி பெறச் செய்து, எப்போதும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் 

அ௮.இ.அ.இ.மு.க-வின் கோட்டை என உலா வரும் எங்கள் 

எதிர்க்கட்சக் கொறடா அண்ணன் திரு. எஸ்.பி. வேலுமணி 

அவர்களையும் வணங்குகிறேன். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்களையும், மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களையும், 

சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் வணங்குகிறேன். எனக்கு 

தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக, hat-trick வெற்றியைப் பெற்றுத் 

தந்த அரக்கோணம் தொகுதி வாக்காளப் பெருமக்களுக்கும், 

எனக்காகத் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்த கூட்டணிக் கட்சித் 

தலைவர்களுக்கும், எனது வெற்றிக்காக உழைத்த கழக மற்றும் 

கூட்டணிக் கட்சி நிருவாகிகளுக்கும், தொண்டர்களுக்கும் 

இந்த நேரத்தில் என்னுடைய பணிவான நன்றியினைத் 

தெறிவித்துக்கொள்கிறேன்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ஆளுநர் 

உரைமீதான விவாதத்திற்குச் செல்வதற்கு முன், என்னுடைய 

மாவட்டம் மற்றும் தொகுதி சார்ந்த கோரிக்கைகளை அரசினுடைய 

கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகின்றேன். வேலூர் மாவட்டம், மிகப் 

பெரிய மாவட்டம். வெயிலுக்குப் பெயர்போன மாவட்டமாகும். 

பின்தங்கிய மக்களுக்கு வருவாய்த் துறையினுடைய சேவைகள் 

விரைவாகச் சென்றடைய வேண்டும்; மக்கள் வளர்ச்சி அடைய 

வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் எதிர்க்கட்சித் 

தலைவர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது, மூன்று 

மாவட்டங்களாகப் பிரித்து, எங்களுக்கு புதிய ராணிப்பேட்டை 

மாவட்டத்தைத் தந்து வரலாறு படைத்தார்கள். அப்படிப் புதிதாக 

உருவாக்கப்பட்ட ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்திற்கு ஓர் அரசு 

மருத்துவக் கல்லூரியை மாவட்டத்தின் மையப் பகுதியில் அமைக்க 

வேண்டுமென இந்த அரசைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

எங்கள் மாவட்டம் தொழில் வளர்ச்சி அடைய கன்னியாகுமரி- 

இருப்பது தொழிற்பிரிவு சாலைத் இட்டத்தில் நிலுவையிலிருந்த 
ST CHAT அரக்கோணம் வழியாகத் திருத்தணி வரை செல்கின்ற 

சாலைத் திட்டத்திற்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஐயா எடப்பாடியார் 

அவர்கள், 320 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பணி 

உத்தரவு வழங்கியிருக்கிறார்கள். அந்தப் பணியை விரைவுபடுத்த 

வேண்டுமென இந்த அரசைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தின் கடைக்கோடியில் உள்ள 

தொகுதி அரக்கோணம் ஆகும். பெரிய அரசு மருத்துவமனைக்குச் 

செல்ல வேண்டுமென்றால், வேலாரர் அல்லது சென்னைக்கு 

வர வேண்டும். கொரோனா தொற்றுக் காலமாக இருப்பதால், 

அரக்கோணம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள ஏழையெளிய மக்கள் 

நலன் கருதி, அரக்கோணம் அரசு பொது மருத்துவமனையை 

மாவட்டத் தலைமை மருத்துவமனையாகத் தரமுயர்த்த வேண்டும் 

என்றும், மருத்துவமனையில் C.T. Scan, Ventilator வசதி மற்றும் 
நான்கு dialysis கருவிகள் போன்ற வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தர 

வேண்டும் என்றும் இந்த அரசைக் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த அரசு 

புதிதாகப் பொறுப்பேற்று, இந்த ஆளுநர் உரை நிகழ்த்தப் 
பெற்றிருக்கிறது. ஆளுநர் உரை என்பது இந்த அரசின் கொள்கை 

அறிவிப்பாக இருக்க வேண்டும். இது புதிய அரசின் ஆரம்பம். 

இந்த ஆரம்பம் முதலே, மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுத்த வேண்டும்.



108 ஆளுநர் உரை - விவாதம் 

[திரு. சு. ரவி] [2021 ஜுன் 22 

“விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும்” என்று சொல்வார்கள். 

விதை தரமாக இருந்தால்தான் முளைப்பு வரும். அப்படி 

ஹுதியான அறிவிப்பாக இருக்க வேண்டும். இந்த ஆளுநர் உரை 

அப்படி அமையாதது எல்லோருக்கும் ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்தைத் 

தந்திருக்கிறது. இந்த அளுநர் உரையில் 48 பக்கங்கள் இருக்கிறதே 

தவிர, நோக்கம் எதுவும் இல்லை. பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் 

சொன்னார்கள், “களறாத சோறு வேகாது; Fairs தலை படியாது; 

துவைக்காத துணி வெளுக்காது' என்று. இவற்றைப் போலத்தான் 

இது நோக்கமில்லாத ஆளுநர் உரையாக இருக்கிறது. 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழகத்தில் பத்து 

ஆண்டுக்கால அம்மாவினுடைய ஆட்சியில் சிறப்பான திட்டங்கள், 

சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. நூறாண்டுகளில் நிறைவேற்ற 

முடியாத திட்டங்கள், சட்டங்கள் எல்லாம் பத்து அண்டுகளில் 

நிறைவேற்றப்பட்டி ருக்கின்றன. அம்மாவினுடைய மறைவிற்குப் 

பின், ஐயா எடப்பாடியார் அவர்கள் நாற்பது ஆண்டுகளில் 

செய்ய முடியாத சாதனைகளையெல்லாம் நான்கு ஆண்டுகளில் 

செய்து காட்டினார்கள். தமிழக அரசின் வரலாற்றிலே எப்போதும் 

இல்லாத அளவில் ஓரே அண்டில் 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளைக் 

கொண்டு வந்தார். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) அந்த 1! மருத்துவக் 

கல்லூரிகளின் கட்டுமானப் பணிகள் விரைவுபடுத்தப்படும் என 

ஆளுநர் உரையிலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அரசு பள்ளிகளிலே 

படிக்கக்கூடிய ஏழையெளிய மாணவ-மாணவியரின் மருத்துவக் 

கனவினை நனவாக்கிட 7.5 சதவிகிதம் உள் இட ஒதுக்கீடு சட்டம் 

கொண்டு வந்து, வருடந்தோறும் 430 மாணவ-மாணவியரை 

மருத்துவம் படிக்கச் செய்துள்ளார். 2011 ஆம் அண்டு 28 சதவிகிதமாக 

இருந்த உயர் கல்வி பெறுவோர்களின் சதவிகிதத்தை இன்றைக்கு 

214 சதவிகிதமாக உயர்த்திக் காட்டியவர் ஐயா எடப்பாடியார் 

அவர்கள். அசோக சக்கரவர்த்தி காலத்தில்தான் ஏரிகளை, 

குளங்களை வெட்டினார்கள் என்று வரலாற்றில் படித்திருக்கிறோம். 

ஆனால், குடிமராமத்துத் திட்டம் கொண்டுவந்து ஏரி, குளம், 

குட்டை, கண்மாய்களையெல்லாம் தூர்வாரி, பருவமழையால் 

நீர் நிரப்பி, இன்றைக்கு விவசாயத்தைச் செழிக்க வைத்தவர் ஐயா 

எடப்பாடியார் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் கோடிட்டுக் 

காட்ட விரும்புகிறேன். 

பிற்பகல் 1-30 

தமிழகத்தில் இருக்கிற நகரங்களை நவீனப்படுத்திட, Smart
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City திட்டத்தைக் கொண்டுவந்தார். தமிழ்நாட்டின் ஜீவாதார 

உரிமையான காவேரி நீர் பெற்றிட, காவேரி மேலாண்மை 

வாரியம் கொண்டுவந்து, காவேரி நீர் பிரச்சினைக்கு முற்றுப்புள்ளி 

வைத்தார். 

மீத்தேன், ஹைட்ரோ கார்பன் போன்ற நச்சுத் திட்டங்களை 

ஒழித்துக்கட்ட, டெல்டா பகுதியைப் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் 

மண்டலமாக்கினார். 24 மணி நேரமும் விவசாயிகளுக்குத் 

தடையில்லா மின்சாரம் வழங்கினார். 

கூட்டுறவுச் சங்கங்களிலே பெற்ற விவசாயக் கடன்களைத் 

தள்ளுபடி செய்தார்; நகைக் கடன்களைத் தள்ளுபடி செய்தார்; 

மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுடைய கடன்களைத் தள்ளுபடி 

செய்தார். கொரோனா காலத்தில் தமிழகம் முழுவதுமுள்ள அம்மா 

உணவகங்களில் இலவச உணவு வழங்கி, உணவுப் பஞ்சம் இல்லாத 

ஒரே மாநிலம் தமிழகம் என்ற பாராட்டை மத்திய அரசிடமிருந்து 

பெற்றுத் தந்தவர் ஐயா எடப்பாடியார் அவர்கள் என்பதை நான் 

கோடிட்டுக் காட்ட விரும்புகிறேன். 

நீண்ட காலமாக நிறைவேற்றப்படாமல் இருந்த அத்திக்கடவு- 

அவினாசி திட்டத்தை நிறைவேற்றினார். ஏழையெளிய மக்களுக்குப் 

பெறிதும் உதவியாக அவர்களுடைய வ௫ிப்பிடத்திற்கு அருகிலேயே 

சிகிச்சை பெற 2,000 அம்மா மினி கிளினிக்குகளைக் கொண்டு 

வந்து, ஏழையெளிய மக்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கினார். 

காவேரி-குண்டாறு திட்டத்தைக் கொண்டு வந்தார். மதுரையில் 

எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையைக் கொண்டு வந்தார். 

சேலம், தலைவாசலில், 1810 ஏக்கரில், ரூ.1,000 கோடி 

மதிப்பில் மிகப் பெரிய கால்நடை ஆராய்ச்சி மையம் உள்ளிட்ட 

அடுக்கடுக்கான திட்டங்களைக் கொண்டு வந்தார். ஐயா, 

OPS. அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது, ஜல்லிக்கட்டு 

மீதான தடையை உடைத்து, ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதியைப் 

பெற்றுத் தந்தார். ஏழையெளிய மக்கள் பசியால் வாடாமல் 

இருக்க பல்வேறு திட்டங்களை ஐயா எடப்பாடியார் அவர்கள் 

நிறைவேற்றினார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் கோடிட்டுக் 

காட்ட விரும்புகின்றேன். 

அதற்கும் மேலாக, ஐயா எடப்பாடியார் அவர்கள் 

முதலமைச்சராக இருந்தபோது, கொரோனாவையும், அதனால் 

ஏற்படும் இறப்பு விகிதத்தையும் கட்டுப்படுத்துவதிலே தமிழகத்திற்கு
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முதலிடம் என்ற நிலையைப் பெற்றுத் தந்தார். கொரோனா இல்லா 

மாநிலமாக்கினார். அனால், கொரோனாவின் 2-வது அலையை 

இப்போது பார்த்தால், தமிழகத்தில் அதிகமான பாதிப்புகள் 

ஏற்பட்டு, அதிக இறப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. அதனை யாரும் மறுக்க 

முடியாது. கொரோனாவால் இறந்தவர்களுடைய குடும்பங்கள் 

இன்றைக்கு பறிதவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. கொரோனாவால் 

இறந்தவர்களுக்கு நிவாரணத் தொகை வழங்குவது குறித்து ஆளுநர் 

உரையில் இடம்பெறாதது மிகுந்த வருத்தத்தைத் தருகிறது. 

அதுபோல, கொரோனா தொற்றை அறிய எடுக்கப்படும் 

RT-PCR test முடிவு வருவதற்கு தற்போது நான்கு நாட்களுக்கு 
மேலாகிறது. இதனால், தொற்று மற்றவர்களுக்குப் பரவுகிறது. 

சட்டமன்றத்திற்கு வருவதற்காக, எனக்கு 18 ஆம் தேதி test 

எடுத்தார்கள். அனால், அதனுடைய முடிவு மூன்று நாட்கள் 

கழித்து 20 ஆம் தேதிதான் வந்தது. ஒரு 14.(..&-விற்கே மூன்று 
நாட்கள் ஆகிவிட்டது. ஆக, சாதாரண ஓரு குடிமகனுக்கு. . . 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் 
மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. மா. சுப்பிரமணியன்: மாண்புமிகு பேரவைத் 
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள், RT-PCR 

test முறையைப் பற்றி கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டைப் 

பொறுத்தவரைக்கும், 272 இடங்களில் RT-PCR ஆய்வு மையங்கள் 
செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. கடந்த மாதம் 291 ஆம் 

தேதி அன்று நோய்த் தொற்று எண்ணிக்கை 35,000-ஐக் கடந்த 

நிலையில், load அதிகமானபோது, ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு 
நாட்கள் delay அனது உண்மை. ஆனால், அதற்குப் பிறகு, 

மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுடைய அறிவுறுத்தலுக்கு ஏற்ப, 

24 மணி நேரத்தில் test report கொடுத்துவிட வேண்டுமென்று 

எடுக்கப்பட்ட முடிவுக்குப் பிறகு, கடந்த 15 நாட்களாக எந்த 

இடத்திலும் 24 மணி நேரத்திற்குமேல் (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

பரிசோதனை முடிவுகள் தாமதப்படுத்தப்படவில்லை என்பதை 

மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு பேரவைத் 

தலைவர் அவர்கள் வாயிலாகத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

அதேபோன்று கொரோனா இறப்புகள் சம்பந்தமாகவும், 

மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் கருத்து தெரிவித்தார்கள். 

பொதுவாகவே, கொரோனா இறப்புகளுக்கு நிவாரணம்
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மத்திய அரசும் தரவில்லை; மாநில அரசுகளும் தரவில்லை. 

அத்தகைய தவறான செய்தியைப் பரப்பிவிட்டதால்தான் 

கொரோனா இறப்புகளுக்கு நிவாரணம் என்ற தவறான வதந்தி 

பரவிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்தியாவிலேயே முதன்முதலாக 

கொரோனாவால் தாய், தந்தை இழந்த ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு 

நிவாரணம் என்டுன்ற வகையில் ஒரு புதிய திட்டத்தை மாண்புமிகு 

தமிழக முதல்வர் அவர்கள்தான் கொண்டு வந்தார். (மேசையைத் 

தட்டும் ஓலி) அதற்குப் பிறகுதான், மத்திய அரசு அந்தத் 
திட்டத்தைத் தற்போது செயல்படுத்தத் தொடங்கியிருக்கிறது 

மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் இன்னோர் அறிவிப்பையும் 

வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். தாய், தந்தையரில் எவரேனும் 

ஒருவர் இறந்துவிட்டால்கூட, அந்தக் குழந்தைக்குப் பாதுகாப்பு 

அளிக்கின்ற வகையில் நிவாரணம் வழங்கும் ஒரு திட்டத்தையும் 

கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) எனவே, 

கொரோனாவால் இறந்த அனைவருக்குமே நிவாரணம் வழங்குவது 

என்பது சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் என்பதை மாண்புமிகு 

உறுப்பினர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்கள் வாயிலாகத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

இரு. & ரவி அவர்கள். 

பிற்பகல் 1-35 

திரு. ௬. ரவி: கொரோனாவால் இறந்த குடும்பத்திற்கு 

உதவித் தொகை ** என்று ஆட்சிக்கு வருவதற்குமுன் நீங்கள்தான் 

சொன்னீர்கள். (குறுக்கீடு) ரூ.5,000/- உதவித் தொகை. . . 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் 
மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. மா. சுப்பிரமணியன்: மாதந்தோறும் உதவித் 
தொகை வழங்கப்படும் என்று எங்கேயும் சொல்லப்படவில்லை. 

அது ஒரு தவறான விஷயம். அதேபோன்று, கொரோனாவால் 

உயிறரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு மாதந்தோறும் உதவித் 

தொகை வழங்கப்படும் என்றும் எங்கேயும் சொல்லப்படவில்லை. 

** மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவரின் அணைக்கிணங்க 

அகற்றப்பெற்றது.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

இரு. ௬. ரவி அவர்கள். 

திரு. & ரவி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 

அதேபோன்று “முன்களப் பணியாளர்கள் கொரோனாவால் 

இறந்தால், ரூ.1.00 கோடி நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்” என்று 

உங்கள் தலைவர்தான் சொன்னார் என்பதை இந்த நேரத்தில் 

நான் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். 

இன்றைக்கு கொரோனா 3-வது அலையை 

எதிர்நோக்கியிருக்கின்றோம். அதற்குள் தடுப்பூசிகள் போட்டு 

மக்களைக் காக்க வேண்டும். இன்றைக்கு தடுப்பூசி பற்றாக்குறையாக 

இருக்கிறது. மக்களை தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளச் செல்கிறார்கள்; 

தடுப்பூசிகிடைக்காமல் திரும்பிவந்துகொண்டிருக்கிறார்கள்.தடுப்பூசி 

குறித்து இந்த ஆளுநர் உரையில் எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. 

அதேபோல், Global tender மூலம் தடுப்பூசிகளை தமிழக அரசே 

இறக்குமதி செய்யும் என்று சொன்னீர்கள். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் 
மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. மா. சுப்பிரமணியன்: மாண்புமிகு பேரவைத் 

தலைவர் அவர்களே, தடுப்பூசி சம்பந்தமாக ஏற்கெனவே இந்த 

அவையில் கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதுவரை 1 கோடியே 

29 இலட்சம் எண்ணிக்கையிலான தடுப்பூசிகள் பெறப்பட்டு, 

தடுப்பூசிகள் முறையாகப் போடப்படுகின்றன. ஏற்கெனவே நான் 

சொன்னதைப்போல், அ.தி.மு.க. அரசு, கடந்த 2020, ஜனவரி 

16-ஆம் தேதியிலிருந்து தடுப்பூசிகள் போடும் பணியினைச் 

செய்துகொண்டிருந்தது. ஒரு நாளைக்கு 61441 தடுப்பூசிகள் 

போடப்பட்டன. இ.மு.க. அரசு பொறுப்பேற்ற மே 7 ஆம் 

தேதிக்குப் பிறகு, மத்திய அரசின் தொகுப்பிலிருந்தும், மாநில அரசு 

கொள்முதல் செய்தும், ஏற்கெனவே வாங்கப்பட்ட 1 கோடியே 29 

இலட்சம் எண்ணிக்கையிலான தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ள 

நிலையில், தற்போது தி.மு.க. அரசு நாள்தோறும் தடுப்பூசிகள் 

செலுத்திக்கொண்டிருக்கிற பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை 1,34,926 

ஆகும். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) ஏற்கெனவே போடப்பட்டு 

வந்தவை, 61441; இப்போது போடப்பட்டுக்கொண்டிருப்பவை, 

134,926 அகும். அதிகபட்சமாக நேற்றைக்கு, 3,96,000 நபர்களுக்கு 

தடுப்பூச் செலுத்தப்பட்டி ருக்கிறது. மத்திய அரசு தொகுப்பிலிருந்து
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கொடுக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளை மூறையாக செவுத்தியதற்காக, 

இன்றைக்கு மத்திய அரசே இந்தத் துறைக்குக் கூடுதலாக 4.00 

இலட்சம் தடுப்பூசிகளைத் தந்திருக்கிறது என்கிற விவரத்தையும் 

தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். தடுப்பூசிகள் வர, வர அவற்றைச் 

செலுத்தும் பணியினை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். 

அதையும் கடந்து, 9/ஆம் தேதியிலிருந்து மத்திய அரசின் 

தடுப்பூசி போடும் கொள்கை குறித்த புதிய அறிவிப்பு ஓன்று 

வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. 7 நிறுவனங்களில் தயாராகின்ற 

மொத்த தடுப்பூசிகளில், 75 சதவிகிதத்தைக் கொள்முதல் செய்து, 

மத்திய அரசே மாநில அரசிற்கு வழங்கும் என்கின்ற அந்தத் 

தட்டம் வருவதற்குக் காரணமானவரே, நம்முடைய மாண்புமிகு 

தமிழகத்தின் முதல்வர்தான். அதற்கு அடித்தளம் இட்டவர் 
அவர்தான் என்பதையும் இங்கு மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

அவர்களுக்குத் தெறிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் 

ஒலி) 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 
பேசும்போது ** தருவதாக தேர்தல் அறிக்கையில் கூறினீர்கள் 

என்று சொன்னீர்கள். அது தவறு. ** எனவே, நீங்கள் சொன்ன 

அந்த வார்த்தை அவைக் குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது. 

திரு. & ரவி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களின் விளக்கத்திற்கு நன்றி. 

ஆளுநர் உரையில், பக்கம் 46-00, “மாநிலத்தின் மக்களுக்கு 

அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்காக இந்த அரசு 

செயல்படுத்த விரும்பும்” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அனால், 

தேர்தலின்போது நீங்கள் கொடுத்த முக்கிய வாக்குறுதிகள் கூட 

அதில் இடம் பெறாதது மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது. 

அ.தி.மு.க. ஆட்சியின்போது, தற்போது இருக்கும் நிலையைவிட 

கொரோனா பாதிப்பு குறைந்திருந்த நிலையில், மதுக்கடைகள் 

திறக்கப்பட்டபோது, உங்கள் வீட்டிற்கு முன் கருப்புக் கொடிகளை 

வைத்துக்கொண்டு, “ஊரடங்கில் மதுக்கடையா? கொரோனா, 

அபாயம்! அபாயம்!” என்று கூறி, மதுக்கடைகளை மூடச் 

சொன்னீர்கள். அனால், தற்போது கொரோனா பாதிப்பு, அ.தி.மு.க. 

ஆட்சியில் இருந்ததைவிட அதிக அளவில் இருக்கின்ற சூழ்நிலையில், 

நீங்கள் மதுக் கடைகளைத் துறந்து வைத்துள்ளீர்கள். நீங்கள் மதுக் 

** மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவரின் அணைக்கிணங்க 

அகற்றப்பெற்றது.
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கடைகளைத் திறந்துள்ளதால் கொரோனா நோய்த் தொற்று 

பரவிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே, உடனடியாக மதுக் கடைகளை 

மூட வேண்டும் என இந்த அரசைக் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மதுக் கடைகளைத் 

திறந்துவைக்கவில்லை, ஏற்கெனவே இருக்கின்றன. அவை 

தொடர்கின்றன, அவ்வளவுதான். நேரமாகிவிட்டது, கொஞ்சம் 

நன்றி சொல்லி முடியுங்கள். மாண்புமிகு மின்சாரம், மதுவிலக்கு 

மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. 7, செந்தில்பாலாஜி: மாண்புமிகு 

பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தெற்கிலிருந்து உதித்த சூரியன், 

திராவிட இயக்கத்தின் ஆணிவேர், வங்கக் கரையோரம் 

துயில்கொண்டிருக்கும் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களைத் 

தொழுகிறேன். இருள் கவ்வத் தொடங்கிய தமிழ்நாட்டில், 

வெற்றிடம் உருவாகிவிட்டதென்று வீராப்புப் பேசியவர்களின் 

முகத்திரையைக் கிழித்தெறிந்த கதிரொளிச் சூரியனாம் 

(மேசையைத் தட்டும் ஓலி) மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி 

அவர்களை நன்றி மலர்களுடன் வணங்குகிறேன். திராவிடத்தின் 

நம்பிக்கைச் சுடர், ஓய்வறியாமல் உழைக்கும் இளைஞர்களின் 

நம்பிக்கை இளைய சூரியன், கழக இளைஞரணிச் செயலாளர், 

இருவல்லிக்கேணி-சேப்பாக்கம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர், 

மாண்புமிகு அண்ணன் உதயநிதி அவர்களை வணங்குகிறேன். 

(மேசையைத் தட்டும் ஒலி) மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக் 

கட்சியின் தலைவர்களுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்து, கரூர் 

சட்டமன்றத் தொகுதியில் வெற்றி வாகைச் சூட வைத்த வாக்காளப் 

பெருமக்களை நன்றியோடு வணங்கி, கரூர் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட 

நான்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் உதயசூரியனை உதிக்கச் 

செய்த மாவட்ட மக்களுக்கு நன்றி மலர்களைப் பணிவன்போடு 

சமர்ப்பிக்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

பிற்பகல் 1-40 

மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இரு. ரவி அவர்கள் 

மதுக் கடைகளைப் பற்றிச் சொன்னார்கள். தமிழகத்தின் மேற்கு 

மாவட்டங்களில், குறிப்பாக, இந்த நோய்த்தொற்று அதிகமாக 
இருக்கக்கூடிய Il மாவட்டங்களில் மதுக் கடைகளைத் திறப்பதற்கு
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மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அனுமதி வழங்கவில்லை. 

எந்தெந்த மாவட்டங்களில் நோய்த்தொற்று குறைந்துள்ளது 

என்பது கண்டறியப்பட்டு அந்தந்த மாவட்டங்களில் மட்டும் மதுக் 

கடைகள் இப்போது திறக்கப்பட்டி ருக்கின்றன. 

கர்நாடகா, அந்திரா, பாண்டிச்சேரி போன்ற சுற்றியிருக்கக்கூடிய 

மாநிலங்களிலிருந்து, குறிப்பாக கர்நாடகாவிலிருந்து காய்கறிகள் 

ஏற்றிவரக்கூடிய வாகனங்கள்மூலம் மது பாட்டில்கள் 

தமிழ்நாட்டிற்கு கடத்தப்படுகின்றன. தமிழ்நாட்டில், 150 ரூபாய்க்கு 

விற்கக்கூடிய மதுபாட்டில் இன்றைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அளவிற்கு 

வெளியிலே விற்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. 

கள்ளச் சாரயத்தை அறவே ஓழிக்க வேண்டும். குறிப்பாக, 

தமிழ்நாட்டில் கள்ள மது என்பது இருக்கக்கூடாது என்று மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவு வழங்கியிருக்கின்றார்கள். 

அதனடிப்படையில் காவல் துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை 

எடுத்திருக்கின்றார்கள். மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள், கடந்த 

ஆட்சியில் நோய்த்தொற்று குறைவாக இருந்தது என்று சொன்னார். 

ஆனால், கடந்த ஆட்சியில் மதுக் கடைகள் திறக்கப்பட்டு, 

நீதிமன்றம் சென்று, நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு, மீண்டும் அந்த 
மதுக் கடைகள் மூடப்பட்டன. (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) அந்த 

நிலை இப்போது இல்லை. எனவே, நோய்த்தொற்று குறைந்த 

மாவட்டங்களில் மட்டும் இப்போது மதுக் கடைகள் இயங்கிக் 

கொண்டிருக்கின்றன. நோய்த்தொற்று குறைய வேண்டிய 

மாவட்டங்களில் இன்னும் மதுக் கடைகள் திறக்கப்படவில்லை 

என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக 

மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 
இரு. & ரவி, நன்றி சொல்லி, உரையை முடியுங்கள். நீங்கள் 28 

நிமிடங்கள் பேசியிருக்கிறீர்கள். (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

பேசும்போது சொல்லிக்கொள்ளலாம். மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

பேசுங்கள். (குறுக்கீடு) உறுப்பினர் பேசும்போது, அவர் பேசுவதற்கு 

நான் நேரம் தருகிறேன். (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் 

துலைவர் அவர்கள். 

திரு. எடப்பாடி KK. பழனிசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத் 
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் இரு. ரவி அவர்கள் 

பேசுகின்றபோது, கொரோனா வைரஸ் தொற்று அன்றைய
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காலக்கட்டத்தில் குறைவாக இருந்தது. நோய்த்தொற்று குறைவாக 

இருந்தபோது மதுக் கடைகளை மூட வேண்டுமென்று, அப்போது 

எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்தவர், தற்போது முதலமைச்சராக 

இருக்கின்றவர் போராட்டம் நடத்தினார் என்றுதான் 

குறிப்பிட்டார். இப்போது கொரோனா வைரஸ் தொற்று 

அதிகமாக இருக்கின்றது. அதைத்தான் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

வேண்டுமென்றால் தெளிவான விவரங்களை நாங்கள் நாளைக்கு 

கொடுக்கிறோம். (குறுக்கீடு) 

அன்றையதினம் உச்சபட்சமாக, ஜூன் மாதத்தில் 7,000 

பேர்தான் பாதிக்கப்பட்டார்கள். அந்தப் போராட்டம் 

நடைபெற்றபோது, கொரோனா வைரஸ் தொற்று குறைவாக 

இருந்தது. இன்றையதினம் அதிகமாக இருக்கின்றது. அதை 

ஒப்பிட்டுத்தான், மாண்புமிகு உறுப்பினர், இரு. ரவி அவர்கள் 

குறிப்பிட்டார்கள். இதில் எந்தவித தவறும் கிடையாது. மாண்புமிகு 

அமைச்சர் அவர்கள் அதனை மறைத்துப் பேசுகிறார். அதற்குத்தான் 

முன்னாள் அமைச்சர், மரியாதைக்குரிய இரு. தங்கமணி அவர்கள் 

விளக்கம் சொல்ல முற்படுகிறார். தாங்கள் அதற்கு அனுமதி 

கொடுத்தால், முழுமையான விளக்கத்தைத் தருவார். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: ஏற்கெனவே நீங்கள் நல்ல 
விளக்கத்தைக் கொடுத்துவிட்டீர்கள். மாண்புமிகு அமைச்சர் 

அவர்களும் தவறுதலாகச் சொல்லவில்லை. நோய்த்தொற்று 

அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மேற்கு மாவட்டங்களில் மதுக் 

கடைகளைத் திறக்க அனுமதிக்கவில்லை என்ற தகவலைத்தான் 

சொன்னார்கள். மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் 

துறை அமைச்சர் அவர்கள். (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் 

துலைவர் அவர்கள். 

திரு. எடப்பாடி K. பழனிசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 
அவர்களே, நீங்கள் ஒரு சில பகுதிகளை மட்டும் சொல்கிறீர்கள். 

அந்தக் காலக்கட்டத்தில் தமிழ்நாடு முழுவதும் மதுக் கடைகளை 

மூட வேண்டுமென்றுதான் அவர் போராட்டம் நடத்தினார். 

குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில் மட்டும்தான் திறக்க வேண்டுமென்று 

அல்ல. 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் 
மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.
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மாண்புமிகு திரு. மா. சுப்பிரமணியன்: மாண்புமிகு பேரவைத் 
தலைவர் அவர்களே, ௮அ.தஇ.மு.க. அரசில் கொரோனாவின் உச்சம் 

7,000 என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள் சொன்னார்கள். 

உண்மையில் 7 ஆம் தேதி வரை ௮.இ.மு.க. அரசுதான்; 7 ஆம் 

தேதி வரை அவர்தான் காபந்து அரசின் முதல்வர். 7 ஆம் தேதி 

தொற்றின் எண்ணிக்கை 26,465. (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

அ.தி.மு.க. அரசின் கடைசி நாள் பதிவான எண்ணிக்கை 26,465 

என்பதைச் சபையில் பதிவு செய்யக் கடமைப்பட்டி ருக்கிறேன். 

பிற்பகல் 1-45 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் 
குலைவர் அவர்கள். 

திரு. எடப்பாடி K. பழனிசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத் 
தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் டாக்டர் 

சி. விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் தெளிவாகச் சொன்னார். 26-29-2021 

அன்று 481 பேருக்கு மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா 

வைரஸ் பாதிப்பு இருந்தது. அன்றையதினமே இந்திய தேர்தல் 

அணையத்தால் சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலுக்கான தேர்தல் 

அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுவிட்டது. அன்று மாலையே 

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுவிட்டன. 

அதற்குப்பிறகு, முதலமைச்சரோ அல்லது மற்ற அமைச்சர்களோ 

எந்த அதிகாறிகளையும் சந்தித்துப் பேசமுடியாத நிலை இருந்தது. 

இருந்தாலும், 10 நாட்கள் கழித்து, கொரோனா வைரஸ் பரவல் 

அதிகரித்தபோது, அன்றைய தலைமைச் செயலாளர் அவர்களைத் 

தொடர்பு கொண்டு, “கொரோனா வைரஸ் தொற்று அதிகரித்து 

வருகிறது. இந்த வைரஸ் பரவலைத் தடுப்பதற்கு உடனடியாக 

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுடைய ஆலோசனைக் கூட்டத்தை 

கூட்ட வேண்டும்; மருத்துவ நிபுணர் குழுவின் கூட்டத்தையும் 

கூட்ட வேண்டும்' என்று அவரிடம் கேட்டபோது, தலைமைச் 

செயலாளர் அவர்கள், “தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு, 

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அஆஅமல்படுத்தப்பட்டுவிட்டது. 

அதனால் தேர்தல் ஆணையத்தின் அனுமதி பெற்றுதான் 

ஆலோசனைக் கூட்டத்தினை நடத்த முடியும்” என்ற தகவல் 

சொன்னதன் அடிப்படையில், நான் தேர்தல் அணையத்திற்குக் 

கடிதம் எழுதினேன். ஆனால், தேர்தல் ஆணையம், தலைமைச் 

செயலாளருக்குத்தான் பதில் கடிதம் எழுதியது. எனக்குக் 

கடிதம் எழுதவில்லை. தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் 

இருக்கின்ற காரணத்தால், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுடைய
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[தரு. எடப்பாடி (6 பழனிசாமி] [2021 ஜூன் 22 

ஆலோசனைக் கூட்டத்தையும் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களின் 

அலோசனைக் கூட்டத்தையும் தலைமைச் செயலாளர் நடத்தலாம் 

என்று அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. ஆகவே, 26-29-2021 

அன்று வரை, நான் முதலமைச்சராக பொறுப்பு வகித்த காலம் 

வரை கொரோனா வைரஸ் பரவலைக் கட்டுப்படுத்துவதில் 

இந்தியாவிலேயே தமிழகம் முதலிடத்தில் இருந்தது என்பதை 

இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் 

ஒலி) அதுமட்டுமல்ல, மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமர் அவர்கள் 

தலைமையில் இந்தியாவில் இருக்கின்ற அனைத்து மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர்களுடனான அலோசனைக் கூட்டம் காணொளிக் 

காட்சி மூலமாக நடைபெற்றது. RT-PCR பரிசோதனைகளை 

முறையாக மேற்கொண்டதன் விளைவாக, இந்தியாவிலேயே 

கொரோனா வைரஸ் பரவலைத் தமிழகம்தான் கட்டுக்குள் 

கொண்டு வந்திருக்கிறது. அதனை நான் பாராட்டுகிறேன் 

என்று அந்த அலோசனைக் கூட்டத்தில் மாண்புமிகு பாரதப் 

பிரதமர் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள். (மேசையைத் தட்டும் 

ஒலி) இதே வழிமுறைகளை இந்தியாவில் இருக்கின்ற மற்ற 

மாநிலங்களும், மூதலமைச்சர்களும் பின்பற்ற வேண்டுமென்று 

அந்த அலோசனைக் கூட்டத்தில் மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமர் 

அவர்கள் பாராட்டியதையும் அவையினுடைய கவனத்திற்குக் 

கொண்டு வருகிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பொதுப் பணித் 
துறை அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. எ.வ. வேலு: மாண்புமிகு பேரவைத் 

தலைவர் அவர்களே, நம்முடைய மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் 

தலைவர் அவர்களுக்கு ஒன்றை நினைவூட்ட விரும்புகிறேன்; 

குற்றச்சாட்டாக அல்ல. “26-29-9021 அன்று மாலை முதலே 

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்ததால், காபந்து 

அரசாக இருந்ததால் எதையும் செய்ய முடியாத நிலையில் 

நாங்கள் இருந்தோம்” என்ற தொணியில்தான் எதிர்க்கட்சித் 

தலைவர் சொல்கிறார். நானே தொலைக்காட்சியில் நேரடியாகப் 

பார்த்தேன். முன்னாள் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர், 

தற்போதையமாண்புமிகுசட்டமன்ற௨றுப்பினர்
 பேட்டி கொடுத்தார். 

நாங்கள் அனைவருமே பார்த்தோம். “இதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு, 

இந்த மாதிரியான பணிகளை மேற்கொள்கிறோம்” என்று 

தேர்தல் காலங்களில் நேரடியாகப் பேட்டியளித்தார். அவ்வாறு 

அவர் பேட்டியளித்ததால், தொடர்ந்து அவர் அந்தத் துறையில்
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2021 ஜூன் 22] [தரு. எ.வ. வேலு] 

அமைச்சராகப் பணியாற்றுகிறார் என்றுதான் பொருள்படுகிறது. 

26-2-2021/-க்குப் பிறகும் தொலைக்காட்சிகளில் பேட்டியளித்ததைப் 

பார்த்தோம். நான் குற்றச்சாட்டாக இதைச் சொல்லவில்லை. 

அவர் இருந்தார்; பணிகள் எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படுகின்றன 

என்பது குறித்து அவர் பேட்டி கொடுத்தார்; அதை எவ்வாறு 

கட்டுப்படுத்துகிறோம் என்பது குறித்தெல்லாம் பேட்டி 

கொடுத்தார். பேட்டி கொடுக்கிறார் என்றால் தொடர்ந்து 

அமைச்சராகப் பணியாற்றிக் கொண்டு இருக்கிறார் என்றுதான் 

எண்ண முடியும். அதை வேறு எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள 

முடியும்? அகவே, அந்தச் சமயத்தில், துறையின் அமைச்சராகப் 

பணிபுரிந்தது உண்மை. 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் 

துலைவர் அவர்கள். 

திரு. எடப்பாடி K. பழனிசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத் 
தலைவர் அவர்களே, தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு, தேர்தல் 

நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருந்ததால் அவர் பேட்டி 

அளித்திருக்க மாட்டார் என்று நம்புகிறேன். அதற்கு அவரே 

பதில் சொல்வார். அதற்குப்பிறகு, தேர்தல் முடிந்த பிறகு 
வேண்டுமென்றால் (குறுக்கீடுகள்) அதாவது, நான் மனசாட்சிப்படி 

பேசுகிறேன். கொரோனா வைரஸ் நோய்த்தொற்று பற்றி 

பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். இதில் எந்தவிதமான உள்நோக்கமும் 

கிடையாது. தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான பிறகு, கொரோனா 

வைரஸ் பரவலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக நான் தேர்தல் 

அணையத்கிற்குக் கடிதம் எழுதினேன். அனால், அனுமதி 

வழங்கப்படவில்லை. அனுமதி கொடுத்திருந்தால், வைரஸ் 

பரவலைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருப்போம். இந்த 

புதிய நோய் பரவலை ஒற்றுமையாக இருந்து எதிர்கொள்ள 

வேண்டிய தருணம் இது. இந்த நோய் புதிதாக தமிழகத்திற்குள் 
வந்திருக்கிறது. இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலகத்தையே 

பாதிப்பிற்குள்ளாக்கியிருக்கிறது. ஆகவே, இந்த நோய் பரவலைக் 

கட்டுப்படுத்துவதிலே இந்தியாவிலேயே முதன்மையாக இருந்தது 

அம்மா அவர்களுடைய அரசு என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்தித் 

தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு அவை முன்னவர் 
அவர்கள். 

பிற்பகல் 1-50
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மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்களே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள் 

சொல்வதைப்போல, அந்த நோயைக் கட்டுப்படுத்துவதில் 

யாருக்கும் தயக்கம் கிடையாது. நீங்கள் ஆட்சியில் 

இருந்தபோது, அந்த நோயினுடைய வேகம் இருந்த நிலைக்குத் 

தக்கவாறு நீங்கள் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள். 

இப்போது மிக அதிக வேகத்தில் பரவுகிறது. எங்கள் தலைவர் 

அதனைக் கட்டுப்படுத்தியிருக்கிறார். நீங்கள் இருந்தபோது, 

நீங்கள் கட்டுப்படுத்தினீர்கள். நான் அதை இல்லை என்று 

சொல்லமாட்டேன். நாங்கள் தற்போது குறுகிய காலத்தில் 

கட்டுப்படுத்தியிருக்கிறோம். நோயின் வேகத்திற்குத் தக்கபடிதான் 

நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம். ஆகவே, இரண்டு பேரும் 

போட்டிபோட்டுக் கொண்டு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளோம். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு போக்குவரத்துத் 

துறை அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. R.S. ராஜகண்ணப்பன்: மாண்புமிகு பேரவைத் 
தலைவர் அவர்களே, (குறுக்கீடு) அண்ணன், ஒரு நிமிடம் இருங்கள். 

(குறுக்கீடு) நான் ஒரு விஷயத்தைச் சொல்லி முடித்துவிடுகிறேன். 

(குறுக்கீடு) அப்போது என்ன investigation; இப்போது என்ன 
investigation என்று . . . (குறுக்கீடு) 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அமைச்சர், அவை முன்னவர் 

அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். நீங்கள் உட்காருங்கள். 

மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ரவி, நன்றி சொல்லி முடியுங்கள். 

நேரம் ஆகிவிட்டது. 

திரு. ௬. ரவி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 

பத்து அண்டுக்கால அம்மா ஆட்சியில் கடந்த மே மாதம் 2 ஆம் 

தேதி வரை மின்வெட்டு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லாமல், ஒரு 

நிமிடம்கூட மின்வெட்டு இல்லாமல், மின்மிகை மாநிலமாகத் 

தமிழகம் இருந்தது. ஆனால், நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, இந்த 

கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில், ஒரு நாளைக்கு 20 முறைக்கு 

மேல் மின் தடை என்ற அளவில், அறிவிக்கப்படாத மின் வெட்டு 

ஒரு பக்கம்; கட்டாய மின் கட்டண வரூல் என்று மற்றொரு 

பக்கம் என மக்கள் படாதபாடு பட்டு வருகின்றனர். எங்கள் 

ஆட்சியின்போது, “ஊரடங்கு காலத்தில் மின் கட்டணம் வசூலிக்கக் 

கூடாது” என்று நீங்கள் சொன்னீர்கள். அனால், தற்போது 

கட்டாயமாக கூடுதலாக மின் கட்டணம் வசூல் செய்யப்பட்டு 

வருகிறது என்ற புகார் எழுந்துள்ளது. ஆகவே, இந்த அரசு . . .
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மின்சாரம், 

மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. 7. செந்தில்பாலாஜி: மாண்புமிகு பேரவைத் 

தலைவர் அவர்களே, கொரோனா நோய்த் தொற்றினுடைய தாக்கம் 

அதிகமாக இருந்தபோது, மின் நுகர்வோருக்கு மின் கட்டணம் 

செலுத்துவதற்குத் தேவையான கால நீட்டிப்புகளை இரண்டு முறை 

வழங்கிய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு தளபதி அவர்கள். (மேசையைத் 

தட்டும் ஓலி) இந்த நோய்த் தொற்றினுடைய தாக்கம் குறையத் 

தொடங்கிய பிறகு, அதற்குண்டான கால நீட்டிப்பு தேவையில்லை 

என்ற நிலை ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, மின் கட்டணத்தில் இன்னும் 

சில குளறுபடிகள் இருப்பதாகப் பொதுமக்கள் புகார்களாகச் 

சொன்னபோது, இதுவரை தமிழக அரசின் வரலாற்றில் இல்லாத 

அளவிற்கு, மூன்று வகையான கணக்கெடுப்புகளை முன்னெடுத்து, 

மக்கள் தங்களுடைய மின் கட்டணங்களைச் செலுத்தலாம் என்ற 

உத்தரவுகளை வழங்கிய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு தளபதி 

அவர்கள். 20/9 மே மாதத்தின் கட்டணம், முந்தைய மாத மீட்டர் 

கணக்கு இரண்டையும் Photo எடுத்து, அதில் எந்தக் கட்டணத்தை 

அவர்கள் தேர்வு செய்கிறார்களோ, அதனைச் செலுத்தலாம் 

என்று சொன்னார்கள். இதைப் பயன்படுத்தி தமிழ்நாட்டில் 

11,40,000 பேர் திருத்திய கட்டணங்களை மின் வாரியத்திற்குச் 

செலுத்தியிருக்கிறார்கள். 

மின் தடை, மின் வெட்டு என்று சொன்னார்கள். ஒன்றே ஒன்று 

கேட்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் 2016 முதல் 2021 வரை மின் வாரியத்தில் 

Pillar fuse ஆனதில் 5,41,533 தடவை மின் தடை ஏற்பட்டி ருக்கின்றது. 

அதுபோல், transformer failure ஆனதில் 10,282 தடவை மின் தடை 

ஏற்பட்டிருக்கிறது. கடந்த ஓன்பது மாதக் காலம் தமிழ்நாட்டில் 

மின் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. குறிப்பாக, 

பத்து நாட்களாக உயர் அதிகாரிகளால் கணக்கெடுக்கப்பட்டு, 

83,553 மரக் களைகளை அகற்றுவதற்கான பணிகள் தற்போது 

நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன. பழுதடைந்த மின் கம்பங்கள் 

36,737; சாய்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய மின் கம்பங்கள் 25,260; 

தாழ்வாகச் செல்லும் மின் கம்பங்கள் 29,995; மின் கம்ப தாங்கு 

கம்பிகள் இல்லாதவை 32,164; பலவீனமான பீங்கான்கள் அதாவது 

insulators 33,356; துணை மின் நிலையங்கள் 1,030; இவையெல்லாம் 

9 மாதங்களாகப் பராமறிக்கப்படவில்லை. இவற்றைப் 

பராமரிக்காததால் தொடர்ந்து மின் தடைகள் ஏற்படுகின்றன. 

இவற்றைப் பராமறிப்பதற்காக போர்க்கால அடிப்படையில்
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நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவுகளை வழங்கியுள்ளார்கள். 

கடந்த 10 நாட்களாக சீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்றுக் 

கொண்டிருக்கின்றன. 

பிற்பகல் 1-55 

நீங்கள் அனைவரும் பேசும்போது, குறிப்பாக ௮.இ.மு.க.-வினர் 

பேசும்போது, மின்மிகை மாநிலம், மின்மிகை மாநிலம் என்று 

சொல்கிறீர்கள். நான் ஒன்றே ஒன்றுதான் கேட்க விரும்புகிறேன். 

கடந்த ஆட்சியில் தமிழ்நாடு மின்மிகை மாநிலமாக இருந்ததென்று 

சொன்னால், ஏன் 2,42,000 விவசாயிகள் மின் இணைப்பிற்காகக் 

காத்திருக்கிறார்கள் ? உங்களிடம் மின்சாரம் உபரியாக 

இருந்திருந்தால், காத்திருக்கக்கூடிய 2,42,000 விவசாயிகளுக்கும் 

மின் இணைப்புகளை நீங்கள் கொடுத்திருக்கலாமே. நமக்குத் 

தேவையான மின்சாரத்தில் 3-ல் ஒரு பகுதியைத்தான் தமிழ்நாடு 

மின் உற்பத்திக் கழகம் தயாரிக்கிறது; ஒரு பகுதி மத்திய தொகுப்பு; 

ஒரு பகுதியை அதிக விலை கொடுத்து தனியாரிடமிருந்து 

கொள்முதல் செய்துவிட்டு, தமிழ்நாடு மின்மிகை மாநிலம், 

மின்மிகை மாநிலம் என்று தம்பட்டம் அடிக்கிறீர்கள். (மேசையைத் 

தட்டும் ஓலி) 

இப்போது ஆளுநர் உரையில் தெளிவாகச் 

சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. கடந்த காலங்களில் மின் வாரியத்தில் 

ஏற்பட்ட தவறுகளை, அதிக செலவினங்களைச் சீரமைக்க 

வேண்டுமென்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவு 

வழங்கியிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் மின் உற்பத்தி மற்றும் 

ப௫ர்மானக் கழகம், தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்புக் கழகம் என 

இரண்டு அமைப்புகள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டின் மின் 

வாறியத்தின் கடன் சுமை 158,000 கோடி ரூபாய். இவையிரண்டிலும் 

தலா 1,33,000 கோடி ரூபாய் மற்றும் 25,000 கோடி ரூபாய் கடன் 

இருக்கிறது. தமிழ்நாடு மின் வாறியத்தின் மொத்தக் கடன் சுமை 

158,000 கோடி ரூபாய். எவ்வளவு வட்டி கட்டினீர்கள் தெறியுமா? 

உங்கள் ஆட்சியில் ஒரு வருடத்திற்கு 13,000 கோடி ரூபாய் வட்டி 

கட்டியிருக்கிறீர்கள். எவ்வளவு rate of interest தெரியுமா? 

தனியாரிடம் கடன் வாங்கினால் 7.5 சதவிகிதம்; மின் வாரியம் 

வாங்கிய கடன் சுமைக்கான rate of interest எவ்வளவு தெரியுமா? 

95 சதவிகிதத்தில் ஆரம்பித்து 13 சதவிகிதம் வரையிலான வட்டி 

விதத்தில் கடன் வாங்கியிருக்கிறீர்கள்.
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இந்த ஆண்டு அந்த வட்டி விகிதத்தைக் குறைப்பதற்கு வங்கி 
அதிகாரிகளுடன் கலந்து பேசச் சொல்லி இப்பொழுது மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவு வழங்கியிருக்கிறார்கள். இந்த 

ஆண்டு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் சீரிய 

நடவடிக்கையால்,மின் வாரியத்திற்கு வட்டி செலுத்தக்கூடிய விதத்தில் 

மட்டும், 2,000 கோடி ரூபாய் சேமிப்பு ஏற்படுத்துவதற்குண்டான 

பணிகளை மின் வாரியம் தொடங்கியிருக்கின்றது. எனவே, 

தமிழ்நாடு, இனி வரக்கூடிய காலங்களில் மாண்புமிகு தளபதியின் 

ஆட்சியில் மின்மிகை மாநிலமாக உயரும். தமிழகத்தை மின்வெட்டு 

இல்லாத மாநிலமாக்க மின்சாரத் துறை சிறப்பான பணிகளைச் 

செய்யும். (குறுக்கீடு) 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அதாவது, மாண்புமிகு 

அமைச்சர் அவர்கள் பதில் சொல்லியிருக்கிறார்கள். (குறுக்கீடு) 

உங்கள் கட்சி உறுப்பினர்தான் பேசுகிறார். (குறுக்கீடு) அவர்களும் 

கேட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். (குறுக்கீடு) அவர்களைப் 

பேசச் சொல்லுங்கள். (குறுக்கீடு) இரு. ரவி, முடித்துவிடுங்கள். 

(குறுக்கீடு) 
திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்களே, . . . (குறுக்கீடு) 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: எதிர்க்கட்சித் துணைத் 
தலைவர்தான் பேசுகிறார். இல்லையென்றால், அதற்குப் பதிலாக 

இரு. பி. தங்கமணி அவர்கள் பேசுவதென்றாலும் பேசுங்கள். 

இரு. பி. தங்கமணி, பேசுங்கள். (குறுக்கீடு) பேசுங்கள். (குறுக்கீடு) 

எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் அவர்கள். 

திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் இரு. ரவி 
அவர்கள், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்ததற்குப் 

பிறகு மின் தடை ஏற்படுகிறது, மாண்புமிகு அம்மாவின் ஆட்சிக் 

காலத்தில் தமிழகத்தில் மின் தடையே இல்லாமல் இருந்தது 

என்ற ஒரு கருத்தைச் சொன்னார்கள். அதற்கு மாண்புமிகு மின் 

துறை அமைச்சர் அவர்கள் ஒரு பெறிய பட்டியலையே பதிலாகத் 

தந்தார். அவருடைய பதிலிலிருந்து நான் ஒரு கேள்வியைக் கேட்க 

விரும்புகிறேன். 

மரக் களைகள் வெட்டப்படாததாலும், மின் கம்பங்கள் 

பழுதுபட்டிருந்ததாலும், transformer—sor பழுதுபட்டிருந்ததாலும், 

9 மாதங்களாகப் பராமரிப்புப் பணி இல்லாததாலும்தான் இந்த
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[திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்] [2021 ஜுன் 22 

மின்தடை ஏற்பட்டது என்று மாண்புமிகு மின்சாரத் துறை 

அமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய பதிலில் சொன்னார்கள். 

ஆனால், 9 மாதங்களாக மின் தடை இல்லை. இந்த ஒரு மாதத்தில் 

மட்டும்தான் இருக்கிறது (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) என்பதை 

நான் இங்கே நினைவூட்டக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதற்குப் 

பரிகாரமாக, நீங்கள் என்னென்ன செய்யப் போகிறீர்கள் என்ற 

பதிலைச் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். அவற்றைச் செய்து, தமிழகத்தை 

மின் தட்டுப்பாடு இல்லாத மாநிலமாக மாற்ற வேண்டுமென்ற 

கோரிக்கையை புதிதாகப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற 

இராவிட முன்னேற்றக் கழக அரசிற்கு நான் வைக்கின்றேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு மின்சாரம், 

மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. V. செந்தில்பாலாஜி: மாண்புமிகு பேரவைத் 

தலைவர் அவர்களே, டிசம்பர் மாதமும் மின்தடை இருந்தது; ஜனவரி 

மாதமும் மின்தடை இருந்தது. அப்பொழுது அந்த மரக்கிளைகள் 

வரிசையாக வளர்ந்திருந்தன. உங்களுடைய தேனி மாவட்டம் 

உட்பட தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்துப் பகுதிகளிலும் 

இருக்கிற ஓட்டுமொத்த கணக்கைத்தான் நான் சொன்னேன். 10 

நாட்களில் செய்யக்கூடிய பணிகள் கணக்கிடப்பட்டு, அவை 

மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. குறிப்பாக, 19 ஆம் தேதி 31,480 பணிகள் 

எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, கூடுதலாக 33,019 பணிகளை மின் 

வாறியத்தின் அலுவலர்கள் நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள். 21 ஆம் 

தேதி 27,313 பணிகள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, கூடுதலாக 29,477 

பணிகளை நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள். எனவே, 9 மாதங்கள் 

பராமரிப்புப் பணிகள் செய்யாததால், இப்பொழுது அந்தப் 

பணிகளைச் சேர்த்துச் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. அதனால்தான் 

இந்த மின்தடைகள் ஏற்படுகின்றன. ஆகவே, இந்த 10 நாட்களுக்குள் 

இந்தப் பணிகள் முழுவதுமாக முடிக்கப்பட்டு தமிழ்நாட்டில் மின் 

வெட்டோ மின் தடையோ இல்லை என்ற நிலையை மாண்புமிகு 

தளபதி அவர்களின் அரசு உருவாக்கும். 

பிற்பகல் 2-00 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவையின் முன்னனுமதியுடன் 

அவையின் அலுவல் நேரம் நீட்டிக்கப்படுகிறது. மாண்புமிகு 

உறுப்பினர் திரு. ௬. ரவி அவர்கள், உரையை முடித்துவிடுங்கள். 

(குறுக்கீடு) மாண்புமிகு உறுப்பினர் இரு. பி. தங்கமணி அவர்கள்.
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2021 ஜூன் 22] [தரு. பி. தங்கமணி] 

திரு. பி. தங்கமணி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 
முதலில் நன்றியைச் சொல்லக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். 

மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே பேசுகின்றபோது 

பல்வேறு கருத்துகளைச் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். முதலிலே 

9 மாதம் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறாத காரணத்தினால் 

பல இடங்களில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று 

சொன்னார். பொதுவாக, இந்தக் காலக்கட்டத்தில் தமிழகம் 

முழுவதுமே மின்வெட்டு ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. 

அமைச்சர் சொல்வதைப்போல, 85,000 மரக்கிளைகள் அகற்றப்பட 

வேண்டியிருந்தால், அந்த இடங்களில் வேண்டுமானால் அந்தப் 

பாதிப்புகள் வரலாம். நான் ஏற்கெனவே கேட்டதைப்போல, 

சென்னையில் புதைவடத் தடங்கள் இருக்கின்றன. அங்கே மரம் 

எங்கு இருக்கின்றது? இங்கே எப்படி மின்தடை ஏற்படுகின்றது 

என்பதை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் தெளிவுபடுத்த 

வேண்டும். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) அதுமட்டுமல்ல; 

அமைச்சர், மின்மிகை மாநிலம் இல்லையென்று சொல்வதால் 

நான் இங்கே இதைச் சொல்லக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். மூத்த 

அமைச்சர்களெல்லாம் இங்கு இருக்கின்றீர்கள். பொதுவாக, எந்த 

மாநிலமுமே சொந்தமாக உற்பத்தி செய்து மின்மிகை மாநிலம் 

என்ற பெயரைப் பெறாது. 2014 அம் ஆண்டுதான், . . . 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு அமைச்சர் 
அவர்கள் விளக்கம் சொல்லிவிட்டார்கள். (குறுக்கீடு) இல்லை, 

(குறுக்கீடு) அமைச்சர் விளக்கம் சொல்லிவிட்டார். உறுப்பினர்தான் 

பேசுகிறார். மாண்புமிகு உறுப்பினர், நீங்கள் பேசுங்கள். உரையை 

முடித்துவிடுங்கள். (குறுக்கீடு) ஒரு நிமிடத்தில் உங்கள் உரையை 

முடியுங்கள். 

திரு. பி. தங்கமணி: நீண்டகால ஒப்பந்தத்தில் ஏதோ முறைகேடு 
நடந்திருப்பதாக அமைச்சர் சொல்லியிருக்கின்றார். மாண்புமிகு 

அமைச்சர் அவர்கள், அன்றையதினம் எங்கள் கட்சியில் 

இருந்தபோதும் அமைச்சராக இருந்தார். எங்கள் இதய தெய்வம் 

மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள், அந்த நீண்டகால ஒப்பந்தத்தைப் 

போட்டு, மின்வெட்டே இல்லாத மாநிலமாக மட்டுமல்ல; 

மின்மிகை மாநிலமாகவும் தமிழகம் இருக்கும் என்று 

சொன்னார்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) அப்போது அமைச்சர், 

மேசையைத் தட்டிய ரெகார்டு முதற்கொண்டு என்னிடத்தில் 

இருக்கின்றது. ஆகவே, இங்கே இருக்கின்றபோது ஒரு பேச்சு, 

அங்கே இருக்கின்றபோது ஒரு பேச்சு என்பது அமைச்சர்
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[தரு. பி. தங்கமணி] [2021 ஜுன் 22 

அவர்களுக்கு வேண்டுமானால் வழக்கமாக இருக்கலாம். அனால், 

நாட்டு மக்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும். 

தற்போது 10 நாட்களில் அந்தப் பணிகளை முடிக்க 

இருப்பதாக அமைச்சர் சொல்கின்றார். மே 7 ஆம் தேதி அரசு 

பதவியேற்றது. மே 7 ஆம் தேதி பதவியேற்று, இப்போது 45 நாட்கள் 

ஆகிவிட்டன. மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்கள், 

அன்றையதினம் முதலமைச்சராக இருந்தபோது, வரலாற்றிலேயே 

இல்லாத அளவில் ஓரே நாளில் 19,000 பணியாளர்களை 26 ஆம் 

தேதி பணியமர்த்தினார்கள். அந்த 10,000 பேரை முழுமையாகப் 

பயன்படுத்தி பணிகளைச் செய்திருந்தால், இப்போது எப்படி 

மின்வெட்டு வரும்? மின்வெட்டுக்கான காரணத்தை அவர் 

எங்கள்மீது சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாரேயொழிய, 10 நாட்கள் 

செய்ய வேண்டிய (குறுக்கீடு) திரு. ராஜா, இருங்கள். அவர் 

கேட்டதற்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். நீங்கள் பேரவைத் தலைவர் 

அவர்களிடம் சொல்லுங்கள். நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது, 

. . (குறுக்கீடு) 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு அமைச்சர் 

(குறுக்கீடு) இருங்கள். மாண்புமிகு றுப்பினர் திரு. ராஜா 

உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ராஜா 

உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. ராஜா 

உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு மின்சாரம், மதுவிலக்கு 

மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. 7, செந்தில்பாலாஜி: மாண்புமிகு 

பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, சென்னையைப்பற்றி முன்னாள் 

அமைச்சர் சொன்னார். சென்னையில் pillar—soir இருக்கின்றன. 

களில் fuse போய்விட்டதென்றால் அதைச் சரிசெய்ய 

வேண்டும். அது உங்களுக்குத் தெரியுமல்லவா! மாதாமாதம் 

அதைப் பராமரிக்க வேண்டுமென்பது தெரியுமா? (மேசையைத் 

தட்டும் ஓலி) இதையெல்லாம் பராமறித்தால்தான் மின்சாரத்தைச் 

சீராகக் கொடுக்க முடியும். இதைத்தான் நீங்கள் செய்யவில்லை; 

இப்போது நாங்கள் செய்கிறோம். இப்போது 10 நாட்களாகச் 

செய்கிறோமென்று நாங்கள் சொல்கிறோம். மின்சாரம், 

கூடுதலான விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டது என்று நான் 

சொன்னேன். நான் ஒன்றே ஒன்றுதான் கேட்கிறேன். (குறுக்கீடு)
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) 
மாண்புமிகு அமைச்சர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். 

மாண்புமிகு திரு. 7. செந்தில்பாலாஜி: தமிழகத்திற்கு ஒரு 
யூனிட் மின்சாரத்தை 3.50 பைசா வரை வழங்குவதற்கு பல்வேறு 

நிறுவனங்கள் தயாராக இருக்கின்றன. அனால், (குறுக்கீடு) கடந்த 

ஆட்சியில், . . . (குறுக்கீடு) 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: உட்காருங்கள். மாண்புமிகு 
அமைச்சர் பதில் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார். மாண்புமிகு 

அமைச்சர் சொல்வதைக் கேளுங்கள். 

மாண்புமிகு திரு. 37. செந்தில்பாலாஜி: கடந்த ஆட்சியில் 7 
ரூபாய் வரை கொடுத்து ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தைக் கொள்முதல் 

செய்திருக்கிறார்கள். (குறுக்கீடு) 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: உட்காருங்கள். 

மாண்புமிகு திரு. 37. செந்தில்பாலாஜி: 35, அந்த 
நிறுவனங்களெல்லாம் உற்பத்தி செய்தாலும், செய்யாவிட்டாலும், 

மின்சாரம் கொடுத்தாலும், கொடுக்காவிட்டாலும் ஒரு 

வருடத்திற்கு ஏறத்தாழ 4,900 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு அந்த 
நிறுவனங்களுக்கு நம்முடைய மின்சார வாரியம் பணம் கொடுக்க 

வேண்டும். அப்படி ஓர் ஓப்பந்தத்தைக் கடந்த ஆட்சியில் 

செய்திருக்கின்றார்கள். அதைத்தான் ஆளுநர் உரையில் தெளிவாகக் 

குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். கடந்த ஆட்சியில் நடந்த தவறுகள் 

ஆய்வு செய்யப்படும்; கடந்த ஆட்சியில் இருந்த குறைபாடுகள் 

சரிசெய்யப்படும் என்று ஆளுநர் உரையிலே மிகத் தெளிவாகச் 

சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

மின் உற்பத்தியைப் பொறுத்தவரை, கடந்த ஆட்சியில் மின் 

மிகை மாநிலமாக இருந்தது என்றும், யாரும் சொந்தமாக முழு மின் 

உற்பத்தி செய்ய மாட்டார்கள் என்றும் ஏற்கெனவே உறுப்பினர் 

அவர்கள் சொன்னார்கள். மேலும் விளக்கங்களை எரிசக்தித் 

துறை மானியக் கோரிக்கையிலே உங்களுக்குச் சொல்கிறேன். 

ஆளுநர் உரையில் அதே திட்ட அறிவிப்பு. நிதிநிலை அறிக்கையில் 

அதே திட்ட அறிவிப்பு; தையெல்லாம் முடித்துவிட்டு, 

இரும்ப தேர்தல் வாக்குறுதியிலும் அதே திட்ட அறிவிப்பு. 

தொடர்ந்து ஒரே வாக்குறுதி; ஒரே திட்டத்திற்கு ஐந்து 
முறை அறிவிப்புகளைக் கொடுத்த அரசு கடந்த கால அரசு.
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இதையெல்லாம் சீர்தூக்கி, சரி செய்யவேண்டு 

மென்றுதான் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவு 

வழங்கியிருக்கிறார்கள். பத்து நாட்களுக்குள் இந்தப் பணிகள் 

முழுவதுமாக முடிக்கப்பட்டு, தடையில்லாத மின்சாரத்தைப் 

பெறக்கூடிய வாய்ப்பை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 

வழங்கியிருக்கிறார்கள். தடையில்லாத மின்சாரம் வழங்கப்படும். 

பிற்பகல் 2-05 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு பொதுப் பணித் 
துறை அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. cre. வேலு: மாண்புமிகு பேரவைத் 
தலைவர் அவர்களே, நான் உங்களுடைய கவனத்திற்குக் 

கொண்டுவருகிறேன். ஏற்கெனவே பேரவைத் கதுலைவராக 

இருந்தவர் இங்கே ுப்பினராக இருக்கின்றார்; மாண்புமிகு 

முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர்கள் இங்கே எதிர்க்கட்சித் 

தலைவராக இருக்கின்றார்; துணை முதலமைச்சராக இருந்தவர் 

எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவராக இருக்கின்றார்; ஏற்கெனவே 

அவர்கள் எடுத்ததுதான் இந்த முடிவு. “முன்னாள் அமைச்சர்கள் 

நிறையபேர் இருக்கின்ற காரணத்தினால், ஓவ்வொரு துறை 

குறித்தும் பேசும்போது, அவரவர் பதில் சொல்ல வேண்டுமென்று 

சொன்னால், சட்டமன்றத்தை நடத்தி முடிக்க முடியாது. 

அதனால், முன் வரிசையில் இருக்கின்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர், 

எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர், கொறடா ஆகியோர் எதுவாக 

இருந்தாலும் பதில் சொல்லட்டும்; முன்னாள் அமைச்சர்கள் 

பதில் சொல்லமுடியாது” என்று இர்ப்பு கொடுத்தவரே 

இங்கிருக்கின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர், மாண்புமிகு 

DG. ப. தனபால் அவர்கள்தான். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

அதனால் பிரச்சினை எதுவாக இருந்தாலும் சறி, 

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இருக்கின்றார், எதிர்க்கட்சித் 

துணைத் தலைவர் இருக்கின்றார், கொறடா இருக்கின்றார், 

அவர்கள் பதில் சொல்லலாம், தவறில்லை. அவர்களை 

எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் பேசுவதற்கு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்கள் அனுமதிக்கலாம். அனால், முன்னாள் அமைச்சர்கள் 

அனைவரும் அவ்வாறு பேசலாம் என்று சொன்னால், 

அவர்களுடைய ஆட்சியில் எங்களை அவ்வாறு பேச 

அனுமதிக்கவில்லை. நாங்கள் பட்டபாடு எங்களுக்குத்தான் 

தெரியும். அதைத்தான்மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

திரு. TRB. ராஜா சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார். அவை முன்னவர்
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இவற்றையெல்லாம் சொல்வார்கள், இப்பொழுது ஒன்றும் 

சொல்லாமல் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள். (குறுக்கீடு) நீங்கள்தானே 

இதையெல்லாம் சொல்லவேண்டும்! 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு அவை முன்னவர் 
அவர்கள். 

மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: பொதுவாக, பேசுவதற்கு 
வாய்ப்புக் கொடுப்பது எப்படியென்றால், ஒருவருடைய பெயரைச் 

சொல்லி, ஒரு குற்றச்சாட்டைச் சொன்னால், அவருக்கு வாய்ப்புத் 

தரவேண்டும் என்பது நம்முடைய rule-v இருக்கிறது. அந்த 

இலாகாவைப் பற்றி பேசுகின்றபோது, அதற்காக எழுந்து பதில் 

சொல்கிறேன் என்று சொல்வதை அனுமதிக்க முடியாது. என்ன 

தகவல், எப்படி அனுமதி கொடுப்பது என்பதையெல்லாம் 

சபாநாயகர் அவர்கள்தான் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். 

இப்பொழுது இருவேறு கருத்துகள் பரிமாறப்பட்டன. அதோடு 

முடித்து, மாண்புமிகு உறுப்பினர் இரு. ரவி அவர்களைப் பேசவிட்டு 

உரையை முடிக்கலாம். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 
இரு. சு. ரவி, நன்றி சொல்லி ஒரு வார்த்தையில் உரையை 

முடியுங்கள். (குறுக்கீடு) எழுதிக் கொண்டு வந்தவற்றையெல்லாம் 

வாசித்தால் நிறைய நேரமாகும். நீங்கள் வாசித்தது போதும், 

உரையை முடியுங்கள். 

திரு. ௬. ரவி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 

இந்த கொரோனா காலத்தில், விவசாயிகள் தாங்கள் சாகுபடி 

செய்த நெல்லை அரசு கொள்முதல் நிலையங்களில் விற்று ஒன்றரை 

மாதங்கள் ஆகியும், இதுவரை அவர்களுக்குப் பணப் பட்டுவாடா 

செய்யப்படாமல் இருக்கிறது. உடனடியாக பணப் பட்டுவாடா 

செய்யப்பட வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உணவு மற்றும் 
நுகர்பொருட்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அவர்கள். 

*மாண்புமிகு திரு. அர. சக்கரபாணி: மாண்புமிகு பேரவைத் 

தலைவர் அவர்களே, முத்தமிழறிஞர், மூதறிஞர் தலைவர் 
கலைஞர் அவர்கள் துயில்கொண்டிருக்கும் திசை நோக்கி 

வணங்குகிறேன். தந்ைத பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா, தலைவர் 

கலைஞர் அவர்கள் வழியிலே, மக்களை சந்தித்துத்தான் ஆட்சி 

அமைப்பேன், புறவழியிலே நான் ஆட்சி அமைக்கமாட்டேன் 

என்று சொல்லி, (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 234 சட்டமன்ற
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[இரு. அர. சக்கரபாணி] [2021 ஜுன் 22 

உறுப்பினர்கள் கொண்ட சபையிலே, மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் 

கூட்டணிக்குத் தலைமைதாங்கி, மூன்றில் இரண்டு பங்கு 

உறுப்பினர்களைப் பெற்று, வெற்றிவாகைசூடி, முதலமைச்சராகப் 

பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற எங்கள் கழகத் தலைவர் மாண்புமிகு 

அண்ணன் தளபதி அவர்களை வணங்குகிறேன். 

மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் பொத்தாம் பொதுவாகக் 

குற்றச்சாட்டு சொல்லக்கூடாது. எந்த இடத்தில், எப்பொழுது 

பணம் வழங்கவில்லை என்று சொன்னால், அதற்குறிய நடவடிக்கை 

எடுக்கப்படும். இந்தத் துறையைப் பொறுத்தவரையில், மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்கள் ஏற்கெனவே அதிகாரிகளை அழைத்து, ஏழு 

திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கச் சொல்லியிருக்கிறார். 

உணவுத் துறையில் தரமான அறிசி வழங்க வேண்டும்; அதுவும் 

மக்களுக்கு நல்லமுறையில் சென்றடையவேண்டும்; எடை 

குறைவாக இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி, நியாய விலைக் 

கடைக்குச் சென்று ஆய்வு செய்தவர் தமிழக முதலமைச்சர், 

அண்ணன் தளபதி அவர்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே 

தெறிவித்துக்கொள்கிறேன். எந்த நேரடி நெல் கொள்முதல் 

நிலையத்திலிருந்து விவசாயிகளுக்குப் பணம் வந்து சேரவில்லை 

என்று குறிப்பிட்டுச் சொன்னால், அதற்குரிய நடவடிக்கை 

எடுத்து, அந்த விவசாயிகளுக்குப் பணம் சென்றடைய துறைமூலம் 

நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

இரு. தி. வேல்முருகன் அவர்கள். (குறுக்கீடு) உறுப்பினர் திரு. 

& ரவி, நீங்கள் 48 நிமிடங்கள் பேசியிருக்கிறீர்கள். மாண்புமிகு 

உறுப்பினர் திரு. தி. வேல்முருகன், பேசுங்கள். 

திரு. தி. வேல்முருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்களே, . . (குறுக்கீடு) 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

இரு. ௬. ரவி, நன்றி சொல்லி உரையை முடியுங்கள். நீங்கள் 

வாசித்தால் நேரம் போதாது. உங்கள் கையில் நிறைய இருக்கிறது. 

நன்றி சொல்லி உரையை முடியுங்கள். 

பிற்பகல் 2-10 

திரு. & ரவி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 

இ.மு.க. தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 

முக்கியத் திட்டங்கள், கொள்கைகள் இந்த ஆளுநர் உரையில்
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2021 ஜூன் 22] [திரு. சு. ரவி] 

இடம்பெறாததைப் பார்க்கும்போது, தேர்தல் காலங்களிலே 

அரசியல் தலைவர்கள் வருவார்கள்; தேர்தல் வாக்குறுதிகளை 

அள்ளி வீசுவார்கள்; அனால் நிறைவேற்றியதாகச் சரித்திரம் 

கிடையாது என்ற எண்ணமே மக்களிடையே ஏற்பட்டிருக்கிறது. 

ஆளுநர் உரையில் கூறப்பட்டிருக்கும் வார்த்தைகளைக் 

கூர்ந்து கவனிக்கும்போது, இத்திட்டங்கள் கண்டிப்பாக 

நிறைவேற்றப்படும் என்ற உத்தரவாதமும், உறுதியும் இருப்பதாகத் 

தெறியவில்லை. ஏதோ ஓரு சம்பிரதாயத்திற்காக ஆளுநர் 

உரையில் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றதோ என்ற எண்ணம் மக்கள் 

மனதிலே இருக்கிறது. இந்த ஆளுநர் உரையில் சில திட்டங்கள் 

இடம்பெற்றிருந்தாலும், அதனால் எந்த பயனும், மாற்றமும் 

நிகழப்போவதில்லை என்பது உண்மையாகும். மொத்தத்தில் இந்த 

ஆளுநர் உரை, உரையல்ல; இது ஒரு வெற்று அறிக்கை. இது 

தமிழ்நாட்டுக்கும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் பயனளிக்காது என்று 

கூறி, எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அடுத்து, மாண்புமிகு 

உறுப்பினர் திரு. தி. வேல்முருகன் அவர்கள். 

*திரு. தி. வேல்முருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்களே, மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் தலைவர், 

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர், அண்ணன் தளபதி அவர்கள் 

தலைமையில் அமையப்பெற்றிருக்கிற இந்த அரசின் முதலாவது 

ஆளுநர் உரையின் மீதான விவாதத்தில் கலந்துகொண்டு 

பேசுவதற்கான வாய்ப்பளித்த தங்களுக்கு என் நெஞ்சார்ந்த 

நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

இந்த அரசு சமூக நீதி அரசு; சமூக நீதியைக் காக்கின்ற அரசு. 

அந்த வகையில் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் உரையாற்றுவதற்கு 

வழங்கிய அதே நேரத்தை, சமூக நீதி அரசின் தலைவராகப் 

பொறுப்பேற்றிருக்கிற,
 பேரவைத் தலைவராகப் பொறுப்பேற்றிருக்கிற 

நீங்கள் எனக்கும் வழங்க வேண்டும். காரணம், “பசி வந்தால், பத்தும் 

பறந்துபோகும்” என்பார்கள். ஆதலால் என்னுடைய நேரமும் 

பறந்துபோகாமல் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பும், கடமையும் 

தங்களுக்கு இருக்கிறதென்பதை எனது வேண்டுகோளாக 

முன்வைக்கிறேன். 

ஓர் அரசு எவ்வாறு இருக்க வேண்டுமென்பதற்கான 

அடிப்படைத் தத்துவங்களையும், அடிப்படைக் கூறுகளையும் இந்த
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[தரு. தி. வேல்முருகன்] [2021 ஜுன் 22 

ஆளுநர் உரை மிகச் சிறப்பாகக் குறிப்பிட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக, 

“சமூக நீதி, அண் பெண் சமத்துவம், அனைவருக்குமான 

பொருளாதார நீதி, இடஓதுக்கீடுமூலம் அனைவருக்கும் வாய்ப்பு, 

கல்வி மற்றும் சமூகச் சீர்கிருத்தத்தின்மூலம் முன்னேற்றம்”; 

அதோடு மட்டுமல்லாமல், “தமக்கு வாக்களித்தோர் என்றும், 

வாக்களிக்காதோர் என்றும் எந்த பாரபட்சமும் இன்றி, 

தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்குமான அரசாக இந்த அரசு 

எப்போதும் செயல்படும்” என்கிற வரிகள் இந்த ஆளுநர் உரையில் 

இடம்பெற்றிருக்கின்றன. அந்த வகையில் இந்த yoru மிகச் 
சிறப்பான பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டி ருக்கிறது. 

குறிப்பாக, தமிழ் வழியில் பயின்றவர்களுக்கும், 

அரசுப் பள்ளிகளில் பயின்றவர்களுக்கும் தமிழக அரசின் 

வேலைவாய்ப்புகளில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்ற 

அறிவிப்பினை நான் மனதார வரவேற்கிறேன். மத்திய 

அரசுப் பணிகளிலும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு 

முன்னுரிமையை இந்த அரசு பெற்றுத் தரும் என்று ஆளுநர் 
உரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. காரணம், மத்தியில் ஆண்டு 

கொண்டிருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசினுடைய 

அறிவுறுத்தலுக்கிணங்க, 2016-ல் ஆண்ட அனைத்திந்திய 

அண்ணா. திராவிட முன்னேற்றக் கழக அரசு, தமிழ்நாடு 

அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் 

தேர்வுகளில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த எந்த மாநிலத்தவர் 

வேண்டுமானாலும் இந்த மண்ணில் தேர்வு எழுதலாம்; 

அவர்களுக்கு அனைத்து அரசுப் பதவிகளும் வழங்கப்படும் என்று 

சொன்னது; சொன்னதோடு மட்டும் நிறுத்திக்கொள்ளாமல், 

இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தைச் சார்ந்தவர்களும் 

கலந்துகொள்ளலாம் என்றும், அதற்கு அத்தாட்சியாக 

குடியுரிமைச் சான்று இருந்தால் போதும் என்றும் சொன்னது. 

இந்த மண்ணின் பூர்வீகக் குடிமக்களாக இருக்கிற தமிழர்கள் ஒரு 

கோடி பேர் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்துவிட்டு, 

வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் காத்திருக்கின்றபோது, மத்திய அரசின் 

உத்தரவிற்குப் பணிந்து, 2016-0 வெளியிட்ட ஓரு மோசமான 

உத்தரவு, இந்தத் தமிழ்ச் சமூகத்து இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பு 

உரிமையைப் பறித்து படுபாதாளத்தில் தள்ளியிருக்கிறது. 

அந்த உத்தரவை மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் தளபதி, 

அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் முதலாவதாக இரத்து செய்ய 

வேண்டுமென்கிற வேண்டுகோளை முன்வைக்கிறேன்.
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அதோடுமட்டுமல்ல, தமிழில் எழுதத் தெரியாதவர்கள், 

படிக்கத் தெரியாதவர்கள், பேசத் தெரியாதவர்கள் எல்லாம் 

இன்றைக்கு 114.5. தேர்வுகளில் பங்குகொள்வதன்மூலம், 

இந்த மாநிலத்தில் எந்த அலுவல் பணிகளை மேற்கொள்வார்கள் 

என்கிற ஒரு குறைந்தபட்ச நியாயத்திற்குக்கூட பதில் 

கூற பறுத்திருக்கிறது கடந்த கால அரசு. இந்த மக்களின் 

வாழ்வுரிமையைக் குறித்து, இந்த மக்களின் கலை, பண்பாடு, 

நாகரிகம், தொன்மையியல், வரலாறு, சமூக நீதிக் கோட்பாடுகளைக் 

குறித்து எள்ளளவும் புரிதல் இல்லாத, முூதல்நிலைப் பணியில் 

மக்களுக்கு Service செய்யக்கூடிய வகையில் அவர்களுக்கு 

பதவிகள் வழங்கப்பட்டால், இந்த மண்ணின் மக்களுக்குக் கிடைக்க 

வேண்டிய, கடைக்கோடி மக்களுக்கும் இடைக்க வேண்டிய அரசின் 

நலத் திட்டங்கள் எப்படிப் போய்ச் சேரும் என்பதைக் கவனத்தில் 

கொள்ளாத கடந்த கால அரசு செய்த தவறை, மாண்புமிகு தமிழக 

முதல்வர் அவர்கள் திருத்த வேண்டுமென்கிற ஒரு வேண்டுகோளை 

இந்த நேரத்திலே நான் முன்வைக்கிறேன். 

இரண்டாவது, இந்த அரசு சமூக நீதிக் கோட்பாட்டின் 

அரசு. தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்த முத்தமிழறிஞர், 

தலைவர் கலைஞர் அவர்கள், 107 சாதிகளுக்கும் இட 

ஒதுக்கீட்டை வழங்கினார். சமூக நீதி காப்போருக்காகவே தன் 

வாழ்நாளை அர்ப்பணித்தார். தந்ைத பெரியாரின் வழியில், 

பேரறிஞர் அண்ணாவின் வழியில், தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் 

இட ஒதுக்கீட்டைத் தமிழ்நாட்டில் அறிவித்தார்கள். அந்த 

இட ஒதுக்கீட்டில் பயன்பெற்ற பெரும்பான்மை மக்களின் 

உரிமை இன்றைக்குப் பாதிப்புக்குள்ளாகியிருக்கிறது. அந்த 

நிலையைப் போக்க வேண்டுமென்று சொன்னால், சாதிவாரிக் 

கணக்கெடுப்புகளை நடத்தி, அந்தந்த சாதிகளுக்கு உறிய இட 

ஒதுக்கீட்டை வழங்கினால்தான் அது உண்மையான சமூக நீதி 

என்பதற்குப் பொருத்தமாக இருக்கும். அந்தவகையில், நம்முடைய 

அரசு சமூக நீதியைக் காக்கின்ற அரசு. 

பிற்பகல் 2-15 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உயர் கல்வித் 
துறை அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு முனைவர் ௧. பொன்முடி: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 
அவர்களுக்கு நான் ஒரு பதிலைச் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதற்கு



194 ஆளுநர் உரை - விவாதம் 

[முனைவர் ௧. பொன்முடி] [2021 ஜுன் 22 

முன்பாக எங்களுடைய தலைவர் அவர்களுக்கு என்னுடைய 

வணக்கத்தையும், நன்றியையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். தமிழ் 

வழியில் படித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளிலே முன்னுரிமை 

கொடுக்கப்படும் என்பது ஆளுநர் உரையிலேயே இருக்கிறது. 

ஆகவே, நீங்கள் சொன்னதைப்போல, தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் 

கொடுத்து, தமிழ் வழியிலே படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு 

வேலைவாய்ப்பிலே முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் என்ற வரியும் 

ஆளுநர் உரையில் இருக்கிறது. (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

அதை மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் மீண்டும் படித்திட 

வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

திரு. தி. வேல்முருகன்: சென்ற ஆட்சியில் கவனிக்கவில்லை 

என்று சொன்னேன். இந்த அரசு அப்படி அறிவித்திருப்பதை 

வரவேற்கிறேன். கடந்த கால அரசு இப்படி ஓரு தவறான 

அரசாணையை வெளியிட்டிருக்கிறது; அதை இரத்து செய்ய 

வேண்டுமென்பதைத்தான் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்களின் வாயிலாக அரசின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வந்தேன். 

ட்டா” தேர்வு என்பது தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற 

பிற்படுத்தப்பட்ட, தாழ்த்தப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட, சிறுபான்மையின 

மாணவர்களின் மருத்துவக் கல்விக் கனவை நாசமாக்குகின்ற, 

உண்மைக்குப் புறம்பான, மோசமான ஒரு தேர்வு. இந்தத் 

தேர்வை இரத்து செய்ய வேண்டும் என்பது இராவிட முன்னேற்றக் 

கழகத்தின் கொள்கை; தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் வழி நின்று 

ஆட்சியை நடத்துகின்ற தளபதி அவர்களுடைய கொள்கை. 

இதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்கள். மாணவி 

அனிதா அவர்களை அழைத்துச் சென்று ௨ச்ச௪ நீதிமன்றத்தின் 

கதவுகளையும் தட்டினார்கள். மாணவி அனிதா இன்று உயிரோடு 

இல்லை. அனிதாவை தொடர்ந்து பல மாணவ மாணவிகள் 

இறந்திருக்கிறார்கள். அனால், இதில் இன்னுமொரு மிகப் 

பெரிய கொடுமை, இந்தத் தேர்வு எழுதச் செல்கின்ற பிள்ளைச் 

செல்வங்களை, சோதனை என்கின்ற பெயரில் மிகப் பெரிய 

துன்பியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு உள்ளாக்குகிறார்கள். பூ வைத்திருக்கக் 

கூடாது; பொட்டு வைத்திருக்கக் கூடாது; வளையல் போட்டிருக்கக் 

கூடாது; கொலுசு போட்டிருக்கக் கூடாது; உள்ளாடையை 

சோதனை செய்கின்ற இழிவான செயலைச் செய்தது கடந்த 

கால அரசு. இந்த அரசு ஒரு வேளை இந்த ஆண்டு தேர்வை 

இரத்து செய்வதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று சொன்னாலும்கூட,
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இதுபோன்ற சோதனைகளை தமிழக அரசும், பள்ளிக் கல்வித் 

துறையும், உயர் கல்வித் துறையும் ஒரு காலத்திலும் அனுமதிக்கக் 

கூடாது என்ற வேண்டுகோளை முன்வைக்கிறேன். மத்திய அரசு 

ஏற்றுக்கொள்கிறதோ, இல்லையோ, நீங்கள் குறிப்பிட்டதுபோல், 

இதற்காகக் குழுக்களை நியமித்து, உச்ச நீதிமன்றம் வரையிலும் 

சென்று, சட்டங்களைக் கொண்டு வந்து, மத்தியில் இரண்டு 

அவைகளிலும் நிறைவேற்றி, முழுவதுமாக 14501-ஐ நீக்குகின்ற 

வரையில், ஒரு வேளை மத்திய அரசு நம்மீது திணித்தால், 

இதுபோன்ற conditions அறவே இருக்கக் கூடாது என்கின்ற 
நிலையை மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் ஏற்படுத்தித் 

தர வேண்டுமென்கின்ற வேண்டுகோளை முன் வைக்கிறேன். 

வேளாண்மைத் துறை. தமிழ்நாட்டின் எண்ணற்ற 

அரசியல் தலைவர்களும், விவசாயப் பெருங்குடி மக்களும் 

வைத்த நீண்ட, நெடிய நாள் கோரிக்கை தலைவர் கலைஞர் 

ஆட்சியில் பறிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, இன்றைக்கு 

தலைவரின் வழி நின்று ஆட்சி செய்கின்ற தளபதி அவர்களின் 

ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. வேளாண் பெருங்குடி 

மக்களுக்கென்று தனி நிதிநிலை அறிக்கை என்பதை நான் 

மனதார வரவேற்று, வேளாண் குடிமக்கள் சார்பாக என் 

நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளையும், வாழ்த்துகளையும் மாண்புமிகு 

தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு அமைச்சர் 

பெருமக்களுக்கும் தெறிவித்துக்கொள்கிறேன். 

அதுபோன்று, நிதிநிலை. 5 இலட்சத்து 70 ஆயிரம் கோடிக்கு 

மேல் கடன் இருக்கிறது. இந்தக் கடனெல்லாம் எப்படி வந்தது 

என்பது குறித்து ஆய்வு செய்ய உயர்நிலைக் குழு ஓன்றை 

மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவிக்க 

வேண்டும். எல்லாவற்றிலும் லஞ்சம், லாவண்யம். இன்னும் 

பல கோப்புகள் என் கையில் இருக்கின்றன. வாய்ப்பு தந்தால் 

ஒவ்வொன்றையும் அக்கு வேறு, அணி வேறாக, ஆதாரத்தோடு 

புட்டு வைக்கக் காத்திருக்கிறேன் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே 

தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) 

ஆக, அந்த அடிப்படையில் வெளிப்படையான ஒரு நிதிநிலை 

அறிக்கை தாக்கல் செய்வதோடு மட்டுமல்ல, வெள்ளை அறிக்கை 

வெளியிடுவோம் என்று மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் அவர்கள் 

அறிவித்திருக்கிறார்கள்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு நிதி மற்றும் மனித 
வள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள். 

*மாண்புமிகு முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்: மாண்புமிகு 
பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

முதலில் கூறியதற்கு ஒரு விளக்கம். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள், முன்னர் Personnel and Administrative Reforms 

என்று இருந்த அந்தத் துறையினுடைய பெயரை மனித வள 

மேலாண்மைத் துறை என்று மாற்றியதற்குப் பிறகு, ஓர் ஆய்வை 

எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். கடந்த 7 அல்லது 10 ஆண்டுகளில் 

எந்தெந்த அரசாணைகளின் அடிப்படையில், எந்தெந்த 

சட்டங்களின் அடிப்படையில், எந்தெந்த பொது நிறுவனங்களின் 

திட்டங்களின் அடிப்படையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தினால், 

தமிழர்களைத் தவிர வேறு மாநிலத்தைச் சார்ந்த உறுப்பினர்களுக்கு 

அல்லது நபர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கப்பெற்றது; அது எந்த 

அரசாணையின்கழ் வந்தது; அது எப்படி 0091 ஆகி வந்தது; எந்த 

விதிமுறை மாற்றத்தால் வந்தது என்பதை முழுமையாக ஆய்வு 

செய்து, அப்படியிருப்பின் அதை முற்றிலும் மாற்றி, இனிமேல் 

அதைத் தவிர்ப்பதற்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 

உத்தரவின்படி நடவடிக்கை எடுக்கவிருக்கிறோம். (குறுக்கீடு) 

ஒரேயொரு நிமிடம், முடித்துவிடுகிறேன். 

இரண்டாவது, தமிழகத்தின் நிதிநிலை குறித்து விரைவில் 

ஒரு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடயிருக்கிறோம். மாண்புமிகு 

ஹுப்பினரிடம் என்னென்ன தகவல் இருக்கிறதோ, என்னென்ன 

கோப்பு இருக்கிறதோ, அனைத்தையும் என்னிடம் கொடுக்குமாறு 

நான் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களின் வாயிலாகக் 

கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவை அனைத்தையும் ஆய்வு செய்து 

நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 
இரு. வேல்முருகன் அவர்கள். 

திரு. தி. வேல்முருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 
அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுடைய அறிவிப்பிற்கு 

நன்றி. Zonal முறையில் ஏற்கெனவே வேலைவாய்ப்புகளுக்கான 

தேர்வுகள் நடைபெற்றன. இப்போது மத்திய அரசினுடைய ஒரு 

சிறிய பதவியான, நம்முடைய Aayakar நரவா-ல் வருவாய் 
ஆய்வாளர் பதவிக்குத் தேர்வு செய்ய வேண்டுமென்றால்கூட 

All India அடிப்படையில்தான் அவர்கள் Call for செய்கிறார்கள்.
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2021 ஜூன் 22] [தரு. தி. வேல்முருகன்] 

NLC-%@ நிலம் கொடுத்துவிட்டு, வீட்டைக் கொடுத்துவிட்டு, 

வாழ்வாதாரத்தை இழந்து மக்கள் தவித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 

இப்போது 120 பொறியாளர் பதவிகள் நிரப்பப்படவிருக்கின்றன; 

எல்லா நிலைகளிலும் பதவிகள் நிரப்பப்படுகின்றன. இந்தப் 

பதவிகளுக்கு All India |/வ9-ல் call for செய்யும்போது, 

திட்டமிட்ட ஒரு கும்பல் மத்திய பாரதிய ஜனதா அரசால் 

உள்ளே புகுத்தப்பட்டு, அவர்கள் உள்ளே வந்து அமருகிறார்கள். 

இந்த மண்ணின் பூர்வீகக் குடிமக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உறிமை 

மறுக்கப்படுகிறது; வீடு, நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு 

உரிமை மறுக்கப்படுகிறது. தங்கள் வாழ்வுரிமையை முற்றும் முதலும் 

இழந்து நிற்கின்ற மக்களுக்கு, இந்த மத்திய அரசுப் பணிகளிலே 

தமிழ்நாட்டில் 90 சதவிகிதம் வேலைவாய்ப்பு உரிமையும், தனியார் 

துறைகளிலே 90 சதவிகிதம் வேலைவாய்ப்பு உறிமையும் உறுதி 

செய்கின்ற உஊறுதியான ஒரு சட்டத்தை தமிழக அரசு இயற்றி, 

அதற்கு மத்திய அரசினுடைய ஒப்புதலைப் பெற்நால், நிச்சயம் 

தமிழர்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்ற முடியும். அதை தளபதி 

அவர்களால் செய்ய முடியும் என்கிற காரணத்தால் இந்தக் 

கோரிக்கையை முன்வைக்கிறேன். 

பிற்பகல் 2-20 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு நிதி மற்றும் மனித 
வள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள். 

மாண்புமிகு முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்: மாண்புமிகு 

பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்தப் பிரச்சினை நீண்ட 

நாட்களாக நீடிக்கின்ற பிரச்சினை. Staff Selection Commission 

என்ற அமைப்பால், ஓரு காலத்தில் regionalys தேர்வு 

நடத்தப்பட்டது. அதாவது, தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற மத்திய 

அரசாங்கத்தினுடைய பணியிடங்களுக்கு தமிழ்நாட்டிலே 

தனியாகத் தேர்வு நடைபெறும் என்ற விதிமுறையை மாற்றி, நாடு 

முழுவதும் இருக்கின்ற பணியிடங்களுக்கு, நாடு முழுவதும் ஒரே 

தேர்வு என்ற திட்டத்தை மாற்றி, அதிலும் கொஞ்சம் சந்தேகத்தை 

ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில், சில மாநிலங்களில் எல்லோரும் Cent 

percent வாங்குகின்றார்கள். நம்முடைய மாநிலத்தில் ஒழுங்காகத் 

தேர்வுகளை நடத்துவதனால், 50 சதவிகிதம், 60 சதவிகிதம் 

மதிப்பெண்கள் வாங்குகின்றார்கள். இந்தப் பிரச்சினையெல்லாம் 

5 வருட, 10 வருட பிரச்சினை. ஏற்கெனவே, மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்கள் டெல்லி சென்றபோதும் இதைப்
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[முனைவர் பழனிவேல் தியாக ராஜன்] [2021 ஜன் 22 

பற்றிப் பேசியிருக்கிறார்கள். ஆளுநர் உரையிலும் இது இடம் 

பெற்றிருக்கிறது. உறுதியாக இதை வலியுறுத்தி, கூடிய விரைவில் 

இந்த 2, 3 பிரிவுகளுக்கு மத்திய அரசிடம் ஒப்புதலைப் பெற்று, 

இருத்தங்கள் செய்யப்படும் என்று கூறிக்கொள்கிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

இரு. தி. வேல்முருகன் அவர்கள். 

திரு. தி. வேல்முருகன்: மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுடைய 

விளக்கத்திற்கு நன்றி. ஏற்கெனவே, மாண்புமிகு தளபதி அவர்கள் 

தமிழக சட்டமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்தபோது, 

இரயில்வே துறையில் apprentice பணிகளுக்குத் தொடர்ந்து 

தமிழர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள் என்பதை அவருடைய 

கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்றோம். அப்போது, அவர், தன் 

கட்சியைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான அண்ணன் 

இரு. தயாநிதிமாறன், திருமதி கனிமொழி அகியோரை அனுப்பி, 

பொது மேலாளர் அவர்களிடத்திலே வலியுறுத்தி, எங்கள் 

போராட்டச் செய்திகளை பொது மேலாளர் அவர்களிடத்தில் 

கொடுத்ததற்குப் பிறகு, தளபதி அவர்கள் தலையிட்டதற்குப் 
பிறகு, “இனி தமிழ்நாட்டில் apprentice பணிகளுக்கு ஆட்கள் 
எடுக்கின்றபோது அந்தந்த மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 

அலுவலகங்களில் பதிவு செய்தவர்களை மட்டும்தான் எடுக்க 

வேண்டும்” என்கிற அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. திராவிட 

முன்னேற்றக் கழகம் எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோதே மத்திய 

அரசிடம் சாதுித்திருக்கிறது. தற்போது ஆளுங்கட்சியாக, 

மாண்புமிகு முதலமைச்சராக இருக்கிறார். நிச்சயம் இதில் 

சாதிப்பார் என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இந்தக் 

கோரிக்கையை நான் முன்வைக்கிறேன். 

அதேபோன்று, தூய்மையான நிருவாகம். அதை நான் 

வரவேற்கிறேன். “உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர்” என்ற 

இட்டம்மூலம் 63,500 மனுக்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு, ஏழை, எளிய 

மக்களுடைய கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டி ருக்கின்றன. 

தொடர்ச்சியாக இந்த முன்னெடுப்புகளை நான் வரவேற்கிறேன். 

இன்றைக்கு காவல் துறையில் பணிபுறியும் பணியாளர்கள் 

இறந்துவிட்டால், அவர்களுடைய குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு 

உடனடியாக வேலை தருவது, அவர்களுடைய குறைகளைத் 

தர்ப்ப து போன்ற நடவடிக்கைகளை நான் வரவேற்கிறேன். 

கடந்த ஆட்சியில் நடத்தப்பட்ட காவலர்கள் தேர்வில், எழுத்துத்
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தேர்வு, Oral தேர்வு, தகுதித் தேர்வு, மருத்துவத் தகுதித் தேர்வு 
எல்லாவற்றிலும் தேர்ச்சி பெற்ற சிலருக்கு, அவர்கள்மீது பக்கத்து 

வீட்டுச் சண்டை, அண்ணன், தம்பி சண்டை, அப்பா, மகன் 

சண்டை போன்ற சிறு வழக்குகள் இருந்த காரணத்தினால், 

பணி வழங்கப்படவில்லை. கிட்டத்தட்ட 700 பேர் பணிக்காகக் 

காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நீதிமன்றத்தால் வழக்குகளிலிருந்து 

அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் 

அனைவரும் இந்த மண்ணின் மக்கள். நமக்கு வாக்களித்தவர்கள். 

அவர்கள், “எங்களையும் காவலர்களாகப் பணிபுரிய பணி 

அணை வழங்க வேண்டும்; இதுகுறித்து மாண்புமிகு தமிழக 

முதலமைச்சர் அவர்களிடம் அலோசனை செய்ய வேண்டும்” 

என்று கேட்டிருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள் கனிவோடு பரிசீலனை செய்து, நீதிமன்றத்தால் சிறு 

குற்றங்களிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்களை, மேலும், மேலும் 

அவணங்களைக் கொண்டுவரச் சொல்லி, கட்டாயப்படுத்தி, 

பணியில் சேர்த்துக்கொள்ள தவிர்ப்பது முறையல்ல. கடந்தகால 

ஆட்சி செய்த தவறைச் சரிசெய்து, காவல் துறைக்குப் பொறுப்பாக 

இருக்கின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள், 

அவர்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றிட வேண்டும். 

தலைவர் கலைஞர் அவர்கள், 2006 ஆம் ஆண்டு, 

தமிழ் வழியில் படித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் 20 

சதவிகித முன்னுரிமை கொடுத்தார்கள். காவல் துறை உதவி 

ஆய்வாளர், Direct Sl. பணிகளுக்கு அந்த உத்தரவைக் கடந்த 

பத்தாண்டுக் காலத்தில் அண்ணா. திராவிட முன்னேற்றக் 

கழக ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தவே இல்லை. அதற்காக 

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலும், உயர் நீதிமன்ற மதுரை 
கிளையிலும் மூத்த வழக்கறிஞர்களைக் கொண்டு 

நான் ஓரு வழக்கைத் தொடுத்து, அந்த வழக்கிலே, உயர் நீதிமன்ற 

மதுரை கிளை, இனிவருங்காலங்களில் தமிழ்நாட்டினுடைய 

அனைத்துப் பணிகளிலும் கலைஞர் அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட, 

அதாவது தமிழ் வழியில் பயின்றவர்களுக்கு 20 சதவிகித 

வேலைவாய்ப்பினை வழங்க வேண்டுமென்று உத்தரவிட்டுள்ளது. 

அனைத்து நிலைகளிலும் அதை நடைமுறைப்படுத்த 

மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் உரிய நடவடிக்கையை 

மேற்கொள்ள வேண்டுமென்று இந்த நேரத்திலே நான் 

கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

அதேபோன்று, புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 
இரு. தி. வேல்முருகன், உரையை முடியுங்கள். 

திரு. தி. வேல்முருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 
அவர்களே, உரையை முடித்துவிடுகிறேன். “20 நிமிடங்கள் 

பேசுகிறேன்” என்று சமூக நீதி அரசிடம் கேட்டுக்கொண்டுதான் 

பேசுகிறேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் 

இன்னும் 20 நிமிடங்கள் பேசவில்லை. 

2006-2011 ஆம் அண்டுகளில் மாவட்டத்திற்கு ஒரு மருத்துவக் 

கல்லூரி; மாவட்டத்திற்கு ஒரு பொறியியல் கல்லூரி என்ற 

௦௦௦60ஐக் கொண்டு வந்தவர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் 

அவர்கள். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) ஒருகாலத்தில் BE. உள்ளிட்ட 

உயர் கல்வி பயில அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திற்குச் செல்ல 

வேண்டியிருந்தது. அப்போது, “என்னுடைய தொகுதியில் எந்தக் 

கல்லூரியும் இல்லை என்று தலைவர் கலைஞர் அவர்களிடம் 

கேட்டதன் விளைவாக, பண்ருட்டியில் முதல் பொறியியல் 

கல்லூரியை அவர்கள் அமைத்துக் கொடுத்தார்கள். அவருடைய 

அரசில், அவருடைய வழிநின்று தளபதி அவர்கள் உள்ளாட்சித் 

துறை அமைச்சராகவும், மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சராகவும் 

இருந்த காலக்கட்டத்தில், கடலூருக்கு வருகை தந்து, கடலூருக்கு 

என்று ஒரு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்கள். 

அதில், மாண்புமிகு வேங்கை வேந்தர் திரு. எம்.ஆர்.கே. 

பன்னீர்செல்வம் அவர்களும், நானும் கலந்துகொண்டோம். 

ஆனால், காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாக, அந்தக் கல்லூறி அ.தி. 

மு.க-வின் பத்தாண்டுக் கால ஆட்சியில் தொடங்கப்படவே 

இல்லை. எனவே, மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் 

கடலூரில் அந்த மருத்துவக் கல்லூரியைத் தொடங்குவதற்குரிய 

நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென்கின்ற 

வேண்டுகோளை இந்த நேரத்திலே நான் முன்வைக்கக் 

கடமைப்பட்டி ருக்கிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 
இரு. இ. வேல்முருகன், பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் 

நடைபெறவிருக்கின்றது. அப்போது நீங்கள் நிறைய பேசலாம். 

இன்றைக்கு கொஞ்சம் ஓத்துழைப்புக் கொடுங்கள். 

திரு. தி. வேல்முருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 
அவர்களே, நான் அதிக நேரம் கேட்கவில்லை. எல்லோருக்கும் 

கொடுத்த 20 நிமிடங்கள் எனக்குக் கிடைக்குமா?
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லை, இன்னும் இரண்டு 

உறுப்பினர்கள் பேச வேண்டியிருக்கிறது. நீங்கள் உரையை 

முடியுங்கள். நான் அடுத்த உஊறுப்பினரைப் பேச அழைக்க வேண்டும். 

பிற்பகல் 2-25 

திரு. தி. வேல்முருகன்: என்னுடைய தொகுதிப் 

பிரச்சினைகளைக் குறித்து மட்டும் ஒரு நிமிடத்தில் பேசி உரையை 

முடித்துவிடுகிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: ஒரு நிமிடத்தில் உரையை 

முடித்துவிடுங்கள். 

திரு. தி. வேல்முருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்களே, நீண்ட நாட்களாக மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் 

முனைவர் பொன்முடி அவர்களிடம் கேட்டிருந்தேன். அவர் உயர் 

கல்வித் துறையில் அமைச்சராக இருந்தபோது தலைவர் கொடுத்த 

அறிவிப்பிற்கணங்க என்னுடைய தொகுதிக்கு Engineering 

கல்லூரி கொடுத்தார்கள். அது இப்போது நெய்வேலி தொகுதிக்குப் 

போய்விட்டது. பண்ருட்டி தொகுதியில் ஐ.டி.ஐ. கிடையாது; 

பாலிடெக்னிக் கிடையாது; கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி 

கிடையாது. ஆகவே, அங்கே ஒரு கலைக் கல்லூரி அமைத்துத் 

தருவதற்கு முன்வர வேண்டும். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இரு. வேல்முருகன், நீங்கள் 
எல்லாவற்றையும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களிடத்தில் 

கொடுத்துவிடுங்கள். 

திரு. தி. வேல்முருகன்: அதேபோன்று, இரண்டு சட்டமன்றத் 

தொகுதிகளுக்கும் சேர்த்துதான் பண்ருட்டி வட்டாரத் தலைமை 

மருத்துவமனை இருக்கிறது. இரண்டரை இலட்சம் மக்கள் 

வாழ்கின்ற பழைய நெல்லிக்குப்பம் தொகுதியை உள்ளடக்கிய 

பகுதிக்கு வட்டாரத் தலைமை மருத்துவமனை எதுவும் கிடையாது. 

ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்தான் இருக்கின்றன. அங்கே 

இஸ்லாமிய பெருமக்கள் பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்றனர். 

வாக்கு கேட்கின்றபோது அவர்கள் வைத்த ஓரே கோரிக்கை, 

“எங்கள் நெல்லிக்குப்பம் பகுதியில் வட்டாரத் தலைமை 

மருத்துவமனைக்கு நிகரான ஓரு மருத்துவமனை வேண்டும்” 

என்பதுதான். அதைக் கனிவோடு இந்த அரசு பரிசீலனை 

செய்து, அதை அமைத்துத்தர வேண்டுமென்ற வேண்டுகோளை 

முன்வைத்தேன். அதுபோன்று. . .
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இரு. வேல்முருகன், நீங்கள் 
எல்லாவற்றையும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களிடத்தில் 

கொடுத்துவிடுங்கள். எல்லாவற்றையும் அவர்கள் செய்து 

தந்துவிடுவார்கள். நன்றி சொல்லிவிடுங்கள். அடுத்து, மாண்புமிகு 

ஹுப்பினர் திரு. ட்டி. இராமச்சந்திரன் அவர்கள். திரு. ட்டி. 

இராமச்சந்திரன், நீங்கள் 19 நிமிடங்கள் உரையாற்றுங்கள். 

(குறுக்கீடு) சரி, ஒரு வரியில் நன்றி சொல்லுங்கள். நன்றி என்று 

சொல்லிவிட்டு, உட்காருங்கள். 

திரு. தி. வேல்முருகன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்களே, கடைசியில் மாட்டிக்கொண்டால் இப்படித்தான் 

வம்பு. 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: இல்லை, உங்களுக்குப் பிறகு 
உரையாற்றுவதற்கும் உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றனர். 

திரு. தி. வேல்முருகன்: மாண்புமிகு தளபதி அவர்களின் 

தலைமையிலான இந்த அமைச்சரவையில் இருக்கின்ற ஓவ்வொரு 

அமைச்சர் பெருமக்களும் எனக்கு நன்கு தெரிந்தவர்கள்தான். 

கண்டிப்பாக என்னுடைய கோறிக்கைகளைக் கனிவோடு 

அவர்கள் பறிசீலிப்பார்கள் என்கிற நம்பிக்கையில், மாண்புமிகு 

பேரவைத் தலைவர் அவர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று, என் 

உரையை நிறைவு செய்வதிலே மாண்புமிகு அவை முன்னவர் 

அவர்களும் குறியாக இருக்கிறார்கள். பல கட்டம் முயற்சித்தார்; 

இப்போது முடித்துவிட்டார். எனக்கு உரையாற்ற வாய்ப்பளித்ததற்கு 

நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். வணக்கம். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

இரு. ட்டி. இராமச்சந்திரன் அவர்கள். 

திரு. ட்டி. இராமச்சந்திரன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்களே, மேதகு ஆளுநர் அவர்களின் உரையின்மீது இந்திய 

கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் சார்பில் என்னுடைய கருத்துகளை 

எடுத்துரைக்க வாய்ப்பளித்த தங்களுக்கு நன்றியைத் 

தெறிவித்துக்கொள்கிறேன். 

திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமையிலான 

மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியை தமிழகத்தில் அதிக 

பெரும்பான்மையோடு வெற்றிபெறச் செய்து, மதச்சார்பற்ற 

முற்போக்குக் கூட்டணியினுடைய தலைவர், Soran 

முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய தளபதி
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அவர்களை (மேசையைத் தட்டும் ஓலி) தமிழ்நாட்டினுடைய 

முதலமைச்சராக அரியணை ஏற்றிய தமிழக வாக்காளப் 

பெருமக்களுக்கும், எனக்கு வாக்களித்து வெற்றிபெறச் செய்த தளி 

சட்டமன்றத் தொகுதி வாக்காளப் பெருமக்களுக்கும், எனக்காக 

பரப்புரை மேற்கொண்ட தோழமைக் கட்சி தலைவர்களுக்கும், 

தேர்தல் பணியாற்றிய தோழமைக் கட்சி நிருவாகிகளுக்கும் 

நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

தமிழ்நாடும், தமிழ்நாட்டில் வாழும் மக்களும் தலைநிமிர்ந்து 

சுய மரியாதையுடன் வாழ்ந்திட சமூக நீதி, பாலின சமத்துவம், 

அனைவருக்குமான பொருளாதார நீதி வழங்க இந்த அரசு 

உறுதிபூண்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. கொரோனா முதலாம் 

அலையைவிட, இரண்டாம் அலையினுடைய பாதிப்புகள் அதிகம். 

இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற நாள்முதல் மாண்புமிகு தமிழக 

முதலமைச்சர் அவர்கள் கண் துஞ்சாமல் மாவட்டந்தோறும், 

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளார்கள். 

மக்களைப் பாதுகாப்பதற்காகத் தொடர்ந்து கூடுதலான படுக்கை 

வசதிகளையும், அதேபோல ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை மற்றும் உயிர் 

காக்கும் மருந்துகளுடைய தட்டுப்பாட்டை போக்கி, மருத்துவக் 

கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தி இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் 

கொரோனா தொற்றினுடைய பரவலைக் குறைத்து, தமிழ்நாட்டு 

மக்களைப் பாதுகாப்பதற்கு இந்த அரசு எடுத்திருக்கின்ற 

நடவடிக்கைகளை மனப்பூர்வமாக வரவேற்கிறேன். 

அதேபோல பெருந்தொற்று பரவல் சூழ்நிலையில், 

மக்களுடைய வாழ்வாதாரம், வருமானமின்றி பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்காக உதவும் வகையில் 21 கோடி அரிசி குடும்ப 

அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.4,000/- நிவாரணமாக வழங்க ரூ.5,893 

கோடியும், ரூ.466 மதிப்பிலான 14 வகையான மளிகைப் பொருட்கள் 

அடங்கிய தொகுப்புகளையும் இந்த அரசு வழங்க, மொத்தமாக 

10,068 கோடி ரூபாய் வழங்கியிருக்கிறது. நிதி வசதியில்லை 

என்றாலும்கூட, மக்களின் நலன் கருதி, இந்த அரசு மக்களுக்கான 

அரசு என்பதை இந்த நேரத்தில் நிரூபித்துக் காட்டியிருக்கிறது. 

பிற்பகல் 2-30 

அதேபோல, தேர்தல் நேரத்திலே, தேர்தல் வாக்குறுதிகள் 

கொடுத்துவிட்டு, வாக்களிக்க வாக்குச் சாவடிக்குச் செல்லும்போது, 

கையில் இடுகின்ற மை அறுவதற்குள் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை
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மறந்துவிடுகின்ற அரசியல் தலைவர்கள் மத்தியிலே, மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்கள், தான் பொறுப்பேற்ற அதே நாள், அதே 

நிமிடம், தேர்தல் நேரத்திலே கொடுத்த வாக்குறுதிகளையெல்லாம் 

நிறைவேற்றுகின்ற வகையிலே ஐந்து கோப்புகளில் 

கையெழுத்திட்டது, ஓட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு 

ஆச்சரியத்தையும் இந்த அரசு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை 

நிறைவேற்றும் என்ற நம்பிக்கையையும் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டு 

மக்களிடத்திலே ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. 

அதேபோல, இந்த அரசு, தேர்தல் நேரத்திலே கொடுத்த 
வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை என்று சட்டமன்றத்திலும், 

வெளியிலும் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இன்றைக்கு 

இந்த அரசைக் குறை கூறிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த 

அரசு பொறுப்பேற்று 45 நாட்களில் கொரோனா தடுப்பு 

நடவடிக்கைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறது. இன்னும் 

ஐந்தாண்டுக் காலம் இந்த அரசுக்கு கால அவகாசம் இருக்கிறது. 

அதேபோல, ஆளுநர் உரையின் பக்கம் 46-ல், “இதுபோன்ற 

பல நல்ல திட்டங்கள் எதிர்வரும் வரவு-செலவுத் திட்டத்திலும் 

இடம்பெறும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, 

நிச்சயமாக இந்த அரசு கொடுத்த அனைத்து வாக்குறுதிகளும் 

நிறைவேற்றப்படும் என்பதை வெளியில் இருந்து இந்த அரசை 

விமர்சிக்கின்ற கட்சித் தலைவர்களிடத்தில் தெரிவித்துக்கொள்ள 

விரும்புகின்றேன். 

அதேபோல, மாநிலங்களுக்கு சுயாட்சி என்ற தனது 

தலையாய இலக்கினை எட்டவும், உண்மையான கூட்டாட்சித் 

தத்துவத்தை நிலைநிறுத்தவும் இந்த அரசு உறுதியாக உள்ள 
நிலையில், “உறவுக்குக் கை கொடுப்போம், உறிமைக்குக் குரல் 

கொடுப்போம்' என்ற கொள்கைக்கு ஏற்ப, “மாநில அரசுகளின் 

உரிமைகள் மீறப்பட்டால் அரசியலமைப்பின் துணையோடு 

அதைக் கடுமையாக எதிர்க்கும்” என்று ஆளுநர் உரையிலே 

தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாநில சுயாட்சிக் கொள்கையிலும், 

தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா, முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் 

ஆகியோரின் திராவிடக் கொள்கைகளிலும் இந்த அரசு உறுதியாக 

இருக்கிறது. (மணியடிக்கப்பெற்றது) 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: உறுப்பினர் உரையை 

ஆரம்பித்து 8 நிமிடங்கள் ஆகிவிட்டன. இன்னும் இரண்டு 

நிமிடங்களில் முடித்துவிடுங்கள்.
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திரு. ட்டி. இராமச்சந்திரன்: அதேபோல, “உச்ச நீதிமன்றத்தின் 

தர்ப்பிற்கு எதிராக, கர்நாடக அரசால் திட்டமிடப்பட்டுள்ள 

மேகதாது அணை திட்டத்தை நிராகறிக்க வேண்டுமென்று 

ஒன்றிய அரசை இந்த அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தும். 
முல்லைப் பெரியாறு அணையினை வலுப்படுத்தும் எஞ்சியுள்ள 

பணிகளை மேற்கொள்ளத் தேவையான அனுமதிகளை 

விரைந்து வழங்குமாறு கேரள அரசையும், ஓன்றிய அரசையும் 

இந்த அரசு கேட்டுக்கொள்ளும்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

வரவேற்கத்தக்கது. 

என்னுடைய தொகுதியில் அரசுக் கலைக் கல்லூறியோ, 

தனியார் கல்லூறியோ இல்லை. ஆகவே, மாணவிகள் உயர் 

கல்வி படிக்க வேண்டுமென்றால், பெங்களூரு அல்லது ஓசூர் 

செல்ல வேண்டியுள்ளது. ஆகவே, தளி தொகுதியை மையமாகக் 

கொண்டு தேன்கனிக்கோட்டையில் ஓர் அரசுக் கலைக் கல்லூரி 

அமைக்கப்பட வேண்டும். 

அதேபோல, தளி ஊராட்சி ஒன்றியம் என்பது 50 

ஊராட்சிகளை உள்ளடக்கு, தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக பரப்பளவு 

கொண்ட பெரிய ஊராட்சி ஒன்றியம். அதை இரண்டாகப் 

பிரித்து, அஞ்செட்டியை மையமாகக் கொண்டு புதிய ஊராட்சி 

அமைக்கப்பட வேண்டும். 

“தென்பெண்ணை அற்றின் உபரி நீர் கொடியாளம் 

அணையிலிருந்து, பைரமங்கலம், கெலமங்கலம், நாகமங்கலம் 

உள்ளிட்ட ஏரிகளில் நிரப்பப்படும்” என்று திராவிட முன்னேற்றக் 

கழகத் தேர்தல் அறிக்கையிலே சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, 

தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னவாறு, அந்த ஏரிகளுக்கு 

நீர் நிரப்ப இந்த அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள 

வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: உறுப்பினர், நன்றி கூறி 
உரையை முடியுங்கள். 

திரு. ட்டி. இராமச்சந்திரன்: இத்துடன் என் உரையை 
முடித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 
இரு. வி.பி. நாகைமாலி அவர்கள் தயவுசெய்து உரையை 10 

நிமிடங்களில் முடித்துவிடுங்கள்.
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மாண்புமிகு திரு. துரைமுருகன்: ஐந்து நிமிடங்களில் உரையை 

முடித்துவிடச் சொல்லுங்கள். 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு அவை முன்னவர் 

அவர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

இரு. வி.பி. நாகைமாலி, உரையை ஐந்து நிமிடங்களுக்குள் 

முடித்துவிடுங்கள். 

பிற்பகல் 2-35 

*திரு. வி.பி. நாகைமாலி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் 

அவர்களே, ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெறிவித்து உரையாற்றுவதற்கான 

வாய்ப்பினைத் தந்தமைக்கு எனது சார்பிலும், மார்க்சிஸ்ட் 

கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் சார்பிலும் மனமார்ந்த நன்றியைத் 

தெறிவித்துக்கொள்கிறேன். திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சிப் 

பொறுப்பேற்ற இந்த 1/& மாத குறுகிய கால இடைவெளியில் 

நடைபெறும் இந்த முதல் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் மாநில 

ஆளுநர் அவர்கள் ஆற்றியுள்ள உரையை இந்த ஆட்சியின் 

நல்லதொரு தொடக்கமாகவே நாங்கள் பார்க்கிறோம். திராவிட 

முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றது முதல், மனித 

குலத்திற்கே சவாலான கொரோனா இரண்டாவது அலை என்ற 

கொடுமையான சவாலை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழலில், 

வெற்றிகரமாக இந்தச் சவாலை ஏற்றுச் செயல்படுகிற தமிழக 

அரசை நாங்கள் மனதாரப் பாராட்டுகிறோம்; மார்க்சிஸ்ட் 

கம்யூனிஸ்டு கட்சி பாராட்டுகிறது. 

மாநிலங்களுக்குக் கூடுதல் அதிகாரம் வேண்டும் என்கிற 

மாநில சுயாட்சிக் கோட்பாட்டை வலியுறுத்தும் மாநில ஆளுநர் 

உரையை மிகவும் வரவேற்கிறோம். கொரோனா மூன்றாவது 

அலை வருமேயானால், அதையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய வகையில், 

சுகாதாரக் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவோம் என்கிற ஆளுநர் 

உரையைப் பாராட்டுகிறோம். அரசு நிருவாகத்தில் ஊழலை 

ஒழித்திட லோக் ஆயுக்தாவை நடைமுறைப்படுத்துவோம் என்பது 

பாராட்டுக்குரியது. 

மாநிலத்திலுள்ள தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் உட்பட 

அனைத்து ஒன்றிய அரசு அலுவலகங்களில் நம் தாய்மொழியாம் 

தமிழை இணை மொழியாகப் பயன்படுத்த ஒன்றிய 

அரசை வலியுறுத்துவோம் என்பதும் மற்றும் ஒன்றிய அரசு
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2021 ஜூன் 22] [திரு. வி.பி. நாகைமாலி] 

அலுவலகங்களில் தமிழக இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் 

முன்னுரிமை கோரப்படும் என்பதும் பாராட்டப்பட வேண்டிய 

ஒன்றாகும். 

வேளாண் வளர்ச்சிக்கு, நீர்ப் பாசனத்தை முறைப்படுத்திட 

சட்டம் கொண்டுவரப்படும் எனவும், தமிழகத்தில் 

தேக்கமுற்றுள்ள தொழில் துறையின் முன்னேற்றத்திற்காக 

முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் ஆளுநர் உரையில் 

சொல்லப்பட்டுள்ள நல்ல அம்சங்களை வரவேற்கிறோம். 

விவசாயிகளுக்கும், நுகர்வோர்களுக்கும் பயனளிக்கக்கூடிய உழவர் 

சந்தைகளைப் புனரமைப்போம் என்ற முடிவையும் வரவேற்கிறோம். 

ஒன்றிய அரசின் நவீன தாராளமயக் கொள்கையாலும், கடந்த 

அ.தி.மு.க. அரசின் தவறான அணுகுமுறையாலும் தமிழகத்தின் 
பொருளாதார வளர்ச்சி மிகுந்த தேக்கத்திலுள்ள இச்சூழலில் மாநில 

நிதிநிலை குறித்து ஒரு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என 

கவர்னர் உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளதை மிகவும் வரவேற்கிறோம். 

ஒன்றிய அரசின் தவறான வரிக் கொள்கையால் பெட்ரோல், 

டீசல் விலை பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. இதனால் விலைவாசி 

உயர்ந்து, மக்கள் தலையில் மேலும் சுமை கூடியுள்ளது. ஒன்றிய 

அரசு மாநிலங்களின் வரி வருவாயை அபகறித்து, மாநிலங்களை 

நிதி நெருக்கடியில் சிக்க வைத்துள்ளது. இது கூட்டாட்சித் 

தத்துவத்திற்கு விரோதமாகும். தமிழக அரசு, கேரளா போன்ற 

ஒருமித்த கருத்துள்ள மாநில அரசுகளோடு இணைந்து நின்று, 

வலுவாக இதை எதிர்த்திட வேண்டும். 

நீட் தேர்வால் பாதிப்பிற்குள்ளான தமிழக மாணவர்களின் 

மருத்துவப் படிப்பின் பாதிப்பைக் களையும் வகையில் 

சட்டம் கொண்டுவரப்படும் என்ற அறிவிப்பை வரவேற்கிறோம். 

அதேநேரத்தில், “நீட் தேர்வு இல்லாத மாநிலம் தமிழகம்” என்ற 

நிலையை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு தமிழக அரசுக்கு 

உள்ளது என்பதையும் இந்நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள 

விரும்புகிறோம். 

“கல்வித் துறையில் அரசுப் பள்ளிகளில் தரமான கல்வி 

வழங்கப்படும்” என்ற ஆளுநர் உரை அறிவிப்பு வரவேற்கப்பட 

வேண்டிய ஒன்றாகும். பள்ளிக் கல்வி மற்றும் உயர் கல்வி 

ஆகியவை பெரும்பாலான தனியார் கைகளில் உள்ளன. இக்கல்வி 

நிலையங்களின் கல்விக் கட்டணங்களை ஏழையெளிய மக்களைப் 

பாதிக்காத வகையில் அரசு நிர்ணயம் செய்திட நடவடிக்கை 

எடுக்க வேண்டுமெனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
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“கடந்த அரசால் கைவிடப்பட்ட உள்ளாட்சி 

அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் நடத்தப்படும்” என்ற ஆளுநர் உரை 

அறிவிப்பு மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

இரு. வி.பி. நாகைமாலி, உரையை முடியுங்கள், நன்றி சொல்லுங்கள். 

திரு. வி.பி. நாகைமாலி: கொஞ்சம்தான் இருக்கிறது, 

முடித்துவிடுகிறேன். மாநிலங்களுக்கு அதிக அதிகாரம் வேண்டும் 

என வலியுறுத்துகிறோம். அதேபோல, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் 

தன்னாட்சியாகச் செயல்படவும், கூடுதல் அதிகாரம் மற்றும் நிதி 

வழங்கிடவும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தமிழை இந்திய அலுவல் 

மொழிகளில் ஓன்றாக அறிவிக்க ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்துவோம் 

என்பதை வரவேற்கிறோம். அதேபோல, தமிழ்நாட்டில் மருத்துவம், 

பொறியியல் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பாடப் பிரிவுகளுக்கும் 

தமிழைப் பயிற்று மொழியாக்கிட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட 

வேண்டும். 

பிற்பகல் 2-40 

இலங்கைத் தமிழர்களின் நலனைக் காத்திட ஓன்றிய அரசை 

வலியுறுத்தியுள்ளீர்கள். இலங்கை அகதிகளுக்கு ஓன்றிய அரசு 

குடியுரிமை வழங்க வேண்டுமெனக் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறீர்கள். 

இது இம்மக்களுக்கு மிகவும் நம்பிக்கை ஓளி வீசும் என நாங்கள் 

பார்க்கிறோம்; இது இம்மக்களுக்கு மிகவும் ஆறுதல் தரும் செய்தி 

எனவும் நாங்கள் எண்ணுகிறோம். 

நமது மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் சில தினங்களுக்கு 

முன்பு, மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களைச் சந்தித்து நீட் தேர்வு 

இரத்து, புதிய கல்விக் கொள்கை, 3 வேளாண் சட்டங்களைத் 

திரும்பப் பெறுதல், குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் இரத்து மற்றும் 
மாநில மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளையும், தேவைகளையும் ஒன்றிய 

அரசு நிறைவேற்றித் தர வேண்டும் என மாண்புமிகு பிரதமர் 

அவர்களிடம் வலியுறுத்தியுள்ள நல்ல பல அம்சங்கள் ஆளுநர் 

உரையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளதை வரவேற்கிறோம். 

தமிழகத்தில் கனிம வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

மதுரை கிரானைட் கொள்ளை, தூத்துக்குடி தாது மணல்
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கொள்ளை போன்ற சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. LAS. அதிகாறி 

இரு. சகாயம், திரு. ககன் தீப் சிங் பேடி போன்றோர் விசாரணை 

செய்துள்ளனர் என்பது நாம் அறிந்ததே. அரசு இது குறித்து 

விசாறிக்க வேண்டும். 

சமீபகாலங்களில் கட்டுமானப் பொருட்கள் விலை கடுமையாக 

உயர்ந்துள்ளது. அரசு இதைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க 

வேண்டும். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இது குறித்து 

நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதற்கு 

நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 

கோயில் நிருவாகத்தை அரசே தொடர்ந்து ஏற்று நடத்த 
வேண்டும். தனியார் கைகளுக்கு இதை விட்டுவிடக் கூடாது. அதே 

நேரத்தில் கோயில் நிலங்களில் குடியிருக்கும் ஏழை மக்களுக்குப் 

பட்டா வழங்க வேண்டும். அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தை 

அரசு எடுத்துக்கொண்ட பிறகும், இராஜா முத்தையா செட்டியார் 

மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அரசு நிர்ணயித்த 

கட்டணம் வரூலிக்காமல், கடந்த காலங்களில் தனியார்வசம் 

இருந்ததுபோல கட்டணம் வசூலிக்கிறார்கள். அதில் உடனடியாக 

அரசு தலையிட்டு, அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தை வசூலிக்க 

நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்று இந்த நேரத்திலே நான் 

கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

விவசாயிகளின் நகைக் கடன் ஒரு கேள்விக்குறியாக உள்ளது. 

அரசு பரிசீலிக்க வேண்டுமெனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மகளிர் 

சுய உதவிக் குழுக் கடன், நுண் நிதி நிறுவனங்கள்மூலம் பெற்ற 

கடன்கள், வங்கிக் கடன்கள் இவற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் 

தள்ளிவைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்று இந்த 

நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். 

கொரோனா பாதிப்பில் மன உளைச்சலால் அவதிப்படும் 

கிராமப்புரப் பெண்கள், நமது அரசு அதுகுறித்து நடவடிக்கை 

எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆக, ஆட்சிப் 

பொறுப்பேற்றுள்ள திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் 

தலைமையிலான அரசு, தன்னுடைய ஆட்சிக் காலத்தில் 

நிறைவேற்றவிருக்கின்ற திட்டங்களின் அறிக்கையாக, 

வரவேற்கத் தகுந்த அறிக்கையாக ஆளுநர் உரை அமைந்துள்ளது 

என்பதைப் பதிவு செய்து, எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன்.
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மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவையின் இன்றைய 

நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் முடிவுற்றன. பேரவை மீண்டும் நாளை 

(23-6-2021) புதன்கிழமை, காலை 10-00 மணிக்குக் கூடும். வணக்கம். 

பின்னர், பேரவை பிற்பகல் 2-42 மணிக்கு ஓத்திவைக்கப்பெற்றது. 

7. பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்ற ஏடுகள் 

(அ) சட்டமுறை விதிகளும், ஆணைகளும் 

-ஏதுமில்லை- 

(95) அறிக்கைகள், அறிவிக்கைகள் மற்றும் ஏனைய 

தாள்கள் 

1. தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில் ஆளுநர் அவர்கள் 

உரையாற்றும்போது பின்பற்ற வேண்டிய ஒழுங்குமுறை பற்றிய 

புத்தகம். (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்) 

2. 2021 ஆம் அண்டு ஜுன் திங்கள் 21 ஆம் நாள் தமிழ்நாடு 

சட்டமன்றப் பேரவையில் ஆளுநர் அவர்கள் ஆற்றிய உரை. (தமிழ் 

மற்றும் ஆங்கிலம்)
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இணைப்பு 

(122 ஆம் பக்கத்திலுள்ள அடிக்குறிப்பைக் காண்க.) 

Honourable Members of the Legislative Assembly, 

Vanakkam. 

I greet you, the members of the 16th Legislative Assembly as you 

convene here for the first session, after being elected by the people of Tamil 

Nadu in the recent elections. This August House is a beacon of democracy 

and I am confident that each one of you will perform the role expected of 
you as an elected member of the Assembly. 

2) The emphatic victory of the Secular Progressive Alliance led by the 

Dravida Munnetra Kazhagam, in this election underscores the well thought 

out decision of the people of Tamil Nadu to make India a Sovereign, 

Socialist, Secular, Democratic Republic in the true sense, as envisaged in 

the Preamble of the Constitution of India, drafted by Dr.Ambedkar. 

3) This Government is guided by the spirit of the Dravidian Movement 

and identifies social justice, gender equality, economic equity, opportunity- 

for-all through reservations and progress through education and social 
reforms as its core values. These values will drive every action, every 

legislation, every scheme and every initiative of this Government. 

4) This is a Government which will always work for each and every 

person in Tamil Nadu irrespective of whether they voted in its favour or not. 

In keeping with this inclusive ethos, this Government has consulted with 

all stakeholders, all shades of public opinion and all the political parties 

with a presence in the Legislative Assembly in formulating its response to 

the Covid pandemic. 

5) This Government has taken office almost three years after the 

passing of the great Dravidian stalwart Muthamizharignar Kalaignar M. 

Karunanidhi - an unparalleled leader whose career spanned six decades 

in this August House. Though he is not with us in person, his values will 

always guide this Government. Building upon his unshakable faith in 

democratic traditions, this Government will take all necessary measures to 

Strengthen the foundation of our democracy, which is the lifeblood of any 

true republic.
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6) This Government stands fully committed to achieving its ultimate 

goal of greater autonomy for States and establishment of true federalism 

at the Union level through constitutional means. Strong States are needed 

to create a strong Union. This Government will staunchly stand in defense 

of the rights of the States and constitutionally oppose any infringement of 

such rights. At the same time, we will maintain a cordial relationship with 

the Union Government as partners in the process of nation building, in line 

with our policy of extending our hand in friendship, even as we speak up 

for our rights. 

7) The Hon’ble Chief Minister Thiru M.K. Stalin visited New 

Delhi after assuming office to call on the Hon’ble Prime Minister and 

presented a Memorandum containing several requests for assistance from 

the Union Government including for Covid prevention activities and 

important projects required for Tamil Nadu’s future development, besides 

emphasising the priority policy issues of the Government of Tamil Nadu 

to the Union Government. We expect that the Union Government will 

favourably consider the requests contained in the Memorandum. 

8) The huge second wave of the Covid pandemic was the immediate 

crisis that engulfed the country and Tamil Nadu as this Government 

assumed office. Immediately after the counting of votes, even as the newly 

elected party leader, the Hon’ble Chief Minister very rightly prioritized 

the battle against the Covid pandemic above all other tasks, to overcome 

the inertia that had set in during the election process in Covid prevention 

activities. 

9) The availability of medical infrastructure including oxygen beds 

has been substantially enhanced on a war footing. The unprecedented 

spike in the requirement of oxygen and essential lifesaving drugs has been 

met through special efforts. Access to private medical facilities for the 

common man has been enhanced by liberalizing coverage for all Covid 

related treatment including for mucormycosis under the Chief Minister’s 

Comprehensive Health Insurance Scheme. The vaccination drive has 

been intensified. From a situation where there was considerable vaccine 

hesitancy, Tamil Nadu’s vaccination delivery performance has improved 

considerably. But the allotment provided by Government of India is proving 

inadequate. We urge the Government of India to increase the allocation of 

vaccines for Tamil Nadu.
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10) Doctors, nurses, other medical personnel and frontline staff 

of the Covid battle have been specifically incentivized. The Hon’ble 

Chief Minister, who has been continuously inspecting Covid prevention 

measures in all parts of Tamil Nadu in person, donned a full PPE kit and 

entered the COVID ward in ESI Hospital, Coimbatore and enthused the 

patients undergoing treatment and greatly motivated the doctors and nurses 

on duty. Additional medical personnel have been mobilized. On behalf of 

the Government, | thank and appreciate all the frontline workers for their 

tireless and selfless efforts in combating the Covid pandemic. 

11) The special efforts of the Hon’ble Chief Minister have galvanized 

and mobilized all segments of society and even the Tamil diaspora to 

join the battle against Covid in Tamil Nadu. Corporate entities, small 

businesses, traders’ groups, non-governmental organisations, political 

parties, artistes and volunteers are working shoulder to shoulder with the 

Government machinery in combating the pandemic. So far, Rs.335.01 crore 

have poured in as contributions to the Chief Minister’s Public Relief Fund 

from various quarters, and of this Rs.141.10 crore has been immediately 

and transparently utilized for procurement of the most essential life- 

saving drugs and medical equipment. A further amount of Rs.50 crore 

will be allotted for augmenting the supply of Liquid Medical Oxygen to 

Government hospitals and Rs.50 crore for preparatory activities for the 

anticipated third wave of Covid. 

12) Conscious of the need to preserve livelihoods in the middle of 

the pandemic and to provide succour to the people suffering from loss of 

income, this Government disbursed Rs.4,000 as relief assistance in two 

instalments, totalling Rs.8,393 crore to all 2.1 crore rice ration card holders 

in the State in May and June. Many leading economists in the world have 

emphasized that when the economy has been greatly impacted by the 

pandemic, direct cash relief assistance to the poor is the most appropriate 

policy response. This initiative of the Government of Tamil Nadu is in 

keeping with such prescriptions and will stimulate consumer demand 

and help the economic cycle return to normalcy. Further, grocery kits 

worth Rs.466 each, containing 14 essential commodities have also been 

provided to all rice ration card holders at a total cost of Rs.977.11 crore. 

Additional 5 kilos of rice for each person in the family is being 

provided to all rice card holders in the State for the months of May and 

June at an additional cost of Rs.687.84 crore to the State Government.
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In keeping with Perarignar Anna’s immortal words, that “we will see 

God in the smile of the poor”, a total amount of Rs.10,068 crore has been 

provided as livelihood assistance so far by this Government after 

assumption of office. 

13) Medical experts have warned of a third wave of Covid. This 

Government will take all necessary measures to counter the possible third 

wave. Health infrastructure is being further strengthened. All the ongoing 

construction projects in the health sector, including that of the eleven new 

medical colleges are being expedited for early completion. A new 500 

bedded multi-speciality hospital will be constructed in the King Institute 

campus, Chennai at a total cost of Rs.250 crore. Oxygen storage and 

production capacities are being further augmented in many Government 

Hospitals across the State. Private investors have been offered a special 

package of incentives to establish units to manufacture liquid medical 

oxygen and related equipment in Tamil Nadu. We welcome the decision of 

the Union Government, heeding the voices of States to revert to the policy 

of centrally procuring and supplying free of cost vaccines to all categories. 

We urge the Union Government to ensure that adequate vaccine supplies 

are made available to ensure that the entire adult population of India is 

vaccinated against Covid before this year end. 

14) To honour the glory of Tamil language, this Government will 

continue to urge the Union Government to declare Tamil, as one of the 

official languages of India. This Government will also urge that in all 

Union Government offices including nationalized banks situated in 

Tamil Nadu, Tamil must be declared and used as the co-official language. 

To enable this, if necessary Article 343 of the Constitution should be 

suitably amended. The Central Institute of Classical Tamil in Chennai 

shall be revitalized and we will impress upon the Government of India to 

preserve its autonomy and not affiliate the Institute to any other university. 

15) This Government will urge the Union Government to advise the 

Government of Sri Lanka to ensure that Eelam Tamils have equal civil and 

political rights. This Government will also urge the Union Government to 

make necessary laws and amendments to grant Indian citizenship to Tamil 

refugees from Sri Lanka. 

16) This Government will accord highest priority to the effective 

maintenance of law and order in Tamil Nadu. A peaceful and harmonious
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social environment free of communal tensions is absolutely vital for the 

development of the State. This Government will ensure equity and justice 

for all in the State. 

17) The morale of police personnel has to be boosted to ensure 

effective maintenance of law and order and prevention of crime. This 

Government believes that an integral aspect of policing is the cordial 

relationship between police and the people they protect and serve. Various 

measures will be undertaken to strengthen such bonds, including requisite 

training for police personnel. The grievance redressal process for police 

personnel will be strengthened. Compassionate ground appointments will 

be expedited, especially in the case of those who die in the line of duty. 

18) The Government has numerous cases involving large financial 

Stakes tied up at various stages of litigation. This Government will establish 

new management systems and procedures to expedite resolution of all 

cases, and to actively monitor the cases in which the Government is a party, 

till their timely conclusion. 

19) Responsive governance is the watchword of this Government. 

Already the Hon’ble Chief Minister has appointed a Special Officer to 

resolve all the grievance petitions received during the programme “Ungal 

Thoguthiyil Muthalamaichar” within a period of 100 days. | am happy to 

inform this House that despite the pandemic, already 63,500 petitions have 

been resolved. 

20) The Covid pandemic has disrupted all sectors, and exposed several 

Structural weaknesses in the economy, as well as in governance structures. 

Such a crisis also provides the motivation and the opportunity for long 

overdue structural reforms. This Government feels the current model of 

human resources management, backbone data systems, and audit and 

oversight functions need a thorough overhaul. Simplification of methods 

and processes, while retaining and enhancing accountability, will lead to 

improved impact for the citizens for every rupee spent by this Government. 

21) This Government will make all efforts to ensure transparency and 

accountability by promoting e-Governance and providing substantially 

enhanced access to Government services through the online mode. Online 

open access from anywhere will be enabled to ensure that “any time any 

place services” are made available.
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22) New technology solutions will be adopted for timely dissemination 

of information of natural disaster related news and alert messages to the 

public. First responders from neighbourhoods, including NGOs, will be 

trained to handle the initial response in disasters and their functioning will 

be integrated with the functioning of the Government machinery in disaster 

response and management. 

23) Providing clean administration is the highest priority. The Lok 

Ayukta will be revitalized and empowered to deal with complaints against 

public authorities including elected representatives and Government 

officials. The Directorate of Vigilance and Anti Corruption (DVAC) will 

be energized and pending complaints dealt with expeditiously. A Right to 

Services Act will be introduced to streamline the delivery of various public 

services by Government agencies. 

24) There can be no social justice when there is high economic 

inequality and stratification. Inclusive growth is thus the priority of this 

Government. Growth and progress must benefit all of society, and not just 

the top of the economic pyramid. 

25) In recent years, we have seen a slowdown in Tamil Nadu’s 

economic growth rate. This Government will make all our efforts to reverse 

this trend and usher in a period of rapid economic growth taking full 

advantage of the available limited window of the demographic dividend. 

To chart out a rapid and inclusive economic growth path for Tamil Nadu, 

this Government will constitute an “Economic Advisory Council to the 

Chief Minister” with leading economic experts from all over the world 

as its members. They include the Nobel Laureate Prof. Esther Duflo of 

the Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, Prof. Raghuram 

Rajan, former Governor, Reserve Bank of India, Dr. Arvind Subramanian, 

former Chief Economic Advisor to the Government of India, Prof. Jean 

Dreze, Development Economist and Dr. S.Narayan, former Union Finance 

Secretary. Based on the recommendations of this Council, the Government 

will revitalize the State’s economy and ensure that the benefits of economic 

growth reach all segments of society. 

26) The fiscal health of the State is a cause for concern, and this 

Government will focus on improving the fiscal position and bringing down 

the overall debt burden. As a first step, a report (white paper) detailing the
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true state of Tamil Nadu’s finances will be released in the month of July, so 

that the people of Tamil Nadu are fully informed. 

27) This Government believes that accurate data should support all 

decision making, especially for decisions that allocate scarce resources 

among competing claims. Data based decision making will also increase 

the transparency of the Government’s functioning in the eyes of citizens. 

Projects will be undertaken on the same basis, including some funded by 

international financial institutions. 

28) Farmers are the backbone of the country. In recognition of their 

role and importance, this Government has renamed the Department of 

Agriculture as the Department of Agriculture and Farmers’ Welfare. 

The emphasis will be on new technologies, new methods of cultivation 

and modernizing agriculture with the active participation of Farmers’ 

Producers Groups, Uzhavar Nala Sangams and experts. To increase 

farmers’ income, allied activities like animal husbandry, value added 

farming, organic farming and cultivation of horticultural crops will be 

promoted. The Government will introduce a separate annual budget for 

agriculture with the objective of increasing agricultural productivity and 

protecting farmers’ welfare. 

29) Uzhavar Sandhais established by late Hon’ble Chief Minister 

Kalaignar will be revitalized and more such farmers’ markets will be 

established in the State. To protect farmers, rural markets will be created 

under Government supervision. The initiative of supplying vegetables and 

fruits to people at their doorsteps in vehicles during the Covid lockdown 

period was well received and will be continued and expanded. 

30) This Government will take all steps to achieve the target of 125 

lakh Metric Tonnes of food grain production during 2021-2022. This year, 

water for Kuruvai cultivation in the Cauvery delta has been released as 

scheduled on 12th June. Desilting a length of 4,061 kilometers of channels 

has been taken up and is being completed on a war footing to ensure that 

water reaches the tail end areas. 

31) Management of water resources is of crucial importance to a 

water deficient State like Tamil Nadu. Hence, a separate Ministry for Water 

Resources has been established. New legislation to regulate ground water
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use will be enacted to protect the interests of farmers and common people 

dependent on ground water. The energy and enthusiasm of the youth will 

be harnessed to restore and conserve water bodies across Tamil Nadu. 

32) This Government will strive hard to protect Tamil Nadu’s interests 

in inter-State river water issues. We strongly urge the Union Government 

to reject the Mekedatu Project proposed by Karnataka, which is in 

violation of the Judgement of the Hon’ble Supreme Court. This Government 

will request the Government of Kerala and the Union Government to 

quickly accord the requisite clearances for carrying out the remaining 

works for strengthening the Mullai Periyar Dam. 

33) This Government is committed to expedite the Cauvery-Gundaru 

link project which was commenced on 9th February, 2009 by the late 

Hon’ble Chief Minister Kalaignar with the foundation stone laying 

for the Kattalai barrage across the Cauvery at Mayanur, between Karur 

and Tiruchirappalli. This Government is committed to complete the 

Athikadavu-Avinashi scheme. Under the Parambikulam Aliyar agreement, 

Kerala has completed the construction of the Idaimalaiyaru Dam. 

As a follow up, this Government will initiate talks with the Government 

of Kerala to construct the Anamalaiyar dam. 

34) This Government will protect the interests of our fishing 

community, including taking up the issue of retrieval of Katchatheevu 

with the Government of India. This Government will urge the Union 

Government to devise a permanent solution to repeated instances of assault, 

arrest and even loss of life of fishermen from Tamil Nadu at the hands of 

the Sri Lankan navy. This Government will call upon the Government of 

India to constitute a National Commission for the Welfare of Fishermen to 

look into all aspects relating to the welfare of marine and inland fishermen. 

35) One of the first five orders of this Government was the reduction 

in retail price of Aavin milk by Rs.3 per litre, which greatly benefited 

middle-class families. As a result, the sale of Aavin milk in the entire State 

has increased by about 1.5 lakh litres per day. 

36) The supply of free rice to each ration card will be continued. 

All eligible persons who apply for a ration card will be provided a smart 

card within fifteen days. The procurement of commodities like pulses, 

palm oil and sugar under the Special Public Distribution System which had
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been launched by late Hon’ble Chief Minister Kalaignar in 2007, has been 

Streamlined resulting in substantial cost savings to the public exchequer. 

37) This Government has constituted a committee chaired by 

Justice A.K.Rajan to study the adverse impact of NEET on socially and 

educationally backward students. Based on the recommendations of the 

committee, the Government will introduce necessary legislation to ensure 

that the students of Tamil Nadu are not adversely affected by NEET and 

will take necessary steps to obtain the consent of the Hon’ble President 

for such legislation. The Anna Centenary Library will be renovated and 

revitalised. Work on a world-class public library in the name of the late 

Hon’ble Chief Minister Kalaignar at Madurai at a cost of Rs.70 crore 

will be commenced shortly. 

38) Consistent efforts will be made to make education for children 

universal and inclusive. Utmost priority will be given to providing 

quality education for all children studying in Government schools. This 

Government will make all our efforts to ensure Tamil Nadu reaches the 

top rank in the Performance Grading Index (PGI) brought out by the 

Ministry of Education, Government of India by focussing on the domain 

of Learning Outcomes and Quality, where the State’s ranking was pulled 

down in 2019-20. A mission mode project that will ensure continuity 

of education delivery will be implemented. ICT will be leveraged, and 

refresher courses will be delivered to children in order to make up for 

learning losses during the pandemic period. 

39) Preserving lives and livelihoods during the Covid pandemic 

has been the priority of this Government. Accordingly, factories and 

commercial establishments have been allowed to function wherever 

possible, strictly in accordance with the standard operating procedures. 

The functioning of the unorganized sector workers welfare boards will be 

Strengthened and the Government will effectively support the members 

in times of their need. Focused programmes to provide enhanced job and 

self-employment opportunities through skill training will be implemented. 

Skill training programmes across Government departments will be better 

integrated through the Tamil Nadu Skill Development Corporation. 

40) This Government has taken measures to ensure the speedy 

revival of industries that have been hit hard by the Covid pandemic. While
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the Hon’ble Chief Minister has taken up the issue of loan repayment 

moratorium for small borrowers with the Government of India and the 

Reserve Bank of India, this Government has been quick on its part to 

provide relief to MSMEs during the pandemic period. Additional liquidity 

was infused into the sector by accelerating the release of capital and interest 

subsidies from the State Government. The time limits for payment of dues 

to TANSIDCO and for renewals of 15 statutory licenses were extended. 

The Government also extended till December 2021 the exemption from 

payment of stamp duty for registering Memoranda of Deposits while 

availing loans from financial institutions. The period for payment of 

Profession Tax by workers of industrial units was also extended by three 

months. 

41) The focus of industrial policy will be on the further diversification 

of the industrial base of Tamil Nadu, both geographically and sectorally 

and to ensure technological upgradation. An expert committee consisting 

of industrialists, banking and financial experts and government officials 

will be constituted to formulate schemes for revival of MSMEs. Just as the 

late Hon’ble Chief Minister Kalaignar took measures to promote industrial 

development in the southern districts based on the recommendations of 

the Justice Rathnavel Pandian Committee, this Government will take 

all necessary steps to ensure that more industries are established and 

employment opportunities created in the northern districts covered 

under the Chennai-Kanniyakumari Industrial Corridor and the Chennai- 

Bengaluru Industrial Corridor which are still industrially backward. 

42) Ensuring uninterrupted power supply to all categories of electricity 

consumers in the State is the foremost objective of this Government. 

TANGEDCO and TANTRANSCO are facing severe financial crisis 

due to mismanagement in recent years. A detailed strategic study of the 

finances and governance structure of TANGEDCO and TANTRANSCO 

will be carried out. New power generation capacity will be added through 

the speedy execution of long pending power projects and by promoting 

renewable energy including re-energisation of old and inefficient wind mills. 

Renewed emphasis will be placed on conservation of energy and reduction 

of distribution losses by use of modern technology and microgrids. 

43) This Government believes strongly in the principle of Local Self 

Governance and will revitalize the Rural and Urban Local Bodies in the
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State. Elections to rural local bodies in the remaining nine districts and all 

urban local bodies were due in 2016 and not held. Necessary steps will be 

taken to hold elections after the intensity of the Covid pandemic subsides 

and after ensuring that the delimitation exercise undertaken previously is 

appropriate in all respects. 

44) Provision of rural housing, drinking water supply, street lights, 

roads connectivity and recharge of water bodies, will be emphasised. 
Ensuring supply of drinking water to each house directly in both urban and 

rural areas will be the highest priority of this Government. 

45) This Government will focus on the speedy completion of the 

construction of houses taken up for the poor and downtrodden in rural and 

urban areas. All eligible beneficiaries identified for the allotment of houses 

will be provided with a house. 

46) Satellite towns will be developed in sub-urban areas with modern 

amenities to decongest large cities in the State. Regional plans will be 

prepared to cover the entire State. The preparation of the Third Master Plan 

for Chennai in consultation with all stakeholders will be completed well 

before the due date of 2026. 

47) The boundaries of Chennai Corporation were extended by 

including 42 adjacent local bodies. There are still gaps in the basic 

infrastructure in these added areas, which will be addressed. When the 

Hon’ble Chief Minister was the Mayor of Chennai Corporation, several 

Steps were taken to create “Singara Chennai”. ‘Singara Chennai 2.0’ 

programme will be launched to provide modern world class infrastructure 

and services in Greater Chennai Corporation. 

48) A new model for enhanced urban governance capability, citizen 

focused service delivery in key areas including mobility and water supply 

and to enhance the resilience of cities will be established. Chennai Metro 

Flood Management Committee, comprising experts in environment, urban 

planning, disaster management, will be established to devise flood control 

methods and design storm water drains to reduce the detrimental impact 

of floods. 

49) Upgrading the highways road network will be accorded top priority. 

Asystematic plan to upgrade, widen and strengthen major highways will be 

taken up. Bye passes will be formed for all major towns. Necessary steps
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will be taken to expedite the Maduravoyal to Chennai Port elevated road 

project which was needlessly stalled. 

50) The Government led by the former Hon’ble Chief Minister 

Kalaignar had initiated the work on the Chennai Metro rail Project in 

2009. This Government will ensure speedy completion of the Metro 

Rail Project Phase 11. We urge the Government of India to accord early 

approval for equity participation on 50:50 sharing basis as was done for 

Phase I. Feasibility studies for Mass Rapid Transit Systems for Madurai, 

Tiruchirappalli, Salem and Tirunelveli will be taken up. 

51) This Government is also fully committed to modernize and ensure 

the efficient functioning of the bus transport system in the State. The 

Hon’ble Chief Minister has launched a scheme for free travel for women, 

persons with disabilities and transgenders in all ordinary town buses. This 

is a historic step which will promote greater participation of women in 

economic activity and increase the modal share of public transportation. 

52) A Master Plan for fully realising Tamil Nadu’s tourism potential 

will be unveiled in the current year. Heritage tourism will be given a boost 

by restoring and renovating old forts and palaces while retaining their 

originality. 

53) Tamil Nadu’s Hindu Religious and Charitable Endowment Act 

has been a model legislation for the entire country. This Government 

is committed to promote transparency and accountability in temple 

management. The assets, lands and properties of temples will be protected. 

A State Level Advisory Committee for all major Hindu temples will be 

constituted to enhance facilities for devotees, improve the maintenance of 

temples and to advise on related issues. 

54) This Government will launch special initiatives to address all 

aspects of women’s wellbeing, development and empowerment. The 

focus will be on enhancing women’s health status including reproductive 

health care and screening against cancer. Safety of women from harassment 

in the work place, protection against cybercrime and prevention of domestic 

violence will be prioritized. To encourage greater work participation by 

women, working womens’ hostels will be established in every district.
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55) The Self Help Group (SHG) movement in Tamil Nadu will be 

revitalized through convergence and comprehensive financial inclusion 

efforts. The SHG-bank credit linkage will be further strengthened to 

increase the economic activity of these groups. This Government will 

enhance marketing linkages including through e-commerce for products 

made by SHGs. 

56) True to the immortal words of Kaniyan Poongundranar 

“Yaadhum Oore Yaavarum Kelir”, we welcome people from all parts of 

India, and indeed the world to come join our vibrant community. At the 

same time, this Government will ensure that native Tamils, especially those 

that have studied in Tamil-medium and Government schools, are given 

priority in recruitment for Government posts. The requisite changes to 

undo past orders which are contrary to this intent will be undertaken at the 

earliest. This Government will urge the Union Government to ensure that 

people from Tamil Nadu are given priority in appointments in Government 

of India Offices and Public Sector Undertakings in Tamil Nadu. 

57) This Government will always strive to preserve the ideals of 

social justice and to secure the advancement of socially and educationally 

backward classes. The Reservation Policy of Tamil Nadu is now 100 

years old, and has stood the test of time, delivering true social justice. 

The 69% reservation currently available in Tamil Nadu will be continued 

and protected. 

58) This Government will urge the Government of India to remove 

the income criteria for determining the creamy layer for the Union 

Government’s OBC reservation, and in the interim to raise the current 

income limit of Rs.8 lakh to Rs.25 lakh. This Government will also ensure 

that the authority of the State Governments to determine the backwardness 

of different communities is not compromised in any way. 

59) Backlog of unfilled vacancies intended for Adi-Dravidars and 

Scheduled Tribes in Government jobs will be filled through a special 

recruitment drive. The process of issuing Scheduled Tribe certificates will 

be simplified and expedited. Modern solid and liquid waste management 

technologies and equipment will be fully deployed to ensure a safe and 

hygenic working environment for sanitary workers.
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60) This Government will act on the basis of the Sachar Committee 

recommendations and more effectively implement schemes for 

educational advancement, economic empowerment and greater access 

to housing for minorities. The lands of the Wakf Board will be protected 

through necessary administrative and legal action. 

61) The Hon’ble Chief Minister has retained the portfolio of 

the Welfare of the Differently Abled with himself, indicating the importance 

this Government accords to ensuring the welfare of this most vulnerable 

group. The provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 

2016 will be implemented with greater effectiveness. The Department of 

Differently Abled Welfare will be significantly strengthened with greater 

field presence to ensure that the benefits of various care, rehabilitation and 

support programmes reach the differently abled. 

62) The late Hon’ble Chief Minister Kalaignar coined the term 

“Thirunangai” for transgenders, for the first time, in 2008. He established 

the “Thirunangai Welfare Board” and implemented welfare schemes 

through the board. In order to improve the lives and livelihoods of 

“Thirunangai”, skill training will be provided for increasing job 

opportunities and self-employment activities. 

63) Pursuit of sports and games improves physical and mental 

well being of individuals and society. High performance coaching, cash 

incentives, travel expenses for participation in competitions would be 

provided for athletes from the State to enable them to win more medals 

in Olympics and other international competitions. Recruitment of 

sports persons under sports quota in Government Departments will be 

effectively implemented. 

64) This Government fully recognises the important role 

Government officials play in ensuring that the benefits of Government 

schemes reach the people. This Government will ensure that the welfare 

of Government officials and pensioners is fully protected. The New 

Health Insurance Scheme for government officials and pensioners will be 

implemented with substantially enhanced benefits. 

65) The Government is determined to overcome all the challenges 

it faces and provide effective governance and rekindle economic growth 

in the State across all sectors. Ultimately this Government would govern
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for the people and ensure that the benefits of social justice and economic 

development reach all segments of society. In this address, I have outlined 

various policy initiatives that the Government intends to implement 

in furtherance of the promises that have been made to the people of 

the State. More such initiatives will be outlined in the ensuing 

Budget as well. 

66) People of this State have voted each one of you to this August 

House with very high expectations. I have no doubt that all of you will 

work hard to fulfil these expectations and will constructively contribute to 

democratic debate, discussion and interpellation in keeping with the great 

traditions of the Tamil Nadu Legislative Assembly. 

67) This Government will be driven by the fundamental principle 

of social justice, “everything for everyone” and will serve as a Government 

for all. This will be a people’s Government and not a party’s Government. 

This Government will govern in a manner that all the people in the 

State will be united in proudly and whole heartedly proclaiming it, “Our 

Government”. 

68) This Government is determined to transform Tamil Nadu into 

a State with a society with self-respect, with an empowered citizenry 

enjoying their rights, and which is prosperous in all respects, as envisioned 

by Thanthai Periyar. 

69) Marching forward along the path laid down by the incomparable 

Dravidian ideologue and the architect of modern Tamil society, 

Muthamizh Arignar Kalaignar, we will elevate the State to a level where all 

States in India will look up to Tamil Nadu. We will establish beyond doubt 

that our beloved Tamil Nadu is an unparalleled State in India. I conclude 

this address by seeking the co-operation of each and every one of you in 

this endeavour. 

Nanri. 

Vanakkam.
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மாண்புமிகு சட்டப் பேரவை உறுப்பினர்களே, 

வணக்கம். 

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழ்நாட்டு 
மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, 16-வது சட்டமன்றப் பேரவையின் 

முதல் கூட்டத் தொடரில் இங்கு கூடியிருக்கும் அனைத்து 

உறுப்பினர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் 

கொள்கிறேன். மக்களாட்சியின் கலங்கரை விளக்கமாகத் 

இகழும் இந்த மாமன்றத்தில் வீற்றிருக்கும் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற 

உறுப்பினரிடமும் எதிர்பார்க்கப்படும் கடமைகளை, நீங்கள் 

ஒவ்வொருவரும் செவ்வனே நிறைவேற்றுவீர்கள் என உறுதியாக 

நம்புகிறேன். 

2. அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் வகுத்தளித்த இந்திய 

அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் முகப்புரையில் இறையாண்மையும், 

சமத்துவச் சமுதாயமும், மதச்சார்பின்மையும் கொண்ட 

மக்களாட்சியின் மாண்பு அமையப்பெற்ற குடியரசாக இந்தியா 

மலர வேண்டும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டு 

மக்கள் எடுத்த தீர்க்கமான முடிவால், இந்தத் தேர்தலில் 

திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற 

முற்போக்கு கூட்டணி பெற்றுள்ள மகத்தான வெற்றி இந்த 

நோக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு. 

3. சமூக நீதி, அண் பெண் சமத்துவம், அனைவருக்குமான 

பொருளாதார நீதி, இடஒதுக்கீடு மூலம் அனைவருக்கும் வாய்ப்பு, 

கல்வி மற்றும் சமூகச் சீர்கிருத்தத்தின் மூலம் முன்னேற்றம் 

ஆகிய திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கைகளை இந்த அரசு தன் 

அடித்தளமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த அரசின் ஓவ்வொரு 

செயலும், ஓவ்வொரு சட்டமும், ஓவ்வொரு திட்டமும், ஒவ்வொரு 

முயற்சியும் மேற்கூறிய கொள்கைகளையே அடிப்படையாகக் 

கொண்டிருக்கும். 

4. தமக்கு வாக்களித்தோர் என்றும், வாக்களிக்காதோர் 

என்றும் எந்த பாரபட்சமும் இன்றி, தமிழ்நாட்டு மக்கள் 

அனைவருக்குமான அரசாக இந்த அரசு எப்போதும் 

செயல்படும். அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்துச் செல்லும் 

இந்த அரசின் நெறிமுறைக்கு ஏற்ப, தொடர்புடையோர்
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அனைவரையும், அனைத்துத் தரப்பு மக்களையும், சட்டமன்றப் 

பேரவையிலுள்ள அரசியல் கட்சிகளையும் கலந்தாலோக௫த்து, 

கோவிட் பெருந்தொற்றினை எதிர்கொள்வது குறித்து இந்த அரசு 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

5. திராவிட இயக்கத்தின் மகத்தான தலைவர், மாண்புமிகு 

முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் மு. கருணாநிதி 

அவர்கள் மறைந்து ஏறக்குறைய மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு, இந்த அரசு பதவியேற்றுள்ளது. இந்த மாமன்றத்தில் 

அறுபதாண்டுகள் அரும்பணியாற்றிய ஓர் ஒப்பற்றத் தலைவராக 

அவர் திகழ்ந்தார். அவர் நம்முடன் இன்று இல்லை என்றாலும், 

அவருடைய கொள்கைகள் இந்த அரசை எப்போதும் வழிநடத்திச் 

செல்லும். மக்களாட்சியின் மாண்பின்மீது அவர் கொண்டிருந்த 

அசைக்கமுடியாத நம்பிக்கையைத் தொடர்ந்து பின்பற்றும் 

வகையில், ஓர் உண்மையான குடியரசின் உயிர்நாடியாக விளங்கும் 

நமது மக்களாட்சியின் அடித்தளத்தை வலுப்படுத்தத் தேவையான 

அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளும். 

6. மாநிலங்களுக்கு சுயாட்சி என்ற தனது தலையாய இலக்கினை 

எட்டவும், அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் வழிமுறைகளைப் 

பின்பற்றி உண்மையான கூட்டாட்டித் தத்துவத்தை நிலைநிறுத்தவும், 

இந்த அரசு ஊுதியாக உள்ளது. வலுவான மாநில அரசுகள் 

மூலமாகவே ஒரு வலிமையான ஒன்றிய அரசை உருவாக்கிட 

முடியும். இந்த அரசு மாநிலங்களின் உறிமைகளைப் பாதுகாப்பதில் 

உறுதியாக நிற்பதுடன், மாநில அரசுகளின் உரிமைகள் மீறப்பட்டால் 

அரசியலமைப்பின் துணையோடு அதைக் கடுமையாக எதிரிக்கும். 

அதே நேரத்தில், “உறவுக்குக் கை கொடுப்போம், உரிமைக்குக் குரல் 

கொடுப்போம்' என்ற கொள்கைக்கு ஏற்ப, நாட்டை வளர்ச்சிப் 

பாதையில் இட்டுச் செல்லும் கூட்டு முயற்சியாளர்களாக, ஓன்றிய 

அரசுடன் தொடர்ந்து நல்லுறவைப் பேணும். 

7. இந்த அரசு பதவியேற்றபின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் HH 

மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் புது டில்லி சென்று, கொரோனா தடுப்பு 

நடவடிக்கைகளுக்கு தமிழக அரசுக்குத் தேவைப்படும் உதவிகள், 

தமிழ்நாடு அரசின் கொள்கை கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் 

ஒன்றிய அரசிடம் வலியுறுத்த வேண்டிய பிரச்சினைகள், 

தமிழ்நாட்டின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்குத் தேவைப்படும் முக்கியத்
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திட்டங்கள் ஆகியவற்றை விளக்கி, ஓன்றிய அரசின் உதவியைக் 

கோரும் பல்வேறு கோரிக்கைகளை மாண்புமிகு பிரதமர் 

அவர்களை நேரில் சந்தித்து அளித்தார்கள். இந்தக் கோரிக்கைகள் 

குறித்து ஆய்ந்து, தமிழ்நாடு அரசிற்குத் தேவைப்படும் உதவிகளை 
ஒன்றிய அரசு செய்யும் என நம்புகிறோம். 

8. இந்த அரசு பதவியேற்றபோது, தமிழ்நாட்டையும் நம் 

நாடு. முழுவதையும் பெருமளவில் பாதித்திருந்த கோவிட் 

பெருந்தொற்றின் இரண்டாம் அலை மிகப்பெரும் சவாலாக 

அமைந்திருந்தது. வாக்குப்பதிவு முடிந்த பின்னரும் கோவிட் 

தடுப்புப் பணிகள் தொய்ந்திருந்த நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கை 

முடிவுற்றதையடுத்து, புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற 
கட்சித் தலைவராக இருந்தபோதே, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள் மற்ற எல்லாப் பணிகளையும் விட, கோவிட் 

பெருந்தொற்று நோய்க்கு எதிரான பணிகளுக்கே முன்னுரிமை 

அளித்தார்கள். 

9. ஆக்சிஜன் வசதி கொண்ட படுக்கைகள் உள்ளிட்ட 

மருத்துவ கட்டமைப்பு வசதிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் 

கணிசமாக அஉயர்த்தப்பட்டன. முன் எப்போதும் இல்லாத 

அளவிற்கு அதிகரித்த ஆக்சிஜன் மற்றும் உயிர்காக்கும் 

மருந்துகளின் தேவையையும் சிறப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் இந்த 

அரசு நிறைவு செய்துள்ளது. முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் 

காப்பீட்டுத் திட்டத்தின்கீழ், காப்பீடு பெறப்படும் மருத்துவ 

சிகிச்சைகளை விரிவுபடுத்தி, ஏழை எளிய மக்கள் தனியார் 

மருத்துவமனைகளிலும், கருப்புப் பூஞ்சை தாக்கம் உள்ளிட்ட 

கோவிட் நோய்க்கான அனைத்து சிகிச்சைகளையும் பெறுவதற்கு 

வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. தடுப்பூசி போடும் பணிகள் 

தவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள 

மக்களிடையே தயக்கம் இருந்த சூழ்நிலை அறவே மாறி, 

தற்போது, தமிழ்நாட்டில் தடுப்பூசி போடும் மக்களின் எண்ணிக்கை 

கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. ஆனால், ஒன்றிய அரசால் 

வழங்கப்படும் தடுப்பூசியின் ஒதுக்கீடு போதுமானதாக இல்லை. 

எனவே, தமிழ்நாட்டிற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் தடுப்பூசிகளின் 

எண்ணிக்கையை உயர்த்திட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து 

வலியுறுத்தி வருகிறோம்.
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10. கோவிட் பெருந்தொற்றிற்கு எதிரான போரில் ஈடுபட்டுள்ள 

மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட மருத்துவப் பணியாளர்கள் 

மற்றும் முன்களப் பணியாளர்கள் பல்வேறு வகையிலும் 

ஊக்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். தமிழகமெங்கும் நடைபெறும் 

கொரோனா தடுப்புப் பணிகளைத் தொடர்ந்து நேரில் சென்று 

ஆய்வு செய்துவரும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கோவை 

இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனையில் மூழு உடல் கவசம் அணிந்து 

கொரோனா சிஇிச்சைப் பிறரிவிற்கே நேரில் சென்று, அங்கு 

சிகிச்சை டெறும் கொரோனா நோயாளிகளிடம் நலம் விசாரித்து, 

அங்கு பணிபுரியும் மருத்துவர்களையும், செவிலியர்களையும் 

ஊக்கப்படுத்தினார்கள். கூடுதல் மருத்துவப் பணியாளர்களும் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். கோவிட் பெருந்தொற்றுப் பரவலை 

எதிர்கொள்வதில் அயராமலும், தன்னலம் கருதாமலும் 

பணிபுரியும் முன்களப் பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் 

அரசின் சார்பில் எனது நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் 

தெரறிவித்துக்கொள்கிறேன். 

11. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் சிறப்பான 

முயற்சிகளினால், Carat பெருந்தொற்றுப் பரவலுக்கெதிரான 

போரில் சமுதாயத்தின் அனைத்துப் பிரிவினரும், புலம்பெயர் 

தமிழர் சமுதாயத்தினரும் ஊக்கத்துடன் ஓன்று திரண்டுள்ளனர். 

பெருநிறுவனங்கள், சிறுதொழில் நிறுவனங்கள், வணிகர் 

சங்கங்கள், அரசுசாரா தொண்டமைப்புகள், அரசியல் கட்சிகள், 

கலைத்துறையினர், தன்னார்வலர்கள் என அனைவரும் Caran 

பெருந்தொற்றை எதிர்கொள்வதில் இந்த அரசுடன் தோளோடு 

தோள் நின்று செயல்படுகின்றனர். இதுவரை, முதலமைச்சறின் 

பொது நிவாரண நிதிக்கு 335.01 கோடி ரூபாய் நிதியுதவி பல்வேறு 

தரப்பிலிருந்து குவிந்துள்ளது. இத்தொகையில், 14110 கோடி 

ரூபாய் உடனடியாகவும், வெளிப்படையாகவும், உயிர்காக்கும் 

மருந்துகளையும், கருவிகளையும் கொள்முதல் செய்வதற்குப் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அரசு மருத்துவமனைகளில் 

இரவ மருத்துவ ஆக்சிஜன் வழங்குவதற்காக 50 கோடி ரூபாயும், 

கோவிட் பெருந்தொற்றின் மூன்றாம் அலை தொடர்பான 

முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகளுக்கு 30 கோடி ரூபாயும் 

ஒதுக்கப்படும்.
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12. பெருந்தொற்றுப் பரவல் சூழலில் மக்களின் வாழ்வாதாரம் 

பாதுகாக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தையும், வருமானமின்றி 

பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உதவி வழங்க வேண்டும் 

என்பதையும் உணர்ந்துள்ள இந்த அரசு, மாநிலத்திலுள்ள 

21 கோடி அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 4,000 ரூபாய் 

நிவாரணத் தொகையை இரண்டு தவணைகளாக மொத்தம் 

8,393 கோடி ரூபாய் நிதியுதவியை மே, ஜூன் மாதங்களில் 

வழங்கியுள்ளது. உலகின் தலைசிறந்த பொருளாதார நிபுணர்கள் 

பலரும், பொருளாதாரம் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள 

இப்பேறிடர் காலத்தில் ஏழை எளியோருக்கு நேரடி நிவாரணத் 

தொகை வழங்குவதே சரியான நடவடிக்கை என வலியுறுத்திவரும் 

நிலையில், அதை ஒட்டியே தமிழக அரசும் இந்தத் திட்டத்தைச் 

செயல்படுத்தி உள்ளது. நுகர்வோர் தேவையை எஊக்குவிக்கவும், 

பொருளாதார சுழற்சி இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பிடவும் இது உதவும். 

இது தவிர, 466 ரூபாய் மதிப்பிலான 14 வகையான அத்தியாவசிய 

மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்புகளும், 977.11 கோடி 

ரூபாய் செலவில் அனைத்து அறிசி அட்டைதாரர்களுக்கும் 

வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், மே, ஜூன் மாதங்களுக்கு, 

மாநிலத்திலுள்ள அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களின் 

குடும்பத்திலுள்ள ஓவ்வொரு நபருக்கும் கூடுதலாக ஐந்து 

கிலோ அரிசியும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால், மாநில 

அரசிற்கு கூடுதலாக 68784 கோடி ரூபாய் செலவு ஏற்படும். 

"ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனைக் காண்போம்” என்ற பேரறிஞர் 

அண்ணாவின் கொள்கையை மனதிற்கொண்டு செயல்படும் இந்த 

அரசு, கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வாழ்வாதார 

உதவியாக மொத்தம் 10,068 கோடி ரூபாயை இந்த அரசு பதவி 

ஏற்றது முதல் வழங்கி உள்ளது. 

13. மேலும், கோவிட் பெருந்தொற்றின் மூன்றாம் அலை 

ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என மருத்துவ வல்லுநர்கள் எச்சரித்துள்ள 

நிலையில், இதை சமாளிப்பதற்கான அனைத்து 

நடவடிக்கைகளையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளும். அதற்கேற்ப, 

மருத்துவக் கட்டமைப்பு வசதிகள் மேலும் வலுப்படுத்தப்பட்டு 

வருகின்றன. 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளை அமைப்பது 

உள்ளிட்ட, மருத்துவத்துறையில் நடைபெற்று வரும் அனைத்துக் 

கட்டுமானப் பணிகளும் விரைந்து முடிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
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சென்னை கிங் மருத்துவமனை வளாகத்தில் 250 கோடி ரூபாய் 

மதிப்பீட்டில் 500 படுக்கை வசதிகளைக் கொண்ட புதிய பன்னோக்கு 

சிறப்பு மருத்துவமனை கட்டப்பட உள்ளது. மாநிலத்திலுள்ள 

பல அரசு மருத்துவமனைகளில், ஆக்சிஜன் சேமிப்பும் உற்பத்தித் 

திறனும் மேலும் அதிகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. திரவ மருத்துவ 

ஆக்சிஜனையும், அது தொடர்புடைய கருவிகளையும் தயாறிக்கும் 

தொழிற்சாலைகளை தமிழ்நாட்டில் நிறுவுவதற்கு, தனியார் 

முதலீட்டாளர்களுக்கு சிறப்புத் தொகுப்புச் சலுகைகளை 

இந்த அரசு வழங்குகின்றது. மாநிலங்களின் கோரிக்கைகளுக்கு 

செவிமடுத்து, தேசிய அளவில் தடுப்பூசிகளை கொள்முதல் 

செய்து, அனைவருக்கும் இலவசமாக வழங்கும் கொள்கையை 

மீண்டும் ஏற்றுக்கொண்ட ஓன்றிய அரசின் முடிவை இந்த அரசு 

வரவேற்கிறது. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள்ளாக, நாட்டிலுள்ள 

8 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைத்து மக்களுக்கும் கோவிட் 

பெருந்தொற்றுக்கு எதிரான தடுப்பூசியை வழங்குவதற்காக போதிய 

அளவில் தடுப்பூசி கிடைப்பதை உறுதி செய்யுமாறு இந்த அரசு 

ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்தி வருகின்றது. 

4. தமிழ் மொழியின் பெருமையைப் போற்றும் வகையில், 

தமிழ் மொழியை இந்திய அலுவல் மொழிகளில் ஓன்றாக 

அறிவிக்க ஓன்றிய அரசை இந்த அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தும். 
தமிழ்நாட்டிலுள்ள தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் உட்பட 

அனைத்து ஓன்றிய அரசு அலுவலகங்களிலும் தமிழ்மொழி 

இணை-அலுவல் மொழியாகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் 

என்றும், இதற்காக அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 

343 இல் உறிய திருத்தங்களை மேற்கொள்ளவும் ஓன்றிய அரசை 

வலியுறுத்தும். சென்னையிலுள்ள செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய 

நிறுவனத்திற்கு புத்துயிர் அளிக்கப்படும். இந்த நிறுவனத்தை 

வேறு எந்தப் பல்கலைக்கழகத்துடனும் இணைக்காமல், அதன் 

தன்னாட்சி நிலை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஒன்றிய 

அரசை இந்த அரசு வலியுறுத்தும். 

13. ஈழத் தமிழர்களுக்கு சம குடிமைசார் மற்றும் அரசியல் 

உரிமைகளை ஃறுதி செய்திட, இலங்கை அரசை அறிஹுத்துமாறு 

ஒன்றிய அரசு வலியுறுத்தப்படும். இலங்கைத் தமிழ் அகதிகளுக்கு 

இந்தியக் குடியுரிமை வழங்க தேவையான சட்டங்களையும் சட்டத் 

இருத்தங்களையும் மேற்கொள்ளுமாறும் இந்த அரசு ஒன்றிய 

அரசை வற்புறுத்தும்.
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16. தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஓழுங்கை நிலைநாட்டுவதற்கு இந்த 

அரசு உயர் முன்னுரிமை அளிக்கும். சாதிமதப் பிரச்சினைகள் 

இல்லாத அமைதியான, இணக்கமான சமூகச் சூழல் என்பது 

மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு முற்றிலும் இன்றியமையாதது. 

மேலும், மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்துத் தரப்பு மக்களுக்கும் 

சமத்துவத்தையும், நீதியையும் இந்த அரசு உறுகப்படுத்தும். 

12. சட்டம், ஒழுங்கை திறம்பட பராமறிப்பதை உறுதி 

செய்வதற்கும், குற்றங்களைத் தடுப்பதற்கும் காவல் துறை 

பணியாளர்களை தொடர்ந்து ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். இந்த 

வகையில், காவல் துறையினருக்கும், அவர்கள் பாதுகாத்து, 

சேவையாற்றும் மக்களுக்கும் இடையிலான நல்லுறவே, காவல் 

பணியின் இன்றியமையாத குறிக்கோள் என்று இந்த அரசு 

நம்புகிறது. இத்தகைய நல்லுறவை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்காக, 

காவல் துறையினருக்குத் தேவையான பயிற்சி உள்ளிட்ட 

பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். காவல் 

துறைப் பணியாளர்களின் குறைகீர்க்கும் செயல்முறைகள் 

வலுப்படுத்தப்படும். கருணை அடிப்படையிலான நியமனங்கள், 

குறிப்பாக, பணிக்காலத்தில் இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கான 

நியமனங்கள் விரைவுபடுத்தப்படும். 

18. அரசின் வருவாய் மற்றும் செலவினங்களை பெருமளவில் 

பாதிக்கக்கூடிய எண்ணற்ற அரசு வழக்குகள் பல்வேறு நிலைகளில் 

நிலுவையில் உள்ளன. அனைத்து வழக்குகளுக்கும் விரைவாக 

Sra காண்பதற்கும், உரிய காலகட்டத்தில் முடிவு எட்டப்படும் 

வரை, அரசு ஒரு தரப்பாக உள்ள வழக்குகளை முனைப்புடன் 

கண்காணிப்பதற்கும், புதிய மேலாண்மை அமைப்புகளையும் 

நடைமுறைகளையும் இந்த அரசு உருவாக்கும். 

19. பரிவுள்ள ஆளுமை என்பது இந்த அரசின் முக்கியக் 

கோட்பாடாகும். உங்கள் தொகுதியில் முூதலமைச்சர்' என்ற 

இிட்டத்தின்&ழ் பெறப்படும் அனைத்து மனுக்கள் மீதும் 100 

நாட்களுக்குள் தீர்வு காண்பதற்காக, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள் ஏற்கெனவே சிறப்பு அலுவலர் ஒருவரை நியமித்துள்ளார். 

இத்திட்டத்தின்&உம் பெறப்பட்ட மனுக்களில், பெருந்தொற்று 

பரவல் காலத்திலும், இதுவரை 63,500 மனுக்களுக்கு தீர்வு 

காணப்பட்டுள்ளது என்பதை இந்த அவைக்குத் தெறிவிப்பதில் 

மகிழ்ச்சியடை கிறேன்.
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20. Carol பெருந்தொற்று, அனைத்துத் துறைகளின் 

செயல்பாடுகளையும் பாதித்துள்ளதோடு, பொருளாதாரத்திலும் 

நிர்வாக அமைப்புகளிலும் உள்ள பலவீனங்களையும் 

வெளிப்படுத்தியுள்ளது. அதே வேளையில், நீண்டகாலமாக 

நிலுவையிலுள்ள அமைப்பு சார்ந்த சீர்திருத்தங்களை 

மேற்கொள்வதற்கான ஊக்கத்தையும், வாய்ப்பையும் இத்தகைய 

நிகழ்வுகள் ஏற்படுத்தியுள்ளன. தற்போதுள்ள மனித வள 

மேலாண்மைக்கான அமைப்புமுறை, மிக முக்கியமான தரவு 

அமைப்புகள், தணிக்கை, கண்காணிப்பு செயற்பாடுகள் 

ஆகியவை முழுவதுமாக சீர்செய்யப்பட வேண்டுமென இந்த 

அரசு கருதுகிறது. பொறுப்புடைமையைத் தக்கவைத்து, அதை 

மேம்படுத்துவதோடு, நடைமுறைகளையும் செயற்பாடுகளையும் 

எளிமையாக்குவதன்மூலம் இந்த அரசால் செலவிடப்படும் 

ஒவ்வொரு ரூபாயும் குடிமக்களுக்கு முழுமையாகப் பலனளிப்பதை 

இந்த அரசு உறுதி செய்யும். 

21 மின் ஆளுகையை ஊக்குவித்து, இணையவழி மூலம் அரசு 

சேவைகளைப் பெறுவதற்கான வழிகளை உயர்த்தி, வெளிப்படைத் 

தன்மையையும், பொறுப்புடைமையையும் உறுகிப்படுத்துவதற்கான 

அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளும். “எங்கும் 

எப்போதும் அரசு சேவைகளை: பொதுமக்கள் இணையவழி 

வாயிலாக உடனுக்குடன் பெறுவதற்கு வழிவகை செய்யப்படும். 

22. பொதுமக்களுக்கு இயற்கைப் பேரிடர் தொடர்பான 

செய்திகளையும் எச்சரிக்கைத் தகவல்களையும் சரியான நேரத்தில் 

தெறிவிப்பதற்காக, புதிய தொழில்நுட்ப சேவைகள் வழங்கப்படும். 

அரசு சாரா அமைப்புகள் உட்பட, சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள முதலில் 

உதவக்கூடியவர்களுக்கு, பேறிடர் காலத்தில் ஆரம்பக்கட்ட மீட்புப் 

பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான பயிற்சி அளிக்கப்படும். மேலும், 

பேரிடர் மீட்புப் பணிகளுடனும் மேலாண்மையில் ஈடுபட்டுள்ள 

ஆரசு அலுவலர்களின் செயல்பாடுகளுடன் அவர்களின் 

செயல்பாடு ஒருங்கிணைக்கப்படும். 

23. தூய்மையான நிர்வாகத்தை உறுதி செய்வதே இந்த அரசின் 

முன்னுறிமை ஆகும். மக்கள் பிரதிநிதிகள், அரசு அலுவலர்கள் 

உள்ளிட்ட அனைவரின் மீதான புகார்களையும் விசாறிக்க, 

லோக் ஆயுக்தா அமைப்பிற்கு புத்துயிரும் உரிய அதிகாரமும்
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அளிக்கப்படும். ஊழல் தடுப்பு மற்றும் விழிப்புப்பணி ஆணையரகம் 

முடுக்கிவிடப்பட்டு, நிலுவையிலுள்ள புகார்கள் மீது விரைவாக 

விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும். பல்வேறு அரசு அமைப்புகளால் 

வழங்கப்படும் பொதுச்சேவைகளை முறைப்படுத்திட “சேவைகள் 

உரிமைச் சட்டம்' அறிமுகப்படுத்தப்படும். 

24. பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளும் இடைவெளிகளும் 

அதிக அளவில் இருக்கும்போது, சமூக நீதி சாத்தியமல்ல. எனவே, 

அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி என்பதே இந்த அரசின் 

முழு நோக்கமாகும். வளர்ச்சியும், முன்னேற்றமும் பொருளாதார 

அமைப்பின் உச்சியில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமல்லாது 

சமுதாயத்திலுள்ள அனைவருக்கும் பலனளிக்க வேண்டும் 

என்பதே இந்த அரசின் குறிக்கோள். 

25. கடந்த சில ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார 

வளர்ச்சி மந்த நிலையில் உள்ளதைக் காண்கிறோம். இந்தப் 

போக்கை மாற்றியமைப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் 

இந்த அரசு மேற்கொள்ளும். வரும் சில ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே 

கிடைக்கக்கூடிய மனித வளத்தின் பலன்களை முழுமையாகப் 

பயன்படுத்தி, விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சியை அடைய 

முற்படுவோம். இந்த வளர்ச்சி இலக்குகளை எட்டுவதற்கானப் 

பாதையை வகுத்து தமிழக அரசிற்கு தகுந்த அலோசனைகளை 

வழங்கிட முதலமைச்சருக்கான பொருளாதார அலோசனைக் 

GY ஓன்றை அமைக்க இந்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது. 

அமெரிக்காவின் மசாசூசெட்ஸ் தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் 

பேராசிரியரும் நோபல் பரிசு பெற்றவருமான எஸ்தர் டஃப்லோ, 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் பேராசிறியர் 

ரகுராம் ராஜன், ஒன்றிய அரசின் முன்னாள் தலைமைப் 

பொருளாதார அலோசகர் டாக்டர் அரவிந்த் சுப்ரமணியன், 

பொருளாதார நிபுணர் பேராசிரியர் ஜான் ட்ரீஸ், முன்னாள் 

ஒன்றிய நிதிச் செயலாளர் டாக்டர் எஸ். நாராயண் ஆகிய 

உலகின் தலைசிறந்த பொருளாதார அறிஞர்கள் இந்தக் குழுவில் 

ஹுப்பினர்களாக இருப்பார்கள். இக்குழுவின் பறிந்துரைகளின் 

அடிப்படையில், மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தை மீண்டும் 

எழுச்சி பெறச் செய்து, பொருளாதார வளர்ச்சியின் பயன்கள் 

அனைத்துத் தரப்பினரையும் சென்றடைவதை இந்த அரசு உறுதி 

செய்யும்.
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26. தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை கவலைக்குறியதாக இருக்கும் 

இச்சூழ்நிலையில், மாநிலத்தின் நிதிநிலையை மேம்படுத்துவது 

இந்த அரசின் தலையாய கடமையாகும். இந்த வகையில், 

மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்தக் கடன் சுமையை குறைக்கவும், 

நிதிநிலையை மேம்படுத்தவும் இந்த அரசு முழுக்கவனம் 

செலுத்தும். இதன் முதல் கட்டமாக, தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலையின் 

தற்போதைய உண்மையான நிலையை விளக்கும் வெள்ளை 

அறிக்கை ஓன்று ஜூலை மாதத்தில் வெளியிடப்படும். இதன்மூலம், 

தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மாநில நிதிநிலையின் விவரங்கள் 

முழுமையாகத் தெரிவிக்கப்படும். 

27. துல்லியமான புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையிலேயே 

அனைத்து முடிவுகளும் எடுக்கப்பட வேண்டுமென்று இந்த 

அரசு நம்புகிறது. குறிப்பாக, துறைகளுக்கிடையே போதிய நிதி 

ஒதுக்கீடு செய்வதில் இம்முறை கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டும். 

இவ்வாறு புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில் முடிவெடுப்பது 

பொதுமக்களின் பார்வையில் அரசு செயல்பாட்டின் 

வெளிப்படைத்தன்மையையும் உயர்த்தும். பன்னாட்டு நிதி 

நிறுவனங்களின் நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் 

உள்ளிட்ட பல திட்டங்கள் இந்த அடிப்படையிலேயே 

மேற்கொள்ளப்படும். 

28. நம் நாட்டின் முதுகெலும்பாகத் திகழும் விவசாயிகளின் 

முக்கியத்துவத்தைப் போற்றும் வகையில், இந்த அரசு, 

வேளாண்மைத் துறையை, “வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத் 

துறை' என பெயர் மாற்றம் செய்துள்ளது. விவசாய உற்பத்தியாளர் 

குழுக்கள், உழவர் நலச் சங்கங்கள், வல்லுநர்களின் முனைப்பான 

பங்களிப்புடன்கூடிய புதிய தொழில்நுட்பங்கள், பயிறிடுவதற்கான 

புதிய முறைகள், வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் ஆகியவற்றிற்கு 

தொடர்ந்து முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். விவசாயிகளின் 

வருவாயை உயர்த்துவதற்காக, கால்நடைப் பராமரிப்பு, இயற்கை 

வேளாண்மை, தோட்டக்கலைப் பயிர்களைப் பயிரிடுதல் போன்ற 

வேளாண் தொடர்புடைய செயல்பாடுகள் எஊக்குவிக்கப்படும். 

வேளாண்மை உற்பத்தியைப் பெருக்கவும், விவசாயிகளின் நலனைப் 

பாதுகாக்கவும், அண்டுதோறும் வேளாண்மைக்கென்று தனியான 

ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும்.
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29. மாண்புமிகு முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் 

கலைஞர் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட உழவர் சந்தைகளுக்கு 

புத்துயிர் அளிக்கப்பட்டு, மாநிலம் முழுவதும் அத்தகைய 

உழவர் சந்தைகள் அமைக்கப்படும். விவசாயிகளின் நலனைப் 

பாதுகாப்பதற்காக, அரசின் மேற்பார்வையில் கிராமப்புறச் 

சந்தைகள் உருவாக்கப்படும். Garon பெருந்தொற்றைக் 

கட்டுப்படுத்துவதற்காக அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு 

காலத்தில், வாகனங்கள் மூலம் மக்களுக்கு அவர்கள் வீட்டிலேயே 

காய்கறிகளும் பழங்களும் விற்பனை செய்யப்பட்டன. 

30. 2021—2022 ஆம் ஆண்டில், 125 இலட்சம் மெட்றிக் டன் 

உணவு தானிய உற்பத்தி என்ற இலக்கினை அடைய இந்த 

அரசு அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளும். காவிரி 

டெல்டா பகுதியில் குறுவை சாகுபடிக்காக, திட்டமிட்டபடி, 

இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் 12 ஆம் தேதி அன்று மேட்டுர் 

அணை  திறக்கப்பட்டுள்ளது. கடைமடைப் பகுதிகள் வரை 

நீர் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதற்காக, 4,061 திலோமீட்டர் 

நீளமுள்ள கால்வாய்களை தூர்வாரும் பணிகள் போர்க்கால 

அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

3L தமிழ்நாடு போன்ற நீர்ப் பற்றாக்குறை உள்ள மாநிலத்திற்கு 

நீர்வள மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானதாகும். எனவேதான், 

நீர்வளங்களுக்கென ஓரு தனி அமைச்சகம் இந்த அரசால் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நிலத்தடி நீரைச் சார்ந்துள்ள விவசாயிகள் 

மற்றும் பொதுமக்களின் நலனைப் பாதுகாப்பதற்காக, நிலத்தடி 

நீர்ப் பயன்பாட்டை முறைப்படுத்துவதற்கான புதிய சட்டம் 

ஒன்று இயற்றப்படும். இளைஞர்களின் ஆர்வத்தையும் ஆற்றலையும் 

பயன்படுத்தி, தமிழ்நாட்டிலுள்ள நீர்வளங்கள் மீட்டெடுக்கப்பட்டு, 
பாதுகாக்கப்படும். 

32. மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நதிநீர்ப் பிரச்சினைகளில் 

தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க, இந்த அரசு ஹுதியான 

நடவடிக்கைகளை எடுக்கும். மாண்புமிகு ௨ச்ச௪ நீதிமன்றத்தின் 

இர்ப்பிற்கு எதிராக, கர்நாடக அரசால் திட்டமிடப்பட்டுள்ள 

மேகதாது திட்டத்தை நிராகரிக்க வேண்டுமென்று ஒன்றிய 

அரசை இந்த அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தும். முல்லைப் 

பெறியாறு அணையினை வவுப்படுத்தும் எஞ்சியுள்ள பணிகளை 

மேற்கொள்ளத் தேவையான அனுமதிகளை விரைந்து 

வழங்குமாறு கேரள அரசையும், ஒன்றிய அரசையும் இந்த அரசு 
கேட்டுக்கொள்ளும்.
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33. மாண்புமிகு முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் 

கலைஞர் அவர்கள் 2009 ஆம் அண்டு பிப்ரவறி மாதம், 9 ஆம் 

தேதி அன்று, திருச்சி-கரூர் இடையே மாயனூரில் காவிரி 

நதியின் குறுக்கே கட்டளை கதவணை கட்டுவதற்காக அடிக்கல் 

நாட்டி, காவிரி--குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்தைத் தொடங்கி 

வைத்தார்கள். அத்திட்டத்தை விரைவாகச் செயல்படுத்திட 

இந்த அரசு உறுதுபூண்டுள்ளது. அத்திக்கடவு--அவினாசி 

திட்டப் பணிகளை முடித்திட இந்த அரசு ஹுதியாக உள்ளது. 

பரம்பிக்குளம்--அழியாறு ஓப்பந்தத்தின்&ீம், இடைமலையாறு 

அணை கட்டுமானத்தை கேரள ஆரசு நிறைவு செய்துள்ளதையடுத்து, 

அதன் தொடர்ச்சியாக, அனைமலையாறு அணை கட்டுவதற்காக 

கேரள அரசுடன் இந்த அரசு பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கும். 

34. கச்சத்தீவை மீட்க ஒன்றிய அரசுக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் 

கொடுப்பது உட்பட, நமது மீனவர் சமூகத்தின் நலன்களை இந்த 

அரசு பாதுகாக்கும். இலங்கை கடற்படையினரால் பலமுறை 

தமிழக மீனவர்கள் தாக்கப்படுவது, கைது செய்யப்படுவது, 

உயிரிழப்பு ஏற்படுவது போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு நிரந்தரத் தீர்வு 
காண, ஓன்றிய அரசை இந்த அரசு வலியுறுத்தும். கடல்சார் 

மற்றும் உள்நாட்டு மீனவர்களின் அனைத்து நலன்களையும் 

பாதுகாப்பதற்காக, மீனவர்கள் நலனிற்கான தேசிய அணையத்தை 

அமைக்குமாறு ஓன்றிய அரசிடம் இந்த அரசு கோரும். 

35. இந்த அரசு பிறப்பித்த முதல் ஐந்து அணைகளில் ஓன்றாக, 

நடுத்தர வகுப்பினருக்குப் பெரும் பயனளிக்கும் வகையில், அவின் 

பாலின் சில்லறை விற்பனை விலை லிட்டருக்கு மூன்று ரூபாய் 

குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், ஆவின் நிறுவனத்தின் இனசறி 

பால் விற்பனையும் ஏறத்தாழ 15 இலட்சம் லிட்டர் அளவுக்கு 

உயர்ந்துள்ளது. 

36. ஓவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாரருக்கும் விலையில்லா 

அரிசி தொடர்ந்து வழங்கப்படும். குடும்ப அட்டை கோரி 

விண்ணப்பிக்கும் தகுதிவாய்ந்த அனைத்து நபர்களுக்கும் பதினைந்து 

நாட்களுக்குள் “ஸ்மார்ட் கார்ட்' வழங்கப்படும். கடந்த 2007 ஆம் 

ஆண்டு, மாண்புமிகு முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் 

கலைஞர் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட சிறப்பு பொது 

விநியோகத் தஇட்டத்தின்&ழ், பருப்பு, பாமாயில் மற்றும் சர்க்கரை
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போன்ற பொருட்களின் கொள்முதல் முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

இதனால், அரசுக்கு கணிசமான அளவில் நிதி சேமிப்பு 

ஏற்பட்டுள்ளது. 

37. சமூக நிலையிலும், கல்வி நிலையிலும் பின்தங்கிய 

மாணவர்களுக்கு நீட் (NEET) தேர்வு ஏற்படுத்தியுள்ள பாதிப்புகள் 
குறித்து ஆராய, நீதியரசர் ஏ.கே. ராஜன் அவர்களது தலைமையில் 

ஒரு குழுவை இந்த அரசு அமைத்துள்ளது. இக்குழுவின் 
பரிந்துரைகளைப் பெற்று, தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வால் 

மாணவர்கள் பாதிப்படையாமல் இருக்கத் தேவையான 

சட்டங்களை நிறைவேற்றி, அத்தகைய சட்டங்களுக்கு மாண்புமிகு 

குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் பெற, உறிய நடவடிக்கைகளை 

இந்த அரசு மேற்கொள்ளும். அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் 

புதுப்பொலிவு பெறும் வகையில் புனரமைக்கப்படும். மாண்புமிகு 

முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் 

பெயரில், 70 கோடி ரூபாய் செலவில் மதுரையில் சர்வதேசத் 

தரத்திலான நவீன பொது நூலகம் கட்டும் பணிகள் விரைவில் 

தொடங்கப்படும். 

28. அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் கல்வி கிடைத்திட, 

இந்த அரசு இடையறாத முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும். அரசுப் 

பள்ளிகளில் பயிலும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் தரமான 

கல்வியை வழங்குவதற்கு உயர் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். 

2019—20 ஆம் ஆண்டில், ஓன்றிய அரசின் கல்வி அமைச்சகத்தால் 

கொண்டு வரப்பட்ட செயல்திறன் தரக் குறியீட்டின் (PGI) 
தரவரிசைப் பட்டியலில், கற்றல் வெளிப்பாடு மற்றும் 

தரத்தில் தமிழ்நாடு பின்தங்கி விட்டது. எனவே, இதில் அதிக 

கவனம் செலுத்தி, முதலிடத்தைப் பெறுவதற்கான அனைத்து 

முயற்சிகளையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளும். குழந்தைகள் 

தொடர்ந்து கல்வி கற்பதை உறுதி செய்வதற்காக, ஓர் இலக்குசார் 

தட்டம் செயல்படுத்தப்படும். பெருந்தொற்று காலத்தின்போது 

ஏற்பட்டுள்ள கற்றல் இழப்பை சரிசெய்யும் வகையில், தகவல் 

தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, மாணவர்களுக்கு 

புத்தாக்கப் பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். 

39. கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தின்போது, மக்களின் 

வாழ்க்கையையும் அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் 

பாதுகாப்பது இந்த அரசின் முதன்மைப் பணியாகும். அதன்படி,
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இயன்றவரையில், நிலையான இயக்க நடைமுறைகளுக்கு 

இணங்க, தொழிற்சாலைகளும், வணிக நிறுவனங்களும் செயல்பட 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்கள் 

நல வாரியங்களின் செயல்பாடு வவலுப்படுத்தப்பட்டு, வாரிய 

உறுப்பினர்களுக்கு, தேவைப்படும் காலத்தில் உதவி கிடைப்பதை 

இந்த அரசு உறுதி செய்யும். திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி வாயிலாக, 

வேலைவாய்ப்புகளையும், சுய வேலைவாய்ப்புகளையும் உயர்த்தும் 

நோக்கத்துடன் சிறப்புத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். பல்வேறு 

அரசுத் துறைகளின் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சித் திட்டங்கள், 

தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலமாக சிறப்பாக 

ஒருங்கிணைக்கப்படும். 

40. கோவிட் பெருந்தொற்றால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள 

தொழில் நிறுவனங்களை விரைவாக மீட்டெடுக்க, பல்வேறு 

நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு மேற்கொண்டுள்ளது. சிறு கடன் 

பெற்றுள்ளவர்களுக்கு கடனைத் திரும்பச் செலுத்துவதற்கு 

குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு விலக்கு அளிப்பது குறித்து, ஒன்றிய 

அரசு மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் கவனத்திற்கு மாண்புமிகு 

முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுத்துச் சென்றுள்ளார்கள். இந்தப் 

பெருந்தொற்றுக் காலத்தின்போது, குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தரத் 
தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நிவாரணங்களை மிக விரைவாக அரசு 

வழங்கியுள்ளது. மேலும், மாநில அரசிடமிருந்து பெறப்படும் 

மூலதனம் மற்றும் வட்டி மானியங்களை விடுவிக்கும் 

நடைமுறைகளை விரைவுபடுத்தியதன் மூலம் கூடுதல் நிதி 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு சிறுதொழில் வளர்ச்சிக் 

கழகத்திற்கு நிலுவைத்தொகை செலுத்துவதற்கான கால 

அளவும், 1/2 சட்டரீதியான உரிமங்களை புதுப்பிப்பதற்கான 

கால அளவும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன. நிதி நிறுவனங்களிலிருந்து 

கடன் பெறும்போது, சொத்து அவணங்களை அடமானம் 

வைக்கும் பத்திரப்பதிவின் மீதான முத்திரைத் தீர்வையை 

செலுத்துவதிலிருந்து அளிக்கப்படும் விலக்கை, இந்த ஆண்டு 

டிசம்பர் மாதம் வரையில் அரசு நீட்டித்துள்ளது. தொழில் 

நிறுவனங்களின் பணியாளர்களால் செலுத்தப்பட வேண்டிய 

தொழில் வரியை செலுத்துவதற்கான கால அளவும் மூன்று 

மாதத்திற்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

41. தொழில் துறையில் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டினை 

உறுதிப்படுத்துவதும், மாநிலத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும்,
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அனைத்து துறைகளிலும், பன்முகத் தொழில் வளர்ச்சியை 

ஹுதி செய்வதுமே தமிழ்நாட்டின் தொழில் கொள்கையின் 

நோக்கங்கள் ஆகும். குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் 

நிறுவனங்களை மீட்டெடுப்பதற்கான திட்டங்களை வகுப்பதற்காக, 

தொழிலதிபர்கள், வங்கியாளர்கள், நிதித்துறை வல்லுநர்கள், 

அரசு அலுவலர்கள் ஆகியோர் அடங்கிய நிபுணர் குழு 

அமைக்கப்படும். தென் மாவட்டங்களின் தொழில் வளர்ச்சிக்குத் 

தேவையான திட்டங்களை வகுக்க நீதியரசர் இரத்னவேல் 

பாண்டியன் அவர்களது தலைமையில் குழு அமைத்து, அதன் 

பரிந்துரைகளின்படி மாண்புமிகு முன்னாள் முதலமைச்சர் 

முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் எடுத்த நடவடிக்கைகள் 

போன்றே, சென்னை--கன்னியாகுமரி தொழில் பெருவழியிலும் 

(Corridor), சென்னை--பெங்களூரு தொழில் பெருவழியிலும் 

அமைந்துள்ள தொழில் வளர்ச்சி குறைவாக உள்ள வட 

மாவட்டங்களில், அதிக வேலைவாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய 

தொழில் நிறுவனங்களைத் தொடங்குவதற்கான அனைத்து 

நடவடிக்கைகளையும் இந்த அரசு எடுக்கும். 

42. மாநிலத்திலுள்ள அனைத்து மின் நுகர்வோருக்கும் 

தடையின்றி மின்சாரம் வழங்குவதை ஊறுது செய்வது இந்த அரசின் 

முக்கிய நோக்கமாகும். கடந்த சில அண்டுகளிலிருந்த தவறான 

நிர்வாகத்தால் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் ப௫ர்மானக் 

கழகமும், தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்புக் கழகமும் கடுமையான 

நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ளன. இவ்விரு கழகங்களின் 

நிதிநிலை மற்றும் நிர்வாகக் கட்டமைப்பு குறித்து விரிவான ஆய்வு 

மேற்கொள்ளப்படும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள மின் 

உற்பத்தி திட்டங்களை விரைவாக நிறைவேற்றுவதன் மூலமும், 

பழைய, செயல்திறன் குறைந்த காற்றாலைகளை புனரமைத்து, 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் உற்பத்தியை ஊக்குவிப்பதன் மூலமும், மின் 

உற்பத்தித் இறன் உயர்த்தப்படும். நவீன தொழில்நுட்பங்களையும், 

நுண் மின்கட்டமைப்புகளையும் பயன்படுத்தி, மின் சேமிப்பை 

உயர்த்துதல் மற்றும் விநியோகத்தில் மின் இழப்புகளைக் குறைத்தல் 

ஆகியவற்றிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். 

43. உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தன்னாட்சிக் கொள்கை 

மீது இந்த அரசு உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டுள்ளது. இதன் 

அடிப்படையில், மாநிலத்திலுள்ள ஊரக மற்றும் நகர்ப்புர
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உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு இந்த அரசு புத்துயிர் அளிக்கும். 

2016 ஆம் ஆண்டில் நடைபெறவிருந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் 

தேர்தல்கள், ஒன்பது மாவட்டங்களில் உள்ள ஊரக 

உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலும், அனைத்து நகர்ப்புர உள்ளாட்சி 

அமைப்புகளிலும் நடைபெறவில்லை. முன்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட 

எல்லை வரைவு, அனைத்துவகையிலும் முறையாக இருப்பதை 

உறுதி செய்த பின்னர், கோவிட் பெருந்தொற்றின் தீவிரம் 

குறைந்தவுடன், இந்தத் தேர்தல்களை நடத்துவதற்கான உறிய 
நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். 

44. ஊரக வீட்டுவசதி, குடிநீர் வழங்கல், தெரு விளக்கு, 

சாலை வசதி, நீர்நிலைகளை பறுசெறிவட்டல் போன்ற 

பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். நகர்ப்புர மற்றும் 

கிராமப்புறப் பகுதிகளிலுள்ள ஓவ்வொரு வீட்டிற்கும் குடிநீர் 

வழங்குவது இந்த அரசின் தலையாய முன்னுரிமையாக இருக்கும். 

45. இராமப்புற, நகர்ப்புரப் பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு 

வரும் ஏழை எளியோருக்கான வீடுகளின் கட்டுமானப் பணிகளை 

விரைவாக முடிப்பதில் இந்த அரசு கவனம் செவுத்தும். வீடுகளை 

ஒதுக்கீடு செய்வதற்காகக் கண்டறநியப்பட்டுள்ள அனைத்து 

தகுதிவாய்ந்த பயனாளிகளுக்கும் வீடுகள் வழங்கப்படும். 

46. மாநிலத்தில் உள்ள பெறிய நகரங்களில் நெருக்கடியை 

குறைப்பதற்காக புறநகர்ப் பகுதிகளில் நவீன வசதிகளுடன் துணை 

நகரங்கள் உருவாக்கப்படும். மாநிலம் முழுவதையும் உள்ளடக்கும் 

வகையில் மண்டலம் வாரியான திட்டங்கள் வகுக்கப்படும். 

அனைத்துத் தரப்பினருடனும் உறிய அலோசனைகளை 

மேற்கொண்டு, சென்னைக்கான மூன்றாவது பெருந்திட்டத்தை 

தயாரிக்கும் உரிய காலமான 2026 ஆம் அண்டிற்கு முன்னரே 

அப்பணி முடிக்கப்படும். 

47. சென்னைக்கு அருகில் இருந்த 42 உள்ளாட்சி அமைப்புகளை 

சென்னை மாநகராட்சியுடன் இணைத்து, மாநகர எல்லைகள் 

விரிவாக்கப்பட்டன. இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளின் அடிப்படைக் 

கட்டமைப்புகளில் இன்னும் உரிய முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை. 

எனவே, இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இந்த அடிப்படைக் 

கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும். மாண்புமிகு
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முதலமைச்சர் அவர்கள் சென்னை மாநகராட்சியின் மேயராக 

இருந்தபோது, சென்னை மாநகரத்தை “சிங்காரச் சென்னையாக' 

மாற்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. இந்த வகையில், 

சென்னையில் மாநகரக் கட்டமைப்பை நவீன சர்வதேசத் தரத்திற்கு 

உயர்த்திடும் வகையில், சிங்காரச் சென்னை 2.0’ எனும் புதிய 

திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். 

48. நகர்ப்புர நிர்வாகத் திறனை மேம்படுத்துவதற்காகவும், 

போக்குவரத்து மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் உள்ளிட்ட முக்கியத் 

துறைகளில் குடிமக்களுக்கு சேவைகளை சிறப்பாக வழங்கவும், ஒரு 

புதிய மாதிரித் திட்டம் உருவாக்கப்படும். வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டு 

முறைகளை வகுக்கவும், வெள்ளத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைக் 

குறைக்கவும், வெள்ளநீர் வடிகால்களை வடிவமைக்கவும், 

சுற்றுச்சூழல், நகரத் திட்டமிடல், பேரிடர் மேலாண்மை ஆகிய 

துறைகளின் வல்லுநர்களை உள்ளடக்கிய சென்னைப் பெருநகர 

வெள்ளநீர் மேலாண்மைக் குழு' அமைக்கப்படும். 

49. நெடுஞ்சாலைக் கட்டமைப்புகளின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கு 

முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். முக்கியமான நெடுஞ்சாலைகளை 

மேம்படுத்தவும், அகலப்படுத்தவும், வலுப்படுத்தவும் தேவையான 

திட்டம் வகுக்கப்படும். அனைத்து முக்கிய நகரங்களுக்கும் 

புறவழிச் சாலைகள் அமைக்கப்படும். கடந்த அண்டுகளில், 

காரணமின்றி நிறுத்திவைக்கப்பட்ட மதுரவாயல் முதல் சென்னை 

துறைமுகம் வரையிலான உயர்மட்டச் சாலைத் திட்டப் பணிகளை 

விரைவுபடுத்தத் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். 

20. 2009 ஆம் ஆண்டில், மாண்புமிகு முன்னாள் முதலமைச்சர் 

முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் தலைமையிலான அரசு, 

சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டப் பணிகளைத் தொடங்கியது. 

சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டப் 

பணிகள் விரைவாக நிறைவேற்றப்படுவதை இந்த அரசு உறுதி 

செய்யும். இத்திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தைப் போலவே, 50:50 என்ற 

செலவுப் ப௫ர்வு அடிப்படையில், ஓன்றிய அரசு தங்களுடைய 

பங்கு மூலதனத்திற்கு ஒப்புதலை விரைவாக வழங்க வேண்டும் 

என்று இந்த அரசு வலியுறுத்தும். மதுரை, திருச்சிராப்பள்ளி, 

சேலம், இருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களில் பெருந்திரள் விரைவு
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போக்குவரத்து அமைப்புகளுக்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகள் 

மேற்கொள்ளப்படும். 

21... மாநிலத்தின் பேருந்துப் போக்குவரத்து அமைப்பை 

நவீனமயமாக்குவதற்கும் திறம்பட செயல்படுத்துவதற்கும் 

இந்த அரசு ஊுதியாக உள்ளது. பெண்களுக்கும், மாற்றுத் 

திறனாளிகளுக்கும், திருநங்கைகளுக்கும் அனைத்து சாதாரண 

நகரப் பேருந்துகளிலும் கட்டணமில்லா பயணத்திற்கான 

திட்டத்தை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி 

வைத்துள்ளார். இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க திட்டத்தின் மூலம் 

பொருளாதாரச் செயல்பாடுகளில் பெண்களின் பங்களிப்பும், 

பொதுப் போக்குவரத்தை பயன்படுத்துவோரின் பங்கும் 

அதிகரிக்கும். 

52. தமிழ்நாட்டின் சுற்றுலாத் திறனை முழுமையாக 

வெளிக்கொணரும் வகையில், ஒரு பெருந்திட்டம் நடப்பாண்டில் 

வெளியிடப்படும். பழங்காலக் கோட்டைகளும் அரண்மனைகளும் 

பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்கப்பட்டு, பாரம்பறியச் சுற்றுலா 

ஊக்குவிக்கப்படும். 

53. தமிழ்நாட்டின் இந்து சமய மற்றும் அறக்கட்டளைச் 

சட்டம் நம் நாட்டிற்கே ஒரு முன்மாதிரி சட்டமாக 

விளங்குகிறது. கோயில்களின் நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத் 

தன்மையையும் பொறுப்புடைமையையும் முன்னிறுத்த இந்த 

அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது. கோயில்களின் நிதி, நிலங்கள் மற்றும் 

சொத்துகள் பாதுகாக்கப்படும். அனைத்து முக்கிய இந்து 

கோயில்களிலும் பக்தர்களுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கும், 

கோயில்களின் பராமரிப்பை செம்மைப்படுத்துவதற்கும், பிற 

அலோசனைகளை வழங்குவதற்கும், மாநில அளவிலான ஓர் 

உயர்மட்ட அலோசனைக் குழு மீண்டும் அமைக்கப்படும். 

24. பெண்களின் நல்வாழ்வு, மேம்பாடு மற்றும் முன்னேற்றம் 

தொடர்பான பல்வேறு சிறப்புத் திட்டங்களை இந்த அரசு 

செயல்படுத்தும். மகப்பேறு உடல் நலன் மற்றும் புற்றுநோய் 

கண்டறிதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மூலமாக, பெண்களின் 

உடல்நலனை மேம்படுத்துவதில் தனிக்கவனம் செவுத்தப்படும். 

பணிபுரியும் இடங்களில் பெண்களுக்கெதிரான குற்றங்கள் தடுப்பு, 

இணையவழிக் குற்றங்கள் மற்றும் குடும்ப வன்முறைகளிலிருந்து
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பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்கு உயர் முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும். 

வேலைவாய்ப்புகளில் பெண்களின் பங்களிப்பை அதிகளவில் 

ஊக்குவிக்கும்பொருட்டு, பணிபுரியும் மகளிருக்கான விடுதிகள் 

மாவட்டந்தோறும் நிறுவப்படும். 

55. தமிழ்நாட்டில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்குப் 

பயன் தரக்கூடிய நிதிச் சேவைகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், 

மகளிர் சுய உதவிக் குழு இயக்கத்திற்கு புத்துயிர் அளிக்கப்படும். 

சுய உதவிக் குழுக்களின் பொருளாதாரச் செயல்பாடுகளை 

உயர்த்துவதற்காக, அவர்களுக்கு வங்கிக் கடன் வழங்கும் 

வழிவகைகள் வலுப்படுத்தப்படும். இணையவழி வணிகம் உட்பட, 

மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களை விற்பனை 

செய்வதற்கான வசதிகளையும் இந்த அரசு செம்மைப்படுத்தும். 

26. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்' என்ற கணியன் 

பூங்குன்றனாரின் வரிகளுக்கு ஏற்ப, உயிர்ப்புள்ள தமிழ்ச் சமூகத்தில் 

இணைந்திட இந்தியாவின் அனைத்துப் பகுதிகளிலிருந்தும், 

உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்தும் மக்களை இவ்வரசு 

வரவேற்கும். அதே நேரத்தில், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு, குறிப்பாக 

தமிழ் வழியில் பயின்றவர்களுக்கும் அரசுப் பள்ளிகளில் 

பயின்றவர்களுக்கும், அரசுப் பதவிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பில் 

முன்னுரிமை கொடுக்கப்படுவதை இந்த அரசு அறுதி செய்யும். 

இந்த நோக்கத்திற்கு மாறாக கடந்த காலங்களில் பிறப்பிக்கப்பட்ட 

அணைகளை  மாற்றியமைக்கவும், ரத்து செய்யவும் தேவையான 

நடவடிக்கைகள் விரைவாக மேற்கொள்ளப்படும். தமிழ்நாட்டில் 

உள்ள ஒன்றிய அரசு அலுவலகங்களிலும், பொதுத் துறை 

நிறுவனங்களிலும், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு பணி 

நியமனத்தில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒன்றிய 

அரசிடம் இந்த அரசு வலியுறுத்தும். 

57. சமூக நீதியின் இலட்சியங்களைப் பாதுகாத்திடவும், சமூக 

மற்றும் கல்விரீதியாகப் பின்தங்கிய பிரிவினரின் முன்னேற்றத்தைப் 

பாதுகாத்திடவும் இந்த அரசு எப்போதும் பாடுபடும். 100 

ஆண்டுகளைக் கடந்து நிற்கும் தமிழ்நாட்டின் இடஒதுக்கீட்டுக் 

கொள்கை, காலத்தை வென்று, சமூகநீதியை உறுதி செய்துள்ளது. 

இந்த வகையில், தற்போது தமிழ்நாட்டில் வழங்கப்படும் 69 சதவீத 

இடஒதுக்கீடு தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்படும்.
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28. ஓன்றிய அரசின் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான 

இடஒதுக்கீட்டில், சமூகப் பொருளாதார நிலையில் முன்னேற்றம் 

அடைந்தவர்களை நிர்ணயிப்பதற்கான வருமான அளவுகோல்களை 

நீக்கவும், அவை நீக்கப்படும் வரையில், தற்போதைய வருமான 

வரம்பினை 8 இலட்சம் ரூபாயிலிருந்து 25 இலட்சம் ரூபாயாக 

உயர்த்தவும், இந்த அரசு ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்தும். வெவ்வேறு 

சமூகங்களின் பின்தங்கிய நிலையை நிர்ணயிப்பதில், மாநில 

அரசின் அதிகாரம் எவ்வகையிலும் பாதிக்கப்படாமல் 

இருப்பதையும் இந்த அரசு உறுதி செய்யும். 

59. அரசுப் பணிகளில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் 

பழங்குடியினருக்கான நிரப்பப்படாத காலியிடங்கள் சிறப்பு 

நியமனங்களின் மூலம் நிரப்பப்படும். பழங்குடியினர் 

சான்றிதழ்களை வழங்கும் செயல்முறை எளிமைப்படுத்தப்பட்டு, 

விரைவுபடுத்தப்படும். திட மற்றும் திரவக் கழிவு மேலாண்மையில் 

நவீன தொழில்நுட்பங்களையும், கருவிகளையும் பயன்படுத்தி, 

கதுரய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான, சுகாதாரமான 

பணிச்சூழல் உருவாக்கித் தரப்படும். 

60. கல்வி முன்னேற்றம், பொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் 

வீட்டுவசதிகளை சிறுபான்மையினர் எளிதில் பெறுவதற்கான 

திட்டங்களை, சச்சார் குழுவின் பரிந்துரைகளை அடிப்படையாகக் 

கொண்டு இந்த அரசு திறம்பட செயல்படுத்தும். உறிய நிர்வாக 

மற்றும் சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் மூலமாக வக்ஃபு 
வாறியத்தின் நிலங்கள் பாதுகாக்கப்படும். 

61. மாற்றுத் திறனாளிகளின் நலனை உறுதி செய்வதற்கு இந்த 

அரசு அளிக்கும் முக்கியத்துவத்தைக் குறிக்கும் வகையில், மாற்றுத் 

திறனாளர் நலன் தொடர்பான துறையை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் 

அவர்கள் தன் பொறுப்பிலேயே வைத்துக் கொண்டுள்ளார்கள். 

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான உரிமைகள் சட்டம் 2016 இன் 

விதிகள் திறம்பட நடைமூறைப்படுத்தப்படும். இவர்களுக்கான 

பராமரிப்பு, மறுவாழ்வு மற்றும் ஆதரவளிக்கும் திட்டங்களின் 

பயன்கள் சரியாகச் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதற்காக, அதிக 

இடங்களில் களப்பணியாற்றிடும் வகையில் மாற்றுத்திறனாளிகள் 

நலத் துறை வலுப்படுத்தப்படும்.
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62. 2008 ஆம் ஆண்டில், மாண்புமிகு முன்னாள் முதலமைச்சர் 

முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள், மூன்றாம் பாலினத்தினருக்கு 

“திருநங்கைகள்” என முதன்முதலில் பெயரிட்டார்கள். 

திருநங்கைகளுக்கு நல வாரியத்தை அமைத்து, அதன் மூலம் 

நலத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தினார்கள். திருநங்கைகளின் 

வாழ்க்கையையும், வாழ்வாதாரத்தையும் மேம்படுத்த, 

வேலைவாய்ப்பு பெறுவதற்கும், தொழில் தொடங்குவதற்கும் ஏற்ற 

வகையில் திறன் பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

63. விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்பது தனிநபர் 

மற்றும் சமூகத்தின் உடல் மற்றும் மனநலனை மேம்படுத்துகிறது. 

ஒலிம்பிக் போட்டிகள் போன்ற சர்வதேசப் போட்டிகளில் அதிகப் 

பதக்கங்களை வெல்வதற்குத் தேவையான, உயர்மட்ட செயல்திறன் 

பயிற்சி, ஊக்கத்தொகை, போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்கான பயணச் 

செலவுகள் ஆகியவை நமது மாநிலத்தைச் சேர்ந்த விளையாட்டு 

வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும். அரசுத் துறைகளில் விளையாட்டு 

வீரர்களுக்கான ஓஒதுக்கீட்டின்கழ் விளையாட்டு வீரர்களின் பணி 

நியமனம் திறம்பட செயல்படுத்தப்படும். 

64. அரசின் நலத் திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு 

சேர்ப்பதில், அரசு அலுவலர்களின் பங்கினை இந்த அரசு 

முழுமையாக உணர்ந்துள்ளது. அனைத்து அரசு அலுவலர்கள் 

மற்றும் ஓய்வூதியர்களின் நலனை இந்த அரசு தொடர்ந்து 

பாதுகாக்கும். அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியர்களுக்கான 

புதிய காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் பலன்கள் மேலும் உயர்த்தப்பட்டு, 

செயல்படுத்தப்படும். 

65. எதிர்நோக்கியுள்ள அனைத்து சவால்களையும் வென்று, 

திறம்பட்ட நிர்வாகத்தை வழங்குவதற்கும், மாநிலத்தில் உள்ள 

அனைத்துத் துறைகளிலும் பொருளாதார வளர்ச்சியை மீண்டும் 

ஊக்குவிப்பதற்கும் இந்த அரசு றுதிபூண்டுள்ளது. சமூக நீதி 
மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியின் பயன்கள், சமூகத்தின் 

அனைத்துப் பிரிவினரையும் சென்றடைவதை மக்களுக்கான இந்த 

அரசு உறுதி செய்யும். மாநிலத்தின் மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட 

வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்காக இந்த அரசு செயல்படுத்த 

விரும்பும் பல்வேறு கொள்கைத் திட்டங்களை இந்த உரையில்
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நான் எடுத்துரைத்துள்ளேன். இதுபோன்ற பல நல்ல இட்டங்கள் 

எதிர்வரும் வரவு செலவுத் திட்டத்திலும் இடம்பெறும். 

66. நமது மாநிலத்தின் மக்கள், மிகப்பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுடன் 

வாக்களித்து, இந்த மாமன்றத்திற்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் 

தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர். நீங்கள் அனைவரும் இந்த எதிர்பார்ப்புகளை 

நிறைவுசெய்யும் வகையில் கடினமாக உழைப்பீர்கள் என 

நம்புகிறேன். மேலும், தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் மகத்தான 

மரபுகளுக்கு ஏற்ப, விவாதங்களிலும், கலந்துரையாடல்களிலும் 

ஆக்கபூர்வமாக பங்களிப்பீர்கள் என்பதில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் 

இல்லை. 

67. “எல்லோருக்கும் எல்லாம்' என்ற மாபெரும் சமூகநீதித் 

தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அனைவருக்குமான அரசாக இந்த 

அரசு இயங்கும். ஒரு கட்சியின் அரசாக இல்லாமல் மக்களின் 

அரசாக நடைபோடும். அனைத்து மக்களும் சேர்ந்து “எமது அரசு' 

என்று பெருமையோடு நெஞ்சு நிறைந்து சொல்லும் வகையில் 

இந்த அரசு தனது பயணத்தைத் தொடரும். 

68. தந்ைத பெரியார் காண விரும்பிய சுயமறியாதைச் 

சமூகமாகவும், உரிமை பெற்ற மக்களாகவும், எல்லா வளமும் 

கொண்ட மாநிலமாகவும், தமிழ்நாட்டை மாற்றுவதற்கு இந்த 

அரசு உறுதியேற்றுள்ளது. 

69. இராவிட சித்தாந்தத்தின் ஒப்பற்ற தலைவர், நவீன தமிழ்ச் 

சமுதாயத்தைச் செதுக்கிய And, முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் 

அவர்கள் வகுத்தளித்த பாதையில் தொடர்ந்து பீடு நடை போட்டு, 

இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களும் தலைநிமிர்ந்து நோக்கும் 

வகையில் தமிழ்நாட்டை உயர்த்திக் காட்டுவோம். இந்தியாவின் 

ஈடு. இணையற்ற மாநிலம் இன்பத் தமிழ்நாடுதான் என்பதை 

நிரூபித்துக் காட்டுவோம். அதற்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரின் 

ஒத்துழைப்பையும் வேண்டி விரும்பிக் கேட்டுக் கொண்டு, 

இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன். 

நன்றி, 

வணக்கம்.


